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บัที่บัรรณาธิการ

จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบับที� 25 ประจำาปี 2564 นี� จัดทำาข้ึ้�น

เพ่�อรำาล้กถ้งเหตุการณ์พิเศษหลายเร่�องที�บรรจบครบรอบในปีนี�

บทความแรก ราชบัลลังก์ของกษัตริย์์เมืองไทย์เป็นของประชาชนเสมอมา 

เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษ ซ้�งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้แสดง 

พระราชทัศนะหลายประการ ทั�งในทางการเม่อง และส่วนพระองค์ไว้ได้อย่างน่าสนใจ 

ชนิดที�ไม่เคยปรากฏที�ใดมาก่อน ทั�งนี� ต้องชม Nimia P. Arroyo ที�ตั�งคำาถามและ 

เรียบเรียงออกมาได้เป็นอย่างดี

บทความนี�พบในเอกสารส่วนบุคคลขึ้องศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

นำามาตีพิมพ์เป็นบทความแรกขึ้องเล่มเพ่�อรำาล้กถ้งโอกาส 5 ปีแห่งการสวรรคตขึ้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั�น (13 ตุลาคม 2559-2564)

บทความถัดมา ค่อ เสด็็จในกรมฯ ปูชนีย์บุคคลของชาติ ที�นายอัครวัฒน์  

โอสถานุเคราะห์ ได้สัมภาษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่�นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และ 

ตีพิมพ์เม่�อ พ.ศ. 2516 เล่าพระประวัติตั�งแต่ต้นจนถ้งปลายพระชนม์ชีพ มีเกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยต่าง ๆ  ที�ยากจะหาได้ในพระประวัติฉบับทางการ จ้งเห็นสมควรนำามา 

เผยแพร่อีกครั�งในที�นี� เพ่�อรำาล้กวาระ 130 ปีชาตกาลขึ้องอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์พระองค์นี� (25 สิงหาคม 2534-2564)

บทความที� 3 บางเร่ืองของโรงเรีย์นกฎหมาย์ และมหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ 

นายกษิดิศ อนันทนาธร ค้นคว้าประวัติขึ้องโรงเรียนกฎหมายมานำาเสนอ ประกอบ

กับเอกสารจดหมายเหตุขึ้องโรงเรียนกฎหมายที�เก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์ นอกจากนั�นยังได้กล่าวถ้งบทบาทขึ้องหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี  

พนมยงค์) ในฐานะอาจารย์แห่งโรงเรียนกฎหมายไว้อีกด้วย ทั�งนี� เพ่�อเป็นการรำาล้ก 

90 ปีขึ้องการสอนกฎหมายปกครองเป็นครั�งแรกขึ้องหลวงประดิษฐ์ฯ (2474-2564)

โดยที�ในปีนี� ครบรอบ 70 ปีขึ้องวันธรรมศาสตร์สามัคคี (5 พฤศจิกายน 2494-

2564) จ้งได้นำาบทความ 2 เร่�องที�ตีพิมพ์ในห้วงเวลานั�นมาแสดงถ้งบรรยากาศขึ้อง 

การต่อสู้เพ่�อรักษาไว้ซ้�งพ่�นที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปัจจุบัน 

ให้รอดปลอดพ้นมาจากการคุกคามขึ้องทหาร ด้วยพลังขึ้องนักศ้กษาและศิษย์เก่า

ธรรมศาสตร์ ผ่านบทความ กรณี 11 ตุลา กับการรักษาพื�นท่ี ม.ธ.ก. ขึ้องนิพันธ์ 

ประชาชัย และ 5 พฤศจิกาย์น ธรรมศาสตร์สามัคคี ขึ้องสมโชติ โรจนสุวรรณ
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บทความท่� 6 เป็็นของศาสตราจารย์์เกริกเก่ย์รติ พิิพัิฒน์เสร่ธรรม อด่ีตอธิการบด่ี  

ท่�เข่ย์นเร่�อง ความเป็็นมหาวิทยาลััยชั้ั�นนำาของไทย กัับกัารพััฒนาวิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี 

ในธรรมศาสตร์ โดีย์แสดีงให้้เห็้นถึึงท่�มาของความคิดีในการตั�งห้น่วย์งานให้ม่ของธรรมศาสตร์  

3 แห่้งในยุ์คนั�น ค่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถึาบันเทคโนโลย่์นานาชาติสิรินธร และคณะ

แพิทย์ศาสตร์ ซึึ่�งเจริญก้าวห้น้าตามลำาดัีบจนถึึงปั็จจุบัน

บทความถึัดีมาค่อ 8 ทศวรรษของชั้ีวิต นรนิติ เศรษฐบุตร บุรุษแห่งธรรมศาสตร์  

นาย์กษิิดิีศ อนันทนาธร สัมภาษิณ์ศาสตราจารย์์พิิเศษิ นรนิติ เศรษิฐบุตร นาย์กสภามห้าวิทย์าลัย์

ธรรมศาสตร์ ในวาระอายุ์ครบ 80 ปี็ (16 พิฤศจิกาย์น 2484-2564) ถึึงช่วิตส่วนตัว บทบาทห้น้าท่� 

และความผููกพัินกับมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์อย่์างย์าวนานกว่ากึ�งศตวรรษิ

ต่อมาเป็็นบทความของศาสตราจารย์์ ดีร.ป็ร่ด่ี พินมย์งค์ ท่�แสดีง ข้อคิดเร่�องป็ระวัติศาสตร์

บอกัเล่ัา กัับบางเร่�องของเศรษฐกิัจไทยในช่ั้วงเป็ลีั�ยนแป็ลังกัารป็กัครอง ในช่วงบั�นป็ลาย์ของช่วิต 

(พิ.ศ. 2525) นอกจากจะให้้ข้อเท็จจริงทางป็ระวัติศาสตร์บางป็ระการแล้ว เอกสารส่วนบุคคลของ

นาย์ป็ร่ด่ีท่�เก็บรักษิาไว้ในห้อจดีห้มาย์เห้ตุธรรมศาสตร์ ซึึ่�งนำามาเผูย์แพิร่ในครั�งน่� ยั์งแสดีงถึึงความ

เป็็นนักป็ระวัติศาสตร์ และวิธ่การแสวงห้าสัจจะของนาย์ป็ร่ด่ีได้ีเป็็นอย่์างด่ี น่าท่�จะเป็็นแบบอย่์าง 

ให้้ผูู้สนใจใฝ่่ห้าความรู้ได้ีใช้เป็็นห้ลักคิดี

ต่อด้ีวย์ พิัธีเปิ็ดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลััยธรรมศาสตร์ ได้ีนำาคำากล่าวราย์งานของ 

ผูู้อำานวย์การห้อสมุดีแห่้งมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ และคำากล่าวเปิ็ดีงานของอธิการบด่ี ในวาระ 

105 ปี็ชาตกาล ศาสตราจารย์์ ดีร.ป๋็วย์ อึ�งภากรณ์ (2459-2564) เม่�อวันท่� 9 ม่นาคมท่�ผู่านมา 

ณ อาคารอุทย์านการเร่ย์นรู้ป๋็วย์ 100 ปี็ ลงป็ระกอบไว้พิร้อมภาพิป็ระกอบ

สุดีท้าย์เป็็นบทความ กัารจัดเรียงเอกัสารส่วนบุคคลัของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลััย

ธรรมศาสตร์ โดีย์ ฐานิตา บุญนำา ซึึ่�งได้ีนำาเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์์พิิเศษิ ดีร.ชาญวิทย์์  

เกษิตรศิริ อด่ีตอธิการบด่ี มาย์กไว้เป็็นตัวอย่์าง จะว่าน่�เป็็นการร่วมฉลองวาระอายุ์ครบ 80 ปี็  

(6 พิฤษิภาคม 2484-2564) ของอาจารย์์ก็ว่าได้ี

ห้วังว่า จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ จะเป็็นป็ระโย์ชน์แก่ผูู้ท่�สนใจป็ระวัติศาสตร์ 

และเร่�องราวของมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ตามสมควร

กัษิดิศ อนันทนาธร

6 เมษิาย์น 2564
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ราชบััลลังก์ของกษัตุรย์ิเมืองไที่ย
เป็น็ของป็ระชาชนเสมอมา1

พระบาทสมิเด็็จพระมิหาภูมิิพลอดุ็ลยเด็ชมิหาราช 
พระราชทานสัมิภาษณ์์ Nimia P. Arroyo

กรุงเทพฯ - หลายชั�วโมงมาแล้วนับจากที�ข้ึ้าพเจ้าได้เข้ึ้าเฝ้่าขึ้อพระราชทานสัมภาษณ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ แต่สิ�งที�ยังคงแว่วอยู่ในโสตประสาทขึ้อง

ข้ึ้าพเจ้า ก็ค่อ พระราชเสาวนีย์ขึ้องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที�ว่าจะทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ กราบบังคมทูลขึ้อพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ข้ึ้าพเจ้าได้เข้ึ้าเฝ้่าทูลละอองธุลีพระบาทเพ่�อขึ้อพระราชทาน

สัมภาษณ์

ใจขึ้องขึ้้าพเจ้าเต้นแรงทุกครั�งเม่�อได้ยินเสียงกริ�งโทรศัพท์ แม้แต่ในวาระที�ข้ึ้าพเจ้าต้องยังอยู่กับธุระ 

ที�ไม่รู้จักเสร็จสิ�นในการเตรียมตัวเพ่�ออำาลาประเทศไทย

ท่านคงจะสามารถล่วงรู้ได้ถ้งความรู้ส้กอันเต็มต่�นไปด้วยความรำาล้กในพระมหากรุณาธิคุณ ระคนความ

ต่�นเต้นขึ้องข้ึ้าพเจ้า เม่�อข้ึ้าพเจ้าได้รับแจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้ึ้าพเจ้าเข้ึ้าเฝ้่าทูลละอองธุลีพระบาทได้แล้ว ท่านราชเลขึ้าธิการรับสั�งแก่

ข้ึ้าพเจ้าว่า “ท่านจะได้เข้ึ้าเฝ้่าฯ ในห้องเดียวกันกับที�ได้เฝ้่าฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเม่�อวันก่อน แต่ในวันนี� 

สมเด็จฯ จะไม่โดยเสด็จด้วย เสด็จลงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั�น” ข้ึ้าพเจ้ารู้ส้กผิดหวังที�สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถจะมิได้ประทับเพ่�อความอุ่นใจขึ้องข้ึ้าพเจ้าด้วย

ข้ึ้าพเจ้าเดินไปตามทางเดินที�ข้ึ้าพเจ้าเคยเดินเม่�อวันก่อน ข้ึ้�นบันไดที�ลาดด้วยพรมสีแดง ผ่านห้องโถง

ตรงไปยังห้องที�จัดไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรอขึ้้าพเจ้าอยู่ก่อนแล้วในห้องนั�น พระราชทาน

1 ศรสุีข บุญยัง และพรพรรณ์ วัชัราภัย แปลจากเร ่�อง “The Kind and I, 1963” ของ Nimia P. Arroyo ใน 
The Manila Times ฉบับวันัท่� 10 ตุุลาคมิ 2506 โด็ยศาสตุราจารย์ ด็ร.อดุ็ล วัเิช่ยรเจรญิ เป็นผูู้�ตุรวัจแก�

อน่�ง บรรณ์าธิิการยังไม่ิค�นพบวัา่ ฉบับแปลเป็นภาษาไทยน่�ได็�ตุ่พิมิพ์เผู้ยแพร่ในแหล่งใด็มิาก่อน
ส่วันพระบรมิฉายาลักษณ์์ท่�นำามิาลงประกอบน่� มิาจากหนังสือ พระบัาที่สมเด็จุพระป็รมินที่รมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช (กรุงเทพฯ: กระทรวังวัฒันธิรรมิ, มิปป.).
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พระหัตถ์ให้ข้ึ้าพเจ้าสัมผัส พระองค์มิได้ 

ทรงเคร่�องแบบทหาร มิได้ทรงฉลอง

พระเนตรที�เป็นสี และมิได้ทรงเคร่งขึ้ร้ม

เข้้าเฝ้้าทูี่ลละอองธุล่พระบัาที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงฉลองพระองค์ตามแบบตะวันตกใน

ชุดสากลสีเทาเข้ึ้ม ตัดกับเน็กไทสีแดง

เข้ึ้มปนนำ�าตาล แววพระเนตรที�บ่งบอก

ความรู้ส้กเป็นมิตรนั�นเป็นประกายอยู่ใน

ฉลองพระเนตรสีขึ้าวกรอบทอง ทรงแย้ม 

พระโอษฐ์เล็กน้อย และทรงนำาข้ึ้าพเจ้า 

ไปนั�งเก้าอี�ตัวเดิมกับที�ข้ึ้าพเจ้าเคยนั�งเม่�อ

วันก่อน

พระองค์ทรงประสานพระหัตถ์ไว้

ด้วยกัน และทรงรอคอยให้ข้ึ้าพเจ้าเป็น 

ผู้เริ�มต้น

“ขึ้อเดชะ” ข้ึ้าพเจ้าเริ�มด้วยความ

สำารวม “คำาถามหน้�งที�ข้ึ้าพระพุทธเจ้า

เตรียมมากราบทูลถามใต้ฝ่่าละอองธุลี

พระบาทนั�น ก็ค่อ ทรงฉลองพระองค์ใน

เคร่�องแบบเสมอหร่อ แต่ขึ้ณะนี� ใต้ฝ่่า

ละอองธุลีพระบาท...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงแย้มพระโอษฐ์ และทรงชี�ไปที�ฉลอง

พระองค์ พลางตรัสว่า

“ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า น่ี่�จ้ะให้้คิำาตอบแก่่

ท่่านี่ได้ก่ระมััง ตามัปรก่ติ ข้้าพเจ้้าแต่ง

เคิร่�องแบบไปในี่พิธ่ีต่าง ๆ  ท่่�เป็นี่ท่างก่าร 

แต่ในี่โอก่าสท่่�มิัได้เป็นี่ท่างก่าร ข้้าพเจ้้าก็่

แต่งแบบน่ี่�”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัส

ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว แล้วพระองค์

ก็ทรงเงียบขึ้ร้มอีก ทรงรอคอยคำาถามต่อไป
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ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามข้ึ้�นว่า “ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงมีข้ึ้อความอันใดจะพระราชทานแก่ชาวฟิิลิปปินส์ 

บ้างไหมพ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นที�รักใคร่ขึ้องชาวฟิิลิปปินส์ 

พวกเขึ้าคงปรารถนาที�จะได้รับทราบข่ึ้าวจากใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่า “ก่ารเย่ี่�ยี่มัเย่ี่อนี่เม่ัองมันิี่ลานัี่�นี่เป็นี่สิ�งท่่�วิ่เศษมัาก่ เราไม่ั

สามัารถจ้ะล่มัก่ารต้อนี่รับและคิว่ามัปรารถนี่าด่ท่่�เราได้รับจ้าก่ทุ่ก่ ๆ  คินี่เส่ยี่ได้ เราข้อข้อบใจ้ เราชอบเม่ัอง

มันิี่ลามัาก่ เราจ้ะจ้ดจ้ำาก่ารเย่ี่อนี่เม่ัองมันิี่ลาในี่คิรั�งนัี่�นี่ไว้่เสมัอ”

ความสัมพันธ์กัับัหนังสือพิมพ์

“ข้ึ้าพระพุทธเจ้าขึ้อกราบทูลถามว่า ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงมีเคล็ดลับอะไรที�ทำาให้ทรงได้รับความ

นิยมชมชอบจากหนังส่อพิมพ์ตะวันตก ในขึ้ณะที�ประมุขึ้ขึ้องประเทศต่าง ๆ  เช่น ประธานาธิบดี โงห์ ดิน เดียม  

แห่งเวียดนามใต้ และประธานาธิบดี ซูการ์โน แห่งอินโดเนเซีย ได้พากันบ่นอยู่เสมอเกี�ยวกับการรายงาน

ข่ึ้าวต่าง ๆ  อย่างชนิดที�ไม่สู้จะเป็นมิตรนัก สำาหรับใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั�น 

ข้ึ้าพเจ้ากลับได้อ่านแต่เร่�องที�แสดงความนิยมชมชอบทั�งสิ�น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสายพระเศียรเล็กน้อยพร้อมกับตรัสว่า

“ข้้าพเจ้้าไม่ัม่ัเคิล็ดลับ ข้้าพเจ้้าไม่ัได้คิิดว่่า ทุ่ก่สิ�งทุ่ก่อย่ี่างท่่�พว่ก่ห้นัี่งส่อพิมัพ์เข่้ยี่นี่ข้้�นี่เก่่�ยี่ว่กั่บตัว่ข้้าพเจ้้า 

และพระราชิน่ี่จ้ะม่ัแต่สิ�งท่่�ด่ทั่�งนัี่�นี่ แต่ข้้าพเจ้้าเช่�อว่่าไม่ัม่ัประโยี่ชน์ี่อะไรท่่�เราจ้ะบ่นี่ ปล่อยี่พว่ก่เข้าไว้่ตามัลำาพัง

พว่ก่ข้องเข้าด่ก่ว่่า เว่ลาท่่�ข้้าพเจ้้าพูดกั่บพว่ก่เข้า ข้้าพเจ้้าก็่พูดไปตามัท่่�ข้้าพเจ้้ารู้ส้ก่ และถ้าเข้าเข่้ยี่นี่เร่�องชนิี่ดท่่� 

ไม่ัแสดงคิว่ามันิี่ยี่มัชมัชอบ...” ทรงยกพระอังสาเล็กน้อย “ข้้าพเจ้้าจ้ะท่ำาอะไรได้”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท” ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามต่อไป “เม่�อวานนี� สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาตรัสแก่ข้ึ้าพเจ้าถ้งเคล็ดลับที�ทำาให้ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทเข้ึ้ากับพวก

หนังส่อพิมพ์ตะวันตกได้ สมเด็จฯ ตรัสว่า ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงพยายามที�จะทรงตอบคำาถามทุกข้ึ้อ

ที�พวกหนังส่อพิมพ์กราบทูลถาม แต่เม่�อผู้ส่�อข่ึ้าวบางคนกราบทูลถามปัญหาที�ยาก และไม่เหมาะที�จะตอบ  

ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทก็จะทรงย้อนถามผู้ส่�อข่ึ้าวผู้นั�นว่า ‘ถ้าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้องประเทศไทย ท่าน

จะตอบปัญหานั�นหร่อ’ และผู้ส่�อข่ึ้าวคนนั�นก็จะนิ�งเงียบ เขึ้าคงจะได้คิดและเห็นพ้องด้วยกับใต้ฝ่่าละออง 

ธุลีพระบาท หร่อเขึ้าอาจจะได้รับความอับอายก็ได้”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระโอษฐ์และตรัสเสริมว่า

“ข้้าพเจ้้าก็่พยี่ายี่ามัพูดตามัท่่�ข้้าพเจ้้ารู้ส้ก่อย่ี่างแท้่จ้ริง นี่อก่จ้าก่นัี่�นี่ก็่ข้้�นี่อยู่ี่กั่บพว่ก่ผูู้้ส่�อข่้าว่ ตัว่อย่ี่างเช่นี่  

ท่่านี่ได้ชมัภาพยี่นี่ตร์เร่�อง The King and I แล้ว่ห้ร่อยัี่ง ภาพยี่นี่ตร์เร่�องน่ี่�ถูก่ห้้ามัฉายี่ในี่เม่ัองไท่ยี่ เพราะว่่า

เป็นี่ภาพยี่นี่ตร์ท่่�สร้างข้้�นี่จ้าก่พระราชประวั่ติข้องพระบาท่สมัเด็จ้พระจ้อมัเก่ล้าเจ้้าอยู่ี่หั้ว่ พระปิตามัหั้ยี่ก่าข้อง

ข้้าพเจ้้า เป็นี่ภาพยี่นี่ตร์ท่่�สว่ยี่งามั จ้อก่ว้่าง ส่เท่คินิี่คิ แต่ท่ว่่าบท่บาท่ข้องพระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ท่่�แสดงนัี่�นี่ไม่ัตรงกั่บ 

คิว่ามัเป็นี่จ้ริง ในี่ภาพยี่นี่ตร์เร่�องน่ี่� พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ม่ับท่บาท่อย่ี่างชนิี่ดท่่�น่ี่าข้บขั้นี่และน่ี่าหั้ว่เราะเยี่าะ แต่

คิว่ามัจ้ริงพระองค์ิมิัได้ท่รงเป็นี่เช่นี่นัี่�นี่เลยี่ ประชาชนี่ชาว่ไท่ยี่ต่างก็่ท่ราบด่ พว่ก่เข้าจ้้งไม่ัชอบภาพยี่นี่ตร์เร่�องน่ี่�  

เพราะถ่อว่่าเป็นี่ก่ารดูห้มิั�นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ข้องเข้า เม่ั�อภาพยี่นี่ตร์เร่�องน่ี่�ถูก่ห้้ามัฉายี่ ก็่ม่ัห้นัี่งส่อพิมัพ์บางฉบับ 

เสนี่อข่้าว่เก่่�ยี่ว่กั่บเร่�องน่ี่� อย่ี่างชนิี่ดท่่�ไม่ัสู้จ้ะด่นัี่ก่”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงกีฬาอะไรบ้าง”

“ก่่ฬานี่ะห้ร่อ ข้้าพเจ้้าเล่นี่แบดมิันี่ตันี่”
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ถ้้าหากัพระองค์มิได้ที่รงเป็็นกัษััตุรย์ิ

“สมมติว่า ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทมิได้ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงคิดว่าจะทรงเป็นอะไรในทุกวันนี�”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิ�งเงียบไปครู่หน้�ง ก่อนที�จะตรัสตอบว่า

“นัี่�นี่ไม่ัใช่ปัญห้าง่ายี่ท่่�จ้ะตอบ เพราะว่่าม่ัห้ลายี่ ‘ถ้า’ เห้ล่อเกิ่นี่ ข้้าพเจ้้าเร่ยี่นี่วิ่ชาวิ่ท่ยี่าศาสตร์ในี่โรงเร่ยี่นี่  

ข้้าพเจ้้าปรารถนี่าท่่�จ้ะเป็นี่นัี่ก่ดาราศาสตร์ ข้้าพเจ้้าได้ม่ัแผู้นี่ก่ารท่่�จ้ะตั�งห้อดูดาว่ข้้�นี่ท่างภาคิเห้น่ี่อท่่�เช่ยี่งให้ม่ั 

เพราะฉะนัี่�นี่ ถ้าข้้าพเจ้้าไม่ัได้เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ ปัจ้จุ้บันี่น่ี่� ข้้าพเจ้้าก็่อาจ้จ้ะได้เป็นี่นัี่ก่ดาราศาสตร์อยู่ี่

ท่่�เช่ยี่งให้ม่ัแล้ว่ก็่ได้ แต่ข้้าพเจ้้าก่็ได้พบว่่า ลัก่ษณะภูมิัอาก่าศท่่�เช่ยี่งให้ม่ัไม่ัสู้จ้ะอำานี่ว่ยี่ประโยี่ชนี่์แก่่ก่าร

สังเก่ตก่ารณ์ท่่�ด่เท่่าใดนัี่ก่ เพราะฉะนัี่�นี่ แม้ัว่่าข้้าพเจ้้าปรารถนี่าท่่�จ้ะเป็นี่นัี่ก่ดาราศาสตร์อยู่ี่ก่่อนี่ท่่�ข้้าพเจ้้าจ้ะมัา 

เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ก็่ตามั แต่เม่ั�อสภาพภูมิัอาก่าศท่่�นัี่�นี่เปล่�ยี่นี่แปลงอยู่ี่เสมัอ ข้้าพเจ้้าก็่ไม่ัสามัารถจ้ะบอก่ได้ 

ว่่า ถ้าข้้าพเจ้้าไม่ัได้เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่แล้ว่ ข้้าพเจ้้าจ้ะเป็นี่อะไรในี่ปัจ้จุ้บันี่น่ี่�”

ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามต่อไปด้วยคำาถามเดียวกันกับที�ข้ึ้าพเจ้าได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

แล้วว่า “ทรงเห็นว่า ในบางครั�งราชประเพณีเป็นปัญหาที�ยุ่งยากบ้างหร่อเปล่าพ่ะย่ะค่ะ ทรงเคยมีปัญหาชนิดนี�

หร่อไม่ ค่อ ปัญหาที�ว่าทรงมีพระราชประสงค์ที�จะทำาบางสิ�งบางอย่าง แต่ก็ไม่ทรงสามารถจะกระทำาได้ เพราะ

เป็นพระเจ้าแผ่นดิน”

“ไม่ัม่ัเลยี่” ตรัสตอบทันทีทันใด “เม่ั�อข้้าพเจ้้าเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่แล้ว่ ก็่เป็นี่สิ�งแน่ี่นี่อนี่ท่่�ข้้าพเจ้้าคิว่ร

จ้ะต้องรู้จั้ก่ห้น้ี่าท่่�ข้องข้้าพเจ้้าและราชประเพณ่นัี่�นี่ด้ว่ยี่ แต่ข้้าพเจ้้าก็่ไม่ัได้ยิี่นี่ยี่อมัให้้ราชประเพณ่นัี่�นี่เข้้มังว่ด

จ้นี่เกิ่นี่ไปนัี่ก่ สำาห้รับข้้าพเจ้้านัี่�นี่ ข้้าพเจ้้าถ่อว่่าราชประเพณ่เป็นี่สิ�งท่่�ม่ัช่ว่ิต จ้ะต้องม่ัท่างโอนี่อ่อนี่ผู่้อนี่ปรนี่

กั่นี่ได้บ้าง และจ้ะต้องได้รับก่ารปรับปรุงให้้เข้้ากั่บสภาพท่่�เปล่�ยี่นี่แปลงไปด้ว่ยี่ เม่ั�อข้้าพเจ้้าเห็้นี่ว่่า ก่ฎบางข้้อ 

ไม่ัม่ัเห้ตุผู้ล ข้้าพเจ้้าก็่ไม่ัได้ปฏิิบัติตามัก่ฎนัี่�นี่ ๆ  แต่เม่ั�อข้้าพเจ้้าจ้ะก่ระท่ำาสิ�งใด ข้้าพเจ้้าจ้ะตร้ก่ตรองและตัดสินี่ใจ้ 

เส่ยี่ก่่อนี่ว่่า สิ�งท่่�ข้้าพเจ้้าจ้ะก่ระท่ำานัี่�นี่ ไม่ัขั้ดต่อคิว่ามัด่งามัและคุิณธีรรมัข้องประชาชนี่ แล้ว่ข้้าพเจ้้าถ้งจ้ะท่ำา

สิ�งนัี่�นี่ ข้้าพเจ้้าชอบเล่นี่แซก่โซโฟนี่ เพราะฉะนัี่�นี่ ข้้าพเจ้้ากั่บเพ่�อนี่ ๆ  อ่ก่ 15 คินี่จ้้งจั้ดตั�งว่งดนี่ตร่ข้้�นี่ แล้ว่เรา 

ก็่บรรเลงดนี่ตร่กั่นี่ เราพบกั่นี่สัปดาห์้ละ 2 คิรั�ง ค่ิอ ในี่วั่นี่ศุก่ร์และวั่นี่อาทิ่ตย์ี่ บางคิรั�งเราก็่ไปเล่นี่ดนี่ตร่

ในี่ท่่�สาธีารณะ ห้ร่อท่างวิ่ท่ยุี่ก่ระจ้ายี่เส่ยี่ง เพ่�อห้าเงินี่สมัท่บทุ่นี่ก่ารกุ่ศล บางท่่ข้้าพเจ้้าก็่เล่นี่แซก่โซโฟนี่ 

ให้้นัี่ก่ศ้ก่ษาฟัง ข้้าพเจ้้าและพระราชิน่ี่มััก่จ้ะไปท่่�มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่บ่อยี่ ๆ  และห้ลังจ้าก่ท่่�เสร็จ้สิ�นี่พิธ่ีก่ารต่าง ๆ  แล้ว่  

เราก็่จ้ะปะปนี่กั่บพว่ก่นัี่ก่ศ้ก่ษาและเล่นี่ดนี่ตร่ให้้พว่ก่เข้าฟังกั่นี่ น่ี่�ถ้าข้้าพเจ้้ามััว่แต่ปฏิิบัติตนี่ตามัราชประเพณ่

อย่ี่างเด่ยี่ว่ ข้้าพเจ้้าก็่คิงจ้ะไม่ัได้ท่ำาสิ�งต่าง ๆ  เห้ล่าน่ี่�แน่ี่”

“ท่่านี่ถามัข้้าพเจ้้าว่่า ม่ัอะไรบ้างไห้มัท่่�ข้้าพเจ้้าปรารถนี่าเป็นี่อย่ี่างมัาก่ท่่�จ้ะก่ระท่ำา แต่ก่็ไม่ัสามัารถ 

จ้ะท่ำาได้เพราะข้้าพเจ้้าเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ ข้้าพเจ้้าไม่ัคิิดว่่าจ้ะม่ั เพราะถ้งแม้ัว่่า ข้้าพเจ้้าจ้ะเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่  

แต่ข้้าพเจ้้าก็่เป็นี่ปุถุชนี่ และข้้าพเจ้้าก็่ท่ำาทุ่ก่อย่ี่างท่่�ข้้าพเจ้้าปรารถนี่าจ้ะท่ำาเห้ม่ัอนี่อย่ี่างปุถุชนี่คินี่ห้น้ี่�ง ตราบใด

ท่่�ก่ารก่ระท่ำานัี่�นี่ไม่ัใช่คิว่ามัผิู้ด ข้้าพเจ้้าจ้ำาได้ว่่า คิรั�งห้น้ี่�งม่ัผูู้้ส่�อข่้าว่คินี่ห้น้ี่�งถามัข้้าพเจ้้าว่่า ข้้าพเจ้้าชอบเพลงท่่�

ข้้าพเจ้้าแต่งข้้�นี่ห้ร่อเปล่า ข้้าพเจ้้าตอบเข้าไปว่่า ถ้าข้้าพเจ้้าไม่ัชอบแล้ว่ ข้้าพเจ้้าก็่คิงจ้ะไม่ัแต่งข้้�นี่ และก็่คิงจ้ะ

นี่ำาไปแสดงในี่ท่่�สาธีารณะน้ี่อยี่คิรั�งท่่�สุด”
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เก่ั�ยวกัับัสมเด็จุพระเจุ้าลูกัยาเธอและสมเด็จุพระเจุ้าลูกัเธอ

ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามข้ึ้�นอีกว่า “ทรงมีวิธีการอย่างใดบ้างเกี�ยวกับการทรงอบรมเลี�ยงดูสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ”

“ข้้าพเจ้้าบอก่กั่บลูก่ ๆ  ข้องข้้าพเจ้้าเสมัอว่่า ในี่ฐานี่ะท่่�เป็นี่เจ้้าฟ้าชายี่และเจ้้าฟ้าห้ญิง พว่ก่เข้าจ้้ง 

ไม่ัเห้ม่ัอนี่กั่บใคิร ๆ  เพราะเข้าม่ัห้นี่้าท่่�ต่อประชาชนี่ ไมั่ใช่สิท่ธิี แต่ห้น้ี่าท่่� เพราะฉะนัี่�นี่ พว่ก่เข้าจ้้งต้อง

พยี่ายี่ามัท่ำาตัว่ข้องเข้าให้้ด่ท่่�สุดเท่่าท่่�พว่ก่เข้าจ้ะสามัารถท่ำาได้ ให้้ม่ัคุิณค่ิาสมัก่ับศัก่ดิ�เจ้้าฟ้าเสมัอ ข้้าพเจ้้า

บอก่พว่ก่เข้าว่่า พว่ก่เข้าจ้ะไม่ัได้อยู่ี่ท่่�น่ี่� ข้้าพเจ้้าจ้ะไม่ัได้เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ ถ้าปราศจ้าก่ประชาชนี่ชาว่ไท่ยี่ 

เราจ้้งเป็นี่ห้น่ี่�ทุ่ก่สิ�งทุ่ก่อย่ี่างต่อประชาชนี่ เพราะว่่าเราไม่ัเห้ม่ัอนี่กั่บก่ษัตริย์ี่อ่�นี่ ๆ  ท่่�คิรองราชสมับัติด้ว่ยี่ก่าร

อ้างว่่าเป็นี่ว่งศ์ว่ารข้องพระผูู้้เป็นี่เจ้้า ห้ร่ออ้างเท่ว่สิท่ธิี� ราชบัลลังก์่ข้องก่ษัตริย์ี่เม่ัองไท่ยี่เป็นี่ข้องประชาชนี่

เสมัอมัา เราไม่ัได้อ้างเท่ว่สิท่ธิี� เพราะฉะนัี่�นี่ ข้้าพเจ้้าจ้้งโมัโห้ทุ่ก่คิรั�งท่่�ได้อ่านี่พบว่่า นี่อก่จ้าก่ตำาแห้น่ี่งพระเจ้้า

แผู่้นี่ดินี่ข้องข้้าพเจ้้าแล้ว่ ยัี่งม่ัตำาแห้น่ี่งอ่�นี่ ๆ  ท่่�เข้าตั�งให้้แก่่ข้้าพเจ้้าอ่ก่ด้ว่ยี่ เช่นี่ เป็นี่เช่�อสายี่ข้องพระจั้นี่ท่ร์

และนี่ามัต่าง ๆ  อ่ก่มัาก่ ข้้าพเจ้้าเป็นี่เพ่ยี่งพระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ข้องประเท่ศไท่ยี่

“ข้้าพเจ้้าได้เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ ก็่เพราะก่ารลงมัติเห็้นี่ชอบข้องรัฐสภา พว่ก่เข้าเล่อก่ข้้าพเจ้้าข้้�นี่เป็นี่

ก่ษัตริยี่์ ถ้าห้าก่ช่�อข้องข้้าพเจ้้าได้รับก่ารเสนี่อในี่รัฐสภา แต่พว่ก่เข้าไม่ัชอบข้้าพเจ้้า ห้ร่อไม่ัรับรองเห็้นี่ชอบ

ด้ว่ยี่ ข้้าพเจ้้าก็่จ้ะไม่ัได้เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ แม้ัว่่าข้้าพเจ้้าปรารถนี่าท่่�จ้ะเป็นี่สัก่เพ่ยี่งใดก็่ตามั ด้ว่ยี่เห้ตุน่ี่� 
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ข้้าพเจ้้าจ้้งได้บอก่กั่บลูก่ ๆ  ข้องข้้าพเจ้้าว่่า เราเป็นี่ห้น่ี่�ทุ่ก่สิ�งทุ่ก่อย่ี่างต่อประชาชนี่ และเราม่ัห้น้ี่าท่่�ท่่�จ้ะต้อง

ปฏิิบัติ

“ข้้าพเจ้้าก็่ยัี่งได้บอก่ลูก่ ๆ  ข้องข้้าพเจ้้าอ่ก่ว่่า เม่ั�อพว่ก่เข้าจ้ะก่ระท่ำาสิ�งใดก็่ตามั ข้อให้้ท่ำาให้้ด่ ให้้ด่ท่่�สุด

เท่่าท่่�พว่ก่เข้าจ้ะสามัารถท่ำาได้ แต่ถ้าคิิดว่่าไม่ัสามัารถจ้ะท่ำาให้้ด่ได้แล้ว่ ก็่ข้ออย่ี่าได้ท่ำาเส่ยี่เลยี่”

ข้ึ้าพเจ้าได้กราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี�ยวกับโครงการการศ้กษาขึ้องพระราชโอรสและ

พระราชธิดา และการดำาเนินพระชนมชีพขึ้องสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอว่าจะเป็นไป

ในทางใด

โครงกัารสําหรับัพระราชโอรสและพระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตร้กตรองอยู่ครู่หน้�ง

ก่อนที�จะตรัสว่า

“ก่ารดำาเนิี่นี่ช่วิ่ต ... ข้้าพเจ้้ายัี่งไม่ัท่ราบ ลูก่ ๆ  ข้อง

ข้้าพเจ้้ายี่ังเด็ก่เก่ินี่ไปท่่�จ้ะรู้จิ้ตใจ้ข้องตนี่เอง ลูก่คินี่โตข้อง

ข้้าพเจ้้าเป็นี่ห้ญิง อายุี่ 12 ปี ลูก่ห้ญิงคินี่น่ี่�เกิ่ดในี่วั่นี่พฤหั้สฯ 

เข้าจ้้งตก่ลงใจ้ท่่�จ้ะเป็นี่คิรู เพราะม่ัคิำาโบราณก่ล่าว่ไว้่ว่่า ผูู้้ท่่�เกิ่ด 

วั่นี่พฤหั้สฯ จ้ะเป็นี่คิรูท่่�ด่ แต่เม่ั�อไม่ันี่านี่มัาน่ี่�เอง ลูก่สาว่ข้อง

ข้้าพเจ้้าคินี่น่ี่�ก็่ตก่ลงใจ้ท่่�จ้ะเป็นี่นัี่ก่วิ่ท่ยี่าศาสตร์ แต่ข้้าพเจ้้า

ไม่ัม่ัปัญห้ายุ่ี่งยี่าก่ สำาห้รับลูก่สาว่คินี่น่ี่� เพราะเข้าเป็นี่นัี่ก่เร่ยี่นี่ 

ท่่�ด่ เป็นี่ท่่�ห้น้ี่�งเสมัอในี่ห้้องเร่ยี่นี่ข้องเข้า เข้าเป็นี่พว่ก่ท่่�เร่ยี่ก่ว่่า  

Perfectionist บางคิรั�งข้้าพเจ้้าเส่ยี่อ่ก่ท่่�เป็นี่ฝ่่ายี่วิ่ตก่เป็นี่ทุ่ก่ข์้ 

ข้้าพเจ้้าเคิยี่ถามัลูก่สาว่คินี่น่ี่�ว่่า ถ้าวั่นี่ห้น้ี่�งเข้าเก่ิดเป็นี่ท่่�สอง

ข้องห้้องเข้าจ้ะท่ำาอยี่่างไร ท่่านี่ท่ราบไห้มัว่่า ลูก่สาว่ข้้าพเจ้้า

ตอบว่่าอย่ี่างไร เข้าตอบว่่า นัี่�นี่เป็นี่สิ�งท่่�น่ี่าก่ลัว่ท่่เด่ยี่ว่ ท่่น่ี่� 

ก็่เป็นี่ห้น้ี่าท่่�ข้องข้้าพเจ้้าท่่�จ้ะต้องให้้คิำาปร้ก่ษาแนี่ะนี่ำาและให้้ลูก่มัั�นี่ใจ้ว่่า แม้ัเข้าจ้ะเคิยี่เป็นี่ท่่�ห้น้ี่�งข้องห้้อง 

เสมัอมัา แต่ถ้าวั่นี่ใดวั่นี่ห้น้ี่�งจ้ะต้องมัาเป็นี่ท่่�สองบ้าง เข้าก็่คิว่รจ้ะต้องท่ำาใจ้ให้้เป็นี่ปรก่ติ เพราะมัันี่ไม่ัใช่เร่�อง

สำาคัิญแต่อย่ี่างใดเลยี่ น่ี่�ก็่โชคิด่อยู่ี่ท่่�เห้ตุก่ารณ์นัี่�นี่ยัี่งไม่ัเกิ่ดข้้�นี่ แต่ข้้าพเจ้้าก็่ก่ลัว่ว่่า มัันี่จ้ะเกิ่ดข้้�นี่สัก่วั่นี่ห้น้ี่�ง”

“แล้วองค์มกุฎราชกุมารล่ะพ่ะย่ะค่ะ”

“องค์ิมักุ่ฎราชกุ่มัาร อายุี่ 10 ปี ก็่ม่ัข้้อแตก่ต่างกั่นี่อยู่ี่บ้าง ลูก่ชายี่ข้องข้้าพเจ้้าเป็นี่เด็ก่ฉลาด แต่เห้ม่ัอนี่

ห้ลอดไฟ 500 แรงเท่่ยี่นี่....” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี�ไปที�หลอดไฟิบนเพดาน “...ท่่�ยัี่งไม่ัสว่่างเต็มัท่่�  

เข้าจ้ำาเป็นี่ท่่�จ้ะต้องได้รับคิำาแนี่ะนี่ำามัาก่ก่ว่่าลูก่สาว่ และถ้าห้าก่ว่่า เข้ายัี่งไม่ัตระห้นัี่ก่ว่่า เข้าเป็นี่มักุ่ฎราชกุ่มัาร 

และม่ัห้น้ี่าท่่�ต่อประชาชนี่ เข้าก็่คิงจ้ะได้เข้้าใจ้ได้ในี่ไม่ัช้าน่ี่� ยัี่งม่ัท่าง” ตรัสอธิบายและดูทรงมั�นพระทัย

ข้ึ้าพเจ้าเคยได้ยินคนกล่าวกันทั�วไปในกรุงเทพฯ ว่า องค์มกุฎราชกุมาร ซ้�งทรงเป็นพระราชโอรสองค์เดียว  

ทรงเป็นผู้ที�ค่อนข้ึ้างจะทรงซุกซนอยู่ไม่น้อย แต่ประชาชนต่างก็กล่าวว่า นั�นเป็นเพราะพระองค์ยังทรง 

พระเยาว์อยู่ และต่างก็เช่�อกันว่า พระนิสัยเช่นนั�นคงจะเปลี�ยนแปลงไปเม่�อทรงเจริญพระชนมายุข้ึ้�น ผู้จงรักภักดี 

คนหน้�งได้ให้ความคิดเห็นแก่ข้ึ้าพเจ้าว่า ก็ดูแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถอะ เม่�อยังทรงพระเยาว์ 
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นั�น พระองค์เคยทรง hookey ในโรงเรียน และทำาให้พระราชชนนีทรงวิตกเป็นทุกข์ึ้ แต่ในปัจจุบัน พระองค์

ทรงเป็นกษัตริย์ที�ประเสริฐยิ�งนัก

ข้ึ้าพเจ้าวกกลับมาทูลถามเร่�องเดิม “ทรงมีแผนการณ์ที�จะส่งพระราชโอรสและพระราชธิดาไปศ้กษา  

ณ ต่างประเทศบ้างหร่อเปล่าพ่ะย่ะค่ะ”

“นัี่�นี่ก็่เป็นี่เร่�องท่่�ยุ่ี่งยี่าก่อยู่ี่ท่่�น่ี่�เห้ม่ัอนี่กั่นี่ ข้้าพเจ้้าคิิดเอาไว่้ว่่าจ้ะส่งมักุ่ฎราชกุ่มัารไปต่างประเท่ศ 

เส่ยี่แต่เนิี่�นี่ ๆ  เพ่�อท่่�จ้ะเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ในี่อนี่าคิต ลูก่ชายี่ข้องข้้าพเจ้้าจ้ะต้องเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ ซ้�งจ้ะเป็นี่สิ�ง

คิอยี่ช่ว่ยี่เต่อนี่ให้้เข้าระล้ก่ถ้งห้น้ี่าท่่�ข้องเข้าได้ นี่อก่จ้าก่น่ี่� ก็่คิว่รจ้ะต้องได้รับก่ารฝึ่ก่หั้ดท่างท่ห้ารอ่ก่ เพราะ

จ้ะช่ว่ยี่ท่ำาให้้เข้าม่ัคิว่ามัเป็นี่ผูู้้นี่ำา สองอย่ี่างน่ี่�สำาคัิญ และม่ัประโยี่ชน์ี่มัาก่เม่ั�อเว่ลาจ้ะต้องรับใช้ประชาชนี่ ส่ว่นี่

ลูก่สาว่ข้องข้้าพเจ้้าจ้ะศ้ก่ษาในี่มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ท่่�ก่รุงเท่พฯ เราม่ัก่ารสอนี่ท่่�ด่อยู่ี่ท่่�น่ี่�แล้ว่”

วงกัารหนังสือพิมพ์

ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามต่อไป “ข้ึ้าพระพุทธเจ้ากำาลังสงสัยอยู่ว่า ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทจะทรงคัดค้าน

หร่อไม่ ถ้าหากพระราชโอรสหร่อพระราชธิดาพระองค์ใดพระองค์หน้�งจะทรงเป็นนักหนังส่อพิมพ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความประหลาดพระทัยมากต่อคำาถามข้ึ้อนี� ทรงพระสรวลและ

ตรัสว่า “ข้้าพเจ้้าไม่ัได้ม่ัอะไรเป็นี่ปฏิิปัก่ษ์ต่อพว่ก่ห้นัี่งส่อพิมัพ์ ตัว่ข้้าพเจ้้าเองน่ี่� ก็่เก่่อบจ้ะพูดได้ว่่า ในี่สมััยี่ท่่�

ข้้าพเจ้้าเป็นี่เด็ก่ ข้้าพเจ้้าก็่ได้เป็นี่นัี่ก่ห้นัี่งส่อพิมัพ์คินี่ห้น้ี่�ง ข้้าพเจ้้าเคิยี่เดินี่ท่างไปในี่ชนี่บท่ร่ว่มักั่บพ่�ชายี่ข้อง

ข้้าพเจ้้า ซ้�งเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ และข้้าพเจ้้าได้ถ่ายี่ภาพต่าง ๆ  เอาไว้่มัาก่ ภาพท่่�ถ่ายี่ได้ด่ ข้้าพเจ้้าก็่มัอบให้้

แก่่ห้นัี่งส่อพิมัพ์ต่าง ๆ  และเม่ั�อคิรั�งท่่�ข้้าพเจ้้าอยู่ี่ในี่ประเท่ศสวิ่ตเซอร์แลนี่ด์ ข้้าพเจ้้าก็่เคิยี่เข่้ยี่นี่บท่คิว่ามัให้้

ห้นัี่งส่อพิมัพ์ห้ลายี่ฉบับในี่ก่รุงเท่พฯ เพราะฉะนัี่�นี่ ข้้าพเจ้้าก่็สามัารถพูดได้ว่่า ข้้าพเจ้้าเป็นี่นัี่ก่ห้นัี่งส่อพิมัพ์

ด้ว่ยี่คินี่ห้น้ี่�ง ข้้าพเจ้้าไม่ัได้ม่ัอะไรเป็นี่ปฏิิปัก่ษ์ต่ออาช่พน่ี่�เลยี่”

“แม้ว่าจะเป็นพระราชธิดาองค์ใดองค์หน้�งหร่อพ่ะย่ะค่ะ”

“แม้ัว่่าจ้ะเป็นี่ลูก่สาว่คินี่ใดคินี่ห้น้ี่�งข้องข้้าพเจ้้าก็่ตามั” ตรัสตอบรับ พร้อมกับทรงแย้มพระโอษฐ์

“ทรงมีแผนการณ์ไว้อย่างใดบ้างเกี�ยวกับการอภิเษกสมรสขึ้องพระราชโอรสและพระราชธิดา จะทรง

คัดค้านหร่อไม่ ถ้าหากทูลกระหม่อมฟ้ิาชายและทูลกระหม่อมฟ้ิาหญิงจะทรงอภิเษกสมรสกับคนธรรมดา

สามัญ หร่อกับคนต่างชาติ เพราะทูลกระหม่อมทุกพระองค์ก็จะต้องได้พบปะกับคนต่างชาติเม่�อทรงเจริญ

พระชันษาข้ึ้�น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่า

“ข้้าพเจ้้าบอก่ลูก่ ๆ  ข้องข้้าพเจ้้าอยู่ี่เสมัอว่่า เข้าอาจ้จ้ะแต่งงานี่กั่บใคิรก็่ได้ตามัท่่�เข้าปรารถนี่า ตราบใด 

ท่่�บุคิคิลนัี่�นี่เป็นี่คินี่ด่ แต่ข้้าพเจ้้าไม่ัเห็้นี่ด้ว่ยี่ในี่ก่ารแต่งงานี่กั่บชาว่ต่างชาติ ข้้าพเจ้้าท่ราบด่ว่่า ลูก่ ๆ  ข้อง

ข้้าพเจ้้าจ้ะได้พบปะกั่บชาว่ต่างชาติเม่ั�อพว่ก่เข้าโตข้้�นี่ห้ร่อเม่ั�อไปต่างประเท่ศ ก่ารแต่งงานี่กั่บชาว่ต่างชาติเป็นี่

สิ�งท่่�ยี่าก่ลำาบาก่ก่ว่่าก่ารแต่งงานี่กั่บคินี่ในี่ชาติเด่ยี่ว่กั่นี่ เพราะจ้ำาเป็นี่ท่่�จ้ะต้องม่ัก่ารปรับตัว่มัาก่ ข้้าพเจ้้าได้แต่

ห้วั่งว่่าลูก่ ๆ  ข้องข้้าพเจ้้าคิงจ้ะไม่ันี่ำาปัญห้าน่ี่�มัาให้้ข้้าพเจ้้า”

“ราชวงศ์ต่าง ๆ  ในยุโรปก็ดูเหม่อนจะมีปัญหาที�ต้องให้เจ้าหญิงในแต่ละราชวงศ์ทรงอภิเษกสมรสกับคน

ต่างชาติ เพราะว่าเจ้าชายที�มีเช่�อชาติเดียวกันมีอยู่ไม่เพียงพอ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสรวล “ถูก่แล้ว่ ม่ัเจ้้าชายี่ในี่เช่�อชาติเด่ยี่ว่กั่นี่ไม่ัพอ”
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“มีใครบ้างในระหว่างพวกผู้ชายและผู้หญิงที�เป็นที�รู้จักกันดี ที�ได้ทรงพบและทรงประทับพระราชหฤทัย

มาก”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงตอบในทันที “เป็นี่คิำาถามัท่่�ยี่าก่ท่่�จ้ะตอบ เพราะแต่ละคินี่ก็่ 

แตก่ต่างกั่นี่ไป เพราะฉะนัี่�นี่ จ้้งยี่าก่”

ที่รงเป็็นผูู้้ท่ี่�ถ่้อมพระองค์

ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ผู้หญิงอย่างใดที�พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นผู้หญิง

สวย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสอีกว่าเป็นคำาถามที�ยากที�จะตอบ

ข้ึ้าพเจ้าพยายามถวายความช่วยเหล่อ “คนส่วนมากมีความเห็นว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็น

สตรีที�ทรงพระสิริโฉมมาก ที�มนิลา ใคร ๆ  ต่างก็ยกย่องสรรเสริญสมเด็จฯ กันทั�งนั�น ด้วยทรงเป็นสตรีที� 

ทรงพระสิริโฉมผู้หน้�ง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระโอษฐ์ แต่ไม่ได้ทรงตรัสว่าอย่างใด เม่�อข้ึ้าพเจ้าขึ้อ

พระราชทานสัมภาษณ์ต่อ ๆ  ไป ข้ึ้าพเจ้าก็ได้สังเกตว่า ถ้าเป็นเร่�องที�เกี�ยวโยงถ้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทรงแสดงพระอากัปกิริยาแต่อย่างใดเกี�ยวกับการยกย่องสรรเสริญสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ

ในภายหลัง ข้ึ้าพเจ้าได้รับคำาอธิบายจากบุคคลผู้หน้�งว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซาบซ้�งในทุกเร่�องที�ได้ทรงฟัิงหร่อทรงอ่านพบเกี�ยวกับสมเด็จพระบรม

ราชีนี แต่พระองค์จะไม่ทรงสรรเสริญสมเด็จฯ ต่อประชาชน จะไม่ตรัสสิ�งใดที�จะทำาให้มีผู้ตีความหมายไปได้

ว่าทรงโอ้อวดหร่อทรงคุยอวด ทรงถ่อมพระองค์มาก

ระยะเวลาท่ี่�ไม่สามารถ้จุะลืมได้

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท ประสบการณ์อันใดที�ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทไม่ทรงสามารถที�จะทรงล่มได้ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส หร่อการศ้กษาเล่าเรียนขึ้องใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท”

“น่ี่�เป็นี่คิำาถามัท่่�ยี่าก่อ่ก่แล้ว่” ตรัสตอบพร้อมกับทรงพระสรวล “ข้้าพเจ้้าได้ผู่้านี่พบมัาห้ลายี่สิ�ง 

ห้ลายี่อย่ี่าง จ้้งเป็นี่ก่ารยี่าก่ แล้ว่ก็่แต่ละประสบก่ารณ์ท่ำาให้้เราชอบได้แตก่ต่างกั่นี่ออก่ไป ล้ว่นี่แต่ยี่าก่ท่่�จ้ะล่มั

ทั่�งสิ�นี่ เราจ้ะตัดสินี่จ้าก่ค่ิาใช้จ่้ายี่ด้ว่ยี่ไห้มั ถ้าท่่านี่จ้ะห้มัายี่ถ้งพิธ่ีราชาภิเษก่สมัรสข้องข้้าพเจ้้า ก็่ม่ัพิธ่ีธีรรมัดา ๆ   

ห้ลายี่พิธ่ี ม่ังานี่เล่�ยี่งรับรอง และม่ังานี่ฉลองต่าง ๆ  ห้ลายี่วั่นี่ ห้ลังจ้าก่งานี่เล่�ยี่งอาห้ารแล้ว่ ก็่ม่ัก่ารฉายี่

ภาพยี่นี่ตร์เร่�อง Frankenstein ให้้ชมั”

“มีการฉายภาพยนตร์เร่�องนี�ในวันราชาภิเษกสมรสขึ้องใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทด้วยหร่อพ่ะย่ะค่ะ”

“ถูก่แล้ว่ ในี่วั่นี่นัี่�นี่ฉายี่ภาพยี่นี่ตร์เร่�อง Frankenstein ซ้�งเป็นี่ภาพยี่นี่ตร์ท่่�น่ี่าก่ลัว่” พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบ พร้อมกับทรงมีพระพักตร์อย่างเอาจริงเอาจังที�สุด

หลังจากที�ข้ึ้าพเจ้าได้ขึ้อพระราชทานสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 1 ชั�วโมงแล้ว ข้ึ้าพเจ้า

ก็เริ�มคุ้นกับการตรัสตอบอย่างเปิดเผยขึ้องพระองค์ ข้ึ้าพเจ้าจ้งกราบทูลถามว่า

“เวลาที�ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัมภาษณ์ ใต้ฝ่่าละอองธุลี

พระบาททรงตอบคำาถามอย่างสบายพระทัยเสมอหร่อพ่ะย่ะค่ะ”
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ทรงแย้มพระสรวล “ข้้าพเจ้้าไม่ัได้ให้้สัมัภาษณ์บ่อยี่นัี่ก่ แต่ข้้าพเจ้้าเช่�อว่่า ข้้าพเจ้้าจ้ะต้องพูดไปตรงตามั

ท่่�ข้้าพเจ้้ารู้ส้ก่ มิัฉะนัี่�นี่แล้ว่ก่ารสัมัภาษณ์น่ี่�จ้ะม่ัประโยี่ชน์ี่อันี่ใด ข้้าพเจ้้าเช่�อในี่ก่ารก่ล่าว่ตรงตามัท่่�ข้้าพเจ้้ารู้ส้ก่

และตรงตามัท่่�ข้้าพเจ้้าคิิด”

ที่างกัารเมือง

ข้ึ้าพเจ้ารวบรวมกำาลังใจแล้วกราบทูลถามว่า

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่จะกราบทูลถามคำาถามทางการเม่องคำาถามหน้�ง ข้ึ้าพเจ้า

ได้เคยคิดไว้ว่าจะไม่กราบทูลถามสิ�งใดที�เกี�ยวกับการเม่อง แต่ถ้าใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทไม่ทรงมีพระราช-

ประสงค์ที�จะตอบคำาถาม ก็ไม่ต้องทรงตอบก็ได้”

“จ้ะถามัอย่ี่างไรห้ร่อ”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงมีความเห็นอย่างไรต่อปัญหาขึ้องประเทศมาเลเซีย เกี�ยวกับการที�ประเทศ

ฟิิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียได้ตัดสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศมาเลเซีย ชาวฟิิลิปปินส์ซาบซ้�งใจ

มากต่อสิ�งที�ประเทศขึ้องใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาทกำาลังปฏิบัติอยู่”

“ก็่เม่ั�อเราเป็นี่ประเท่ศเพ่�อนี่บ้านี่ท่่�ใก่ล้ชิดกั่นี่ ก็่ไม่ัน่ี่าจ้ะม่ัปัญห้าว่่า ท่ำาไมัเราถ้งไม่ัเป็นี่มิัตรต่อกั่นี่ 

ประเท่ศข้องเราต่างก็่ม่ัลัท่ธิีคิอมัมิัว่นิี่สต์ท่่�จ้ะต้องปราบปรามั เราจ้ำาเป็นี่ท่่�จ้ะต้องร่ว่มัแรงร่ว่มัใจ้กั่นี่ และนัี่�นี่ก็่

เป็นี่สิ�งท่่� ร.มั.ต. ต่างประเท่ศ ถนัี่ด คิอมัันี่ตร์ เข้าก่ำาลังดำาเนิี่นี่งานี่อยู่ี่ เราม่ัสมัาคิมัอาสาก็่จ้ริง แต่สมัาคิมัน่ี่� 

จ้ะดำาเนิี่นี่กิ่จ้ก่ารไปได้อย่ี่างไร ถ้าห้าก่ประเท่ศฟิลิปปินี่ส์และประเท่ศมัาเลเซ่ยี่ไม่ัได้เป็นี่มิัตรกั่นี่อ่ก่ต่อไป”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงมีความเห็นอย่างใดเกี�ยวกับพวกเล่อดผสมมะลายูและฟิิลิปปินส์”
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ทรงแย้มพระโอษฐ์ “ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า นัี่�นี่เป็นี่เร่�องระห้ว่่างประเท่ศข้องท่่านี่”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงคิดว่า อะไรเป็นปัญหาที�ยิ�งใหญ่ที�สุดที�โลกเรากำาลังเผชิญอยู่ในขึ้ณะนี�”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระพริบพระเนตรและทรงแย้มพระโอษฐ์

“ถ้าท่่านี่ถามัข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าก็่คิิดว่่าปัญห้าให้ญ่ท่่�สุดข้องโลก่ปัจ้จุ้บันี่ ค่ิอ คิว่ามับ้าคิลั�ง” ทรงพระสรวล 

ต่อท่าทางอันแสดงความประหลาดใจขึ้องขึ้้าพเจ้า “ไม่ัใช่บ้าชนิี่ดท่่�ต้องเข้้าโรงพยี่าบาลนี่ะ ไมั่ใช่ชนิี่ดนัี่�นี่  

เป็นี่คิว่ามับ้าท่่�ม่ัอยู่ี่ในี่ทุ่ก่สิ�งทุ่ก่อย่ี่างในี่ตัว่คินี่ทุ่ก่คินี่ เช่นี่ ท่่านี่ก็่บ้า ข้้าพเจ้้าก็่บ้า เราทั่�งห้มัดล้ว่นี่บ้ากั่นี่ทั่�งนัี่�นี่”

ข้ึ้าพเจ้ากราบทูลว่า

“บางคนก็บอกว่า ปัญหาที�ใหญ่ที�สุดขึ้องโลกปัจจุบัน ค่อ ลัทธิคอมมิวนิสต์ บ้างก็ว่าจำานวนประชากร 

ที�เพิ�มข้ึ้�น บ้างก็ว่าความอดอยาก”

ทรงดูเคร่งขึ้ร้มลงไป ตรัสว่า “ถูก่ละ ล้ว่นี่แต่เป็นี่ปัญห้าท่่�ยิี่�งให้ญ่ด้ว่ยี่กั่นี่ทั่�งสิ�นี่ แต่ปัญห้าเห้ล่านัี่�นี่ก็่ 

ดูเห้ม่ัอนี่จ้ะม่ัท่างแก้่ปัญห้าได้ในี่ตัว่ข้องมัันี่เอง และม่ัคิว่ามัเก่่�ยี่ว่พันี่กั่นี่เห้ม่ัอนี่ลูก่โซ่ ถ้าจ้ะเกิ่ดสงคิรามัข้้�นี่ 

ผูู้้คินี่ก็่จ้ะถูก่ฆ่่าตายี่ลดจ้ำานี่ว่นี่ลงไป และอาห้ารก็่จ้ะม่ัเพ่ยี่งพอ”

โครงกัารตุ่าง ๆ

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท ชั�วระยะเวลาไม่นานที�ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าก็ได้

ตระหนักว่า ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นที�นิยมยกย่องเป็นอย่างมากในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะพวก

นักศ้กษา และประชาชนก็ได้พูดกันถ้งโครงการพัฒนาสังคมขึ้องใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท ในระยะนี� ใต้ฝ่่า

ละอองธุลีพระบาททรงมีโครงการอย่างใดบ้าง”

คำาถามนี�เป็นที�สบพระราชหฤทัยขึ้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“คิว่ามัสัมัพันี่ธ์ีข้องข้้าพเจ้้าในี่ฐานี่ะท่่�เป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่กั่บพว่ก่เยี่าว่ชนี่ ข้้าพเจ้้าถ่อเสม่ัอนี่ว่่า พว่ก่เข้า 

เป็นี่ลูก่ข้องข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าท่ำาตัว่อยู่ี่เค่ิยี่งข้้างกั่บพว่ก่เข้าเพ่�อจ้ะได้ท่ราบปัญห้าข้องเข้า ประชาชนี่สามัารถ 

ท่่�จ้ะมัาห้าข้้าพเจ้้าได้เม่ั�อเว่ลาท่่�เข้าม่ัปัญห้าเด่อดร้อนี่ต่าง ๆ  ห้ร่อ เม่ั�อต้องก่ารคิว่ามัช่ว่ยี่เห้ล่อ ห้ร่อเพ่�อย่ี่�นี่ฎ่ก่า  

ข้้าพเจ้้ารับฟังปัญห้าข้องพว่ก่เข้า นัี่�นี่เป็นี่สาเห้ตุท่่�ท่ำาให้้ข้้าพเจ้้ามััก่จ้ะไปตามัมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ต่าง ๆ  เสมัอ  

เพ่�อข้้าพเจ้้าจ้ะได้พบปะสนี่ท่นี่ากั่บเห้ล่านัี่ก่ศ้ก่ษา ตามัท่างก่ารแล้ว่ ข้้าพเจ้้าไปท่่�นัี่�นี่เพ่ยี่งปีละคิรั�งเม่ั�อม่ัก่าร

แจ้ก่ปริญญา แต่ข้้าพเจ้้าก็่ไปท่่�นัี่�นี่บ่อยี่ ๆ  แล้ว่ก็่พูดจ้ากั่นี่ถ้งเร่�องราว่ต่าง ๆ  ท่่�ยุ่ี่งยี่าก่ซ้�งท่ำาให้้ข้้าพเจ้้าได้ท่ราบ

คิว่ามัคิิดเห็้นี่ข้องพว่ก่นัี่ก่ศ้ก่ษา

“ข้้าพเจ้้าจ้ะยี่ก่ตัว่อย่ี่างให้้ท่่านี่ฟังตัว่อย่ี่างห้น้ี่�ง เม่ั�อ 2-3 สัปดาห์้ท่่�แล้ว่มัาน่ี่� นัี่ก่ศ้ก่ษา 4 คินี่ได้มัารอคิอยี่ 

ข้้าพเจ้้าอยู่ี่ในี่ข้ณะท่่�ข้้าพเจ้้าจ้ะออก่มัาจ้าก่วั่ง เข้าห้ยุี่ดรถท่่�ข้้าพเจ้้านัี่�ง และเข้้ามัาพูดข้อคิว่ามัช่ว่ยี่เห้ล่อจ้าก่

ข้้าพเจ้้า เพราะพว่ก่เข้าถูก่ไล่ออก่จ้าก่มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่เน่ี่�องจ้าก่ได้ก่ระท่ำาคิว่ามัผิู้ดบางอย่ี่าง ข้้าพเจ้้าก็่รับฟัง

เร่�องราว่จ้าก่พว่ก่เข้า ศ้ก่ษาเร่�องราว่ข้องพว่ก่นัี่ก่ศ้ก่ษาก่ลุ่มัน่ี่� ข้้าพเจ้้าได้ให้้ผูู้้ม่ัอำานี่าจ้ห้น้ี่าท่่�ข้องมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่

สอบสว่นี่เร่�องราว่ และให้้ช่ว่ยี่ห้าวิ่ธ่ีให้้นัี่ก่ศ้ก่ษาก่ลุ่มัน่ี่�ได้ม่ัโอก่าสแก้่ตัว่ ด้ว่ยี่ก่ารให้้พว่ก่เข้าสัญญาว่่าจ้ะ 

ไม่ัท่ำาคิว่ามัผิู้ดเช่นี่นัี่�นี่ข้้�นี่อ่ก่ และเม่ั�อเร็ว่ ๆ  น่ี่� นัี่ก่ศ้ก่ษาก่ลุ่มัน่ี่�ก็่ได้ม่ัช่�ออยู่ี่ในี่บัญช่นัี่ก่ศ้ก่ษาอ่ก่คิรั�ง เม่ั�อ 

พว่ก่เข้าได้รับคิว่ามัสุข้แล้ว่ เข้าได้เชิญข้้าพเจ้้าไปในี่งานี่พิธ่ี แต่ข้้าพเจ้้าไม่ัได้ไป เพราะถ่อว่่าห้มัดธุีระข้อง

ข้้าพเจ้้าแล้ว่
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“และก็่ม่ัวั่นี่ท่่� 23 กั่นี่ยี่ายี่นี่ ซ้�งเป็นี่วั่นี่คิล้ายี่วั่นี่สถาปนี่าข้องมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ท่่�ตั�งช่�อตามัพระนี่ามั

จุ้ฬาลงก่รณ์ อันี่เป็นี่พระนี่ามัข้องสมัเด็จ้พระบรมัอัยี่ก่าธิีราชข้องข้้าพเจ้้า ซ้�งก็่เป็นี่วั่นี่เด่ยี่ว่กั่นี่กั่บวั่นี่คิล้ายี่

วั่นี่พระราชสมัภพข้องพ่�ชายี่ข้้าพเจ้้า พระบาท่สมัเด็จ้พระปรเมันี่ท่รมัห้าอานี่ันี่ท่มัห้ิดล ข้้าพเจ้้าไปร่ว่มั 

พิธ่ีฉลองอย่ี่างเป็นี่ท่างก่ารข้องท่างมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ พูดแก่่พว่ก่นิี่สิต จ้าก่นัี่�นี่บางท่่เราก็่จ้ะม่ัก่ารชุมันุี่มักั่นี่ ซ้�ง 

พว่ก่เข้าสามัารถท่่�จ้ะข้อเพลงจ้าก่ข้้าพเจ้้าได้”2

โครงกัาร 2 โครงกัาร

“สำาห้รับโคิรงก่ารพัฒนี่าสังคิมัข้องข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าม่ั 2 โคิรงก่าร โคิรงก่ารแรก่ท่่�ห้มู่ับ้านี่ชาว่ประมัง 

อยู่ี่ท่างใต้ก่รุงเท่พฯ ลงไปสัก่ 250 กิ่โลเมัตร ท่่�ห้มู่ับ้านี่น่ี่� ม่ันี่ำ�าเค็ิมัจ้าก่ท่ะเลอย่ี่างเห้ล่อเฟือ แต่ข้าดนี่ำ�าจ่้ด 

ประชาชนี่ในี่ห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ได้อาศัยี่นี่ำ�าท่่�ไห้ลลงมัาจ้าก่ภูเข้า แต่มัันี่ก็่ไม่ัเพ่ยี่งพอ สำาห้รับคินี่ทั่�งห้มู่ับ้านี่ท่่�จ้ะใช้

เป็นี่นี่ำ�าด่�มั ข้้าพเจ้้าได้ให้้เข้าสร้างเข่้�อนี่ข้้�นี่ ใช้เงินี่ไป 60,000 บาท่ และท่ำาเป็นี่ท่่�เก็่บนี่ำ�าให้้คินี่ทั่�งห้มู่ับ้านี่ 

ได้ใช้ ปัจ้จุ้บันี่น่ี่� พว่ก่เข้าก็่ม่ันี่ำ�าด่�มัแล้ว่

“แต่ท่ว่่า ก่ารให้้ปัจ้จั้ยี่ท่างด้านี่วั่ตถุแต่อย่ี่างเด่ยี่ว่ยัี่งไม่ัพอ เพราะยัี่งม่ัคิว่ามัต้องก่ารท่างด้านี่จิ้ตใจ้อยู่ี่ 

อ่ก่อย่ี่างห้น้ี่�ง เพราะฉะนัี่�นี่ ข้้าพเจ้้าจ้้งให้้เข้าสร้างวั่ดข้้�นี่ในี่ใจ้ก่ลางห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ และให้้ม่ัรถบรรทุ่ก่นี่ำ�าจ้าก่ 

แห้ล่งเก็่บนี่ำ�าไปยัี่งวั่ดน่ี่�อ่ก่ด้ว่ยี่ คินี่ในี่ห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ซ้�งเป็นี่คินี่ยี่าก่จ้นี่มัาก่ก็่ได้ดำาเนิี่นี่ช่วิ่ตท่่�ด่ข้้�นี่ทั่�งท่างร่างก่ายี่

และจิ้ตใจ้

“อ่ก่โคิรงก่ารห้น้ี่�งข้องข้้าพเจ้้า อยู่ี่ห่้างจ้าก่ห้มู่ับ้านี่ท่่�ก่ล่าว่มัาแล้ว่นัี่�นี่ไปอ่ก่ 50 กิ่โลเมัตร ท่่�นัี่�นี่

ประชาชนี่เป็นี่ชาว่นี่าและท่ำาก่ารเพาะปลูก่โดยี่อาศัยี่แต่ฝ่นี่เท่่านัี่�นี่ พว่ก่เข้าร้องทุ่ก่ข์้ว่่าไม่ัสามัารถจ้ะผู้ลิต 

พ่ชผู้ลได้อย่ี่างเพ่ยี่งพอ และข้้าว่ก็่แพงมัาก่ ข้้าพเจ้้าจ้้งให้้ห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ย่ี่มัเงินี่จ้ำานี่ว่นี่ห้น้ี่�ง ให้้จั้ดท่ำาระบบสห้ก่รณ์

ข้้�นี่ ด้ว่ยี่ก่ารซ่�อข้้าว่มัาข้ายี่เช่�อในี่ราคิาถูก่ให้้แก่่พว่ก่ก่สิก่ร และพว่ก่ก่สิก่รจ้ะจ้่ายี่เงินี่ภายี่ห้ลัง ท่่�พว่ก่เข้า 

ได้ท่ำาก่ารเก็่บเก่่�ยี่ว่พ่ชผู้ลแล้ว่ ข้้าพเจ้้าให้้เงินี่แก่่ห้มู่ับ้านี่ได้อย่ี่างง่ายี่ดายี่ แต่นัี่�นี่ก็่ไม่ัเป็นี่ก่ารด่นัี่ก่ ไม่ัด่สำาห้รับ

ประชาชนี่ พว่ก่เข้าคิว่รจ้ะหั้ดพ้�งตัว่เอง

“เด่�ยี่ว่น่ี่� ประชาชนี่ท่่�ห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ม่ัคิว่ามัเป็นี่อยู่ี่ด่ข้้�นี่ ม่ัข้้าว่รับประท่านี่ และพว่ก่เข้าก็่ก่ลายี่เป็นี่คินี่ท่่�

เห็้นี่แก่่ส่ว่นี่รว่มัมัาก่ข้้�นี่ เข้าม่ัโคิรงก่ารท่่�จ้ะส่งเด็ก่ชายี่ห้ญิงท่่�เฉล่ยี่ว่ฉลาดข้องพว่ก่เข้า เข้้ามัาเร่ยี่นี่ท่างด้านี่

บัญช่ ท่างด้านี่ก่ารบริห้าร และท่างด้านี่อ่�นี่ ๆ  อ่ก่ เม่ั�อเด็ก่พว่ก่นัี่�นี่ก่ลับไปยัี่งห้มู่ับ้านี่ ก็่จ้ะได้ไปแนี่ะแนี่ว่ให้้แก่่ 

ประชาชนี่ท่่�นัี่�นี่ สิ�งท่่�คินี่ในี่ห้มู่ับ้านี่นัี่�นี่ต้องก่าร ค่ิอ ก่ารแนี่ะแนี่ว่ท่าง พว่ก่เข้าเต็มัอก่เต็มัใจ้ท่่�จ้ะได้เร่ยี่นี่รู้

และให้้คิว่ามัร่ว่มัม่ัอ ในี่ฐานี่ะท่่�ข้้าพเจ้้าเป็นี่พระเจ้้าแผู่้นี่ดินี่ ข้้าพเจ้้าก็่ได้พยี่ายี่ามัช่ว่ยี่เห้ล่อตามัวิ่ธ่ีท่่�ข้้าพเจ้้า

สามัารถจ้ะช่ว่ยี่ได้”

ทรงแย้มพระโอษฐ์และตรัสว่า

“คิิดดูซิ สิ�งต่าง ๆ  ท่่�ข้้าพเจ้้าได้เข้้าไปเก่่�ยี่ว่ข้้องล้ว่นี่แต่เป็นี่สิ�งท่่�จ้ะท่ำาให้้ประชาชนี่ได้ม่ัคิว่ามัเป็นี่อยู่ี่ด่ข้้�นี่

ทั่�งนัี่�นี่ มุ่ังให้้เกิ่ดผู้ลประโยี่ชน์ี่ส่ว่นี่รว่มัมัาก่ก่ว่่าส่ว่นี่ตัว่ เห้ล่าน่ี่�น่ี่าจ้ะเป็นี่คิอมัมิัว่นิี่สต์อยู่ี่ในี่ตัว่ข้้าพเจ้้า คิว่ามัจ้ริง 

ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า ลัท่ธิีคิอมัมิัว่นิี่สต์ก็่ด่เห้ม่ัอนี่กั่นี่ ในี่แง่ท่่�ม่ัคิว่ามัมุ่ังห้มัายี่ท่่�จ้ะให้้คินี่ยี่าก่จ้นี่ได้ปรับปรุงช่วิ่ตคิว่ามั 

2  ควัามิข�อน่� ผูู้�สัมิภาษณ์์เข�าใจคลาด็เคลื�อนไปบางประการ เพราะ 20 กันยายน เป็นวัันคล�ายวัันพระบรมิราช
สมิภพของพระบาทสมิเด็็จพระเจ�าอยู่หัวัรชักาลท่� 5 และ 8 ส่วันวันัสถุาปนาจุฬาลงกรณ์์มิหาวัทิยาลัย คือ วันัท่� 
26 ม่ินาคมิ.



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่� 25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 256518

เป็นี่อยู่ี่ให้้ด่ข้้�นี่ แต่ข้้าพเจ้้าไม่ัเห็้นี่ด้ว่ยี่กั่บวิ่ธ่ีก่ารปฏิิบัติข้องพว่ก่เข้าท่่�จ้ะไปสู่จุ้ดมุ่ังห้มัายี่นัี่�นี่ วิ่ธ่ีก่ารต่าง ๆ  ท่่�

ท่ารุณ เช่นี่ ก่ารฆ่่าคินี่ ก่ารห้มัดเสร่ภาพส่ว่นี่บุคิคิลในี่สิ�งต่าง ๆ  และเพราะข้้าพเจ้้าให้้คินี่ยี่าก่จ้นี่ย่ี่มัเงินี่นัี่�นี่เอง 

ข้้าพเจ้้าจ้้งต้องเป็นี่พว่ก่นี่ายี่ทุ่นี่คินี่ห้น้ี่�ง

“ตามัปรก่ติ ประเท่ศไท่ยี่เป็นี่ประเท่ศประชาธิีปไตยี่ แต่ระบบประชาธิีปไตยี่ข้องเราไม่ัเห้ม่ัอนี่กั่บข้อง

ท่่านี่ห้ร่อข้องชาว่อเมัริกั่นี่ เพราะแต่ละประเท่ศจ้ะต้องปรับปรุงระบบรัฐบาลให้้เป็นี่ไปตามัคิว่ามัจ้ำาเป็นี่ข้อง

ประเท่ศข้องตนี่ และไม่ัม่ัระบบประชาธิีปไตยี่ระบบใดท่่�สมับูรณ์ แม้ัแต่ข้องประเท่ศอเมัริก่า ในี่ประเท่ศไท่ยี่ 

ถ้าเราจ้ะม่ัระบบประชาธิีปไตยี่ตามัแบบอย่ี่างประเท่ศข้องท่่านี่ ระบบประชาธิีปไตยี่อันี่นัี่�นี่ก็่จ้ะไม่ัเป็นี่สิ�งท่่�ด่ 

ท่่�น่ี่� อย่ี่างเช่นี่เราไม่ัสามัารถจ้ะจั้ดให้้ม่ัก่ารเล่อก่ตั�งอย่ี่างประเท่ศข้องท่่านี่ได้ เพราะค่ิาใช้จ่้ายี่ในี่ก่ารนัี่�นี่ 

แพงมัาก่ เงินี่จ้ำานี่ว่นี่นัี่�นี่เราสามัารถท่่�จ้ะนี่ำาไปใช้ในี่ก่ารปรับปรุงสวั่สดิภาพข้องประชาชนี่โดยี่ท่างตรงได้”

จุากับุัคคลทุี่กัชั�น

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท มีใครบ้าง

ที�เป็นพระสหายสนิทขึ้องใต้ฝ่่าละอองธุลี

พระบาท เขึ้าเหล่านั�นเป็นสามัญชนหร่อ

เป็นเช่�อพระวงศ์”

ทรงแย้มพระโอษฐ์ “ข้้าพเจ้้าก็่เป็นี่

ประชาธีิปไตยี่ ข้้าพเจ้้าม่ัเพ่�อนี่จ้าก่คินี่ 

ทุ่ก่ชั�นี่ ยี่ก่ตัว่อย่ี่างจ้าก่ว่งดนี่ตร่ข้องข้้าพเจ้้า  

เราม่ัอยู่ี่ด้ว่ยี่กั่นี่ 15 คินี่ คินี่ห้น้ี่�งเคิยี่เป็นี่

ท่ห้ารรัก่ษาคิว่ามัปลอดภัยี่ เป็นี่นัี่ก่ธุีรกิ่จ้

ท่่�ม่ัข้้าราชก่ารก็่ม่ั และยัี่งม่ัอาช่พอ่�นี่ ๆ  

อ่ก่มัาก่ พว่ก่เข้าทั่�งห้มัดเป็นี่เพ่�อนี่ข้อง

ข้้าพเจ้้า”

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงเคร่�อง

ดนตรีอะไรอีกบ้าง นอกจากแซกโซโฟิน”

“ข้้าพเจ้้าเป่าแคิลริเนี่ต เล่นี่เปียี่โนี่  

และบางคิราว่ก็่ต่ก่ลอง” ตรัสตอบ

“ทรงสนพระทัยงานทางด้านศิลปะ

ชนิดใดพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพเจ้าเคยได้ข่ึ้าวว่า 

ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงเขีึ้ยนภาพ”

“ถูก่แล้ว่ ข้้าพเจ้้าเข่้ยี่นี่ภาพ ข้้าพเจ้้า 

เคิยี่เข่้ยี่นี่ภาพมัาก่มัายี่เม่ั�อก่่อนี่น่ี่� แต่ในี่ปัจ้จุ้บันี่ ข้้าพเจ้้าไม่ัสามัารถจ้ะห้าเว่ลาว่่างได้ ข้้าพเจ้้าเข่้ยี่นี่ภาพส่นี่ำ�ามัันี่  

และชอบเข่้ยี่นี่ชนิี่ดท่่�เป็นี่รูปคินี่ ข้้าพเจ้้าไม่ัเคิยี่เข่้ยี่นี่ภาพชนิี่ดท่่�เป็นี่ Abstract ทั่�งห้มัดเลยี่ท่่เด่ยี่ว่ เข่้ยี่นี่ก็่ให้้

ม่ัส่ว่นี่เป็นี่ Abstract บ้าง”
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การตุรวัจแก�บทแปล โด็ยศาสตุราจารย์ ด็ร.อดุ็ล วัเิช่ยรเจรญิ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสะสมภาพเขีึ้ยนสมเด็จพระบรมราชินีนาถซ้�งทรงเขีึ้ยนด้วยฝี่พระหัตถ์

ขึ้องพระองค์เองเอาไว้เป็นจำานวนมาก และเม่�อเร็ว ๆ  นี�พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้นำาภาพเหล่านั�นออกแสดง

ให้ประชาชนชม

เก่อบจะเป็นเวลาเที�ยงคร้�งอยู่แล้ว การสัมภาษณ์เริ�มต้นเม่�อเวลา 11.00 น. ตรง ข้ึ้าพเจ้าชำาเล่องมอง

ด้วยหางตาก็เห็นว่า Prince Vong3 และสมุหราชองครักษ์ ต่างก็แอบชำาเล่องดูนาฬิิกาขึ้องตน ข้ึ้าพเจ้าจ้ง 

กราบบังคมทูลข้ึ้�นว่า

“ใต้ฝ่่าละอองธุลีพระบาท ข้ึ้าพระพุทธเจ้าเกรงว่า ได้ทำาให้ได้ฝ่่าละอองธุลีพระบาททรงเสียเวลามาก

เกินไป ข้ึ้าพระพุทธเจ้าสำาน้กในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที�ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

เกียรติยศอันยิ�งในแก่ข้ึ้าพเจ้าในเช้าวันนี� และสำาน้กในพระมหากรุณาธิคุณขึ้องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถที�ได้ทรงเป็นพระธุระขึ้อพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้ึ้าพเจ้าได้เข้ึ้าเฝ้่าทูลละอองธุลีพระบาท 

ขึ้อพระราชทานสัมภาษณ์ในครั�งนี�”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้มลงดูนาฬิิกา และทรงพระสรวล พระองค์ทรงลุกข้ึ้�น พระราชทาน

พระหัตถ์ให้ข้ึ้าพเจ้าสัมผัส พร้อมกับตรัสว่า

“แล้ว่ข้้าพเจ้้าจ้ะบอก่พระราชิน่ี่ให้้ตามัท่่�ท่่านี่บอก่ ลาก่่อนี่”

ขึ้ณะที�เดินออกมาจากห้องรับรอง ข้ึ้าพเจ้าได้เหลียวกลับไปมองดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี 

พระพักตร์เคร่งขึ้ร้มดุจเดิม เหม่อนกับว่าทรงดำารงตำาแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอีกครั�ง ซ้�งตลอดระยะเวลาที�

พระราชทานสัมภาษณ์ ได้ทรงถอดตำาแหน่งนั�นวางไว้ชั�วคราว จ้งทำาให้ทรงแตกต่างจากกันมาก พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกลับไปดำารงตำาแหน่งพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองพสกนิกรชาวไทยเป็นจำานวนถ้ง 

30,000,000 คน

3  ในตุ�นฉบับลายมืิอของ ด็ร.อดุ็ล ท่�ตุรวัจแก� ระบุวั่าไม่ิแน่ใจวั่าหมิายถุ่ง มิ.จ.วังษ์มิหิป ชยางกูร หรอ่ มิ.จ. 
วังศานุวัตัุร เทวักุล.
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เสด็จุในกรมฯ 
ป็ชูน่ยบุัคคลของชาติุ1

กรมิหมืิ�นนราธิิปพงศ์ประพันธ์ิ
ประทานสัมิภาษณ์์ อัครวัฒัน์ โอสถุานุเคราะห์

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่�นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรง

ให้สัมภาษณ์ถ้งชีวประวัติขึ้องพระองค์ แก่นายอัครวัฒน์  

โอสถานุเคราะห์ ในหนังส่อประวัติบุคคลที�น่ารู้จัก ซ้�งจัดรวบรวม

พิมพ์เป็นเล่มออกจำาหน่ายนำาเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่�อ

พระราชทานแก่มูลนิธิแม่บ้านอาสา สำาหรับนำาไปใช้จ่ายใน

โครงการฝึ่กอบรมลูกเส่อชาวบ้าน จัดพิมพ์เม่�อ พ.ศ. 2516

ความที� พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่�นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

ประทานสัมภาษณ์มีข้ึ้อความที�น่าสนใจ และให้ความรู้ทางปัญญา 

แก่ผู้อ่าน

หนังส่อพิมพ์ ประชาชาติุ จ้งขึ้ออนุญาตนำามาตีพิมพ์ซำ�าอีกครั�ง 

หน้�ง เพ่�อถวายความเคารพแด่พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่�น 

นราธิปพงศ์ประพันธ์ ในฐานะที�ทรงเป็นรัฐบุรุษคนสำาคัญขึ้อง

ประเทศไทย

1 คัด็จากหนังสือ วรรณไวที่ยากร พิมิพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ�าวัรวังศ์เธิอ กรมิหมืิ�นนราธิิป 
พงศ์ประพันธ์ิ ณ์ พระเมิรุหน�าพลับพลาอิสรยิาภรณ์์ วัดั็เทพศิรนิทราวัาส วันัท่� 28 ตุุลาคมิ 2519, หน�า 61-82. 
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ผูู้้สัมภาษณ์ สวัสดีฝ่่าบาท พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ สวัสดี

ผูู้้สัมภาษณ์ ก่อนอ่�น ข้ึ้าพระพุทธเจ้าขึ้อกราบขึ้อบพระทัย พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่�น

นราธิปพงศ์ประพันธ์ ที�ได้ทรงกรุณาให้เกียรติต่อการสัมภาษณ์ครั�งนี�พ่ะย่ะค่ะ และ

ข้ึ้าพระพุทธเจ้าคิดว่า นำ�าพระทัยที�ฝ่่าบาทได้มีต่อประชาชนชาวไทย โดยการประทาน

สัมภาษณ์คงจะเป็นวิทยาทานและสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที�สนใจในชีวประวัติขึ้องฝ่่าบาท 

ได้อย่างมาก ข้ึ้าพระพุทธเจ้าขึ้อกราบทูลถามถ้งวันที� และสถานที�ประสูติพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ฉันเกิดเม่�อวันที� 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434 ที�ถนนแพร่งนรา กรุงเทพมหานคร

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้ณะนี�ฝ่่าบาทก็ทรงพระชนมายุได้ 81 ปีเศษ พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 81 

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าสังเกตจากพระพักตร์ขึ้องฝ่่าบาทยังไม่ถ้งพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่

ทราบถ้งพระนามขึ้องฝ่่าบาท คำาว่า “กรมหม่�นนราธิปพงศ์ประพันธ์” ใครเป็นผู้ทรง 

ตั�งให้พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็เสด็จพ่อ ท่านทรงเป็นกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เม่�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

สถาปนาให้ฉันเป็นเจ้าต่างกรม ก็พระราชทานนามว่านราธิปพงศ์ประพันธ์

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้อบพระทัยมากพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่ทราบถ้งความหมายขึ้องคำาว่า “นราธิป 

พงศ์ประพันธ์” พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” ก็หมายความว่า ส่บเน่�องจากวงศ์พระมหากษัตริย์ “ประพันธ์” 

แปลว่า ส่บเน่�อง “พงศ์” ก็วงศ์ “นราธิป” ค่อ พระมหากษัตริย์” 

ผูู้้สัมภาษณ์ ทรงแปลว่าส่บเน่�องมาจากมหากษัตริย์พ่ะย่ะค่ะ แล้วเกี�ยวกับพระนามเดิมขึ้องท่าน 

ที�ใคร ๆ  เรียกว่า “ท่านวรรณไวทยากร” ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่จะทราบถ้งความเป็นมาขึ้อง

พระนามนี�พ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ยินดีที�จะชี�แจงให้ เม่�อฉันเด็ก ๆ  นะ เป็นเด็กที�เงียบไม่ค่อยพูดค่อยจา เสด็จพ่อก็จะให้

เป็นหมอ จ้งประทานนามว่า “ไวทยากร” ไวทยะ ก็แปลว่า แพทย์ แล้ว อากร ก็ที�เกิด 

บ่อเกิดแห่งวิชาแพทย์ ทีนี�เม่�อฉันสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้เม่�ออายุ 13 ปีเศษ ท่านก็ 

บอกว่าควรจะเล่อกวิชาที�ปราชญ์เปร่�อง ยิ�งกว่าการแพทย์ ก็ขึ้อพระราชทานรัชกาลที� 5  

ให้พระราชทานนามแก่ฉัน ที�นี� แทนที�จะเป็น ไวทยากร ท่านทรงเติม “วรรณ” ซ้�ง

แปลว่า หนังส่อ “ไวทยะ” ที�ว่าแพทย์นั�นก็เหม่อนคำาว่า Doctor แปลว่าจะเป็น Doctor 

วิชาการแพทย์ หร่อ Doctor วิชาอ่�นก็ได้ เพราะฉะนั�นก็เติม “วรรณไวทยากร” ก็เป็น 

หมอหนังส่อ ตั�งแต่นั�นฉันก็พยายามที�จะบำาเพ็ญตนให้สมแก่ช่�อที�ได้พระราชทานนั�น

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทก็ได้ทรงพยายามปฏิบัติพระองค์ให้สมกับพระนามพ่ะย่ะค่ะ แล้วข้ึ้าพระพุทธเจ้า
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ก็คิดว่า ประชาชนโดยทั�วไปก็คิดเช่นเดียวกับข้ึ้าพระพุทธเจ้าพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้า

ขึ้อวกกลับสักนิด เม่�อกี�ฝ่่าบาททรงเล่าถ้งพระบิดาขึ้องฝ่่าบาท และข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยาก

ทราบถ้งพระนามพระมารดาขึ้องฝ่่าบาทพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ม.ล.ต่วนศรี วรวรรณ ค่อ มารดา 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วฝ่่าบาททรงมีพระญาติกี�พระองค์ พ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ที�ท้องเดียวกันก็มีน้องชายคนหน้�ง สิ�นชีพิตักษัยไปแล้ว

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่ทราบถ้งชีวิตการศ้กษาในวัยเยาว์ขึ้องฝ่่าบาทว่า ก่อนที�ฝ่่าบาทจะ 

พระชนมายุได้ 13 ปี ฝ่่าบาททรงประทับในวัง หร่อได้ศ้กษาวิชากับพระอาจารย์ใด 

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ฉันก็เริ�มไปโรงเรียนสวนกุหลาบ แล้วก็ไปอยู่ราชวิทยาลัย เม่�อโรงเรียนนั�นต้องหยุด

ชะงักไป ก็ได้กลับมาเรียนที�โรงเรียนสวนกุหลาบ แล้วเม่�อราชวิทยาลัยได้ตั�งข้ึ้�นใหม่ก็ได้ 

กลับไปราชวิทยาลัย และได้สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงจากราชวิทยาลัย 

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าขึ้อทราบว่า การที�ฝ่่าบาททรงสอบทุนหลวงได้ มีนักเรียนสอบทั�งหมด 

ที�โรงเรียนพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็สอบแข่ึ้งกันตอนนั�น ก็มีโรงเรียนสำาคัญ ก็ราชวิทยาลัยกับสวนกุหลาบ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงสอบได้ตำาแหน่งที�เท่าไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ฉันได้ที� 1 

ผูู้้สัมภาษณ์ ตำาแหน่งที� 1 ก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบว่า เม่�อ 

ฝ่่าบาทสอบได้ทุน King Scholarship ทรงรู้ส้กอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็รู้ส้กดีใจเป็นอย่างยิ�ง เพราะในสมัยนั�นการที�ได้ไปเรียนนอกก็ถ่อว่าออกไปชุบตัว 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วฝ่่าบาทได้ทรงใช้ความขึ้ยันหร่อความวิริยะอุตสาหะอย่างมากหร่อไงพ่ะย่ะค่ะ ถ้งได้ 

ที� 1 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ตอนนั�นท่องหนังส่อเก่ง

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบหลังจากที�ฝ่่าบาทได้ทุน King Scholarship ฝ่่าบาททรงไป

ศ้กษาต่อประเทศใดพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ไปที�ประเทศอังกฤษไปโรงเรียนมอลเปรอ

ผูู้้สัมภาษณ์ ทรงศ้กษาเกี�ยวกับวิชาอะไรพ่ะย่ะค่ะ
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กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็เขึ้าเรียกว่า Modern Side วิชาปัจจุบัน ภาษาปัจจุบัน แต่ใน 2 ปี ได้ข้ึ้�นไปชั�นสูงสุด

ขึ้อง Modern Side ก็เลยเขึ้าให้กลับมาเรียนภาษากรีกเขึ้าเรียกว่า Classical Side แล้ว

ก็ข้ึ้�นถ้งชั�นสูงสุด ระยะหลังใช้เวลาอีก 3 ปี ระยะแรก 2 ปี รวมทั�งหมด 5 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้ณะที�ฝ่่าบาททรงเรียนถ้งชั�นสูงสุด ตอนนั�นทรงมีพระชนมายุได้ประมาณกี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 18

ผูู้ส้มัภาษณ ์ ก็ทรงเป็นหนุ่มแล้วพ่ะย่ะค่ะ หลังจากที�ฝ่่าบาทได้ทรงไปศ้กษาที�ประเทศอังกฤษ ความรู้ส้ก 

แตกต่างกับทรงศ้กษาที�ประเทศไทยอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ที�ประเทศอังกฤษนั�น เฉพาะอย่างยิ�งที�มหาวิทยาลัย ฉันได้ไป Baliol College Oxford 

นั�น เขึ้าสอนให้เราใช้ปัญญาขึ้องเราเอง ใช้ความคิดก็ต้องทำางานหนักพอใช้ทีเดียว ส่วน

เม่องไทยใช้ท่อง

ผูู้้สัมภาษณ์ เม่�อพระชนมายุได้ 19 ปี ก็ได้ทรงเข้ึ้าศ้กษาที�มหาวิทยาลัย Oxford ฝ่่าบาททรงต้องสอบ

แข่ึ้งขัึ้นหร่อเปล่าพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ต้องสอบแข่ึ้งขัึ้นสำาหรับจะเข้ึ้าวิทยาลัย จะเข้ึ้าวิทยาลัยที�ดีจะต้องแข่ึ้งขัึ้นกันมาก ฉันเข้ึ้า 

วิทยาลัยเบลเลี�ยล ซ้�งเป็นวิทยาลัยที�ดีก็แข่ึ้งขัึ้นกันมาก เขึ้าก็ให้เข้ึ้าไปสอบชิงทุน 

เล่าเรียนซ้�งฉันก็รู้ว่าชิงทุนไม่ได้ แต่ถ้าทำาดีเฉพาะอย่างยิ�งเรียงความดีพอ เขึ้าก็อนุญาต

ให้เข้ึ้าวิทยาลัยนี�ได้ เข้ึ้าไปสอบก็บังเอิญไม่ได้ทุน แต่ได้เข้ึ้าวิทยาลัยนที�ได้เพราะ 

เรียงความ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทพอจะทรงจำาได้ไหมว่า เรียงความเร่�องอะไรที�ทรงทำาให้เข้ึ้าไปเรียนได้พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ เขึ้าให้เรียงความเร่�อง “ลักษณะขึ้องชาติ” 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทได้ทรงนิพนธ์ขึ้องชาติไหนพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ชาติทั�วไป เขีึ้ยนชาติไทยกับอังกฤษ

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทได้ทรงเปรียบเทียบความแตกต่างไว้อย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็บอกว่าชาติไทย เราย้ดมั�นในประเพณีก็คล้าย ๆ  กับอังกฤษเหม่อนกัน แต่อังกฤษถ่อ

กีฬาเป็นสำาคัญ ไม่ใช่แต่วิชาเท่านั�น เพราะฉะนั�นก็ต้องถ่อว่า ลักษณะนิสัยขึ้องเรานี�เป็น

วัตถุประสงค์ในการศ้กษา ไม่ใช่จะหาวิชาเท่านั�น

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้ณะที�พระชนมายุได้ 19 ปี ฝ่่าบาทได้เข้ึ้าศ้กษาต่อที�มหาวิทยาลัย Oxford  

ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบชีวิตการเป็น Freshy ในมหาวิทยาลัย Oxford ฝ่่าบาทได้ทรง

ร่วม Activity อะไรกับทางมหาวิทยาลัยบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ร่วมกับเขึ้าทั�งนั�นแหละ แต่ที�ดีและเป็นประโยชน์ ก็เป็นสมาชิกสมาคมโต้วาที แล้วก็ได้

มีส่วนในการโต้วาที 
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ผูู้้สัมภาษณ์ ทรงโต้กับฝ่รั�งหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ใช่แล้ว ก็มีการโต้เกี�ยวกับอภิปรายเร่�องต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ�งฉันชอบโต้เร่�อง 

บทนิยามขึ้องคำาต่าง ๆ  ตั�งแต่สมัยนั�นมาแล้ว

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงมีความสนใจเกี�ยวกับบทนิยามคำาต่าง ๆ  ซ้�งข้ึ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เคยอ่านหนังส่อ 

ทราบว่าได้ทรงพระนิพนธ์คำาศัพท์ขึ้องฝ่่าบาทหลายเร่�อง ซ้�งได้ทรงบัญญัติให้ข้ึ้�นมาแล้ว

ประเทศไทยเราก็ยังคงใช้อยู่ทุกวันนี� เช่นคำาว่า “ประชากร” ที�มาจากภาษาอังกฤษว่า 

population ใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหมื่นนราธิปฯ อันนี�ตั�งต้นก็เป็นงานอดิเรก แต่ว่าต่อมาก็ได้ค้นคว้าทำางานอย่างจริงจัง งานวิจัยก็เกิดสนุก 

แล้วก็เป็นงานชิ�นสำาคัญในชีวิตขึ้องฉัน ซ้�งบัดนี�ก็ยังบำาเพ็ญอยู่ทางราชบัณฑิิตยสถาน 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงใช้เวลาศ้กษาที�มหาวิทยาลัย Oxford กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 4 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ ก็นับว่าเร็วมากพ่ะย่ะค่ะ ฝ่่าบาททรงมีประสบการณ์อ่�นนอกจากการร่วมโต้วาทีกับ

นักศ้กษาต่างประเทศตลอดจนการคิดบัญญัติศัพท์ใหม่ ๆ  Activity ทางด้านอ่�น ฝ่่าบาท

ได้ทรงร่วมอีกไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ วิธีศ้กษาขึ้องเขึ้าที�ดีอีกอย่างหน้�งก็ค่อ การให้แต่งเรียงความ ครูเขึ้าให้เร่�องมาเพียง

สัปดาห์หน้�ง แล้วก็เรียงความไปให้เขึ้า เราก็น้กว่าเราทำาขึ้องเราไปอย่างดีเลิศแล้ว ไปถ้ง 

ครูเขึ้าก็ติ วิพากษ์ฉีกออกเป็นชิ�น ๆ  ทีแรกก็ท้อใจ แต่ทีหลังก็มีทิฐิมานะ รู้ส้กว่าเป็นวิธี

ที�ดีมาก

ผูู้ส้มัภาษณ ์ ที�ฝ่่าบาทเล่าว่า ครูได้ฉีกเรียงความเป็นชิ�น ๆ  แล้วฝ่่าบาททรงบอกว่าดีมาก ข้ึ้าพระพุทธเจ้า 

ยังเข้ึ้าใจไม่กระจ่าง ขึ้อฝ่่าบาททรงขึ้ยายความสักนิด ไม่ทรงรู้ส้กน้อยพระทัยหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็เป็นวิธีขึ้องเขึ้า วิธีศ้กษารู้ส้กว่าเป็นวิธีหนัก ถ้าทำาได้ก็ได้ผลดีมาก เขึ้าสอนให้เราเป็น

ตัวขึ้องเราเอง มีความคิดความเห็นขึ้องเราเอง เขึ้าให้เรียงความไม่ใช่แต่เพียงเรียบเรียง

เหตุการณ์เท่านั�น เราต้องแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

ผูู้้สัมภาษณ์ อย่างที�ฝ่่าบาทได้ทรงบอกเม่�อกี�นี�ไม่ใช่เรียงความชนิดที�เรียกว่าไปจำาคนอ่�นหร่อไปเก็บ

ขึ้องคนอ่�นมาเขึ้ียน จะต้องแสดงความเห็นส่วนพระองค์ออกมาด้วย แล้วปริญญาที�ทาง

มหาวิทยาลัยได้ทูลถวายให้ฝ่่าบาทเป็นสาขึ้าไหนพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ทางประวัติศาสตร์ ได้เกียรตินิยมอันดับสอง

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วอะไรเป็นแรงจูงใจ ให้ฝ่่าบาททรงสนใจที�จะศ้กษาวิชาประวัติศาสตร์พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ที�เบลเลี�ยล เขึ้าอยากจะให้เรียน เรียกว่า “Greats” หร่อ “ปรัชญา” ภาษาโบราณ 

“ปรัชญา” เขึ้าบอกว่ามีค่าในการศ้กษามาก แต่ทางรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยจะให้เรียน
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กฎหมาย เขึ้าบอกว่ากฎหมายไปเรียนเอาทีหลังได้ ก็เลยประนีประนอมกัน จ้งให้เรียน

ประวัติศาสตร์

ผูู้้สัมภาษณ์ หลังจากที�ฝ่่าบาททรงศ้กษาจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนั�น พระชนมายุคงประมาณ 23  

ใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมื่นนราธิปฯ ต่อจากนั�นรัฐบาลให้ไปเรียนวิทยาลัยรัฐศาสตร์ ที�ปารีสอีก 2 ปี แล้วก็สอบได้รางวัลที� 1 

ผูู้้สัมภาษณ ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้า รู้ส้กว่าฝ่่าบาททรงสอบได้ที� 1 เสมอ เลยอยากทราบเทคนิคในการเรียน

เก่งพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ทำางานหนัก

ผูู้้สัมภาษณ์ หลังจากพระชนมายุได้ 25 ก็ได้อีกปริญญาบัตรจากกรุงปารีส แล้วหลังจากนั�นทรงเสด็จ

ไปไหนพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหมื่นนราธิปฯ ตอนนี�บังเอิญ ระหว่างสงครามโลกครั�งที� 1 กระทรวงก็บอกว่ายังไม่ให้กลับ เดี�ยวจะโดน

เร่อดำานำ�า ก็เลยตั�งให้เป็นเลขึ้านุการตรีที�สถานทูต

ผูู้้สัมภาษณ์ เกี�ยวกับการเป็นเลขึ้านุการตรี ฝ่่าบาททรงรู้ส้กต่�นเต้นไหมพ่ะย่ะค่ะ เพราะได้ทรง 

ครำ�าเคร่งเกี�ยวกับการศ้กษามาตลอด เม่�อทำางานรู้ส้กพระทัยเป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็รู้ส้กต่�นเต้น เพราะว่าหาคนไทยในขึ้ณะนั�นที�รู้ภาษาฝ่รั�งเศสพอที�จะร่างเป็นภาษา

ฝ่รั�งเศสน้อยคน ฉันก็เรียนจากวิทยาลัยนั�นมา เข้ึ้าไปทำางานก็ทำาได้เลย ทางราชการ 

ก็นิยมชมช่�น
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ผูู้้สัมภาษณ์ ในพระปรีชาสามารถขึ้องฝ่่าบาท ฝ่่าบาทได้ทรงเป็นเลขึ้าอยู่กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ประมาณ 2 ปี แล้วก็ได้มีการประชุมสันติภาพ พอเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศ 

ก็ให้กลับมาเป็นหัวหน้ากองกลาง

ผูู้้สัมภาษณ์ ชีวิตการเป็นหัวหน้ากองกลางในสมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ดีมาก เพราะว่าหัวหน้ากองกลาง ก็แปลว่าเป็นเลขึ้านุการขึ้องเสนาบดีท่าน ก็ทำางาน 

กับท่านโดยตรง แล้วได้รู้อะไรต่ออะไรมาก 

ผูู้้สัมภาษณ์ สมัยนั�น ใครทรงเป็นเสนาบดีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมืน่นราธิปฯ สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ทรงเป็นเสนาบดี ท่านเป็นเสนาบดีมาเก่อบ 30 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงเป็นหัวหน้ากองกลาง อยู่กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ประมาณ 5 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ ระหว่างทรงเป็นหัวหน้ากองกลาง มีเร่�องอะไรที�จะเล่าอีกไหมพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ฉันก็หัดทำางานร่างหนังส่อ ทำาบันท้กเสนอความเห็น ได้เริ�มเจรจาทำาสัญญากับ ดร.แซร์ 

พระยากัลยาณไมตรี ให้มาเป็นที�ปร้กษา และฉันได้ช่วยการเจรจา 

ผูู้้สัมภาษณ์ ก็ได้ทรงรู้เร่�องเกี�ยวกับการเม่องระหว่างประเทศมากข้ึ้�นพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมืน่นราธิปฯ แล้วก่อนที�จะได้ไปเป็นเอกอัครราชทูตที�ลอนดอนก็ได้ ไปเจรจาอนุสัญญาว่าด้วยอินโดจีน 

ตอนนั�นเป็นปลัดแล้ว ขึ้ณะนั�นอายุประมาณ 35 ปี 

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้ณะนั�น ฝ่่าบาททรงอภิเษกสมรสหร่อยังพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมืน่นราธิปฯ ฉันแต่งงาน 2 หน แต่งงานครั�งแรกก็ 50 ปีมาแล้ว ตอนนั�นแต่งกับ ม.จ.พิบูลเบญจางค์ 

แล้วก็มีบุตรชายคนหน้�ง ม.ร.ว.วิบูลเกียรติ ซ้�งถ้งแก่กรรมไปแล้ว แต่งงานครั�งที� 2  

ค.ศ. 1930 อายุประมาณ 39 กับ หม่อมพร้อมสุพิณ วรวรรณ มีธิดา 1 คน  

ช่�อ ม.ร.ว.วิวรรณ วรวรรณ เธอไปเรียนที�มหาวิทยาลัยเวยสเลย์ อเมริกา แล้วเข้ึ้ารับ

ราชการในกระทรวงต่างประเทศ

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้อบพระทัยมากพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่ทราบถ้งชีวิตการเป็นทูตที�ประเทศอังกฤษ

พ่ะย่ะค่ะ ฝ่่าบาทได้ทรงประสบพบเห็นเหตุการณ์อันใดบ้างที�พอจะเล่าให้ฟัิงพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมืน่นราธิปฯ ตอนนั�นงานที�สถานทูตกรุงลอนดอน ก็เกี�ยวกับการค้า ส่วนมากสั�งขึ้องรถไฟิ งานการทูต

มีน้อย ฉันก็ทำาการสังคม แต่ก่อนนี�คนไทยก็มักจะอยู่เฉพาะกับนักเรียนคนไทย นักเรียน

ฉันก็ให้มีประชุมกันเด่อนละหนที�ลอนดอน และมีเข้ึ้าสังคมกับอังกฤษด้วย อย่างที�ว่า 

การทูตมีน้อย
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ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงได้เป็นทูตที�ลอนดอนกี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 4 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ หลังจากนั�นคงพระชนมายุได้ 40 ปีเศษ แล้วต่อไปพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็กลับมาเม่องไทย ไปสอนที�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผูู้้สัมภาษณ์ ทรงเป็นพระอาจารย์ที�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสอนคณะไหนพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ คณะอักษรศาสตร์ สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ผูู้้สัมภาษณ์ ทรงสอนอยู่กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ สอนอยู่ 2-3 ปี จน พ.ศ. 2476 เปลี�ยนแปลงการปกครองแล้ว รัฐบาลก็เชิญให้ฉัน

เป็นที�ปร้กษา บอกว่าได้อ่านหนังส่อพิมพ์ประชาชาติุ เห็นว่า ฉันคงจะมีความรู้ในเร่�อง 

การปกครองแบบรัฐธรรมนูญ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ตอนที�ฝ่่าบาทได้ทรงกลับมาจากประเทศอังกฤษ แล้วทรงมาเป็นพระอาจารย์ตอนนั�นได้

ทรงทำาหนังส่อพิมพ์ ประชาชาติุ ใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ใช่

ผูู้้สัมภาษณ์ อะไรเป็นเหตุจูงใจที�ทำาให้ฝ่่าบาททรงคิดทำาหนังส่อพิมพ์ ประชาชาติุ พ่ะย่ะค่ะ

กรมหมื่นนราธิปฯ พอเปลี�ยนแปลงการปกครอง 2475 ฉันก็เล็งเห็นว่าไม่ใช่เปลี�ยนแปลงการปกครองเท่านั�น 

ยังเป็นการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตขึ้องชาติไทยทีเดียว มีหลักมูลแห่งวัฒนธรรมขึ้องเรา  

จะเปลี�ยนแปลงไปในทางประชาธิปไตย เพราะฉะนั�นก็ได้คิดตั�งหนังส่อพิมพ์ เพ่�อจะชี�แจง

ให้ประชาชนชาวไทยเข้ึ้าใจ 

ผูู้้สัมภาษณ์ คณะผู้ร่วมงานกับฝ่่าบาทมีใครบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ตอนนั�นก็มีหนังส่อพิมพ์ที�อยู่กับ ไทยใหม่ แต่เขึ้าก็เพิ�งออกมาก็มีนายกุหลาบ สายประดิษฐ์  

นายสนิท เจริญรัฐ นายมาลัย ชูพินิจ

ผูู้้สัมภาษณ์ ตำาแหน่งที�ฝ่่าบาท ทรงเป็นผู้ควบคุมหนังส่อประชาชาตุิ ขึ้ณะนั�นเรียกว่าตำาแหน่งอะไร

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ไม่มีตำาแหน่งอะไรหรอก ภรรยาฉันเป็นเจ้าขึ้อง

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วใครเป็นบรรณาธิการพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ นายกุหลาบ

ผูู้้สัมภาษณ์ ทราบว่า บทความทางการเม่องขึ้องฝ่่าบาทหน้า 3 เป็นที�สนใจขึ้องคณะรัฐบาลและบุคคล

ที�ปกครองประเทศมาก ฝ่่าบาทได้ทรงนิพนธ์เกี�ยวกับเร่�องใดบ้างพ่ะย่ะค่ะ
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กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็อย่างที�ว่านะ ฉันก็สนับสนุนระบอบรัฐธรรมนูญ คำาว่า “รัฐธรรมนูญ” นี�ก็มาจากฉัน 

ฉันคิดข้ึ้�น แล้วก็ในตำาแหน่งที�ปร้กษาก็ได้ช่วยในเร่�องอภิปรายในสภา ตอนนั�นก็เพิ�งจะ

ให้มีระเบียบเป็นไปโดยระเบียบเรียบร้อย 

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้ณะที�เป็นพระอาจารย์ ที�คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ฝ่่าบาทได้ทรงทำาหนังส่อพิมพ์ 

ประชาชาติุ ทราบว่า เป็นหนังส่อพิมพ์ฉบับแรกที�เกี�ยวกับการเม่องขึ้องไทยเราใช่ไหม

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหมืน่นราธิปฯ ก่อนนี�เราก็มี แต่ว่าการเม่องมันมีไม่ได้มาก เขึ้าก็พูดน้อย คราวนี�มี ประชาชาติุ ปีนั�นนะ  

ได้เปลี�ยนแปลงการปกครองแล้ว

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วยอดขึ้ายวันหน้�งประมาณสักเท่าไร ฝ่่าบาททรงจำาได้ไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ตอนนั�นสัก 2 พัน

ผูู้้สัมภาษณ์ ราคาเล่มละเท่าไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ สมัยนั�น 50 สตางค์

ผูู้้สัมภาษณ์ ก็ได้รับความนิยมมาก แล้วฝ่่าบาทได้คลุกคลีอยู่กับงานหนังส่อพิมพ์กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ เพราะ

ตอนนั�นพระชนมายุก็ประมาณ 42 ปีแล้ว

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็มาจนกระทั�งเสร็จสงครามตอนนั�น รัฐบาลดำาริจะย้ายเม่องหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์ ทาง

ราชการเขึ้าต้องการเคร่�องพิมพ์ ฉันก็เลยเลิกหนังส่อพิมพ์ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้อทราบชีวิตขึ้องฝ่่าบาท หลังจากทรงเป็นพระอาจารย์ที�คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ว่า  

ฝ่่าบาทได้ทรงไปทำางานที�ต่างประเทศ หร่อปฏิบัติงานอยู่ในเม่องไทยเราพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ค่อหลังจากสงครามแล้ว รัฐบาลก็สั�งฉันไปเจรจาเพ่�อให้ประเทศไทยเขึ้้าสหประชาชาติ 

ที�นี�ระหว่างนั�นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐก็ตกลงกันเล่�อนฐานะสถานทูตให้เป็นสถาน

เอกอัครราชทูต รัฐบาลก็ขึ้อให้ฉันเป็นเอกอัครราชทูตคนแรกขึ้องเม่องไทย แล้วฉันก็เลย

รับไป 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทก็ทรงเป็นเอกอัครราชทูตขึ้องเม่องไทยคนแรกที�สหรัฐอเมริกา 

กรมหม่ืนนราธิปฯ กับเป็นผู้แทนถาวรประจำาสหประชาชาติ

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่ทราบถ้งตอนที�คณะรัฐบาลได้ส่งฝ่่าบาทไปเจรจาต่างประเทศ มีผล 

เป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ผลการเจรจาให้เข้ึ้าสหประชาชาติ ค่อ ทีแรกไปเจรจากับฝ่รั�งเศสต้องค่นพระตะบอง

ให้เขึ้า อันนั�นก็เป็นไปอย่างนั�น เพราะผลขึ้องสงครามก็เป็นที�ทราบกันดีแล้ว ก็ทีแรก 

ก็น้กว่าฝ่รั�งเศสจะยับยั�งคำาขึ้อขึ้องเรา แต่ตกลงกับฝ่รั�งเศสได้แล้ว เขึ้าก็สนับสนุนให้เรา

เข้ึ้าสหประชาชาติ แต่ว่ามีโซเวียตมาบอกว่า เราต้องมีทูตที�มอสโคว์ ต้องแลกเปลี�ยน
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ทูตกัน ไม่งั�นเขึ้าจะยับยั�ง รัฐบาลให้ฉันไปเจรจา ฉันก็ไปพยายามพบกับกรอมมิโก ซ้�ง 

เขึ้าก็คิดเอ่�อนว่ายังไม่ได้ จนกระทั�งวันสุดท้าย เขึ้าบอกว่า เขึ้าได้รับคำาสั�งมาแล้วให้ฉัน

จัดส่งทูตไปมอสโคว์ ถ้าทูตไปแล้ว เราก็เข้ึ้าสหประชาชาติได้ ถ้าไม่อย่างนั�นเราก็ยัง 

เข้ึ้าไม่ได้ ก็ไม่มี อะไรจะพูดกัน ก็จะลุกข้ึ้�นแล้วกรอมมิโกเขึ้าก็บอกว่า “Is that all 

right?” ฉันก็บอกว่า “No, that is all wrong. How can that be all right? When 

Thailand wants to get into the United Nations this session, and. you know 

it is a physical impossibility for me to get a Thai representative to be 

in Moscow by tomorrow.” แต่แกก็ยิ�มธรรมดา กรอมมิโกแกไม่ยิ�ม ค่นนั�นฉันก็มา 

ตรองดูพวกผู้แทนประเทศอ่�น ด้วยเหตุผลอะไร ทูตจ้งยังเข้ึ้าสหประชาชาติไม่ได้ แต่ว่า 

มันเป็นนโยบายขึ้องเขึ้า ประเทศอ่�น ๆ  ก็ไม่ได้เข้ึ้า พวกฝ่รั�งก็มี อย่างเช่นปอร์ตุเกส 

ไม่ได้เข้ึ้า รุ่งข้ึ้�นฉันก็บอกว่าฉันจะลองดูอีกสักที กรอมมิโกเข้ึ้าไปประชุมคณะมนตรีความ

มั�นคง ฉันก็บอกว่า “มิสเตอร์กรอมมิโก ท่านก็ทราบว่า ไทยอยากเข้ึ้าในสมัยประชุมนี�  

นี�เป็นโอกาสท้ายสุด ท่านจะรับคำารับรองข้ึ้าพเจ้าไหม ถ้าไทยจะส่งผู้แทนไปแลกเปลี�ยน 

ผู้แทนกัน เพราะอันที�จริงเขึ้าเจรจากันอยู่ที�สต๊อกโฮม ซ้�งตกลงกันในหลักการแล้ว แต่ยัง

ร่างหนังส่อแลกเปลี�ยนไม่สำาเร็จ ฉันก็เลยบอกว่า ฉันนี�แหละเป็นผู้เชี�ยวชาญการร่างขึ้อง

กระทรวงการต่างประเทศ เพราะฉะนั�น ฉันจะหาทางร่างให้ตกลงให้ได้ แกก็มองดู แกก็

บอกว่าจะให้คำารับรองได้เม่�อไร ฉันบอกว่าเดี�ยวนี�แหละ ฉันก็นั�งลงร่างทำาให้ทันทีเขึ้าก็ดู

ร่างแก้ 2-3 คำา ฉันให้พิมพ์เซ็นเข้ึ้าไปประชุมคณะมนตรีความมั�นคง ที�ประชุมก็ถามว่าไง  

สหภาพโซเวียตว่าอย่างไรเร่�องไทย กรอมมิโกเขึ้าก็บอกว่า สหภาพโซเวียตสนับสนุน

ประเทศไทย ประเทศไทยก็ได้เข้ึ้าไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติ

ผูู้้สัมภาษณ์ เร่�องนี�ก็นับว่าเป็นกุศโลบายขึ้องฝ่่าบาท ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบอีกสักนิดพ่ะย่ะค่ะ 

ตอนนั�นฝ่่าบาททรงเป็นเอกอัครราชทูตประจำากรุงวอชิงตัน และเป็นผู้แทนถาวรประจำา

สหประชาชาติใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ แล้วตอนที�ฝ่่าบาททรงเป็นอัครราชทูตที�กรุงเฮก และ 

กรุงบรัสเซล เป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ตอนนั�นก็ไปปีละหน พระมหากษัตริย์ทรงเลี�ยง ทางราชสำานักทรงเลี�ยงก็ไปแต่ว่ามีงาน

ที�ต้องทำาวันหน้�ง ค่อ พระปกเกล้าฯ จะเสด็จฯ ชวา ทีนี�ก็เสด็จเร่อพระที�นั�งจักรีก็จะให้ 

ผู้สำาเร็จราชการชวาซ้�งเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ข้ึ้�นมารับเสด็จบนเร่อ เพราะว่าผู้สำาเร็จ 

ราชการสิงคโปร์เขึ้ายอมข้ึ้�นไปรับ แล้วเจรจากันทางนี�ไม่ตกลง เพราะว่าผู้สำาเร็จราชการ

เขึ้าบอกว่า เร่อพระที�นั�งจักรีเป็นดินแดนไทย เขึ้าเป็นข้ึ้าราชการเนเธอแลนด์ เขึ้าจะย่น

อยู่บนบก พอเสด็จข้ึ้�นถ้งแผ่นดิน เขึ้าก็อยู่ที�นั�นต้อนรับเสด็จ ค่อแปลว่าเขึ้าจะไม่ข้ึ้�นมา

บนเร่อ ฉันก็ได้รับคำาสั�งไปเจรจา

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วฝ่่าบาททรงทำาอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหมื่นนราธิปฯ ถ้าจะไปเถียงกันทางกฎหมาย ฉันก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไร จะมีทิฐิกันมากข้ึ้�น ฉันก็ไป

เชิญรัฐมนตรีมารับประทานอาหารด้วย แล้วก็บอกว่า นี�ฉันได้รับคำาสั�งให้มาเจรจาเร่�องนี� 
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ฉันจะไม่ใช้คารมกฎหมาย แต่มาหาฐานเพ่�อน ขึ้อให้ท่านช่วยจัดการให้ผู้สำาเร็จราชการ

ข้ึ้�นไปรับเสด็จบนเร่อพระที�นั�งจักรี แกก็เลยบอกว่า “แหมดีมาก” ถ้าฉันมาในแง่กฎหมาย

แล้วก็ต้องเถียงกันไปกันใหญ่ แต่ว่าเม่�อมาฉันเพ่�อน แกก็จะจัดการให้ เพราะว่าผู้สำาเร็จ 

ราชการเป็นเพ่�อนส่วนตัวขึ้องแกเหม่อนกัน แกก็มีโทรเลขึ้ไป ผู้สำาเร็จราชการก็ยอม 

ข้ึ้�นไปรับเสด็จ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าทราบอีกว่า ฝ่่าบาททรงเป็นท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัย

สามัญที� 11 เม่�อปี 2499 พ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบถ้งประวัติความเป็นมา

ขึ้องสหประชาชาติพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็เม่�อเสร็จสงครามโลกครั�งที�หน้�งแล้ว ก็ได้ตั�งสันนิบาตชาติ League of Nations ข้ึ้�น 

ซ้�งก็มีความมุ่งหมายที�จะให้ตกลงข้ึ้อพิพาทกันโดยสันติวิธี ไม่ให้ทำาสงครามต่อกัน แต่ว่า 

สันนิบาตชาติก็ล้มเหลวไป เพราะเกิดสงครามโลกครั�งที�สองข้ึ้�น เม่�อเสร็จสงครามโลก 

ครั�งที�สอง ก็เห็นกันว่าจะต้องมีองค์การวัตถุประสงค์คล้ายกับสันนิบาตชาติ ก็เลยตั�ง

สหประชาชาติข้ึ้�น มีความมุ่งหมายที�จะป้องกันสงคราม ค่อตกลงข้ึ้อพิพาทกันโดยสันติวิธี

ผูู้้สัมภาษณ์ วิธีการที�จะเป็นประธาน สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีการเล่อกตั�งกันอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ค่อจะต้องเล่อกตั�งโดยสมาชิก ขึ้ณะที�ฉันเป็นมี 75 ประเทศ เดี�ยวนี�มี 132 ประเทศ 

มากข้ึ้�น

ผูู้้สัมภาษณ์ มีผู้แข่ึ้งขัึ้นไหม พ่ะย่ะค่ะ
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กรมหม่ืนนราธิปฯ ปีนั�น ไม่มีผู้แข่ึ้งขัึ้น

ผูู้้สัมภาษณ ์ ก่อนที�ฝ่่าบาททรงได้รับเล่อกตั�งเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติ ได้ทรง 

มีผลงานอะไรให้เขึ้าได้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ผู้แทนขึ้องประเทศไทยสามารถทำาหน้าที� 

ตำาแหน่งประธานได้พ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ค่อสมัชชาแบ่งเป็น 7 คณะกรรมการ 7 ชุด และฉันได้เป็นประธานคณะกรรมการ

ถ้ง 4 ชุด ซ้�งแปลว่ามาก ค่อเป็นคณะกรรมการภาวะทรัสตี คณะกรรมการเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการการเม่องพิเศษ มี 4 คณะ ซ้�งได้รับเล่อกเป็น

ประธาน

ผูู้้สัมภาษณ ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบถ้งผลงานตอนที�ฝ่่าบาททรงเป็นประธานสหประชาชาติ เพราะ

อันนี�เท่ากับเป็นเกียรติขึ้องประเทศไทย อยากทราบผลงานที�ได้ทรงปฏิบัติไปตอนนั�น 

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ผลงานก็ตอนนั�นมีปัญหายุ่งยาก ค่อ คลองสุเอซ ซ้�งก็ได้ตกลงหลักการกันแล้ว โดย

จะให้ทหารขึ้องสหประชาชาติเข้ึ้าไปย้ดครองแทนขึ้องอังกฤษและฝ่รั�งเศส แล้วก็มีเร่�อง

ฮังการี ซ้�งโซเวียตส่งรถถังเข้ึ้าไปย้ดอยู่ ก็มีเร่�องที�จะพูดกันมาก เฉพาะอย่างยิ�งคลอง 

สุเอซ นอกจากนั�นก็ยังมีปัญหาเร่�องเอกราชหร่ออิสรภาพขึ้องประเทศต่าง ๆ  เพราะ

ฉะนั�นการประชุมต้องคุมให้มีแค่นั�น ก็หาทางวิธีประกาศให้ตกลงก็ได้โดยดี

ผูู้้สัมภาษณ์ วันนั�นเป็นการทรงควบคุมบรรยากาศในที�ประชุม เพราะแต่ละชาติต่างมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ค่อ วิธีที�ทำาฉันหาร่อกับทั�งสองฝ่่าย ค่อ ทางฝ่่ายเสรีและทางฝ่่ายคอมมิวนิสต์ ฝ่่าย

โซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้แทนโซเวียต ฉันก็ติดต่ออย่างใกล้ชิด เขึ้าก็รู้ส้กยินดี และ

เขึ้าก็ยอม อย่างเช่น เร่�องไซปรัสกับแอลจีเรียก็ตกลงกันไม่ได้ คณะกรรมการเสนอสูตร

ข้ึ้�นมาสมัชชาก็ไม่เอา ทีนี�ในสมัชชาเองก็วิ�งเต้นกันก็ตกลงในส่วนที�ว่าให้หาทางออกเป็น

สันติ Peaceful แล้วก็เป็นประชาธิปไตย Democratic ที�นี� Democratic มันกำากวม  

สำาหรับแอลจีเรีย ฝ่รั�งเศสเขึ้าจะให้มีการเล่อกตั�ง แต่ยังไม่ให้เอกราชฝ่่ายอาหรับ หมายถ้ง 

เอกราชไซปรัส เช่นเดียวกัน ไซปรัสง่ายกว่าหน่อย เขึ้าเอาไซปรัสเข้ึ้าก่อน ทีนี�เขึ้า 

บอกว่า เขึ้าตกลงกันมาแล้ว แต่ไม่ให้มีการอภิปราย ขึ้อให้ลงมติกันทีเดียว ส่วนการ

ชี�แจงการลงคะแนนทีหลังนั�นเขึ้าไม่ขัึ้ดข้ึ้อง ฉันก็เชิญผู้แทนโซเวียต แกก็ดี ขึ้อให้เป็นไป

ตามนี�เถิด แกก็รับปากตกลงด้วย พอถ้งเวลาฉันก็เสนอแทนที�จะขึ้อช่�อผู้อภิปรายก็บอก

ว่าขึ้อให้ลงมติเลย และเขึ้าก็ตกลง ลงมติไปแล้วก็ไม่มีใครแจงการลงคะแนน พอมาถ้ง 

แอลจีเรียก็เช่นเดียวกัน แต่คราวนี�ฝ่รั�งเศสบอกว่าชี�แจงการลงคะแนนไม่ได้ เพราะเกรงว่า 

จะเห็นว่ามีความเห็นแตกต่างกันที�ว่า ฝ่รั�งเศสจะให้มีการเล่อกตั�ง แต่พวกอาหรับจะให้

มีเอกราช ฉันก็เชิญผู้แทนโซเวียตมาอีก แล้วก็บอกว่า ไซปรัสก็ไม่มีใครชี�แจง ฉะนั�น

คราวนี�ขึ้ออย่าให้มีการชี�แจงแกก็ตกลง พอถ้งเวลาก็ได้ผ่านไปแวบเดียว คนประหลาดใจ 

กันมาก
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ผูู้้สัมภาษณ์ ในด้านการปฏิบัติก็ดี ฝ่่าบาททรงมีตำาแหน่งหน้าที�การงานหลายตำาแหน่ง ไม่ว่าด้าน

การเม่อง ด้านการศ้กษา และด้านวิชาการ ฝ่่าบาททรงเคยประสบพบปัญหาต่าง ๆ   

บ้างไหม และได้ทรงแก้ไขึ้วิธีไหนพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ปัญหามันมีมากหลายก็แล้วแต่เร่�อง แต่การที�จะให้ได้ผลอยู่ที�ประสิทธิภาพ เราควรจะ

ให้เร่�องที�ง่ายหร่อผ่านไปได้ให้ผ่านไปก่อน บางคนหนังส่อเข้ึ้ามา ไปดูตามนั�นจะสั�งการ

ให้เสร็จไปตามลำาดับที�เขึ้าเสนอมา อย่างนี�ไม่ได้ เพราะปัญหาบางอย่างหากสั�งได้ ฉะนั�น

ที�ไหนสั�งได้ก็สั�งไปก่อนเพ่�อให้ผ่านไป ที�เป็นปัญหาก็รอไว้ทีหลัง

ผูู้้สัมภาษณ์ อันนี�เป็นทัศนะส่วนพระองค์ขึ้องฝ่่าบาท ที�เห็นว่าเร่�องไหนที�มาก่อนก็ไม่ว่าเป็นต้องทำา

ก่อน แต่ควรทำาเร่�องที�ง่ายสะดวกก็ทำาก่อน ข้ึ้าพระพุทธเจ้าทราบว่าหลังจากที�ท่านทรง 

ดำารงตำาแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติแล้ว ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ฉันได้เป็นอยู่แล้ว

ผูู้้สัมภาษณ์ ประธานสมัชชา ฝ่่าบาทได้ทรงดำารงตำาแหน่งกี�ปีพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 1 ปี

ผูู้้สัมภาษณ์ หลังจากนั�นฝ่่าบาทได้ทรงทำาอะไรอีกพ่ะย่ะค่ะ

กรมหมื่นนราธิปฯ ตอนนั�นยังเป็นประธานที�ประชุมกฎหมายทางทะเล 2 ครั�ง ค.ศ. 1958 กับ ค.ศ. 1960 

ขึ้องสหประชาชาติ

ผูู้้สัมภาษณ์ ตำาแหน่งที�ฝ่่าบาทได้ทรงเป็นรองนายกรัฐมนตรีขึ้องไทย ในสมัยนั�น ทรงมีภารกิจที�จะ

ปฏิบัติอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็งานเขึ้าเตรียมมาดี สำานักนายกรัฐมนตรีเขึ้ามีระเบียบที�ดีมาก ก็สั�งการสะดวก

ผูู้้สัมภาษณ์ เป็นอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ เกี�ยวกับชีวิตการเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพราะตำาแหน่งที�ฝ่่าบาททรงได้ทำางานการศ้กษาอย่างเต็มที� 

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ถูกแล้ว ฉันสนใจในการศ้กษามาแล้วก็ชอบตำาแหน่งอธิการบดี เพราะว่าต้องติดต่อทั�ง

พวกอาจารย์และนักศ้กษาด้วย ฉันก็ชอบที�จะติดต่อ และให้โอกาสเขึ้าเต็มที�ในเสรีภาพ 

บอกมีเร่�องอะไรมาพูดกันมาติดต่อกับฉันได้

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วมีนักศ้กษาธรรมศาสตร์กราบทูลถามฝ่่าบาทบ้างไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ มี ฉันก็เรียกประชุมให้พวกเขึ้ากันเอง บางทีความเห็นไม่ลงรอยกัน ฉันก็เชิญเขึ้ามา 

ทั�งสองฝ่่าย ฉันนั�งเป็นประธาน แต่ไม่ให้เอิกเกริกไปนัก ฉันขึ้อเขึ้า เขึ้าขึ้อประชุมใน 

หอประชุมใหญ่ ฉันบอกไม่เอา มาประชุมที�ห้องประชุมคณบดีแล้วฉันนั�งเป็นประธาน
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ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วผลเป็นอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ผลก็ตกลงกันได้ เขึ้าก็พอใจ ตกลงชี�แจงกันได้

ผูู้้สัมภาษณ์ สมัยที�ฝ่่าบาทได้ทรงเป็นอธิการบดีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่�องผลงานด้านการ

ศ้กษาที�ฝ่่าบาทได้ทรงร่วมพิจารณากับคณะกรรมการขึ้องมหาวิทยาลัยอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็มีหน่วยกิตที�คณะกรรมการเขึ้าเสนอเป็นระบบใหม่ เขึ้ามีปฏิกิริยานิดหน่อยก็เรียกมา

ชี�แจง เดี�ยวนี�ก็ดี

ผูู้้สัมภาษณ์ ระบบหน่วยกิตที�ฝ่่าบาททรงริเริ�มหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็คณะกรรมการ

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วฝ่่าบาทก็ทรงเห็นด้วย ฝ่่าบาททรงเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งนี�กี�ปีพ่ะย่ะค่ะ 

กรมหม่ืนนราธิปฯ สัก 6-7 ปี 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงมีความคิดเห็นอย่างไร เกี�ยวกับการแข่ึ้งขัึ้นฟุิตบอลประเพณีระหว่างจุฬาฯ 

และธรรมศาสตร์พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ดี เร่�องแปรอักษรบางคนก็ว่าเสียเงินเปล่า แต่เขึ้าก็มีความสามัคคี ฉันก็สนับสนุน
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ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าเคยทราบว่า ฝ่่าบาททรงเป็นนักโต้วาที แล้วดูเหม่อนเคยโต้วาทีกับ 

คุณหลวงวิจิตรวาทการ อยากทราบว่าโต้กันที�ไหนและญัตติอะไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ โต้กันที�หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็มีการกระจายเสียงญัตติว่า “โลกเส่�อม”

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงเป็นฝ่่ายเสนอหร่อฝ่่ายค้านพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ หลวงวิจิตรฯ เสนอ ฉันเป็นฝ่่ายค้าน แสดงว่าโลกเจริญ 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วผลโต้พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ การโต้ ฉันชนะ เขึ้ามีการลงคะแนนกันโดยกรรมการ 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วทีมขึ้องฝ่่าบาทใครร่วมด้วยพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ดูเหม่อน 2 คน 

ผูู้้สัมภาษณ์ โต้วาทีก็เป็นเหตุการณ์ครั�งหน้�งในชีวิตขึ้องฝ่่าบาทพ่ะย่ะค่ะ แล้วในช่วงชีวิตขึ้องฝ่่าบาท

ขึ้ณะนี�พระชนมายุ 80 เศษ ฝ่่าบาทเคยมีเหตุการณ์ที�ประทับพระทัยหร่อภูมิพระทัย 

ครั�งไหนไหมพ่ะย่ะค่ะ คงจะมีหลายครั�งแต่เล่อกเฉพาะที�ภูมิพระทัยที�สุดพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ อันนี�ก็เกี�ยวกับการแก้สัญญาให้ไทยได้รับค่นสิทธิอธิปไตย ซ้�งได้ทำาราวปี ค.ศ. 1937 

หร่อ พ.ศ. 2480 ระหว่างทุกประเทศเราบอกเลิกสัญญา 13 ประเทศ แล้วเจรจาใหม่ 

ตอนนั�นฉันเป็นที�ปร้กษา 

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าได้ทูลสัมภาษณ์ฝ่่าบาทมาหลายเร่�องแล้วพ่ะย่ะค่ะ ตั�งแต่ชีวิตวัยเยาว์  

ด้านการศ้กษา ชีวิตด้านการทำางานและประสบการณ์ต่าง ๆ  ขึ้องฝ่่าบาทยังมีเวลาอีก 

นิดหน่อยที�ข้ึ้าพระพุทธเจ้าใคร่ขึ้อกราบทูลสัมภาษณ์ เพราะก็ได้โอกาสนาทีทองแล้ว  

ขึ้อถ่อโอกาสนี�สัมภาษณ์ให้เต็มอิ�มจะได้ไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ได้ ยินดี

ผูู้้สัมภาษณ์ ขึ้อบพระทัยมากพ่ะย่ะค่ะ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าทราบว่า ฝ่่าบาททรงได้รับการถวายดุษฎีบัณฑิิต  

Doctor of Civil Law จากมหาวิทยาลัย Oxford ตอนนั�นพระชนมายุประมาณเท่าไร

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ 67

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วการพิจารณาที�เขึ้าจะทูลถวายปริญญาแด่ฝ่่าบาท เขึ้าได้พิจารณาจากอะไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ เขึ้าก็คงพิจารณาจากที�ได้เป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติ เขึ้าให้กับผู้มีเกียรติ

ผูู้้สัมภาษณ์ คนไทยที�ได้รับสาขึ้านี�นอกจากฝ่่าบาท มีใครไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ไม่มี 
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ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงรู้ส้กอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ ที�ทรงได้รับเกียรติสูงสุดเช่นนี�

กรมหม่ืนนราธิปฯ รู้ส้กยินดีเป็นอันมาก และฉันก็ได้ใฝ่่ใจในมหาวิทยาลัยเก่า ค่อ Oxford นั�นตลอดมา 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงบินไปรับการถวายที� Oxford เลยหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ จ้ะ

ผูู้้สัมภาษณ์ ในช่วงชีวิตขึ้องฝ่่าบาท ท่านทรงเคยมีอารมณ์ขัึ้น หร่ออารมณ์ humour ในการปฏิบัติงาน

เคยมีบ้างไหม พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็มี ในการประชุมต่าง ๆ  ถ้าเห็นว่ามีความต้งเครียดก็มักจะตลกนิดหน่อยให้บรรยากาศ

คลายความต้งเครียดไป อย่างเช่นหนหน้�งในการอภิปรายในคณะกรรมการการเม่อง

ขึ้องสมัชชาสหประชาชาติ ในเร่�อง “ลดกำาลังรบ” วิชินสกี� ผู้แทนสหภาพโซเวียต ก็ได้

พูดไปตามเคย ทำาให้บรรยากาศต้งเครียดยิ�งข้ึ้�น ฉันก็เห็นว่าถ้งเวลาแล้วที�จะผ่อนคลาย  

มิฉะนั�นจะไปแก้ไขึ้ทีหลังยาก ก็หันไปทางวิชินสกี�แล้วก็ยิ�ม วิชินสกี�ก็บอกว่า “เออแน่ 

Prince วรรณยิ�ม ซ้�งก็เห็นด้วยกับข้ึ้าพเจ้า” ฉันก็เลยขึ้ออธิบายส่วนตัวว่า ฉันขึ้อเต่อน 

ผู้แทนโซเวียตว่า “อย่ามาทำาตีความการยิ�มขึ้องฉันไปในแง่นั�นเพราะว่าฉันยิ�มอยู่เสมอ” 

ที�ประชุมก็เลยฮากันคร่นบรรยากาศก็คลายความต้งเครียด

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทเห็นว่า ทางฝ่่ายนั�นเขึ้ามองพระพักตร์ขึ้องฝ่่าบาทแล้วทรงยิ�ม อันที�จริงไทยแลนด์

ก็เป็น Land of smile ฝ่่าบาทก็เลยบอกว่าอย่ามาตีขึ้ลุมว่า ฝ่่าบาทเห็นด้วยนะ ก็เป็น 

อารมณ์ขัึ้นขึ้องฝ่่าบาท แล้วฝ่่าบาทมีเคล็ดลับในการครองชีวิตอย่างไร ถ้งได้ประสบ

ผลสำาเร็จทางด้านการปฏิบัติงานพระนามเป็นที�ก้องโลกจนกระทั�งปัจจุบันนี�พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ปฏิบัติการให้สมำ�าเสมอ อย่างชีวิตประจำาวันก็ทำาเหม่อนกันดูแลอนามัยเช่�อหมอ

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าทราบว่า ขึ้ณะนี�ฝ่่าบาทยังคงไม่ละทิ�งงาน เกี�ยวกับด้านสังคมพ่ะย่ะค่ะ 

ทราบว่าฝ่่าบาทรักษาการแทนนายกราชบัณฑิิตยสถาน ฝ่่าบาทยังคงทำาอยู่ทั�งที�ตอนนี�

พระชนมายุ 80 กว่าแล้ว ก็ยังทรงมีความรักที�จะปฏิบัติงาน แล้วต้องไปประชุมทุกเด่อน

หร่อเปล่าพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ เด่อนละ 2 ครั�ง

ผูู้้สัมภาษณ์ อยากทราบว่างานที�ฝ่่าบาททรงปฏิบัติอยู่ขึ้ณะนี�พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ งานก็ค่อการบัญญัติศัพท์ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาทจะกรุณาทรงยกตัวอย่างคำาศัพท์ที�บัญญัติสักเล็กน้อยไหมพ่ะย่ะค่ะ นอกจากคำาว่า 

ประชากร ที�ฝ่่าบาทได้ทรงบัญญัติแล้วมีคำาอ่�นอีกไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ที�ติดตาเร็วที�สุดก็บริการ service
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ผูู้้สัมภาษณ์ คำานี�สักกี�ปีแล้วพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ คำานี�สัก 20 ปีแล้ว

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วคำาอ่�นอีกพ่ะย่ะค่ะ ที� popular หน่อยพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ สถาบันก็อีกคำา institution

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วเกี�ยวกับสยามสมาคมที�ฝ่่าบาททรงเป็นนายกฯ ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง 

พ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ วัตถุประสงค์ก็เพ่�อจะทำาการวิจัย ส่งเสริมให้สมาชิกทำาการวิจัย โดยเขีึ้ยนบทความลงใน

วารสารเป็นประจำาแล้ว นอกจากนั�นก็มีการไปชมสถานที�เดินทางไปชมโบราณวัตถุ 

ผูู้้สัมภาษณ์ ตำาแหน่งนายกสมาคมฯ ก็ต้องทรงเหน่�อยหน่อยพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ไปประชุมเด่อนละหน

ผูู้้สัมภาษณ์ ปัจจุบันนี� ฝ่่าบาททรงประทับที�วังทุกวันหร่อพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ โดยคำาสั�งขึ้องหมอ

ผูู้้สัมภาษณ์ คุณหมอช่�ออะไรพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ หมอช่�อ ม.ร.ว.อุดมพร เกษมสันต์ 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้วกิจวัตรประจำาวันขึ้องฝ่่าบาท ตั�งแต่ตอนเช้าทรงทำาอะไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ต่�นเช้าก็อ่านหนังส่อพิมพ์ แล้วก็ค้นศัพท์และทำางาน เขีึ้ยนบทความ แล้วตอนบ่ายหมอ

เขึ้าให้พัก ตอนกลางค่นก็ชมโทรทัศน์

ผูู้้สัมภาษณ์ ฝ่่าบาททรงชอบชมรายการละคร หร่อเพลง หร่อรายการตอบปัญหา หร่ออะไรพ่ะย่ะค่ะ 

ที�ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ก็ชอบทั�งนั�นแหละ ชอบที�มีการอภิปราย 

ผูู้้สัมภาษณ์ แล้ววันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ฝ่่าบาททรงไปพักผ่อนที�ไหนไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ไม่ไปตั�งแต่ป่วย

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าอยากทราบถ้งโครงการในอนาคต ขึ้ณะนี�ฝ่่าบาทก็ทรงมีพระชนมายุมาก 

ทรงคิดจะทำาอะไรใหม่อีกไหมพ่ะย่ะค่ะ

กรมหม่ืนนราธิปฯ ไม่มี เช่�อหมอ

ผูู้้สัมภาษณ์ ก่อนจบการทูลสัมภาษณ์ ขึ้อเชิญฝ่่าบาทกล่าวข้ึ้อคิดเห็นกับเยาวชนไทยตลอดจนผู้มี

ความสนใจเกี�ยวกับการ interview ฝ่่าบาทในครั�งนี�พ่ะย่ะค่ะ
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กรมหม่ืนนราธิปฯ ขึ้อขึ้อบคุณนายอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ที�ได้กรุณามาสัมภาษณ์ครั�งนี� ข้ึ้าพเจ้าก็เป็น

ผู้สูงอายุแล้ว แต่ก็ยังพอตอบคำาถามได้ ข้ึ้าพเจ้าอยากจะเรียนให้ทราบว่า ข้ึ้าพเจ้ามีความ

ยินดีเป็นอันมากที�เยาวชนสมัยนี�กระต่อร่อร้นดีมาก ทำาให้รู้ส้กว่า อนาคตขึ้องเราจะ 

แจ่มใส สำาหรับประเทศชาติคงจะเจริญต่อไปในภายหน้าเป็นแน่ ขึ้อบใจ

ผูู้้สัมภาษณ์ ข้ึ้าพระพุทธเจ้าขึ้อกราบขึ้อบพระทัยฝ่่าบาท ที�ได้ทรงกรุณาให้เกียรติต่อการสัมภาษณ์ใน

ครั�งนี�พ่ะย่ะค่ะ

เมืิ�อพ ระชนม์ิครบ 80 พรรษา
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บัางเร ่�องของโรงเรยีนกฎหมาย 
และมหาวทิี่ยาลัยธรรมศาสตุร์
กษิดิ็ศ อนันทนาธิร

พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ� และรูปจำาหลัก เจ้าพระยา

อภัยราชา (โรแลง ยัคแมงส์) ซ้�งประดิษฐานอยู่ในห้องรับรอง ต้กโดม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นอนุสรณ์แห่งความส่บเน่�องขึ้องโรงเรียนกฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี� ผู้ประศาสน์การขึ้องมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่อง ยังเป็นทั�ง

ศิษย์เก่า และอาจารย์ขึ้องโรงเรียนกฎหมายอีกด้วย ดังเอกสารที�พบในหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์ ที�จะได้นำาเสนอต่อจากนี�ไป ได้ทิ�งร่องรอยความคิดและการสอน รวมถ้ง 

รายช่�อลูกศิษย์ขึ้องหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) หลายต่อหลายคน  

ที�มีส่วนเกี�ยวข้ึ้องกับการเปลี�ยนแปลงการปกครอง

ด้วยข้ึ้อจำากัดด้านเอกสารหลักฐาน และความด้อยปัญญาขึ้องผู้เขีึ้ยน จ้งขึ้อนำาเสนอ

เร่�องราวขึ้องโรงเรียนกฎหมาย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน “บางเร่�อง” ที� 

น่าสนใจ ดังนี�

เร ิ�มแรกัข้องโรงเรยีนกัฎหมาย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ� (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ�) เม่�อได้รับตำาแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแล้ว ทรงตั�งโรงเรียนกฎหมายข้ึ้�นในปี พ.ศ. 2440 โดยมีเจ้าพระยาอภัยราชา 

สยามานุกูลกิจ สกลนิติธรรมศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวาภักดิ� ปรมัคราชมนตรี อภัยพิริยปรากรมพาหุ 

(Gustave Rolin-Jacquemyn) เป็นกำาลังสำาคัญผู้หน้�ง
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ในระยะแรก ยังมิได้มีสถานะเป็นโรงเรียนหลวง หากมีฐานะเพียง “ก้�งราชการ” ในช่วงแรก กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ�ทรงสอนด้วยพระองค์เองเป็นประจำาหลังเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันที�ห้องเสวย ซ้�ง 

อยู่ติดกับห้องเสนาบดี ต่อมาเม่�อนักเรียนมากข้ึ้�น จ้งย้ายไปเรียนที�ต้กสัสดีหลังกลาง โดยมีอธิบดีผู้พิพากษา 

และกรรมการศาลฎีกาท่านอ่�นมาช่วยสอน 

ระยะนั�น การเรียนการสอนในโรงเรียนกฎหมายถ่อตามระบบกฎหมายอังกฤษและการจัดการศ้กษา

กฎหมายขึ้องอังกฤษอย่างใกล้ชิด ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั�น และอาจารย์ผู้สอนท่านอ่�น ๆ  ส่วนมาก 

สำาเร็จการศ้กษาจากประเทศอังกฤษ และช่วงนั�นวัฒนธรรมอังกฤษกำาลังมีอิทธิพลและได้รับความมนิยมมาก 

ในประเทศไทย

การสอบไล่ครั�งแรกขึ้องโรงเรียนกฎหมายมีข้ึ้�นในวันที� 2-7 ธันวาคม 2440 และใช้ศาลาการเปรียญ

วัดมหาธาตุเป็นสถานที�สอบ มีวิชาที�สอบ ได้แก่ 1. อาญา 2. สัญญา 3. มรดกกับประทุษร้ายส่วนแพ่ง  

4. ผัวเมีย ทาส และประกาศต่าง ๆ  5. วิธีพิจารณา และ 6. กฎหมายระหว่างประเทศ ข้ึ้อสอบวันละ 10 ข้ึ้อ  

ยกเว้นกฎหมายระหว่างประเทศมี 9 ข้ึ้อ สอบวันละ 4 ชั�วโมง (9.00-13.00 น.) 

จากนักเรียนประมาณ 100 คน มีผู้สอบไล่ได้เพียง 9 คน ซ้�งต่อมาได้รับราชการเจริญก้าวหน้าตาม

ลำาดับ ได้แก่ 

1. เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

2. ขุึ้นหลวงพระยาไกรสี (เทียม บุนนาค)

3. หลวงอรรถสารสิทธิกรรม (บุ สุวรรณศร)

4. หลวงนิเทศยุติญาณ (ถ้ก)

5. พระยาธรรมสารเวทย์วิเศษภักดี (ทองดี ธรรมศักดิ�)

6. พระยาเจริญราชไมตรี (จำานงค์ อมาตยกุล)

7. พระยาพิจารณาปฤาชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย)

8. พระยาพิพากษาสัตยาธิปตัย (โป๋ คอมันตร์)

9. พระยามหาวินิจฉัยมนตรี (เภา ภวมัย)

ในปีถัดมา พ.ศ. 2441 เม่�อโรงเรียนเจริญข้ึ้�น มีการตั�ง “สภาเนติบัณฑิิต” มีการออกขึ้้อบังคับและ

ระเบียบแบบแผนสำาหรับสภาเนติบัณฑิิตดำาเนินกิจการโรงเรียนกฎหมาย เช่น การรับผู้พิพากษาที�สำาเร็จวิชา

กฎหมายจากต่างประเทศให้เป็นเนติบัณฑิิตสยาม การสมัครเข้ึ้าเป็นนักกฎหมาย การว่าความข้ึ้อนักกฎหมาย 

การสังกัดเนติบัณฑิิตขึ้องนักเรียนกฎหมาย การสมัครสอบไล่วิชากฎหมาย เป็นต้น โดยวิธีการเช่นนี�ใช้อยู่

จนถ้งปี พ.ศ. 2454 ซ้�งมีผู้ตั�งข้ึ้อสังเกตว่า โรงเรียนกฎหมายในระยะนี�ทำาหน้าที�ทั�งสอนหนังส่อ ฝึ่กอบรม

วิชาชีพ และเป็นสมาคมวิชาชีพไปพร้อมกัน

โรงเรยีนหลวง

ครั�นผลัดแผ่นดิน เข้ึ้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้โรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนหลวง สังกัดกระทรวง

ยุติธรรม เม่�อวันที� 7 มิถุนายน 2454 ดังความตอนหน้�งว่า
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“โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ซ้�งสำาห้รับสอนี่วิ่ชาก่ฎห้มัายี่ ท่่�ตั�งอยู่ี่ในี่สถานี่ท่่�ข้องก่ระท่รว่งยีุ่ติธีรรมันัี่�นี่ ยัี่งห้าม่ั 

ผูู้้จั้ดก่ารท่ำานุี่บำารุงรับผิู้ดชอบโดยี่ตรงต่อโรงเร่ยี่นี่ไม่ั วิ่ชาก่ฎห้มัายี่น่ี่� พระเจ้้าพ่�ยี่าเธีอ ก่รมัห้ม่ั�นี่ราชบุร่ดิเรก่ฤท่ธิี�  

เป็นี่ผูู้้ท่่�ได้ตั�งก่ารสอนี่และก่ารสอบไล่ข้้�นี่เป็นี่คิรั�งแรก่เฉพาะแต่ในี่โรงเร่ยี่นี่น่ี่� เพ่�อท่่�จ้ะให้้โรงเร่ยี่นี่น่ี่�ตั�งมัั�นี่อยู่ี่

ต่อไป คิว่รจ้ะให้้ม่ัผูู้้รับผิู้ดชอบจั้ดก่ารโรงเร่ยี่นี่ให้้เป็นี่ห้ลัก่ฐานี่ เพราะฉนัี่�นี่ ตั�งแต่น่ี่�ไปให้้โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่

ท่่�ได้ตั�งอยู่ี่แล้ว่น่ี่� เป็นี่โรงเร่ยี่นี่ห้ลว่งข้้�นี่แก่่ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมั ให้้เสนี่าบด่ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมัเป็นี่ผูู้้ม่ัห้น้ี่าท่่� 

รับผิู้ดชอบและจั้ดก่ารโรงเร่ยี่นี่น่ี่�ส่บไป”

และให้โรงเรียนกฎหมายมีสถานะเป็นโรงเรียนระดับอุดมศ้กษา แบ่งการสอนเป็น 4 เทอมในสมัย 

การศ้กษา หลักสูตร 1 ปี 

สำาหรับสถานที�ตั�ง ได้มีการย้ายจากต้กสัสดีหลังกลาง มาที�ต้กถาวรวัตถุ หน้าวัดมหาธาตุ และย้ายไป

อยู่ที�เร่อนไม้ระหว่างศาลสถิตย์ยุติธรรมกับต้กสัสดี

ครั�นมีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้ึ้�นแล้ว ประเทศไทยได้เล่อกใช้ระบบประมวล

กฎหมาย แต่การเรียนการสอนยังเป็นแบบระบบ Common Law ขึ้องอังกฤษอยู่ นายยอร์ช ปาดูซ์ หัวหน้า 

คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมาย ได้ถวายความเห็นเร่�องการเปลี�ยนแปลงการศ้กษากฎหมาย เพ่�อการใช้

ระบบประมวลกฎหมายต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ อธิบดีศาลฎีกาในสมัยนั�น 

เช่น หลักสูตร ระยะเวลาเรียน การจัดระเบียบและเจ้าหน้าที�ขึ้องโรงเรียน เป็นต้น ข้ึ้อสำาคัญ ค่อ 

“ก่ารท่่�จ้ะส่งนัี่ก่เร่ยี่นี่ไปเร่ยี่นี่เพ่�อให้้สำาเร็จ้วิ่ชาก่ฎห้มัายี่ท่่�ยุี่โรปนัี่�นี่ คิว่รส่งไปมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ซ้�งสอนี่

ก่ฎห้มัายี่ประมัว่ล และไมั่คิว่รส่งไปแต่เพ่ยี่งประเท่ศเด่ยี่ว่ ประเท่ศท่่�ด่ท่่�สุดในี่ก่ารเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ประมัว่ล

ธีรรมันัี่�นี่ ค่ิอ ประเท่ศเยี่อรมัน่ี่ และประเท่ศฝ่รั�งเศส”

ความเปลี�ยนแปลงจ้งเกิดข้ึ้�น 2 ประการ ดังนี�

ประการแรก แต่เดิมอาจารย์ที�สอนในโรงเรียนกฎหมาย ค่อ เนติบัณฑิิตที�จบการศ้กษาจากประเทศ

อังกฤษ หร่อไม่ก็เป็นผู้ที�สำาเร็จการศ้กษาจากโรงเรียนกฎหมายในประเทศที�สอนตามระบบคอมมอนลอว์  

จ้งเกิดการเปลี�ยนแปลงข้ึ้�น โดยส่งนักเรียนซ้�งได้รับทุนขึ้องหลวงไปศ้กษายังประเทศอ่�นบ้าง เช่น พ.ศ. 2460  

หลวงนารถบัญชา ไปเรียนที�สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2463 นายปรีดี พนมยงค์ ไปฝ่รั�งเศส พ.ศ. 2466  

นายสงัด วสุธาร ไปเรียนที�ฝ่รั�งเศสเช่นเดียวกัน เป็นต้น

ประการท่ีสอง ตั�งแต่ พ.ศ. 2457 เริ�มมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้องโรงเรียนกฎหมาย 

เช่น ในปี 2462 เจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร สยามนริศรนิตยภักดี วรางคมนตรีกุลพิศิษฎ์  

ไกรสรวิชิตสันตติวงษ์ สิทธิประสงค์นฤปราช สุจริตามาตย์สีตลัถยาศัย อดุลไตรรัตนสรณธาดา อภัยพิริยา 

บรากรมพาหุ (ม.ร.ว.ลพ สุทัศน์) ออกข้ึ้อบังคับและระเบียบการกำาหนดหลักสูตรใหม่ เป็นต้นว่า เร่�อง

คุณสมบัติขึ้องผู้ที�เข้ึ้าศ้กษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ค่อ

ประเภทหน้�ง ผู้สำาเร็จการศ้กษาชั�นมัธยมปีที� 6 หร่อสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรอ่�นซ้�งเทียบเท่า และ 

อีกประเภทหน้�ง ได้แก่ ผู้ที�รับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  โดยมีตำาแหน่งตั�งแต่ชั�นนายเวรข้ึ้�นไป 

หร่อมีตำาแหน่งตั�งแต่เสมียนเอกข้ึ้�นไปสำาหรับผู้ที�รับราชการในกระทรวงยุติธรรม เม่�ออธิบดีรับรองว่าเป็นผู้มี

ความรู้และความประพฤติดีสมควรที�จะเข้ึ้าเป็นนักเรียนกฎหมายได้ 

นอกจากนี� ยังเป็นครั�งแรกที�กำาหนดหลักสูตรเป็น 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคละ 1 ปี โดยมีวิชา

ที�สอนมากข้ึ้�น ดังจะเห็นได้จากหลักสูตร ดังนี�
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ภาคแรก ได้แก่ วิชาธรรมศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเม่อง กฎหมายอาญา วิธีพิจารณา

ความอาญา มูลคดีสัญญา ลักษณะประทุษร้ายส่วนแพ่ง และกฎหมายที�ดิน

ภาคสอง ได้แก่ เอเยนต์ หุ้นส่วนบริษัท ล้มละลาย ตั�วเงิน ซ่�อขึ้าย เบสเมนต์ ลักษณะผัวเมีย มรดก 

ลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

กำาหนดการสอบไล่เป็น 2 ภาค ตามวิชาที�เปิดสอน แต่ละภาค สอบ 4 วัน โดยการสอบไล่ในภาคสอง 

จะมีการสอบปากเปล่าอีก 1 วัน นักเรียนทุกคนต้องสอบไล่ได้ทั�ง 2 ภาค จ้งจะสำาเร็จการศ้กษาชั�นเนติบัณฑิิต

รายงานการประชุมิสภานิติุศ่กษา ครั�งท่� 1 วันัท่� 28 มิกราคมิ 2467



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่� 25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 43

รายงานการประชุมิสภานิติุศ่กษา ครั�งท่� 1 วันัท่� 28 มิกราคมิ 2467 (ตุ่อ)
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รายงานการประชุมิสภานิติุศ่กษา ครั�งท่� 1 วันัท่� 28 มิกราคมิ 2467 (ตุ่อ)
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สภานิติุศึกัษัา

ครั�นถ้งปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการจัดการ

สอนขึ้องโรงเรียนกฎหมายอีกครั�ง จากแต่เดิมเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแล เปลี�ยนมาเป็น “สภา 

นิติศ้กษา” ให้ทำาหน้าที�จัดระเบียบและวางหลักสูตรขึ้องโรงเรียนกฎหมาย ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เข้ึ้ารูป 

เข้ึ้ารอยกับระบบกฎหมายขึ้องประเทศ และให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนกฎหมายขึ้องต่างประเทศ

เม่�อเริ�มแรก สภานิติศ้กษามีเจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร เป็นนายก เจ้าพระยาพิชัยญาติ  

(ดั�น บุนนาค) เป็นอุปนายก ม.จ.เขึ้จรจรัสฤทธิ� กฤดากร เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขึ้ลา) 

พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาธิบดี (บุญช่วย วณิกกุล) เป็นกรรมการ พระยามานวราชเสวี (ปลอด-วิเชียร  

ณ สงขึ้ลา) เป็นกรรมการและผู้อำานวยการแพนกปกครอง นายแอล. ดูปลาตร์ เป็นกรรมการและผู้อำานวยการ 

แพนกวิชา

ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดข้ึ้�น เช่น จะรับนักเรียนเฉพาะประเภทผู้สำาเร็จการศ้กษาชั�นมัธยม 6 หร่อ

เทียบเท่าเพียงประเภทเดียวเท่านั�น ส่วนหลักสูตรได้ปรับเป็น 3 ปีการศ้กษา สอบไล่ได้ 2 ภาค ได้เป็นเนติ

บัณฑิิต และถ้าสอบภาค 3 ได้ ก็จะเป็นนิติศาสตรบัณฑิิต โดยมีวิชาที�เรียนและสอบไล่ ดังนี�

ภาคแรก วิชาธรรมศาสตร์ พงศาวดารกฎหมาย กฎหมายลักษณะอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 กฎหมายลักษณะผัวเมีย มรดก และทรัพย์ 

ภาคสอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะล้มละลาย ลักษณะพยาน วิธีพิจารณา

ความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ภาคสาม กฎหมายพิเศษ (แล้วแต่จะกำาหนด) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเม่อง เศรษฐวิทยา 

กฎหมายว่าด้วยการปกครอง กฎหมายว่าด้วยการเงิน

ครั�นล่วงเข้ึ้ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ

กำาหนดคุณสมบัติขึ้องผู้เข้ึ้าเรียนใหม่ ให้มีคุณวุฒิสูงข้ึ้�น รับเฉพาะผู้สำาเร็จการศ้กษามัธยมปีที� 8 หร่อเทียบเท่า  

อันเป็นการยกฐานะขึ้องโรงเรียนกฎหมายข้ึ้�นเป็นโรงเรียนระดับอุดมศ้กษา

หลักสูตรมีการเปลี�ยนแปลงอีกครั�งในปี 2473 สำาหรับใช้ตั�งแต่ปี 2474 ค่อ หลักสูตรเนติบัณฑิิต

เปลี�ยนจาก 2 มาเป็น 3 ปีการศ้กษา แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยเปลี�ยนจากเดิมที�ศ้กษากฎหมายอังกฤษ 

มาเป็นกฎหมายไทย เพ่�อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเขึ้้าใจกฎหมายไทยที�ได้ปฏิรูปแล้ว รวมถ้งนำาไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ นอกจากนี� ยังบังคับให้นักเรียนกฎหมายเล่อกเรียนวิชากฎหมายอังกฤษหร่อกฎหมายฝ่รั�งเศส

วิชาใดวิชาหน้�งด้วย อันจะเป็นประโยชน์ในการศ้กษากฎหมายเปรียบเทียบ เพราะกฎหมายทั�งสองประเทศ 

มีเน่�อหาสาระอยู่ในกฎหมายไทยเป็นอันมาก 

ภาคแรก วิชาธรรมศาสตร์ ตำานานกฎหมาย กฎหมายปกครอง ธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอังกฤษหร่อฝ่รั�งเศส (ในส่วนธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมาย

อาญา และวิธีพิจารณาความอาญา)

ภาคสอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี� ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคล

และทรัพย์ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะพยาน ลักษณะล้มละลาย และ

กฎหมายอังกฤษ (เร่�อง Common Law และ Equity) หร่อฝ่รั�งเศส (กฎหมายแพ่ง) 
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ภาคสาม กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเม่อง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา ว่าด้วยทรัพย์ ว่าด้วยครอบครัว ว่าด้วยมรดก จัดการงาน

นอกสั�ง และกฎหมายอังกฤษหร่อฝ่รั�งเศส (ในส่วนกฎหมายพาณิชย์)

นอกจากนี�ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที�จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิิต หร่อเนติบัณฑิิตจากต่างประเทศ  

เข้ึ้ามาเรียนได้ด้วย เม่�อลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเข้ึ้าสอบหลายภาคในปีเดียวกันได้ เป็นต้น

โรงเรยีนกฎหมิาย 
เชิงสะพานผู่้านพิภพล่ลา

อนุสาวรย์ีในโรงเรยีนกัฎหมาย

เร่�องสถานที�ตั�งขึ้องโรงเรียนกฎหมายและสภานิติศ้กษานั�น ได้ย้ายไปอยู่ที�อาคารเดิมขึ้องห้างแบดแมน  

เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ซ้�งเป็นต้กใหญ่ขึ้นาด 3 ชั�น ตั�งแต่เด่อนพฤษภาคม 2469 โดยการเช่าจากพระคลัง

ข้ึ้างที� เน่�องจากห้างแบดแมนเลิกกิจการไป

ต่อมาในปี 2470 ได้มีการจัดสร้างพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ� และรูปจำาหลัก เจ้าพระยา 

อภัยราชา (ยัคแมงส์) ข้ึ้�นเพ่�อเป็น “ท่่�ระล้ก่ไว้่เปนี่เคิร่�องสนี่องคุิณท่่านี่ทั่�งสอง ข้้าพระพุท่ธีเจ้้าทั่�งห้ลายี่จ้้งได้

ข้อพระราชท่านี่พระบรมัราชานุี่มััติจั้ดก่ารเร่�ยี่ไร่กั่นี่ทั่�งในี่ประเท่ศสยี่ามั และประเท่ศเบลเย่ี่�ยี่มั สร้างพระรูป

และรูปทั่�งสองน่ี่� ประดิษฐานี่ไว้่ ณ โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่น่ี่�เปนี่เก่่ยี่รติส่บไปชั�ว่ก่าลนี่านี่”
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สำาหรับช่างผู้ป้ันรูปทั�งสองนี� ค่อ มองสิเออร์ ปอล ดูแควง ชาวฝ่รั�งเศสผู้มีช่�อเสียง จำาหลักพระรูปและ

รูปนี�ด้วยศิลาขึ้าว ซ้�งมีราคาตำ�ากว่าเงินที�เรี�ยไรได้ กรรมการอำานวยการจัดสร้างจ้งกำาหนดว่า ถ้ามีเงินเหล่อ  

จะนำาไปซ่�อตำารากฎหมายไว้ใช้ในโรงเรียนต่อไป

มิองสิเออร ์ปอล ดู็แควัง (DUCUINC) สลักชื�อตุนเองไวั�ในพระรูปและรูปจำาหลัก

ในวันที� 12 มีนาคม 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เปิดพระรูปและรูปจำาหลักนี�

ที� “โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุตติธรรม” โดยเจ้าพระยาพิชัยญาติ ในฐานะนายกกรรมการอำานวยการ 

กราบบังคมทูล ความตอนหน้�งว่า

“ก่ารท่่�ก่รมัห้ลว่งราชบุร่ดิเรก่ฤท่ธิี�ท่รงจั้ดระเบ่ยี่บราชก่ารในี่ก่ระท่รว่งก็่ด่ ในี่ศาลก็่ด่ ในี่ก่ารศ้ก่ษา

ก่ฎห้มัายี่ก่็ด่ ม่ัผู้ลเปนี่คิว่ามัจ้ำาเริญส่บเน่ี่�องมัาจ้นี่เว่ลาน่ี่� แลอุปก่ารท่่�ประท่านี่แก่่ก่ารศ้ก่ษาก่ฎห้มัายี่โดยี่ 

ฉะเพาะนัี่�นี่ ย่ี่อมัเปนี่เคิร่�องให้้ผูู้้ศ้ก่ษาก่ฎห้มัายี่รู้ส้ก่พระคิุณอยู่ี่เสมัอ แมั้เม่ั�อได้เสด็จ้พ้นี่ห้น้ี่าท่่�ราชก่าร 

ยุี่ตติธีรรมัไปท่รงรับราชก่ารอ่�นี่ แลบัดน่ี่�ได้สิ�นี่พระชนี่ม์ัแล้ว่เปนี่ห้ลายี่ปี ผูู้้ศ้ก่ษาก่ฎห้มัายี่ก็่ยี่ังรู้ส้ก่จ้าก่ตำารา

แลแบบแผู้นี่ท่่�ท่รงท่ำาไว้่ เห้ม่ัอนี่ห้น้ี่�งว่่ายัี่งม่ัส่ว่นี่แห่้งพระองค์ิคิงอยู่ี่ในี่โรงเร่ยี่นี่ส่บไป”
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และ “ในี่ พ.ศ. 2440 ได้โปรดเก่ล้าฯ ให้้ม่ัก่รรมัก่าร 

ชุดห้น้ี่�งเปนี่ผูู้้ตรว่จ้ชำาระพระราชก่ำาห้นี่ดก่ฎห้มัายี่เก่่า จั้ดว่าง

ลงไว้่ใช้เปนี่ก่ฎห้มัายี่สำาห้รับบ้านี่เม่ัอง ม่ัก่รมัห้ลว่งราชบุร่ 

ดิเรก่ฤท่ธิี�เปนี่ประธีานี่ แลม่ัเจ้้าพระยี่าอภัยี่ราชาอยู่ี่ในี่

ก่รรมัก่ารด้ว่ยี่ เจ้้าพระยี่าอภัยี่ราชาได้สนี่องพระเดชพระคิุณ

ในี่ห้นี่้าท่่�ก่รรมัก่ารด้ว่ยี่คิว่ามัสามัารถอันี่ยี่าก่จ้ะห้าเสมัอ คิรั�นี่

เม่ั�อท่รงพระก่รุณาโปรดเก่ล้าฯ ให้้ก่รมัห้ลว่งราชบุร่ดิเรก่ฤท่ธิี� 

เปนี่เสนี่าบด่ก่ระท่รว่งยีุ่ตติธีรรมั เจ้้าพระยี่าอภัยี่ราชาก่็ได้ 

ช่ว่ยี่เห้ล่อแนี่ะนี่ำาในี่ก่ารจั้ดระเบ่ยี่บศาล แลดำาเนิี่นี่ก่ารก่ระท่รว่ง 

ยุี่ติธีรรมั ทั่�งได้ช่ว่ยี่เล่อก่สรรแนี่ะนี่ำาเนี่ติบัณฑิิตต่างประเท่ศ

เข้้ามัาเปนี่ท่่�ปร้ก่ษาราชก่ารในี่ศาลยุี่ตติธีรรมัด้ว่ยี่ ส่ว่นี่ก่าร

แก้่ไข้ดัดแปลงพระราชก่ำาห้นี่ดก่ฎห้มัายี่เก่่านัี่�นี่เล่า เจ้้าพระยี่า

อภัยี่ราชาก่็ได้เปนี่ก่ำาลังราชก่ารเปนี่อันี่มัาก่ ทั่�งได้ช่ว่ยี่ในี่ก่าร

จั้ดให้้ม่ัก่ารศ้ก่ษาก่ฎห้มัายี่ตามัแบบให้ม่ั โดยี่ประก่ารท่่�เข้้า 

เปนี่ก่รรมัก่ารสอบไล่คิว่ามัรู้นัี่ก่เร่ยี่นี่ เปนี่ต้นี่ นัี่บว่่าเจ้้าพระยี่า

อภัยี่ราชาเปนี่ผูู้้ม่ัคุิณูปก่ารแก่่ราชก่ารยีุ่ตติธีรรมัในี่ประเท่ศน่ี่�

อย่ี่างสำาคัิญได้อ่ก่ผูู้้ห้น้ี่�ง”

ต่อมาเม่�อสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่องข้ึ้�น เม่�อวันที� 27 มิถุนายน 2477  

ได้มีการโอนทรัพย์สินขึ้องโรงเรียนกฎหมายมาเป็นขึ้องมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี� พระรูปและรูปจำาหลักดังกล่าว

จ้งตกมาเป็นสมบัติขึ้องมหาวิทยาลัย

ป็รด่ี พนมยงค์ กัับัโรงเรยีนกัฎหมาย

ในปี พ.ศ. 2514 นายปรีดี พนมยงค์ ฟ้้ินความหลังครั�งวัยเรียนขึ้องตนกับบรรดาลูกศิษย์ซ้�งไปเยี�ยมหา

ที�บ้านพักชานกรุงปารีส ถ้งสถานที�ซ้�งเคยเรียน ความตอนหน้�งว่า

“ในี่สมััยี่ท่่�ผู้มัเร่ยี่นี่ โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมั ... ก่่อนี่ท่่�จ้ะย้ี่ายี่ไปเร่ยี่นี่อาคิารห้้างแบดแมันี่ 

เก่่า ซ้�งต่อมัาเป็นี่อาคิารก่รมัโฆ่ษณาก่าร ห้ร่ออาจ้ม่ัคินี่แจ้้งให้้ท่ราบว่่า โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่เดิมันัี่�นี่เป็นี่อาคิารไม้ั 

สองชั�นี่ตั�งอยู่ี่ระห้ว่่างศาลสถิตยุี่ติธีรรมัเก่่าและเก๋่งจ่้นี่ท่่�ชั�นี่ล่างเป็นี่ศาลอาญา ชั�นี่บนี่เป็นี่ท่่�ท่ำาก่ารเนี่ติ- 

บัณฑิิตยี่สภา โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่เป็นี่เร่อนี่ไม้ัดังก่ล่าว่นัี่�นี่ ก็่เป็นี่สถานี่ท่่�เพาะเนี่ติบัณฑิิตรุ่นี่เก่่าห้ลายี่รุ่นี่ เว่ลา

สอบไล่ก็่ไปสอบกั่นี่ท่่�ระเบ่ยี่งวั่ดพระแก้่ว่ ค่ิอ ในี่สมััยี่นัี่�นี่ม่ัสถานี่ท่่�ท่่�พอเร่ยี่นี่พอสอบไล่ท่่�ไห้นี่ก็่เร่ยี่นี่และสอบ

กั่นี่ท่่�นัี่�นี่ มิัได้เปล่องงบประมัาณข้องแผู่้นี่ดินี่ท่่�จ้ะต้องถ่อเอาอาคิารโอ่อ่าเป็นี่เง่�อนี่ไข้สำาคัิญ”

นอกจากนี� ยังกล่าวถ้งหลักสูตรในสมัยที�ตนเรียน ต้นทศวรรษ 2460 ด้วย ความว่า “บางท่่านี่ก็่ได้

ถามัถ้งคิว่ามัเก่่าเร่�องก่ารศ้ก่ษาข้องเนี่ติบัณฑิิตยี่สภาว่่าจั้ดแบบใด เอาห้ลัก่มัาจ้าก่ประเท่ศประเท่ศไห้นี่  

ผู้มัก่็ได้ช่�แจ้งว่่า เสด็จ้ในี่ก่รมัห้ลว่งราชบุร่ ท่่านี่ได้ท่รงเริ�มัจั้ดข้้�นี่โดยี่ห้ลัก่คิว่ามัเห้มัาะสมัแก่่สภาพข้องไท่ยี่

เป็นี่ให้ญ่ แม้ัว่่าจ้ะม่ัห้ลายี่สิ�งห้ลายี่อย่ี่างท่่านี่ได้เอาห้ลัก่แห่้งก่ารศ้ก่ษาท่่�บาร์ข้องอังก่ฤษมัา แต่ท่่านี่ไม่ัได้

เอามัาทั่�งดุ้นี่ ข้อให้้ท่่านี่ทั่�งห้ลายี่เมั่�อก่ลับไปประเท่ศไท่ยี่ แล้ว่เอาห้ลัก่สูตรโรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ตั�งแต่สมััยี่

สูจิบัตุร ท่�ระล่กในการเปิด็พระรูปและรูปจำาหลัก 
พระเจ�าพ่�ยาเธิอ กรมิหลวังราชบุรดิี็เรกฤทธิิ� และ

เจ�าพระยาอภัยราชา (โรแลง ยัคแมิงส์) พ.ศ. 2470
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เอกสารเก่�ยวักับการตัุ�งนายปรด่ี็ พนมิยงค์  
เป็นหลวังประดิ็ษฐ์์มินูธิรรมิ 

(ด็�วัยควัามิเอื�อเฟ่ื้� อจากนายนิกร ทัสสโร)
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ในี่ก่รมัพระองค์ินัี่�นี่มัาเท่่ยี่บดูกั่บห้ลัก่สูตรข้องบาร์อังก่ฤษนัี่�นี่ ก็่จ้ะเห็้นี่ได้ว่่าสมััยี่นัี่�นี่บาร์อังก่ฤษไม่ัม่ัก่ารสอนี่

ก่ฎห้มัายี่ระห้ว่่างประเท่ศแผู้นี่ก่คิด่เม่ัอง แต่นัี่ก่เร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ไท่ยี่รุ่นี่ท่่� 1 ได้เร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ระห้ว่่างประเท่ศ

คิด่เม่ัอง โดยี่เจ้้าพระยี่าอภัยี่ราชา สยี่ามัานีุ่กู่ลกิ่จ้ (โรแลง ยัี่คิแมังส์) เป็นี่ผูู้้สอนี่ ต่อมัาในี่ปี พ.ศ. 2462 

ซ้�งเป็นี่ปีท่่�โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมั แบ่งก่ารสอนี่ออก่เป็นี่ 2 ภาคิ ในี่ภาคิท่่� 1 ก็่ม่ัวิ่ชาท่่�เร่ยี่ก่ว่่า  

“ธีรรมัศาสตร์” ห้ร่อจู้ริสปรูเด้นี่ซ์ ในี่ภาษาอังก่ฤษ ท่่�บาร์อังก่ฤษสมััยี่นัี่�นี่ไมั่ม่ัก่ารสอนี่ ก็่นัี่บว่่าโรงเร่ยี่นี่

ก่ฎห้มัายี่ ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมัได้ม่ัห้ลัก่สูตรก้่าว่ข้้�นี่มัาอ่ก่ก้่าว่ห้น้ี่�ง (วิ่ชาธีรรมัศาสตร์นัี่�นี่เม่ั�อได้ตั�งมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่

วิ่ชาธีรรมัศาสตร์และก่ารเม่ัองแล้ว่ ได้เปล่�ยี่นี่ช่�อเร่ยี่ก่ว่่า คิว่ามัรู้เบ่�องต้นี่แห่้งก่ฎห้มัายี่)”

หลวงป็ระดิษัฐ์์มนูธรรมสอนอะไร

นอกจากเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมแล้ว เม่�อนายปรีดี พนมยงค์ สำาเร็จ 

การศ้กษาจากประเทศฝ่รั�งเศส และกลับมารับราชการในกรมร่างกฎหมาย จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ�ที�  

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เม่�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2471 แล้ว หลวงประดิษฐ์ฯ ยังได้สอนหนังส่อในโรงเรียน

กฎหมายด้วย เช่น กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (ภาค 2 พ.ศ. 2472 และ 2473) และ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 1012-1297 (ภาค 2 พ.ศ. 2472)

กำาหนด็เวัลาสอนภาค 2 พ.ศ. 2472 และ 2473
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การสอนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตราขึ้้างต้นนั�น ก็ค่อ เร่�องหุ้นส่วน-บริษัท เพราะ 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรมสำาเร็จการศ้กษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิิตขึ้องรัฐ ในปี 2469 เป็นคนแรกขึ้องประเทศ

สยาม โดยการเขีึ้ยนงานวิจัยในหัวข้ึ้อ  Du sort des Sociétés de Personnes en cas de Décès d’un 

Associé : Étude de droit français et de droit comparé (สถานะขึ้องห้างหุ้นส่วนในกรณีผู้เป็นหุ้นส่วน

คนหน้�งถ้งแก่ความตาย : ศ้กษากฎหมายฝ่รั�งเศสและกฎหมายเปรียบเทียบ)

ที�สำาคัญ ค่อ การรับผิดชอบวิชาใหม่ อย่างวิชากฎหมายปกครอง ในปี พ.ศ. 2474

ไม่เพียงแต่บรรยายในชั�นเรียนเท่านั�น ยังมีการนำาคำาบรรยายวิชากฎหมายปกครองขึ้องเขึ้า ตีพิมพ์ใน  

นิิติุสาส์นิ วารสารทางกฎหมายที�หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเจ้าขึ้องอีกด้วย ดังปรากฏในคำาแถลงขึ้อง 

นายวิจิตร ลุลิตานนท์ บรรณาธิการ ความว่า “ก่ฎห้มัายี่ปก่คิรองเป็นี่วิ่ชชาให้ม่ั พ้�งจ้ะเริ�มัสอนี่ในี่โรงเร่ยี่นี่

ก่ฎห้มัายี่ ตำาราก่ฎห้มัายี่แผู้นี่ก่น่ี่�ยัี่งบก่พร่อง เราจ้้�งข้ออนุี่ญาตต่อห้ลว่งประดิษฐ์มันูี่ธีรรมันี่ำาคิำาอธิีบายี่

ก่ฎห้มัายี่ปก่คิรอง ซ้�งแสดง ณ โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่มัาลงไว้่”

ต่อมาในปี 2513 นายปรีดี 

พนมยงค์ ได้กล่าวถ้งตำารา คำำาอธิบาย

กฎหมายปกคำรอง ขึ้องตนว่า “ม่ัส่ว่นี่

เก่่�ยี่ว่ข้้องก่ับประว่ัติศาสตร์แห่้งก่าร 

อภิวั่ฒน์ี่เปล่�ยี่นี่ก่ารปก่คิรองจ้าก่ระบอบ

สมับูรณาญาสิท่ธิีราชย์ี่มัาเป็นี่ระบอบ

ประชาธีิปไตยี่ภายี่ใต้รัฐธีรรมันีู่ญ ค่ิอ 

ในี่ พ.ศ. 2474 เป็นี่ปีท่่�ใก่ล้ก่ับว่าระท่่�

จ้ะท่ำาก่ารอภิวั่ฒน์ี่ดังก่ล่าว่แล้ว่ ข้้าพเจ้้า

ได้รับก่ารแต่งตั�งจ้าก่ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมั 

ให้้เป็นี่ผูู้้สอนี่ก่ฎห้มัายี่ปก่คิรอง ซ้�งเป็นี่ 

วิ่ชาให้ม่ัเพิ� งใส่ไ ว้่ในี่ห้ลัก่สูตรข้อง

โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ ข้้าพเจ้้าได้ถ่อโอก่าส 

นัี่�นี่ท่ำาก่ารสอนี่เพ่�อปลุก่จิ้ตสำา น้ี่ก่

นัี่ก่ศ้ก่ษาในี่สมััยี่นัี่�นี่ให้้สนี่ใจ้ในี่แนี่ว่ท่าง

ประชาธิีปไตยี่ และในี่ท่างเศรษฐกิ่จ้

ซ้�งถ่อว่่าเป็นี่ราก่ฐานี่ข้องสังคิมั ส่ว่นี่

ก่ฎห้มัายี่เป็นี่แต่โคิรงร่างเบ่�องบนี่ข้อง

สังคิมัเท่่านัี่�นี่”

ไม่เฉพาะนักเรียนในโรงเรียน

กฎหมายเท่านั�นที�สนใจ ความที�

หลวงประดิษฐ์ฯ สอนนั�นยังทราบถ้ง 

พระเนตรพระกรรณขึ้ององค์พระประมุขึ้ 

ด้วย

กำาหนด็เวัลาสอนภาค 1 พ.ศ. 2474



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่� 25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 256552

“คิำาสอนี่ข้องข้้าพเจ้้าได้ท่ราบไปถ้งพระเนี่ตรพระก่รรณพระบาท่สมัเด็จ้พระปก่เก่ล้าเจ้้าอยู่ี่หั้ว่ว่่า 

ข้้าพเจ้้าได้ท่ำาก่ารปลุก่ปลั�นี่นัี่ก่เร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ พระองคิ์จ้้งได้ม่ัรับสั�งถามัท่่านี่เสนี่าบด่ก่ระท่รว่งยีุ่ติธีรรมั

ในี่สมััยี่นัี่�นี่ถ้งก่ารสอนี่ข้องข้้าพเจ้้า  ท่่านี่เสนี่าบด่ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมัได้มัาสอบถามัข้้าพเจ้้า และตัก่เต่อนี่ 

ให้้ระมััดระวั่ง” 

ทั�งนี� พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้จักหลวงประดิษฐ์มนูธรรมตั�งแต่เรียนอยู่ที�ฝ่รั�งเศสแล้ว 

เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที�พระองค์ทรงไปศ้กษาต่อทางด้านเสนาธิการทหารบกในประเทศนั�น เม่�อถ้งเด่อน

พฤศจิกายน 2474 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุทยานสโมสรเน่�องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

ที�สนามหน้าพระที�นั�งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต หลวงประดิษฐ์ฯ ก็เฝ้่ารับเสด็จด้วย

“ข้้าพเจ้้าได้ย่ี่นี่เพ่�อเฝ้่าเสด็จ้อยู่ี่ในี่แถว่ข้องก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมัตามัตำาแห้น่ี่งยี่ศพลเร่อนี่ อำามัาตย์ี่ตร่ (เท่่ยี่บ 

ยี่ศท่ห้ารพันี่ตร่) จ้้งเป็นี่ตำาแห้น่ี่งเฝ้่าเก่่อบปลายี่แถว่ เม่ั�อพระบาท่สมัเด็จ้พระปก่เก่ล้าฯ ได้พระราชดำาเนิี่นี่ 

มัาถ้งแถว่ก่ระท่รว่งยุี่ติธีรรมั ท่รงทั่ก่ท่ายี่ก่รรมัก่ารศาลฎ่ก่าผูู้้ห้น้ี่�งแล้ว่ ก็่ได้เสด็จ้ผู่้านี่ข้้าราชก่ารผูู้้อ่�นี่โดยี่ไม่ัท่รง 

ทั่ก่ท่ายี่  แล้ว่ห้ยุี่ดประทั่บตรงปลายี่แถว่ ท่รงทั่ก่ท่ายี่เลข้านุี่ก่ารก่รมัร่างก่ฎห้มัายี่ แล้ว่ก็่ได้ท่รงทั่ก่ท่ายี่ข้้าพเจ้้า 

ซ้�งพระองค์ิได้ท่รงรู้จั้ก่ตั�งแต่คิรั�งพระองค์ิท่รงศ้ก่ษาท่่�โรงเร่ยี่นี่เสนี่าธิีก่ารท่ห้ารบก่ฝ่รั�งเศส ส่ว่นี่ข้้าพเจ้้านัี่�นี่เป็นี่

นัี่ก่เร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่ท่่�มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ฝ่รั�งเศส 

“โดยี่ท่รงเร่ยี่ก่ช่�อเดิมัข้้าพเจ้้าว่่า ‘ปร่ด่ท่ำางานี่ท่่�ไห้นี่’ 

“ข้้าพเจ้้าก่ราบทู่ลตำาแห้น่ี่งประจ้ำาข้องข้้าพเจ้้าว่่า ‘ท่ำางานี่ท่่�ก่รมัร่างก่ฎห้มัายี่ พระพุท่ธีเจ้้าค่ิะ’ โดยี่มิัได้

ก่ราบทู่ลถ้งตำาแห้น่ี่งพิเศษท่่�เป็นี่ผูู้้สอนี่ ณ โรงเร่ยี่นี่ก่ฎห้มัายี่  

“พระองค์ิจ้้งรับสั�งว่่า ‘สอนี่ด้ว่ยี่ไม่ัใช่ห้ร่อ’ ซ้�งแสดงว่่าพระองค์ิท่รงท่ราบเร่�องสอนี่ก่ฎห้มัายี่ปก่คิรองข้อง

ข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าจ้้งก่ราบทู่ลว่่า ‘พระพุท่ธีเจ้้าค่ิะ’” 

และต่อมาอีกเพียง 6 เด่อน เม่�อถ้งวันศุกร์ที� 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรก็ได้อภิวัฒน์

เปลี�ยนแปลงการปกครอง ณ พระลานพระราชวังดุสิตนั�นเอง

หลวงป็ระดิษัฐ์์มนูธรรมสอบัอะไร

ในเอกสารขึ้องโรงเรียนกฎหมาย ซ้�งตกทอดมาถ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที�ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ใน

หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ปรากฏข้ึ้อสอบไล่ในภาค 1 ปี 2474 จำานวน 7 ข้ึ้อ ที�ออกโดยหลวงประดิษฐ์

มนูธรรม ซ้�งสะท้อนถ้งคำาถามต่อกฎเกณฑ์ิแห่งการปกครอง และการมีส่วนร่วมขึ้องราษฎรในการปกครอง

ประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนี�

1. ข้้อบังคัิบลัก่ษณะปก่คิรองหั้ว่เม่ัองชั�ว่คิราว่ พ.ศ. 2465 ได้แบ่งแยี่ก่ห้น้ี่าท่่�ข้องก่รมัก่ารอำาเภอ 

ในี่ก่ารรัก่ษาคิว่ามัสงบเร่ยี่บร้อยี่ในี่ท่างอรรถคิด่ไว้่อย่ี่างไร และท่่านี่ม่ัคิว่ามัเห็้นี่อย่ี่างไรในี่นี่โยี่บายี่แห่้ง 

ข้้อบังคัิบลัก่ษณะปก่คิรองหั้ว่เม่ัองชั�ว่คิราว่นัี่�นี่ ?

2. ม่ัผูู้้ก่ล่าว่ว่่า ผูู้้ให้ญ่บ้านี่เป็นี่ผูู้้แท่นี่ราษฎร คิำาก่ล่าว่น่ี่�ท่่านี่เห็้นี่เป็นี่อย่ี่างไร ?

3. ราษฎรม่ัห้น้ี่าท่่�ช่ว่ยี่ก่ำานัี่นี่ผูู้้ให้ญ่บ้านี่ในี่ก่รณ่ย์ี่อย่ี่างไรบ้าง ? ราษฎรท่่�ช่ว่ยี่ก่ำานัี่นี่ผูู้้ให้ญ่บ้านี่นัี่�นี่จ้ะม่ั

ฐานี่ะเป็นี่เจ้้าพนัี่ก่งานี่ห้ร่อไม่ั ?

4. ก่ารสุข้าภิบาลเว่ลาน่ี่�ม่ัก่่�ชนิี่ด ? เจ้้าห้น้ี่าท่่�สุข้าภิบาลนัี่�นี่ราษฎรเป็นี่ผูู้้เล่อก่ตั�งเสมัอไปห้ร่อไม่ั ?
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ข�อ 1-7 ออกโด็ยหลวังประดิ็ษฐ์์มินูธิรรมิ
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5. เจ้้าห้น้ี่าท่่�ฝ่่ายี่พลเร่อนี่จ้ะข้อให้้ท่ห้ารเข้้าช่ว่ยี่รัก่ษาคิว่ามัสงบเร่ยี่บร้อยี่ได้ในี่ก่รณ่ย์ี่อย่ี่างไรบ้าง ก่ารท่่� 

ท่ห้ารเข้้าช่ว่ยี่เจ้้าห้น้ี่าท่่�ฝ่่ายี่พลเร่อนี่เช่นี่น่ี่�จ้ะท่ำาให้้อำานี่าจ้และห้นี่้าท่่�ข้องฝ่่ายี่พลเร่อนี่เปล่�ยี่นี่แปลงไปอยี่่างไร

บ้างห้ร่อไม่ั ?

6. เม่ั�อราษฎรได้รับคิว่ามัเด่อดร้อนี่เส่ยี่ห้ายี่จ้าก่คิำาสั�งข้องฝ่่ายี่ปก่คิรอง ราษฎรจ้ะม่ัท่างร้องคัิดค้ิานี่ 

คิำาสั�งนัี่�นี่ต่อใคิรอย่ี่างไรได้บ้าง ? ให้้ยี่ก่อุท่าห้รณ์มัาให้้ดูสัก่ 2 เร่�อง

7. ก่ารท่่�ประเท่ศกู้่เงินี่นัี่�นี่ม่ัก่่�ชนิี่ด ? ให้้อธิีบายี่พอสังเข้ป

ลูกัศิษัย์ข้องหลวงป็ระดิษัฐ์์มนูธรรม

นอกจากขึ้้อสอบแล้ว ยังปรากฏรายช่�อขึ้องนักเรียนโรงเรียนกฎหมายในภาคนั�น พร้อมคะแนนสอบ

ที�บันท้กไว้อย่างละเอียดด้วย หลายต่อหลายคน ค่อ สมาชิกคณะราษฎรบ้าง สมาชิกขึ้บวนการเสรีไทยบ้าง 

หร่อคนใกล้ตัวขึ้องนายปรีดี พนมยงค์ ในเวลาต่อมาบ้าง เช่น

รายงานการประชุมิกรรมิการสอบควัามิรู�กฎหมิายภาค 1 พ.ศ. 2474 วันัท่� 6 มิกราคมิ 2474
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สมัาชิก่คิณะราษฎร

นายชุบ ศาลยาชีวิน  บุตรนายเทียน ศาลยาชีวิน

นายล้อม พ้�งสุนทร (ต่อมาช่�อ ปราโมทย์)  บุตรนายคล้าม พ้�งสุนทร

นายร้อยโท ขุึ้นนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)  บุตรนายปลั�ง นีลัญชัย

นายเจริญ ปัณฑิโร  บุตรนายเล็ก ปัณฑิโร

นายทองเปลว ชลภูมิ  บุตรนายฉุย ชลภูมิ

สมัาชิก่ข้บว่นี่ก่ารเสร่ไท่ยี่

นายทอง กันทาธรรม  บุตรนายเทพ กันทาธรรม

นายวัฒนา ชิตวารี  บุตรพระยาวิทูรดรุณกร (วารี)

นายเตียง ศิริขัึ้นธ์  บุตรขุึ้นนิเทศภานิช (บุดดี)

มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่วิ่ชาธีรรมัศาสตร์และก่ารเม่ัอง

นายเด่อน บุนนาค  บุตรพระยาประเสนะชิตศรีพิไลย (ดัด)

รองอำามาตย์โท ขุึ้นประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์)  บุตรหลวงพินิจจินเภท (เฮง)

คินี่ใก่ล้ชิด

นายร้อยตำารวจตรี พัฒน์ นีลวัฒนานนท์  ขุึ้นวัฒนจิตรกรรม (บุญรอด)

นายเซ่�อง ศิริภัทร์ (ต่อมาช่�อ เปร่�อง)  บุตรนายหนู ศิริภัทร์

นายเที�ยง จินดาวัฒน์  บุตรนายหนู จินดาวัฒน์  

หลวังประดิ็ษฐ์์มินูธิรรมิ กับลูกศิษย์โรงเรยีนกฎหมิาย พ.ศ. 2474
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นิภา ส่บกินร, รายงานผลการวิจัยเร่�อง “ระบบการศ้กษากฎหมายและระบบการศ้กษาเพ่�อประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

ในประเทศไทย”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิิตย์, http://libdoc.dpu.ac.th/research/112059.pdf, ส่บค้นเม่�อวันที� 

31 มีนาคม 2564, หน้า 26-46.

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ�, เร่�องเปิดพระรูป เล็ก่เชอร์ก่ฎห้มัายี่ท่่�ดินี่ และก่ฎห้มัายี่ผู้ัว่เมั่ยี่, (พิมพ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพ หม่อมเจ้าวิทวาทิตย์ รพีพัฒน์ ณ สุสานวัดเทพศิรินทราวาส วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2500), หน้า 1-9.

ปรีดี พนมยงค์, “คำาปราศรัยต่อธรรมศาสตร์บัณฑิิต และเนติบัณฑิิต นักสันติภาพที�ได้มาเยี�ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีส  

เม่�อวันที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514” ใน 120 ปีชาตก่าล ปร่ด่ พนี่มัยี่งค์ิ, ปรีชา สุวรรณทัต (บรรณาธิการ), 

(มปท.: มปพ., มปป.), หน้า 84-92.

ปรีดี พนมยงค์, “คำาปรารภ” ใน คิำาอธีิบายี่ก่ฎห้มัายี่ปก่คิรอง, หลวงประดิษฐ์มนูธรรม, (พิมพ์ในโอกาสพระราชทาน

เพลิงศพ พลตำารวจตรี พัฒน์ นีลวัฒนานนท์, 2513), หน้า 1-6.

และหลายคน ค่อ นักกฎหมาย นักวิชาการ และนักการเม่องมีช่�อในเวลาต่อมา

นายมาลัย หุวะนันทน์  บุตรหลวงมหิทธ์รถการ (ไหล)

นางสาวแร่ม พรหโมบล (ต่อมาค่อ คุณหญิงแร่ม บุณยประสพ)  บุตรพระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย)

นางสาวบรรเลง กันตะบุตร (ต่อมาค่อ คุณหญิงบรรเลง ชัยนาม)  บุตรพระยาราชวรัยการ (บู่)

รองอำามาตย์ตรี ฟิอง สิทธิธรรม  บุตรนายคูณ สิทธิธรรม

นายไถง สุวรรณทัต  บุตรพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ� (จาบ)

นายประยูร กาญจนดุล  บุตรหลวงชำานาญโกศัยศาสตร์ (ใหม่) 

นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)  บุตรพระพิจิตรโอสถ (รอด)

นายเสวตร เปี�ยมพงศ์สานต์  บุตรนายเหลียง เปี�ยมพงศ์สานต์

นายเกษม อุทยานิน  บุตรพระยาบรรหารภูมิสถิต (บุญ)
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กรณ่ 11 ตุุลา 
กับัการรักษาพื�นท่ี่� ม.ธ.ก.1
นิพันธ์ิ ประชาชัย

ขึ้บวนการต่อสู้เพ่�อเอกราชขึ้องประชาชนเวียดนามกำาลังย่นหยัดเพ่�อยับยั�งและกำาจัด

การรุกรานขึ้องจักพรรดิ�นิยม ... ประชาชนอิหร่านกำาลังย่นหยัดขัึ้บการขูึ้ดรีดและ

กอบโกยสัมปทานนำ�ามันขึ้องจักรพรรดินิยม ... นักศ้กษากฎหมายและประชาชนอียิปต์

จำานวน 7 แสนคนกำาลังตะโกนก้กก้องเพ่�อขัึ้บไล่การย้ดครองฯ ขึ้องทหารจักรพรรดิ

นิยม ... เป็นกาละอันเดียวกันที�นักศ้กษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่อง

กำาลังตะโกนก้กก้องกำาปะนาดสร้างประชามติในแผ่นดินไทย เพ่�อปลดปล่อยสถาน 

การศ้กษาขึ้องประชาชนจากการย้ดครองทางการทหารที�กระทำาต่อยิ�งกว่าเม่องข้ึ้�น ... 

เม่�อวันที� 11 ตุลาคม 2494

นับแต่ได้เกิดกรณี 29 มิ.ย. 94 เป็นต้นมา นอกจากที�ทำาการขึ้องทหารเร่อถูกย้ดครองโดยทางการ

ทหารบกและทางการตำารวจขึ้องรัฐบาลแล้ว ยังพ่วงสถานการศ้กษาขึ้องประชาชน ค่อ มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเม่อง เข้ึ้าไปอีกแห่งด้วย มหาวิทยาลัยแห่งนี�จ้งต้องปิดทำาการสอนตั�งแต่วันที� 2 กรกฎาคม  

2494 คณะกรรมการนักศ้กษาและนักศ้กษาจำานวนหน้�งได้รุดเข้ึ้าพบ พลโท สวัสดิ� ส. สวัสดิเกียรติ รอง

นายกรัฐมนตรี และผู้รักษาการแทนผู้ประศาสน์การ กับนายวิบูล ธรรมวิทย์ เลขึ้าธิการมหาวิทยาลัย  

ขึ้อทราบสาเหตุการย้ดครอง และกำาหนดการเปิดเพ่�อเข้ึ้าศ้กษาต่อไป

เลขึ้าธิการได้ส่งรายช่�อนักศ้กษาและอาจารย์บางคนไปยังสันติบาล หาว่าร่วมม่อกับพวกกบฏ แต่ 

ผลที�สุดปรากฏว่าไม่เป็นความจริง ทั�งพลโท สวัสดิ� ส. สวัสดิเกียรติ และนายวิบูล ธรรมวิทย์ ชี�แจงต่อ

นักศ้กษาว่าขึ้อให้รอไปก่อน การเปิดนั�นกำาลังวิ�งเต้น

นักศ้กษาก็ได้แต่คอยการช่วยเหล่อ ล่วงมาอีกสองสัปดาห์ นักศ้กษาได้เข้ึ้าพบและเสนอว่าขึ้อศ้กษา

ในบริเวณวัดมหาธาตุ หร่อท้องสนามหลวง เพ่�อมิให้การศ้กษาต้องชะงัก แต่ก็ได้รับคำาย่นยันว่าจะกวาดล้าง

นักศ้กษาเสียก่อน และว่ากำาลังติดต่อกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่�อเข้ึ้าไปศ้กษาชั�วคราว ผลปรากฏว่า 

1  คัด็จาก ธรรมจัุกรฉบัับัรวมกำาลัง (ไม่ิทราบปีท่�ตุ่พิมิพ์) หน�า 4-8, 30-35 โด็ยได็�คงการสะกด็ไวั�ตุามิตุ�นฉบับ.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตโดย

สถานที�ไม่พอเพียง ทางการจ้งได้จัดสถานที�

ใหม่ให้เพียงพอแก้ขัึ้ดมิให้ถูกตำาหนิว่าไม่ได้

ดำาเนินการแต่อย่างใด นักศ้กษาจ้งได้ศ้กษา 

ณ เนติบัณฑิิตยสภา (ซ้�งสำานักงานทนาย

หลายสำานักงานต้องย้ายกันวุ่นวาย และ

ต่อมาทางการทหารย่�นคำาขึ้าดให้ทางการ

มหาวิทยาลัยขึ้นขึ้องออกให้เสร็จภายใน  

3 ชั�วโมง) และที�โรงเรียนเตรียมอุดม

การศ้กษาในสถานที�เพียงเท่ารูหนู 

ในสถานที�อัดแอเหม่อนหมูในตู้ ต้องศ้กษา

ด้วยความอดทนเป็นพิเศษ เสี�ยงต่อความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินและขึ้องนักศ้กษา

หญิง ซ้�งมีข้ึ้อพิศูจน์ว่า การช่วยเหล่อเช่นนี�  

นักศ้กษาต้องหยุดและไม่อาจมาศ้กษาได้จาก

จำานวน 2,500 เศษ เหล่อเพียง 1,000 คน

เศษ นี�ค่อความพินาศ ทางการศ้กษาขึ้อง

เยาวชนอันมีแต่ทรงกับทรุดอยู่แล้ว

ตลอดเวลามีการจับกุม และใส่ร้ายลงโทษนักศ้กษา และสับสนด้วยการปล่อยข่ึ้าวค่นมหาวิทยาลัยมี

กำาหนดเวลาและไม่มีกำาหนดเวลาในหน้าหนังส่อพิมพ์หลายฉบับ 

ระหวา่งกัฎอัยกัารศึกั 

นักศ้กษาเคียดแค้นและกระวนกระวายใจในการถูกย้ดครอง แม้จะเป็นระยะเวลาที�แผ่นดินไทยตกอยู่ 

ในมหันตภัยก็ตามที

กัฎอัยกัารศึกัเลิกั

ถ้อยแถลงขึ้องรัฐมนตรีมหาดไทย คำาแถลงขึ้องรัฐบาล ประกอบกับความเห็นต่อสถานะการณ์ขึ้อง

ประชาชน และนักศ้กษา ได้ข้ึ้อยุติว่า สถานะการณ์ทั�งภายในและภายนอกเข้ึ้าสู่สภาพปรกติแล้ว เม่�อ 

กาลเวลาได้ล่วงมาเป็นเวลา 2 เด่อนเศษ นับแต่กรณี 29 มิ.ย. 94 มา ที�สุดคณะรัฐมนตรีได้ลงมติว่าจะ

ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศ้กในวันที� 1 กันยายน 2494 นับแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มีเหตุการณ์

เปลี�ยนแปลง

ข่ึ้าวการเปิดมหาวิทยาลัยยังคงม่ดมนสำาหรับนักศ้กษาและประชาชนทั�วไป นักศ้กษา โดยเฉพาะ 

คณะบัญชีซ้�งเป็นนักศ้กษาหญิงกว่าคร้�งหน้�ง เริ�มวิพากษ์วิจารณ์การย้ดครองแบบถาว่ร ขึ้องทางการทหาร 

อย่างรุนแรง และทวีความร้อนแรงยิ�งข้ึ้�นหลังจากกฎอัยการศ้กได้ยกเลิกโดยเด็ดขึ้าดเม่�อวันที� 6 กันยายน 

2494 เวลา 10.00 น.
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ลมป็ากัข้องนักักัารเมือง

ความไม่พอใจต่อการย้ดครองแบบถาวรขึ้องทางการทหารบกได้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง เห็นได้จาก

บทความต่าง ๆ  ซ้�งโจมตีในหน้าหนังส่อพิมพ์ และจับกลุ่มหร่อเพิ�มหัวข้ึ้อการสนทนาขึ้องชนทุกชั�น ซ้�งล้วนแต่

คัดค้านการกระทำาแบบอำานาจเป็นธรรมต่อการเคล่�อนไหวขึ้องประชาชนทุกชนและนักศ้กษา นักการเม่อง 

นักการทหาร และผู้รักษาผลประโยชน์ (จอมปลอม) ขึ้องมหาวิทยาลัยได้โฆษณาชวนเช่�อเพ่�อยับยั�งความ

ร้อนแรงขึ้องนักศ้กษาและประชาชน 

รัฐมนตรีเลียง ไชยกาล ให้สัมภาษณ์ว่าจะได้ค่นในเร็ววัน พลเอก ผิน ชุณหะวัณ กล่าวว่าสั�งค่นแล้ว

แต่วันที� 21 กันยายน เพราะการย้ดครองหมดความจำาเป็นนานแล้ว พลโท สวัสดิ� ส. สวัสดิเกียรติ ว่าจะ 

ได้ค่นในเร็ววันภายใน 15 วัน นายวิบูล ธรรมวิทย์ ว่าจะได้ค่นในระยะสั�น ๆ  นี� ...

นักัศึกัษัาลงนามข้อมหาวทิี่ยาลัยคืน

“ประชาชนเท่านั�นที�รักษาผลประโยชน์ขึ้องประชาชน” ต่อคำาขึ้วัญอันนี�นักศ้กษาทุกคณะรู้และตระหนักดี 

ว่า ถ้อยแถลงขึ้องบุคคลต่าง ๆ  ดังกล่าวล้วนแต่เป็นกลเม็ดซ้�งเล่�อนลอยทั�งในสภาอันสูงเกียรติ�และในสถานที�

อ่�น ๆ  มาแล้ว ...

รากฐานขึ้องความสามัคคีอันแน่นแฟ้ิน ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน และด้วยความย้ดมั�นในกำาลังขึ้อง

ประชาชน นักศ้กษาจ้งได้พร้อมกันเปิดการลงนามในหนังส่อร้องขึ้อให้รัฐบาลดำาเนินการค่นมหาวิทยาลัย 

โดยด่วน ... การเคล่�อนไหวครั�งนี� แม้จะได้รับการคุกคามจากสมุนขึ้องรัฐบาล ซ้�งดำารงตำาแหน่งในมหาวิทยาลัย 

อย่างหนัก ต่อการขัึ้ดขึ้วางในทุกแบบทุกวิธีขึ้องชนชั�นปกครอง เพ่�อยับยั�งการลงนามครั�งนี� แต่นักศ้กษา

ทุกคณะได้รวมการย่นหยัด ร่วมกันก่อให้เกิดพลังอย่างมหาศาลลงนามสนับสนุนการร้องขึ้อรัฐบาลให้ค่น

มหาวิทยาลัยโดยด่วน เป็นจำานวนถ้ง 1,000 คนเศษ ซ้�งเป็นร้อยละ 90 ขึ้องนักศ้กษาซ้�งอาจมาฟัิงคำาบรรยาย

ได้ในสภาพการณ์เช่นนี� ...

คําข้าดข้องผูู้้ใหญ่่บัางคนที่างกัารที่หาร

ทหารย่�นคำาขึ้าด ม.ธ.ก. เป็นหัวข่ึ้าวและข่ึ้าวหนังส่อพิมพ์เก่อบทุกฉบับ ในวันที� 26 กันยายน 2494 

ต่อมารัฐบาลตกลงรับเง่�อนไขึ้ขึ้องทางการทหารซ้�งตั�งมา 4 ประการ

1. ม.ธ.ก. เคยเป็นขึ้องทหารมาก่อน ยุคนี�ทหารเฟ้ิ�องจ้งขึ้อค่น

2. เพ่�อรักษาพระราชวังหลวง

3. เกี�ยวกับปัญหายุทธศาสตร์ คุมเส้นทางคมนาคม

4. เกี�ยวกับสถานะการณ์ทางด้านอินโดจีน

คำาขึ้าดขึ้องทางการทหารเปรียบเสม่อนสายฟ้ิาฟิาดลงบนประชาชนชาวไทยทั�งมวล ทุกคนลงความเห็น

ว่าเป็นการใช้อำานาจเป็นธรรมขึ้องรัฐบาลมากยิ�งข้ึ้�น และทุกคนรำาพ้งว่าศูนย์สิ�นแล้ว ซ้�งสัญญลักษณ์อันควรคู่

กับระบอบประชาธิปไตยขึ้องแผ่นดินไทย
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กัรรมกัารเพื�อพิจุารณาที่างเหมาะสม (ซืื้�อข้ายมหาวทิี่ยาลัย)

ต่อมาได้มีการจัดตั�งกรรมการข้ึ้�นเพ่�อพิจารณาหาทางเหมาะสมข้ึ้�น 5 นาย ค่อ พลโท สวัสดิ�  

ส. สวัสดิเกียรติ นายเลียง ไชยกาล พระดุลยภาคสุวมัณฑ์ิ พลเอก ผิน ชุณหะวัณ และนายวิบูล ธรรมวิทย์ 

เม่�อได้พิจารณาแล้ว ส่วนข้ึ้างมากลงความเห็นว่าควรให้ ม.ธ.ก. แก่ทางการทหาร ส่วนนักศ้กษาควรขึ้ยับขึ้ยาย

หาที�ใหม่ต่อไป

นักัศึกัษัายืนหยัดตุ่อไป็

แม้จะมีคำาขึ้าดขึ้องทางการทหาร แม้ผู้รักษาผลประโยชน์ขึ้องนักศ้กษาจะได้ขึ้ายตัวเองเพ่�อลาภสักการะ 

ทางการเม่อง ด้วยการโจนเขึ้้ารับหน้าที�กรรมการพิจารณาทางเหมาะสม (ซ่�อขึ้ายมหาวิทยาลัย) และการ

คุกคามนักศ้กษาจะหนักม่อยิ�งข้ึ้�นก็ตาม นักศ้กษา ม.ธ.ก. คงย่นหยัดต่อไปดังนี�

1. ย่�นหนังส่อร้องขึ้อต่อรัฐบาลค่น ม.ธ.ก. ทันที เม่�อวันที� 28 กันยายน 2494 เวลา 9.00 น.

2. ติดต่อขึ้อความร่วมม่อจากหนังส่อพิมพ์ต่าง ๆ  ซ้�งส่วนมากให้ความสนับสนุนอย่างเข้ึ้มแข็ึ้ง

3. วิงวอนประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน และสมาชิกรัฐสภา ขึ้อให้สนับสนุนการร้องขึ้อและการ

เคล่�อนไหวขึ้องนักศ้กษาครั�งนี�

4. ขึ้อความร่วมม่อไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ค่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล แพทย์จุฬาลงกรณ์ สหกรณ์ และโรงเรียนอาชีวะชั�นสูงต่าง ๆ

5. วิงวอนเยาวชน และประชาชนโดยทั�วไป

ซ้�งทุกฝ่่ายได้ร่วมกระทำาการย่นหยัดอย่างเด็ดเดี�ยวตอบโต้ทางการทหารพอจะประมวลได้ดังนี�

ก. การย้ดครอง ม.ธ.ก. ภายหลังเลิกกฎอัยการศ้กเป็นไปโดยปราศจากอำานาจและโดยขึ้าดความสมัครใจ 

ขึ้องนักศ้กษา ข้ึ้อที�อ้างว่าเป็นไปโดยอัธยาศัยไมตรีจ้งฟัิงไม่ได้

ขึ้. การอ้างพงศาวดารนั�นรับฟัิงไม่ข้ึ้�น มิฉะนั�นทุกอย่างจะถอยหลังเข้ึ้าคลองหมด

ค. การกล่าวอ้างถ้งเกียรติขึ้องทหารในการย้ดครอง ม.ธ.ก. จะเป็นไปในทางเส่�อมเกียรติมากกว่า ซ้�ง

ทหารเก่อบทั�งหมดก็ไม่เห็นด้วยในการย้ดครองนี� 

ง. ปัญหายุทธศาสตร์ ความจำาเป็นและความปลอดภัย ก็เป็นข้ึ้ออ้างที�เล่�อนลอย เพราะในคณะรัฐมนตรี

ก็ดี ในทางการทหารก็ดี ปรากฏว่าขัึ้ดแย้งกันเอง ฝ่่ายหน้�งว่าควรค่น อีกฝ่่ายว่าไม่ควรค่น ส่วนการศ้กษาขึ้อง

ชาติซ้�งมีแต่ทรงกับทรุดอยู่แล้ว ยังไม่จำาเป็นแก่ชาติอีกหร่อ ถ้าเป็นความจริงอย่างที�ทางการทหารอ้าง อย่า 

ว่าแต่เท่านั�นเลย แม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้

ส.ส. และ ส.ว. เข้้าร่วมรณรงค์

คำาขึ้าดขึ้องทางการทหารกลายเป็นปัญหารีบด่วนขึ้อง ส.ส. และ ส.ว. แล้ว ส.ส. หลายนายได้มีหนังส่อ

ทวง ม.ธ.ก. ค่นจากจอมพล ส.ส. อีกมากท่านได้ตั�งกระทู้ถามรัฐบาลในกรณีนี� เช่น นายแพทย์เจริญ ส่บแสง  

ส.ส.ปัตตานี ประธานกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทย นายเพทาย โชตินุชิต ส.ส.ธนบุรี นายใหญ่  

ศวิตชาติ ส.ส.นครสวรรค์ นายกิจจา วัฒนสินธ์ุ ส.ส.ฉะเชิงเทรา นายนิวัติ ศรีวรนันท์ ส.ส.ร้อยเอ็ด และ 
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นายสานนท์ สายสว่าง ส.ส.นครปฐม เป็นต้น จนหนังส่อพิมพ์ได้ใช้คำาว่า ส.ส. ระดมกระทู้เล่นงานรัฐบาล

กรณีย้ดครอง ม.ธ.ก.

อ่กัก้ัาวหนึ�งข้องกัารเคลื�อนไหว

นักศ้กษาทุกคณะแทบจะวางม่อจากการศ้กษา มีการจับกลุ่มวิจารณ์ เร่งเร้า และเรียกร้องความสามัคคี 

แม้คณะบัญชีซ้�งคร้�งต่อคร้�งเป็นนักศ้กษาหญิงก็ร่วมการเคล่�อนไหวอย่างไม่ลดละ การนัดหมาย การเรียกร้อง 

เพ่�อไปฟัิงและสำาแดงกำาลังในวันกระทู้เข้ึ้าสภา ในการนี�ได้ขึ้ยายลุกลามราวกับไฟิป่าไปในหมู่นักศ้กษาและ

เยาวชนทุกสำานัก เม่�อทราบว่า กระทู้ ม.ธ.ก. ได้บรรจุเข้ึ้าระเบียบวาระวันที� 11 ตุลาคม 2494 นี�แน่นอน

ก่ัอนวันป็ระชามติุ

10 ตุลาคม 2494 การระดมกำาลังการเรียกร้องความสามัคคี ความพร้อมเพรียงได้กระทำาโดยเปิดเผย

และไม่หวั�นหวาดต่อการคุกคามใด ๆ  การพูดเร่งเร้าได้กระทำาในห้องบรรยายทุกห้อง ใบเชิญชวนการไปฟัิง 

ถูกแจกไปทั�วทุกแห่งหน ด้วยความร่วมม่อและการย่นหยัดขึ้องนักศ้กษาทุกคณะ นี�ค่อฐานขึ้องประชามต ิ

ในแผ่นดินไทย

คำาเรยีกร้องเนื�องในการชุมนุมหน้ารัฐสภา

เพ่ื่�อตััวของท่่านเอง เพ่ื่�อการศึึกษาของชาติั เพ่ื่�อมหาวิท่ยาลััยอันเป็็นท่่�รักของเรา แลัะเพ่ื่�อเยาวชน

ร่่นหลััง ๆ  ท่่านนักศึึกษา เราขอเชิญชวนแลัะขออ้อนวอนท่่านให้ไป็ร่วมช่มน่มหน้ารัฐสภาเพ่ื่�อฟััง

ผลัการตัอบกระท่้้ถามในเร่�องท่่�เก่�ยวกับมหาวิท่ยาลััยของเรา ในวันพื่ฤหัสบด่ีท่่� 11 เด่ีอนน่� เวลัา 

9.30 น. หากท่่านเช่�อว่าท่่านเป็็นนักศึึกษาแห่ง ม.ธ.ก. เต็ัมร้อยเป็อร์เซ็็นต์ั เราหวังอย่างยิ�งท่่�จะได้ี

เห็นความพื่ร้อมเพื่ร่ยงจากท่่านอ่กวาระหนึ�ง

- นักศึึกษาแห่ง ม.ธ.ก.

กัารตุ่โตุ้ข้องผูู้้ซืื้�อข้าย ม.ธ.กั.

รุ่งอรุณขึ้อง 11 ตุลาคม 2494 นั�นเอง แม้เขึ้าจะมีความสามารถ แต่ไม่ใช้ความสามารถ และสมยอมกัน 

เพ่�อทำาลายสถานการศ้กษาขึ้องนักเรียน แม้เขึ้าจะเป็นผู้พิฆาตนักศ้กษา ผู้เคล่�อนไหวสันติภาพ เพ่�อพิทักษ์

มนุษยชาติ เขึ้ากลับยังห้ามปรามการต่อคุกคามและจะลงโทษอย่างหนัก ให้นักศ้กษาตั�งอยู่ในความสงบ และ

หยอดท้ายว่า เขึ้าไม่ทอด (แต่) ทิ�งนักศ้กษาเลย ... คำาเต่อนนั�นไร้ผล ใบปลิวคำาเต่อนซ้�งได้แจกจ่ายโดยสมุน

ขึ้องเขึ้าได้ถูกนักศ้กษาทำาลายอย่างยับเยิ�น ฉีกกระจายเป็นเศษกระดาษ ... บ้างก็ว่าจะเอาไปจดคำาบรรยาย ...  

ผู้แจกได้รับการตะโกนขัึ้บไล่อย่างหนักจากนักศ้กษา ยิ�งกว่านั�นนักศ้กษา 2 คณะได้สำาแดงการย่นหยัดภายใต้ 

คำาขึ้วัญว่า “นัี่ก่ศ้ก่ษาต้องรัก่ษาผู้ลประโยี่ชน์ี่ข้องนัี่ก่ศ้ก่ษาและประชาชนี่” “นัี่ก่ศ้ก่ษาจ้งสามััคิค่ิกั่นี่ให้้

แน่ี่นี่แฟ้นี่” ได้ก่อให้เกิดการสไตรค์หยุดเรียน 1 วัน รวมกลุ่มกันอยู่นอกห้องบรรยาย นี�ค่อแสงอันเริ�มจะกล้า 

ขึ้องประชามติ
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อรุณแห่งวันป็ระชามติุ

8.45 น. ขึ้องวันที� 11 ตุลาคม นักศ้กษาทั�งหมดที�หยุดเรียนได้รวมกลุ่มเตรียมตัวข้ึ้�นขึ้บวนรถยนต์  

ซ้�งได้จอดรออยู่แถวหน้าเนติบัณฑิิตยสภา

“ที�หมายข้ึ้างหน้ารัฐสภา เคล่�อนขึ้บวน” นักศ้กษานายหน้�งตะโกนว่า ขึ้บวนรถยนต์เริ�มเคล่�อนไปสู่ 

เป้าหมายที�ละคันเป็นลำาดับ

หน่วยสมทบ ... ตลอดระยะทางที�จะไปสู่เป้าหมาย - รัฐสภา นักศ้กษาทั�งชายหญิงได้ย่นคอยรถประจำาทาง 

ทุกระยะ ป้ายเสียงไชโยดังก้องถนน ... นั�นค่อเสียงขึ้องประชาชน ผู้ย่นหยัดเพ่�อประโยชน์ขึ้องประชาชน

รถนำาขึ้บวนเลี�ยวจอดนิ�ง หน้ากองบังคับการตำารวจนครบาล วังปารุสกวัน นักศ้กษาทะยอยลงมาตั�งอยู่

ในความสงบแต่เข้ึ้มแข็ึ้งและเด็ดเดี�ยว นี�ค่อเอกจิตขึ้องกองทัพธรรมค่ายท่าพระจันทร์

ในที�นั�นเอง เยาวชนหลายสำานักเข้ึ้าร่วมการต่อสู้ย่นหยัดเพ่�อปกป้องสถาบันการศ้กษาขึ้องประชาชน  

อันประกอบด้วยนักศ้กษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  โรงเรียนอาชีวะชั�นสูง โรงเรียนมัธยม รวมประมาณ 200 คนเศษ  

ต่างเข้ึ้าสัมผัสม่อและทักทายกันด้วยความต่�นตันใจ ทุก ๆ  คนทราบดีว่า ภารกิจอันยิ�งใหญ่ที�รอคอยเขึ้าอยู่ ... 

ได้มาถ้งแล้วในวันนี�

สหาย นักศ้กษาจำานวนมากซ้�งไปรอคอยอยู่แล้ว ก็ได้เข้ึ้าร่วมขึ้บวนด้วยจำานวนมห้มา

การเดิ็นขบวันของนักศ่กษา มิ.ธิ.ก. วันัท่� 11 ตุุลาคมิ 2494
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ตํุารวจุเตุรยีมพร้อมตุามเคย

สิ�งแรกที�นักศ้กษาเห็น ก็ค่อ รถตำารวจนครบาล 5 คัน จอดเรียงรายหน้าประตูทางเข้ึ้ารัฐสภา ในสภาพ

เตรียมพร้อมอาวุธครบม่อ 50-60 คน เรียงรายรอบลาน ด้านขึ้วา ตำารวจในเคร่�องแบบพกกระบองเรียงราย

เป็นจุด ๆ  แน่นขึ้นัด

หันไปด้านซ้ายม่อ รถถังสเต๊กเฮาว์พร้อมด้วยป้นกลเบรนกัน เปิดผ้าคลุมออก หันปากกระบอกมา 

ขึ้บวนนักศ้กษา เหล่านี�ค่อกำาลังขึ้องชนชั�นปกครอง แต่เยาวชนทั�งหมดเดินไปทีละก้าว ๆ  ด้วยความเด็ดเดี�ยว 

ไม่หวาดต่อกำาลังอันก้าวร้าวนั�นเลย

นักศ้กษาจับกันเป็นกลุ่ม ๆ  เรียงรายใกล้ต้กรัฐสภา แน่นในสโมสรรัฐสภาจนล้นออกมานอกสโมสร 

และออแน่นใต้เงาต้นมะขึ้าม ข้ึ้างสโมสรรัฐสภา

ส.ส. ป็ราศรัย

ขึ้ณะกระทู้ ม.ธ.ก. ยังไม่เข้ึ้า ส.ส.สงขึ้ลา นายคล้าย ละอองมณี ได้กล่าวปราศัยว่า “ม.ธ.ก. ได้ผลิต

บุคคลออกมารับตำาแหน่งต่าง ๆ  ขึ้องประเทศเป็นอันมาก ย่อมแสดงว่า ม.ธ.ก. ค่อ กลไกอันสำาคัญอย่าง

ยิ�งยวดขึ้องประเทศ เป็นสถาบันเพ่�อคนจน แม้แต่เขึ้าเองก็ได้มาจากสถาบันแห่งนี� ...” นักศ้กษาปรบม่อเป็น

ระยะ ก็พอดีนายร้อยตำารวจเอกขึ้องสภาได้เข้ึ้าไปขึ้อร้อง การปราศรัยจ้งชะงัก

ดาวร้ายแห่งสภาเขึ้้าวุ่นนวาย ค่อ นายฉำ�า จำารัสเนตร์ ได้สำาแดงการกินแดด และย่นยันว่า จอมพล  

ค่อ พ่อขึ้องเขึ้า ซ้�งกลายเป็นฉากขึ้บขัึ้นผ่อนความเคร่งเครียดได้เล็กน้อย

กัระทู้ี่ ม.ธ.กั. เข้้าแล้ว

เสียงตะโกนกู่ก้องเพ่�อแจ้งแก่สหายซ้�งอยู่ตามจุดต่าง ๆ   

ทุกคนวิ�งมาจุดเดียวกัน ค่อ หน้าสโมสรรัฐสภาซ้�งมีเคร่�อง

กระจายเสียงดังพอสมควรถ่ายทอดให้นักศ้กษาฟัิง

เพทายเริ�มต้นด้วยเสียงอันหยัดแน่นและร้อนแรง ซ้�ง

ได้รับการปรบม่อและไชโยเป็นเกียรติจากนักศ้กษาตลอด

ระยะเวลา

ส่วนพลโท สวัสดิ� ส. สวัสดิเกียรติ ได้ตอบเป็น 

ใจความดังนี�

1. เหตุการณ์ส่บเน่�องต่อกันมาจากกรณี 29 มิ.ย. ซ้�ง

รัฐบาลจำาเป็นต้องเข้ึ้าใช้

2. ไม่มีอำานาจอะไรที�จะเข้ึ้าย้ดครอง แต่เขึ้าอยู่ด้วย

อัธยาศัยไมตรี (เสียงฮา)

3. มีความจำาเป็น และเกี�ยวกับความปลอดภัยซ้�งพูด

ไม่ได้ (แน่นอน)
พลโท สวัสัดิ็� ส. สวัสัดิ็เก่ยรติุ



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่� 25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 256564

4. เร่�องเวลา ตอบไม่ได้ไม่แน่นอน (นักศ้กษาได้ตะโกนแสดงความไม่พอใจหนักยิ�งข้ึ้�น)

แน่ละคำาตอบเช่นนี� ย่อมแสดงเจตนาขึ้องผู้ตอบและรัฐบาลว่าจะย้ดเอาทั�งที�ไม่มีอำานาจนี�ละ จะว่า

อย่างไรล่ะ ใบหน้าขึ้องทุกคนหม่นหมองและเคร่งเครียด เต็มไปด้วยความผิดหวัง ดวงตาลุกโพลงและร้อนแรง 

ข้อเผู้ชิญ่จุอมพล

เสม่อนสายฟิ้าฟิาด ทุกคนกรูเข้ึ้าล้อมต้กรัฐสภา จุกบันไดทุกแห่งที�จอมพลจะลงมาได้ เขึ้าคอยพบ

จอมพล นักศ้กษาหญิงแห่งคณะบัญชีกล่าวว่า “ถ้าไม่ยอมให้พบวันนี� จะคอยจนคำ�านี�แหละ” เสม่อนแรงกระตุ้น  

นักศ้กษารีบรุดกันไปชุมนุมหน้าต้กรัฐสภา

กัารป็ระชุมชะงักั

การรวมกำาลังขึ้องนักศ้กษา ประมาณ 2,500 คน ได้ยังให้เกิดการสับสนอลหม่านก้กก้องด้วยเสียง

ตะโกนว่า ขึ้อพบจอมพล! ขึ้อพบจอมพล! สภาขึ้องชาติซ้�งกำาลังประชุมหยุดชะงักทันที

มาลัยแด่นักัตุ่อสู้

เม่�อนายเพทาย โชตินุชิต ได้ก้าวเข้ึ้ามาสู่วงล้อมขึ้องนักศ้กษา ๆ  ต้อนรับกันเกรียวกราว สวมพวงมาลัย

หลายพวงให้อนุสรณ์เล็กน้อยแก่การต่อสู้ เพ่�อนักศ้กษาและประชาชน พร้อมกับพากันแบกข้ึ้�นบ่าแห่แหน

ผูู้้แที่นพิเศษั

ผู้แทนพิเศษหน้�งชุดประกอบด้วยนักศ้กษาทุกคณะได้ถูกแต่งตั�งข้ึ้�น และวิงวอนนายเพทาย โชตินุชิต  

ได้พาเข้ึ้าพบจอมพล แต่นายเพทาย โชตินุชิต ส่ายหน้าว่า “จะพบทำาไม เขึ้าตอบแล้วว่าไม่แน่นอน จะ 

ดำาเนินการต่อไป ขึ้อให้พวกเรากลับ”

เปล่า ไม่มีใครขึ้ยับเขึ้ย่�อน ทุกคนตรงอยู่กับสนามหญ้าเขีึ้ยว ๆ  หน้าต้กรัฐสภาและมีเสียงตะโกนว่า ไม่

ได้พบจอมพลไม่กลับ

สําแดงป็ระชามติุ

“เพทายห้ามแล้วยังไม่ยอมกลับ” ส.ส. นายหน้�งเข้ึ้าไปบอกจอมพล ซ้�งก็ยังไม่ยอมลงมาพบ

“พวกเราตะโกนให้จอมพลลงมาพบพร้อมกันเดี�ยวนี� 1-2 พบจอมพล! พบจอมพล! พบจอมพล!” 

นักศ้กษาหญิงชายตะโกนข้ึ้�นอย่างพร้อมเพรียงกัน นี�แหละค่อประกาศิตขึ้องประชาชน

สมาชิกสภาย่นกันสับสนบนระเบียงสภา ผู้ซ่�อขึ้าย ม.ธ.ก. โผล่หน้าต่างโบกผ้าเช็ดหน้า แต่นักศ้กษา

หาได้เอาใจใส่ไม่ นักศ้กษาตะโกน ตะโกนเพ่�อบังคับให้ประมุขึ้ขึ้องรัฐบาลลงมาพบและรับข้ึ้อเสนอขึ้องเขึ้า

ฉับพลันนั�นเอง จอมพลในชุดสูทสีเทาปรากฏกายข้ึ้�น และก้าวลงบันไดต้กรัฐสภาทีละขัึ้�นด้วยความ

เคร่งขึ้ร้ม สูบบุหรี�ติด ๆ  กันหลายครั�ง แน่ละจอมพลกำาลังตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อประชาชน  

เข้าก่ำาลังจ้ำานี่นี่ต่อมัตินัี่ก่ศ้ก่ษา
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นักศ้กษาหญิงชายนั�งลงด้วยความสงบ และเด็ดเดี�ยว ก้าวแรกที�จอมพลเหยียบลงพ่�นดิน ผู้แทนพิเศษ

กรูเข้ึ้ามาพบนักศ้กษา ไชโยให้แก่ความเด็ดเดี�ยวและการกล้าเผชิญหน้ากับนักศ้กษา ไชโย ไชโย ไชโย นี�ค่อ

เสียงขึ้านรับความเด็ดเดี�ยวขึ้องจอมพล

“ขึ้อ ม.ธ.ก. ค่น จอมพล!” ค่อ เสียงตะโกนเป็นกลุ่ม เป็นระยะขึ้องนักศ้กษา ขึ้ณะที�เขึ้ากำาลังก้าว 

เข้ึ้ามาเผชิญหน้าที�ชุมนุมนักศ้กษา

“ได้ ต้องค่นให้แน่” เขึ้าเปิดการปราศรัยในฐานะผู้จำานนต่อประชามติ

“เม่�อไรครับ” ผู้แทนพิเศษนายหน้�งรุกคาดคั�น

“ทหารเกาหลีจะมาพักฟ้้ินชั�วคราว แล้วจะได้ส่งกลับกรมกอง ซ้�งคาดว่าไม่ช้า”

“ขึ้อกำาหนดเด็ดขึ้าด เพราะนักศ้กษาจะสอบธันวาคมนี�”

“ได้ ต้องได้เข้ึ้าที�เดิมภายในธันวาคม และลงท้ายด้วย

คำาว่า “ลูกหลานกันทั�งนั�น...”

เราได้ชัยชนะแล้ว เราได้ ม.ธ.ก. ค่นแล้ว นักศ้กษา

ตะโกนอย่างสับสน

ทุกคนปล่�มปีติ ทุกคนอดที�จะขึ้อบคุณและสรรเสริญ

ความเด็ดเดี�ยวขึ้องเขึ้ามิได้ จ้งตะโกนข้ึ้�นพร้อมกันว่า 

“จอมพลจงเจริญ”

และเพ่�อความมั�นคงขึ้องสถาบันการศ้กษาขึ้อง 

ประชาชนอัันกำาเนิดพร้อมกับระบอบเริ�มต้นประชาธิปไตย 

“มั.ธี.ก่. จ้งเจ้ริญ”

สห้ายี่นัี่ก่ศ้ก่ษาทั่�งห้ลายี่ จ้งสามััคิค่ิกั่นี่ให้้แน่ี่นี่แฟ้นี่!

ไม่ัม่ัอะไรจ้ะขั้ดข้ว่างก่ารต่อสู้เพ่�อสิท่ธิีผู้ลประโยี่ชน์ี่

ข้องนัี่ก่ศ้ก่ษาและประชาชนี่ได้!!

เห้นี่่อสิ�งอ่�นี่ใด คิ่อ ประชามัติ!!!
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5 พฤศจิุกายน 
ธรรมศาสตุร์สามัคค่1

สมิโชติุ โรจนสุวัรรณ์

ประติุมิากรรมิ “วันัธิรรมิศาสตุรส์ามัิคค่” มิหาวัทิยาลัยธิรรมิศาสตุร ์ท่าพระจันทร์

 ชั�วระยะเวลา 4 ปีที�ล่วงมา วันที� 5 พฤศจิกายนถ่อเป็นวันสำาคัญวันหน้�งขึ้อง 

มวลนักศ้กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการนักศ้กษามีมติให้ 

ถ่อเป็นวัน “ธรรมศาสตร์สามัคคี” และได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารเป็นประจำา

ทุกปีมา จ้งคงมีนักศ้กษาเป็นจำานวนไม่น้อยที�สงสัยว่า วันที� 5 พฤศจิกายนนี�มีประวัติ

และความเป็นมาสำาคัญแก่มวลนักศ้กษาอย่างไร 

1 คัด็จาก ธรรมศาสตุร์ (หนังสือพิมิพ์สโมิสรมิหาวัทิยาลัย) ฉบับท่�ระล่กวัันธิรรมิศาสตุร์สามัิคค่ 5 พฤศจิกายน 
2498, หน�า 1-6.

ภาพ: กันตุชา บุญ
ทวัี
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เพ่�อแก้ความข้ึ้องใจในปัญหาข้ึ้อนี� จ้งใคร่ย้อนรำาล้กไปสู่เหตุการณ์ในอดีต 4 ปีที�ล่วงมา เพ่�อความทรงจำา 

และความเข้ึ้าใจขึ้องเพ่�อนนักศ้กษา แต่อย่างไรก็ดี ใคร่ขึ้อชี�แจงปรับความเข้ึ้าใจเสียก่อนว่า ผู้เขีึ้ยนมิได้มีเจตนา

อย่างหน้�งอย่างใดที�จะเอาความหลังซ้�งกำาลังจะเล่อนไปจากความทรงจำา เพราะถูกอิทธิพลที�ไม่เป็นธรรมข้ึ้�นมา 

กล่าวเพ่�อทับถมบุคคลใด มิได้มีเจตนาร่�อฟ้้ินความหลังอันเป็นเร่�องขึ้มข่ึ้�นให้ลุกโชนข้ึ้�นในดวงจิตขึ้องบุคคลใด  

และก็มิได้มีเจตนาร่�อฟ้้ินความทรงจำาเพ่�อโจมตีบุคคลใด หากมีแต่ความมุ่งประสงค์อันเดียวที�จะนำาเพ่�อน

นักศ้กษาทั�งหลาย ให้น้อมรำาล้กและคารวะต่อวีรกรรมขึ้องนักศ้กษาเราเม่�อวันที� 11 ตุลาคม 2494 เพ่�อ

เพ่�อนนักศ้กษาจะได้ทราบถ้งมูลเหตุความเป็นมาขึ้องวันที� 5 พฤศจิกายนว่า ประวัติศาสตร์ขึ้องชาวโดมอันนี� 

มีความสำาคัญแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ขึ้องนักศ้กษาในปัจจุบันอย่างใด เพราะอดีตย่อมจักเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์

อันดีสำาหรับอนาคต หากอดีตใดมีแต่ความขึ้มข่ึ้�น มีแต่ข้ึ้อบกพร่อง ก็จักได้จัดการแก้ไขึ้ให้ดีข้ึ้�นในอนาคต และ

หากอดีตใดมีแต่สิ�งที�น่าจะเป็นแบบฉบับอันดีงามในภายหน้าก็จะได้เป็นตัวอย่างอันพ้งย้ดถ่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในอนาคต

 เน่�องมาแต่จุดดำาแห่งประวัติศาสตร์การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขึ้องประเทศไทย กล่าวค่อ  

เม่�อวันที� 29 มิถุนายน 2494 ได้เกิดการจลาจลชน ซ้�งเรียกกันโดยทั�วไปว่า “กบฏแมนฮัตตัน” ยังผลให้ 

ทางรัฐบาลต้องประกาศใช้กฎอัยการศ้กและต้องใช้กำาลังทหารเข้ึ้าปราบปรามอยู่หลายวัน ในการปราบปราม 

ครั�งนี�ทางราชการอ้างความจำาเป็นที�จะต้องรักษาสถานการณ์ขึ้องบ้านเม่องในภาวะฉุกเฉินได้ กองทัพบกจ้งได้

เข้ึ้าย้ดครองบริเวณสถานที�ทั�งหมดขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซ้�งก็เป็นส่วนน้อยที�เหล่อจากการย่มขึ้อง

กรมการรักษาดินแดน) ไว้ ในขึ้ณะนี�นักศ้กษาต้องเที�ยวเร่ร่อนไปอาศัยเรียนที�เนติบัณฑิิตยสภาบ้าง ที�โรงเรียน

เตรียมอุดมศ้กษาบ้าง ยังผลให้นักศ้กษาต้องไปได้รับความเด่อดร้อนเป็นอย่างยิ�ง ด้วยสถานที�เรียนคับแคบ 

ไม่พอแก่จำานวนนักศ้กษาต้องเรียนกันในเวลาเย็นและคำ�า ต้องจุดเทียนเรียนกัน ต้องกลับบ้านคำ�า ๆ  ม่ด ๆ  และ

ยิ�งใกล้กำาหนดสอบเข้ึ้ามาทุกที ๆ  

ครั�นวันที� 6 กันยายน 2494 ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกกฎอัยการศ้ก ทางกองทัพบกแถลงจะค่นสถานที� 

ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ภายในวันที� 21 กันยายน 2494 เพราะทางราชการทหารหมดความจำาเป็น

ที�จะต้องใช้สถานที�นี�ต่อไป 

แต่แล้ววันที� 28 กันยายนนี�เองก็มีข่ึ้าวว่า ทางกองทัพบกได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขึ้อซ่�อสถานที�ทั�งหมด

ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยจำานวนเงิน 5 ล้านบาท เพ่�อใช้เป็นที�ตั�งกรมกองทหาร คณะรัฐมนตรีจ้ง 

แต่งตั�งกรรมการข้ึ้�น 5 นาย เรียกว่า “คิณะก่รรมัก่ารเพ่�อพิจ้ารณาห้าท่างเห้มัาะสมั” พิจารณาข้ึ้อเสนอ

ขึ้องกองทัพบก และคณะกรรมการชุดนี�ได้ประชุมปร้กษาลงมติเป็นครั�งสุดท้ายเม่�อวันที� 9 ตุลาคม 2494 

ตกลงขึ้ายสถานที�ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ตามข้ึ้อเสนอขึ้องกองทัพบก และให้นักศ้กษาขึ้ยับขึ้ยาย

หาที�อยู่ใหม่ นักศ้กษาทุกคนเม่�อทราบข่ึ้าวก็สะท้านใจ และคิดไม่ถ้งว่า แผ่นดินใต้โดมผ่นน้อยริมฝั่�งเจ้าพระยา 

อันเป็นสถานที�ที�เรารักยิ�งเสมอดวงใจและได้ช่วยกันทะนุถนอมฟัินฝ่่าอุปสรรคต่าง ๆ  มาได้เป็นเวลาถ้ง 19 ปี

จะต้องสูญสิ�นไป 

ความเด่อดร้อน ความทุกข์ึ้ยากที�มีอยู่ก่อนแล้ว ก็ยิ�งสุมประดังเข้ึ้ามาเพ่�อความหวังบั�นสุดท้ายที�จะได้ 

“ธีรรมัศาสตร์” อันเป็นที�รักกลับค่นมา จ้งได้ร่วมกันหาทางออกโดยสงบ เปิดเผย และถูกต้อง นักศ้กษา

นับจำานวนพันได้ร่วมลงนามย่�นหนังส่อร้องเรียนขึ้อความเป็นธรรมต่อรัฐบาล ขึ้อให้ค่นสถานที�ศ้กษา และ

วิงวอนไปยังบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีเกียรติ บรรดานักหนังส่อพิมพ์ เพ่�อขึ้อความเป็นธรรมและ

ความเห็นอกเห็นใจ ก็บรรลุผล โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลูกเหล่องแดงท่านหน้�ง นายเพทาย โชตินุชิต 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี ได้ตั�งกระทู้ถามรัฐบาลในกรณีนี�ข้ึ้�น และได้รับบรรจุเข้ึ้าระเบียบวาระ

การประชุมในวันที� 11 ตุลาคม 2494 

เพ่�อให้ได้รับทราบผลการประชุมที�ถ่องแท้และรวดเร็วทันกับความเร่าร้อนใจ นักศ้กษาจำานวนกว่า 

2,000 คน จ้งได้ร่วมไปชุมนุมฟัิงผลการอภิปรายในวันนั�น แต่จากผลการอภิปราย ความหวังทั�งหลายแหล่

ที�รอคอย ความหวังที�จะได้รับความเป็นธรรม เพ่�อจะได้มีโอกาสกลับค่นสู่สถานที�เดิมก็พลันสลายลง เพราะ

ทางการทหารยังย่นยันต้องการใช้สถานที�ขึ้องมหาวิทยาลัยต่อไป 

สุดชำ�าใจ สุดฝ้่นที�จะทานทนต่อความเด่อดร้อนอีกต่อไป สุดฝ้่นที�จะต้องเร่ร่อนไร้ที�พำานักศ้กษาต่อไป 

นักศ้กษาทั�งหมดจ้งร่วมใจกันเป็นครั�งสุดท้าย ร้องเรียนต่อ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

ชี�แจงถ้งความเด่อดร้อนแสนเข็ึ้ญนานัปการที�ได้รับ และก็ด้วยความเมตตากรุณาขึ้องท่านที�มีต่อนักศ้กษาอัน

เปรียบเสม่อนลูกหลาน ท่านจ้งรับจะค่นสถานที�ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ภายในเด่อนธันวาคม 2494 

ก่อนการสอบไล่สมัยแรก 

และแล้วเช้าวันที� 5 พฤศจิกายน 2494 ยามอรุณเบิกฟ้ิา ขึ้บวนรถบรรทุกนักศ้กษาจำานวนพันซ้�งกลับ

จากการท่องเที�ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็ทยอยเข้ึ้าสู่ประตูมหาวิทยาลัยพร้อมกับเสียงกังวานขึ้อง “มอญดูดาว” 

กล่อมขึ้วัญโดม จากสำาเนียงอันหนักแน่น และจากจิตใจขึ้องนักศ้กษาทั�งหญิงชาย วันนั�นภายในมหาวิทยาลัย

มีแต่ความสดช่�นและร่�นเริง เป็นอรุณใหม่ที�เราได้กลับค่นเขึ้้าสู่ภายในมหาวิทยาลัย ณ ภายใต้โดมอันเป็น 

สุดที�รักและทะนุถนอมแห่งนี� ด้วยความปรีดาปราโมทย์ใจ

ดังได้กล่าวความเป็นมาในอดีตโดยสังเขึ้ป จ้งเห็นได้ว่า วัินท่ี 5 พฤศจิกาย์นนี�เปรีย์บเสมือนเป็น

อรุณรุ่งท่ีตั�งต้นชีวิิตใหม่ของโด็ม สถาบันอันสูงส่งที�มีสมญาว่า “มัห้าว่ิท่ยี่าลัยี่ธีรรมัศาสตร์” ขึ้องลูกโดม 

มวลเหล่องแดงทุกคน เป็นการเริ�มต้นชีวิตใหม่อันมีพ่�นฐานที�ก่อกำาเนิดมาแต่พลังอังเกรียงไกรขึ้องมวล

นักศ้กษา ด้วยความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเอกภาพช่วยกันฟัินฝ่่าอุปสรรคและความยากลำาบาก

ที�ต้องเผชิญอยู่ขึ้องมวลนักศ้กษา และด้วยความรักมั�นทะนุถนอมในศักดิ�ศรีขึ้องชาวโดม เราจ้งได้กลับมา 

มีชีวิตอยู่ภายใต้โดมนี�อีก เป็นการแสดงออกซ้�งสามัคคีธรรมอันลำ�าเลิศ และก็ด้วยสิ�งนี�สิ�งเดียวมิใช่หร่อที� 

พาเราฟิันฝ่่าอุปสรรคและภยันตรายทั�งหลายมาได้ ด้วยเหตุนี�เราจ้งได้จัดงานเฉลิมวันที� 5 พฤศจิกายนขึ้อง

ทุก ๆ  ปี โดยให้ช่�อว่า “วัินธรรมศาสตร์สามัคคี” เพ่�อเป็นการแสดงออกซ้�งความสามัคคีอันแน่นแฟ้ินขึ้อง

พวกเราทั�งอดีต ปัจจุบัน อนาคต

บัดนี�วันที� 5 พฤศจิกายน ได้เวียนมาบรรจบอีกครั�งหน้�ง ซ้�งหวังว่าอย่างน้อยคงจะเป็นสิ�งที�ช่วยกระตุ้น

เต่อนความทรงจำาขึ้องพวกเราให้ด่�มดำ�าและแจ่มกระจ่างในพลังขึ้องความสามัคคี เพ่�อจักได้ช่วยกันมอบและ 

พลีความรักมั�นให้แก่ศักดิ�ศรีขึ้องชาวโดมอีกต่อไป และช่วยกันรักษาความสามัคคีนี�ให้คงแจ่มจำารัสจีรังอยู่ใน

จิตสำาน้กขึ้องชาวธรรมศาสตร์ทุกคนชั�วนิจนิรันดร์

เน่�องในโอกาส “วันธรรมศาสตร์สามัคคี 2498” ใคร่จะได้มอบคำาขึ้วัญไว้ต่อเพ่�อนนักศ้กษา และเช่�อว่า

คงไม่มีคำาขึ้วัญใดจะทรงค่าและทรงพลังยิ�งไปกว่านั�น ค่อ นักศึกษาจงสามัคคี!!!
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ความเป็น็มหาวทิี่ยาลัยชั�นนำาของไที่ย
กับัการพัฒนาวทิี่ยาศาสตุร์ 
และเที่คโนโลย่ในธรรมศาสตุร์
เกรกิเก่ยรติุ พิพัฒน์เสรธีิรรมิ

บัที่นํา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง 50 ปีแรกขึ้องการก่อตั�ง ค่อ พ.ศ. 2477-2527 

เป็นมหาวิทยาลัยที�มีฐานทางวิชาการอยู่ที�ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ในสมัยนั�นอาจจะมีความเหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ และการเม่องขึ้องประเทศไทย 

เป็นมหาวิทยาลัยชั�นนำาแห่งหน้�งขึ้องประเทศไทย

เม่�อสภาพสังคมเศรษฐกิจขึ้องโลกและประเทศไทยได้เปลี�ยนแปลงไป การไม่พัฒนา 

ฐานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำาให้ฐานะการเป็นมหาวิทยาลัย 

ชั�นนำาขึ้องประเทศค่อย ๆ  ลดลง จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที�ล้าหลัง อาจกลายเป็น

มหาวิทยาลัยชั�น 2 ขึ้องประเทศ เพราะไม่สามารถสนองตอบตามต้องการขึ้องประเทศ

หร่อสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั�นนำาขึ้องประเทศ

ความล้าหลังขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั�นเกิดจากปัจจัยทางการเม่องที�ควบคุมความเจริญเติบโต

ขึ้องมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขึ้าดผู้นำาทางวิชาการหร่ออธิการบดีที�จะพัฒนาเปลี�ยนแปลงมหาวิทยาลัย

ให้ทันการเปลี�ยนแปลงและการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจขึ้องประเทศและขึ้องสังคมโลก

จุดเริ�มต้นขึ้องการพัฒนาเปลี�ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เกิดข้ึ้�นเม่�อเกิดการเปลี�ยนแปลง

ทางการเม่องครั�งสำาคัญ เม่�อวันที� 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในขึ้ณะเดียวกันระบบผู้นำาขึ้องมหาวิทยาลัย

ก็ได้เริ�มเปลี�ยนแปลงเม่�อปี พ.ศ. 2518 เม่�ออาจารย์ป๋วย อ้�งภากรณ์ ได้ข้ึ้�นมาเป็นอธิการบดี นับเป็นจุด

เริ�มต้นที�ศิษย์เก่าขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ข้ึ้�นมาเป็นผู้บริหารขึ้องมหาวิทยาลัย ได้เริ�มต้นวางแผน

พัฒนาเปลี�ยนแปลงมหาวิทยาลัย และได้เป็นรากฐานขึ้องการพัฒนาเปลี�ยนแปลงมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา  
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ถึึงแม้้ว่่าในการรัฐประหาร วั่นท่ี่� 6 ตุุลาคม้ 2519 ได้้ที่ำาให้ม้หาวิ่ที่ยาลัยเผชิิญกับปัญหาคว่าม้ไม่้แน่นอน 

เก่�ยว่กับทิี่ศที่างการพััฒนาเปล่�ยนแปลงม้หาวิ่ที่ยาลัย อาจจะเร่ยกได้้ว่่าเผชิิญกับคว่าม้ “มื้ด้ม้น” ในการพััฒนา

ม้หาวิ่ที่ยาลัย

อย่างไรก็ตุาม้ การรัฐประหารเมื้�อวั่นท่ี่� 20 ตุุลาคม้ พั.ศ. 2520 ได้้แก้ปัญหาวิ่กฤตุที่างการเม้ือง 

ของประเที่ศไที่ย และได้้ที่ำาให้เกิด้แสงสว่่างเก่�ยว่กับทิี่ศที่างการพััฒนาเปล่�ยนแปลงม้หาวิ่ที่ยาลัยในเว่ลาตุ่อม้า 

เมื้�อศิษย์เก่าของม้หาวิ่ที่ยาลัยได้้กลับม้าเป็นผ้้นำาหรืออธิิการบด่้ นำาการเปล่�ยนแปลงการพััฒนาม้หาวิ่ที่ยาลัย

อ่กครั�งหนึ�ง กลับส่้ทิี่ศที่างการพััฒนาเปล่�ยนแปลงม้หาวิ่ที่ยาลัยท่ี่�อาจารย์ป๋ว่ย อึ�งภากรณ์์ ได้้ว่างแผนไว้่ คือ 

อธิิการบด่้ 2 ท่ี่าน คือ 

1. อาจารย์ประภาศน์ อว่ยชัิย พั.ศ. 2521-2527

2. อาจารย์นงเยาว์่ ชัิยเสร่  พั.ศ. 2525-2531

อาจารย์นงเยาว์่ ชัิยเสร่ เป็นผ้้ท่ี่�นำาแผนการพััฒนาม้หาวิ่ที่ยาลัยท่ี่�อาจารย์ป๋ว่ย อึ�งภากรณ์์ ได้้ว่างแผน

ไว้่ม้าส่้การปฏิิบัติุท่ี่�เป็นจริง ด้้ว่ยการขยายการเร่ยนการสอนไปท่ี่�ศ้นย์รังสิตุในปี พั.ศ. 2529

ผ้้นำารุ่นใหม่้อ่ก 3 คนได้้ขึ�นม้าเป็นอธิิการบด่้สานตุ่อการพััฒนาม้หาว่ิที่ยาลัย จนกลายเป็นรากฐาน

ของม้หาวิ่ที่ยาลัยธิรรม้ศาสตุร์ในสมั้ยปัจจุบัน ผ้้นำารุ่นใหม่้ 3 คน อาจเร่ยกว่่า “สาม้ที่หารเสือ” ท่ี่�พััฒนา

เปล่�ยนแปลงม้หาวิ่ที่ยาลัยธิรรม้ศาสตุร์ คือ

1. อาจารย์เกริกเก่ยรติุ พิัพััฒน์เสร่ธิรรม้  พั.ศ. 2531-2534

2. อาจารย์นรนิติุ เศรษฐบุตุร  พั.ศ. 2534-2537 และ พั.ศ. 2538-2541

3. อาจารย์ชิาญวิ่ที่ย์ เกษตุรศิริ  พั.ศ. 2537-2538

อธิิการทัี่�ง 3 ท่ี่านได้้ม่้บที่บาที่สำาคัญในการสานตุ่อการพััฒนาเปล่�ยนแปลงม้หาวิ่ที่ยาลัยธิรรม้ศาสตุร์

ตุ่ออาจารย์นงเยาว์่ ชัิยเสร่ คือ ในช่ิว่งปี พั.ศ. 2525-2541 รว่ม้เว่ลาประม้าณ์ 16 ปี ท่ี่�ได้้สร้างพืั�นฐานของ

ม้หาวิ่ที่ยาลัยธิรรม้ศาสตุร์ท่ี่�ศ้นย์รังสิตุ โด้ยม่้การพััฒนาที่างวิ่ที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย่เป็นแกนสำาคัญในการ

พััฒนาม้หาวิ่ที่ยาลัยในสมั้ยในปัจจุบัน ซึึ่�งจะได้้กล่าว่ถึึงรายละเอ่ยด้ในลำาดั้บตุ่อไป

ในสมั้ยท่ี่�ผม้เป็นอธิิการบด่้ได้้เริ�ม้การพััฒนาด้้านวิ่ที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย่อย่างจริงจัง ด้้ว่ยการ

กำาหนด้แผนพััฒนาและการก่อตัุ�งคณ์ะวิ่ศว่กรรม้ศาสตุร์ในปี พั.ศ. 2532 และคณ์ะแพัที่ยศาสตุร์ พั.ศ. 2533 

และขอคว่าม้ช่ิว่ยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid) จากรัฐบาลประเที่ศญ่�ปุ�นในการสอนวิ่ศว่กรรม้ศาสตุร์ ที่ำาให้

ได้้การก่อตัุ�งสถึาบันเที่คโนโลย่นานาชิาติุสิรินธิร (SIIT) ในปี พั.ศ. 2535

รายละเอ่ยด้ของการก่อตัุ�งคณ์ะวิ่ชิาและสถึาบันทัี่�ง 3 แห่ง อันเป็นหัว่หอกสำาคัญในการพััฒนา

ด้้านวิ่ที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย่ของม้หาว่ิที่ยาลัย และการพััฒนาและการเปิด้การเร่ยนการสอนในด้้าน

วิ่ที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย่ พัอจะสรุปได้้โด้ยสังเขปดั้งน่�

1. ผม้ว่างยุที่ธิศาสตุร์การพััฒนาม้หาวิ่ที่ยาลัยโด้ยใช้ิ “ที่ฤษฎ่ีหัว่รถึจักร” ในการพััฒนาเศรษฐกิจด้้าน

การใช้ิการก่อตัุ�งคณ์ะวิ่ศว่กรรม้ศาสตุร์และคณ์ะแพัที่ยศาสตุร์เป็นหัว่ขบว่นรถึจักร

2. ปลด้ล็อกที่างการเมื้องท่ี่�ก่ด้ขว่างการพััฒนาม้หาวิ่ที่ยาลัยธิรรม้ศาสตุร์ท่ี่�เกิด้ขึ�นตัุ�งแตุ่ พั.ศ. 2490

3. ได้้อาศัยเครือข่ายของธิรรม้ศาสตุร์ในการด้ำาเนินการ เพืั�อการปลด้ล็อคที่างการเม้ืองไที่ย เฉพัาะ

อย่างยิ�งศิษย์เก่าท่ี่�ม่้อำานาจที่างการเมื้อง
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ถ้าขึ้าดพลังขึ้องศิษย์เก่าและผู้ที�รักธรรมศาสตร์แล้ว จะไม่อาจทำาได้สำาเร็จ บุคคลที�ควรจะกล่าวถ้ง 

ค่อ คุณอนันต์ อนันตกูล คุณประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคุณเดช บุญ-หลง  

รองเลขึ้าธิการฝ่่ายการเม่อง

สำาหรับอธิการบดีนั�นเป็นเพียงจักรกลตัวน้อยนิดในการขัึ้บเคล่�อนเคร่�องจักรธรรมศาสตร์สู่การปลดล็อก

ทางการเม่องที�เป็นอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุ�อนรบัอาจารย์ป๋วัย 
กลับมิาเย่�ยมิเมืิองไทย 

พ.ศ. 2532    

ความจํุาเป็็นท่ี่�จุะตุ้องรักัษัาความเป็็นมหาวทิี่ยาลัยชั�นนําข้องป็ระเที่ศไที่ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั�งเม่�อวันที� 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ซ้�งเป็นผลพวงขึ้องการเปลี�ยนแปลง

การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เม่�อวันที� 24 มิถุนายน 2475 เดิมช่�อว่า “มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเม่อง” หร่อเรียกช่�อย่อว่า “ม.ธ.ก.” เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที�สอนทางด้านสังคมศาสตร์

และการเม่องการปกครอง เพ่�อเป็นพ่�นฐานสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคณะวิชา 

ที�สำาคัญ ค่อ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ

คณะสังคมสงเคราะห์

ในช่วง 40 ปีแรกขึ้องมหาวิทยาลัยได้มีส่วนเกี�ยวข้ึ้องกับการเม่องการปกครองขึ้องประเทศไทยมา 

โดยตลอด มหาวิทยาลัยได้เป็นฐานการต่อสู้ขึ้องพลังประชาธิปไตยมาโดยตลอด เป็นมหาวิทยาลัยที�ฝ่่าย 

ผู้มีอำานาจทางการเม่องคอยควบคุมและไม่ต้องการให้เจริญเติบโต จนกระทั�งได้เกิดการเปลี�ยนแปลงทาง 

การเม่องที�สำาคัญขึ้องประเทศในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ได้ทำาให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างหนัก และเป็นที�เพ่งเล็งขึ้องฝ่่าย

การเม่องอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ชาวธรรมศาสตร์และผู้รักประชาธิปไตยก็ได้ย่นหยัดต่อสู้เพ่�อรักษา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตลอด และเป็นที�พ้�งขึ้องประชาชนเป็นหลักในการต่อสู้กับการปกครองแบบ

เผด็จการทุกรูปแบบ

ในด้านการเม่องการปกครองและทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำาคัญ 

แต่ในด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจขึ้องประเทศ และการผลิตกำาลังคนเพ่�อสนองตอบตามความต้องการ

พัฒนากำาลังคนได้ลดความสำาคัญลงมาก เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ดังนั�น จ้งล้าหลังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เป็นอย่างมาก จนไม่สามารถบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัย

ชั�นนำาขึ้องประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั�นสองหร่อชั�นสามขึ้องประเทศ ถ้าไม่มีการพัฒนา

เปลี�ยนแปลงให้ทันกับการเปลี�ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความต้องการกำาลังคนที�มีคุณภาพ

ขึ้องสังคมเศรษฐกิจไทย

สถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยชั�นนำาขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที�ตกตำ�าลงนั�น อยู่ในหัวใจขึ้อง 

ชาวธรรมศาสตร์มาโดยตลอด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละยุคก็พยายามจะพัฒนาและแก้ไขึ้สถานการณ์  

ดังกล่าว แต่ก็ถูกจำากัดทางด้านการเม่อง การใช้ทรัพยากรจำานวนมาก และขึ้าดความต่อเน่�องในการบริหาร 

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจังเพ่�อแก้ปัญหาดังกล่าว ในขึ้ณะเดียวกันได้มีการตั�งมหาวิทยาลัยขึ้องรัฐและเอกชน 

เป็นจำานวนมากแล้ว ดังนั�น จ้งไม่มีความจำาเป็นที�จะต้องพัฒนาขึ้ยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากข้ึ้อจำากัดดังกล่าวได้ทำาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสกัดกั�นการพัฒนาและการเติบโตมา 

โดยตลอด เพราะต้องพ้�งพางบประมาณจากรัฐบาล และมักจะถูกอ้างเสมอว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั�น การเสนอโครงการขึ้อง 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จ้งมักจะถูก “ตีตก” ค่อ ไม่ผ่านการพิจารณาขึ้องทบวงมหาวิทยาลัยเสมอ ด้วย 

ข้ึ้ออ้างว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมความก้าวหน้า

การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรากฏเป็นจริงเม่�อศาสตราจารย์ป๋วย อ้�งภากรณ์ เข้ึ้ามาเป็น

อธิการบดี เม่�อปี 2518-2519 ท่านได้วางแผนการขึ้ยายการเรียนการสอนไปที�วิทยาเขึ้ตรังสิต เพ่�อแก้ปัญหา

ข้ึ้อจำากัดด้านสถานที� ต่อมาศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ซ้�งเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่่ายบริหารสมัย

อาจารย์ป๋วย ได้เป็นอธิการบดีและได้เป็นผู้ทำาให้การขึ้ยายการเรียนการสอนไปที�ศูนย์รังสิตสำาเร็จเป็นจริง 

เม่�อปี 2529 โดยเปิดสอนชั�นปีที�หน้�งที�ศูนย์รังสิต และเป็นรากฐานขึ้องการพัฒนามหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา

ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นผู้ที�มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่านเคยเป็นนักต่อสู้ตั�งแต่สมัยเป็นนักศ้กษา เป็นรุ่นพี�ขึ้องผมที�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ 

มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ (University of Illinois) ท่านรู้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล้าหลังมหาวิทยาลัย

อ่�น ๆ  อยู่มาก ดังนั�น จ้งได้พยายามพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  รวมทั�งได้ตั�งให้ผมเป็นรองอธิการบดี

ฝ่่ายวิชาการ ตั�งแต่ปี 2527-2531 ทำาให้ได้รู้ปัญหาขึ้องมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  เป็นอย่างดี ซ้�งได้ช่วยให้

สามารถทำาหน้าที�อธิการบดีในเวลาต่อมา

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เริ�มต้นด้วยการก่อตั�งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้พัฒนามาจากสาขึ้าวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้องคณะศิลปศาสตร์ เม่�อปี 2529 และใช้เป็นรากฐานในการขึ้ยาย 

การเรียนการสอนในสาขึ้าวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขึ้าวิทยาศาสตร์สุขึ้ภาพในเวลาต่อมา

การเข้ึ้าใจปัญหาขึ้องมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสทำางานอย่างต่อเน่�องเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ผมเป็นคนที�มีโอกาสดีในการรู้ปัญหาขึ้องมหาวิทยาลัยและได้มีโอกาสทำางานอย่างต่อเน่�อง

ประมาณสิบกว่าปี กล่าวค่อเป็นประธานสภาอาจารย์ ช่วงปี 2521-2522 ต่อมาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
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ปี 2525-2527 ต่อจากนั�นได้เป็นรองอธิการบดีฝ่่ายวิชาการปี 2527-2531 ต่อมาได้เป็นอธิการบดี เม่�อวันที� 

1 มิถุนายน 2531 ถ้ง 31 พฤษภาคม 2534

ในปี 2527 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีขึ้องมหาวิทยาลัย ได้มีการพูดถ้ง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคต และได้สรุปว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำาเป็นต้องขึ้ยายไป 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ เพ่�อให้มหาวิทยาลัยสามารถ 

ผลิตกำาลังคนและผู้นำาขึ้องสังคม สนองความต้องการขึ้องประเทศ ถ้ายังสอนแค่เพียงด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แล้ว ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั�นนำาขึ้องประเทศ

กัารกํัาหนดยุที่ธศาสตุร์ในกัารพัฒนาที่างวทิี่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย่

ผมได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั�งให้เป็นอธิการบดีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่�อวันที� 1 มิถุนายน 

2531 สำาหรับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั�น มีเร่�องสำาคัญที�จะต้องพิจารณาและตัดสินใจ  

3 เร่�องสำาคัญ ดังนี�

ประการแรก จะต้องพิจารณาว่าควรจะตั�งคณะวิชาอะไรบ้าง ที�จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที�ต่อเน่�อง 

ในเวลาต่อมา ในขึ้ณะนั�นผมได้คิดถ้งทฤษฎีหัวรถจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้องประเทศ เพ่�อให้กิจการ

พัฒนาที�ต่อเน่�องตามมา ในที�สุดได้ตัดสินใจว่าจะต้องตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์  

เพ่�อเป็นหัวขึ้บวนในการพัฒนาคณะต่าง ๆ  ที�จะติดตามมาในภายหลัง การก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

คณะแพทยศาสตร์นั�นต้องใช้เงินลงทุนมาก จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นวิชาที�จำาเป็น 

ในการผลิตกำาลังคนสนองตอบความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้องประเทศ นอกจากนี� การมีคณะวิชา

ทั�งสองจะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั�นนำาขึ้องประเทศด้วย

ประการท่ีสอง ทำาอย่างไรจ้งจะได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล หร่อจากฝ่่ายการเม่อง ซ้�งเป็นเร่�องสำาคัญและเป็นหัวใจสำาคัญขึ้องการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะ 

เท่าที�ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถูกสกัดกั�นอยู่เสมอ โดยมีข้ึ้ออ้างว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ยังไม่มีความพร้อม การเป็นมหาวิทยาลัยขึ้องรัฐจะมีความพร้อมไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ในเร่�องนี�ได้กลายเป็นปัญหาทางการเม่องที�จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หร่อฝ่่ายการเม่อง  

ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่่ายการเม่องแล้ว จะไม่มีทางตั�งได้เลย เพราะเป็นคณะวิชาที�ต้องใช้เงินมาก และ

ได้รับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย

ในขึ้ณะเดียวกันเศรษฐกิจขึ้องประเทศได้ขึ้ยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั�งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา ปรากฏว่า

ประเทศไทยได้ขึ้าดแคลนกำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำานวนมาก และรัฐบาลขึ้องพลเอก  

ชาติชาย ชุณหะวัณ กำาลังพิจารณาตั�งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหลายแห่ง ผมได้ศ้กษาและเขึ้้าใจปัญหา 

เป็นอย่างดี ได้สรุปว่า ในเร่�องเป็นเร่�องที�จะต้องใช้กำาลังวิ�งเต้นทางการเม่อง ซ้�งได้พยายามหาทางดำาเนินการ

ในเวลาต่อมา

ประการท่ีสาม เม่�อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ได้แล้ว จะต้องหาผู้นำาหร่อคณบดี

ที�มีช่�อเสียง และมีความรู้ความสามารถมาบริหารงาน เพ่�อแก้ปัญหาการเม่องในมหาวิทยาลัย

การแต่งตั�งผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณบดี จะต้องสรรหาโดยผ่านระบบการเล่อกตั�ง หร่อสรรหา

โดยให้มีการเสนอช่�อ แล้วให้คณาจารย์และบุคลากรในแต่ละคณะเล่อก เร่�องดังกล่าวเป็นข้ึ้ออ่อนด้อยที�สุด 
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ในการบริหารมหาวิทยาลัยขึ้องรัฐเก่อบทุกแห่ง ซ้�งจะเป็นเร่�องยากที�จะให้ได้บุคคลที�ดี มีความรู้ ความสามารถ

มาเป็นคณบดี

เพ่�อแก้ปัญหาการเม่องในมหาวิทยาลัยดังกล่าว เม่�อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ตั�งคณะวิชาวิศวกรรม-

ศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ผมได้ขึ้ออนุมัติสภามหาวิทยาลัยให้ใช้วิธีพิเศษในการสรรหาคณบดีทั�งสองคณะ  

โดยให้สภามหาวิทยาลัยตั�งคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ เพ่�อคัดเล่อกผู้ที�เหมาะสมจะเป็นคณบดี  

โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ กล่าวค่อ ถ้าเห็นด้วยก็ให้อนุมัติตามที�คณะกรรมการสรรหาเสนอ ถ้าไม่

เห็นด้วย ก็ให้ไปสรรหาใหม่

ปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยได้เห็นด้วยตามที�ผมเสนอ ทั�งได้ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค เป็นประธาน

กรรมการสรรหา ซ้�งทำาให้ได้บุคคลที�มีความสามารถและมีช่�อเสียงมาเป็นคณบดี ซ้�งเป็นผลต่อการพัฒนา

คณะทั�งสอง

กัารก่ัอตัุ�งคณะวศิวกัรรมศาสตุร์ 
และสถ้าบัันเที่คโนโลย่นานาชาติุสิรนิธร

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้การตั�งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เป็นจุดสำาคัญในการเดินเร่�อง เพราะในขึ้ณะนั�นเกิดการขึ้าดแคลนกำาลังคนทางด้านวิศวกรรม

อย่างหนัก กล่าวค่อ ในปี 2531 การขึ้ยายตัวทางเศรษฐกิจโตถ้งร้อยละ 13 ต่อไปอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ต้องการ

กำาลังคนอย่างมาก ดังนั�น มหาวิทยาลัยจ้งชูเร่�องการตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเร่�องสำาคัญ ในการขึ้อ 

การสนับสนุนจากฝ่่ายการเม่อง

เม่�อได้เข้ึ้าทำางานในตำาแหน่งอธิการบดี ได้ปรับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการเสนอแผนการ

ก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ส่งไปให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่�อเป็นเร่�องที�

มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นเร่�องวิ�งเต้น เพ่�อขึ้อการสนับสนุนจากฝ่่ายการเม่องต่อไป จนประสบความสำาเร็จ

เม่�อวันที� 13 กันยายน 2531

สำาหรับการก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์นั�น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ�มดำาเนินการมาตั�งแต่ปี 2511 

ได้ให้ทุนการศ้กษาส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพ่�อกลับมาเป็นอาจารย์ จนนักเรียนทุนรุ่นแรกสำาเร็จกลับมา

แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังตั�งไม่ได้ ดังนั�น การตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์จ้งเป็นเร่�องที�อยู่ในจิตใจขึ้องผม

มาโดยตลอด ดังนั�น เม่�อเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้องมหาวิทยาลัย จ้งต้องการทำาให้ความฝั่นขึ้องชาวธรรมศาสตร์

เป็นเร่�องจริงให้ได้

อย่างไรก็ตามการตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั�น สำาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนขึ้องชาวธรรมศาสตร์เป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งฝ่่ายการเม่อง ส่วนตัวผมนั�นเป็นเพียงจักรกลตัวน้อยที�ได้มีโอกาสทำางานในตำาแหน่งสำาคัญ ต่อการ

ขัึ้บเคล่�อนเท่านั�น ถ้าปราศจากการสนับสนุนการช่วยเหล่อขึ้องพี�น้องชาวธรรมศาสตร์ และผู้ที�รักธรรมศาสตร์

แล้วการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีทางที�จะได้เห็นและเป็นจริงได้  

ดังที�เห็นอยู่ในปัจจุบัน
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ในเร่�องนี�เป็นสิ�งที�ควรจะได้มีการกล่าวถ้งในหนังส่อประวัติศาสตร์ขึ้องมหาวิทยาลัยอย่างตรงไปตรงมา 

เพ่�อความเป็นธรรมและให้เกียรติแก่ผู้ที�ได้ทำางานให้แก่มหาวิทยาลัยจำานวนมาก แทนที�จะกล่าวถ้งบางเร่�อง

หร่อบางคนอย่างย่ดยาวในหนังส่อหร่อรายงานประจำาปีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำาหรับจุดเริ�มต้นในการพัฒนานั�น มีเร่�องที�ควรจะได้กล่าวถ้งหลายเร่�อง เช่น การได้รับไฟิเขีึ้ยวจาก

ฝ่่ายการเม่อง การวิ�งเต้นขึ้องบประมาณ และความช่วยเหล่อจากต่างประเทศ ซ้�งผมจะขึ้อสรุปเป็นหัวข้ึ้อดังนี� 

(1) รถุด่วนขบัวนสุรนาร ี

ในปี 2531 ทบวงมหาวิทยาลัยกำาลังปรับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคหลายแห่งรวมถ้ง

การตั�งมหาวิทยาลัยสุรนารี ที�จังหวัดนครราชสีมา ผมจ้งคิดว่าจะต้องหาหนทางทำาให้เร่�องการพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในแผนการพัฒนาและก่อตั�งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   

ในครั�งนี�ด้วย ซ้�งผมเรียกว่าจะต้องไป “รถด่วนขึ้บวนสุรนารี” ในครั�งนี�ให้ได้ ถ้าพลาดรถด่วนขึ้บวนนี�แล้ว  

การทำางานต่าง ๆ  คงจะยากมาก หร่อทำาไม่ได้เลย

ต่อมาผมได้ทราบว่า เร่�องขึ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเข้ึ้าที�ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที�  

13 กันยายน 2531 โดยจัดเป็นวาระจร เม่�อทราบข่ึ้าวแล้วผมจ้งได้รีบติดต่อกับคุณอนันต์ อนันตกูล รุ่นพี�ซ้�ง

เป็นเลขึ้าธิการคณะรัฐมนตรี ได้เล่าเร่�องทั�งหมดให้ฟัิง และจะขึ้อนำาเร่�องขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ึ้าไป

ในประชุมวาระจรครั�งนี�ด้วย ท่านก็เห็นด้วยและให้ผมประสานงานกับศิษย์เก่าขึ้องมหาวิทยาลัยที�เป็นรัฐมนตรี

หลายท่าน ผมได้ติดต่อกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่อ คุณประจวบ ไชยสาส์น ท่าน

ก็ได้เห็นด้วยและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมถ้งจะประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอ่�น ๆ  ด้วย

เม่�อวันที� 13 กันยายน 2531 ได้มีประชุมคณะรัฐมนตรี และได้มีวาระเร่�องการจัดตั�งมหาวิทยาลัย 

ในภูมิภาคตามที�ผมได้ทราบมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดตั�งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ในขึ้ณะเดียวกัน 

มติคณะรัฐมนตรี ข้ึ้อที� 7 ในวันนั�นได้กำาหนดไว้ ดังนี�

“7. ให้้ท่บว่งมัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่รับไปพิจ้ารณาเสนี่อจั้ดตั�งคิณะวิ่ศว่ก่รรมัศาสตร์และคิณะแพท่ยี่ศาสตร์ 

ในี่มัห้าวิ่ท่ยี่าลัยี่ธีรรมัศาสตร์ เสนี่อคิณะรัฐมันี่ตร่พิจ้ารณาโดยี่ด่ว่นี่”

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มีผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

คณะแพทยศาสตร์ ในเวลาต่อมาเปรียบเหม่อนได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมกับการจัดตั�ง

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในภูมิภาค นับว่าเป็นเร่�องสำาคัญในประวัติศาสตร์ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในเร่�องดังกล่าวจะพิจารณาได้จากสำาเนาหนังส่อขึ้องคณะรัฐมนตรี เลขึ้ที� นร 0202/11248 ลงวันที� 

15 กันยายน 2531 

(2) ใจุใหญ่ ม่เป้็าหมายรับันักศึกษาจุำานวน 2,000 คน

เม่�อได้รับอนุมัติการจัดตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แล้ว ในขัึ้�นต่อไปก็เป็นเร่�องเกี�ยวกับสำานัก 

งบประมาณ ในการวางแผนการก่อสร้าง และจำานวนนักศ้กษาที�จะรับเข้ึ้าศ้กษาตามเป้าหมาย การประสานงาน 

หร่อการวิ�งเต้นที�สำานักงบประมาณก็เป็นเร่�องสำาคัญในการตั�งหน่วยงานขึ้องทางราชการ ดังนั�น ผมจ้งสนใจ

เป็นพิเศษ
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ในเร่�องการตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์นั�น ผมมีแบบอย่างขึ้องมหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นเป้าหมาย ค่อ เป็นมหาวิทยาลัยที�มีช่�อเสียงมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั�น จ้งได้เจรจา

กับผู้บริหารระดับสูงขึ้องสำานักงบประมาณ โดยมีเป้าหมายที�รับนักศ้กษาปีละ 500 คน รวมจะมีนักศ้กษา

ปริญญาตรี 2,000 คน ดังนั�น จ้งได้รับงบประมาณโดยใช้ช่�อ โครงการว่า “กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

พร้อมระบบโครงสร้างพ่�นฐาน” โดยมีวงเงินก่อสร้างรวม 345,900,000 บาท ด้วยพ่�นที� 36,015 ตารางเมตร 

การขึ้องบประมาณก่อสร้างในระยะเริ�มต้นจะต้องเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที�สำานักงบประมาณ 

อย่างมาก โดยทางสำานักงบประมาณพยายามประหยัดเงินงบประมาณ ต้องการจัดสรรงบประมาณสำาหรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นาดคร้�งหน้�งขึ้องมหาวิทยาลัยได้ขึ้อไป กล่าวค่อ เขึ้าจะจัดสรรงบอาคารสถานที�ขึ้นาด

รับนักศ้กษาปีละ 250 คน แต่ทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่า การขึ้าดแคลนกำาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์นั�น

มีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขึ้นาดใหญ่ มีความสามารถที�จะขึ้ยายกำาลังการผลิตได้มาก 

และจะได้รับความช่วยเหล่อทางวิชาการจากต่างประเทศด้วย ถ้าต้องมาขึ้ยายอาคารสถานที�ในภายหลังจะต้อง

ใช้เงินมากกว่า และมีปัญหาในการขึ้ยายงาน ปรากฏว่า เหตุผลขึ้องมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาด้วยดี  

ดังนั�น ทางสำานักงบประมาณจ้งได้อนุมัติตามแนวทางที�มหาวิทยาลัยได้ขึ้อไป

  

เอกสารการจัด็ตัุ�งคณ์ะวัศิวักรรมิศาสตุร์
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การวัางแผู้นเร ่�องอาคารสถุานท่�

การวัางแผู้นเร ่�องประมิาณ์ ปีการศ่กษา 2532-2535
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(3) การขอความช่วยเหลือจุากรัฐบัาลญ่�ป็ุ�น

แม้ว่าการก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดีแล้วก็ตาม แต่การพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั�นนำา และเป็นที�ยอมรับขึ้องคนทั�วไปนั�น จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำานวน

มาก ทั�งในเร่�องกำาลังคน เคร่�องไม้เคร่�องม่อต่าง ๆ  และความช่วยเหล่อทางวิชาการจากต่างประเทศ

ในเร่�องดังกล่าวได้วางแผนเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษคู่ขึ้นานกับการสอนหลักสูตรภาษาไทย 

เพ่�อยกระดับการพัฒนาทางด้านวิชาการ และการเงินมาพัฒนาคณะ รวมทั�งเป็นการสร้างปัจจัยให้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องพัฒนาตนเอง และแสวงหาความร่วมม่อทางวิชาการจากต่างประเทศด้วย  

ซ้�งได้เป็นปัจจัยสำาคัญกระตุ้นการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา และได้ช่วยในการก่อตั�งสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สำาหรับการขึ้อความช่วยเหล่อจากรัฐบาลต่างประเทศนั�น ได้เน้นไปที�ประเทศญี�ปุ่น เพราะเป็น

ประเทศที�มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ยังให้ความช่วยเหล่อประเทศต่าง ๆ  ในขึ้ณะเดียวกัน ชาวญี�ปุ่นก็ได้ลงทุน

ในประเทศไทยมากที�สุดด้วย

ปรากฏว่า การขึ้อความช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่นได้ดำาเนินการผ่านขัึ้�นตอนต่าง ๆ  มาด้วยดี  

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำาโครงการขึ้อความช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่น เพ่�อสร้างศูนย์ทดสอบ 

และวิจัยทางวิศวกรรม เม่�อวันที� 3 สิงหาคม 2533 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งความค่บหน้าจากสำานักเลขึ้าธิการ

นายกรัฐมนตรี 

ในที�สุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้รับความช่วยเหล่อจากรัฐบาลญี�ปุ่น ซ้�งเป็นปัจจัยสำาคัญขึ้องการ

พัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์นั�น ได้ทำาให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั�งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ด้วย โดยทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ เพราะเห็นว่ามีความพร้อมมากกว่ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

(4) การก่อตัุ�งสถุาบัันเที่คโนโลย่นานาชาติุสิรนิธร

ผมมิได้เป็นผู้ก่อตั�งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรโดยตรง แต่เป็นผู้ริเริ�มก่อตั�งและเจรจาร่วมม่อ

กับคุณอานันท์ ปันยารชุน ในสมัยที�ท่านเป็นนายกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่�อตั�งสถาบันผลิต

วิศวกรที�มีคุณภาพขึ้องประเทศไทย

มีอยู่วันหน้�ง คุณมานิจ สุขึ้สมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มาบอกผมว่าได้ข่ึ้าวว่า  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องการตั�งมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะ

ขึ้อความช่วยเหล่อจากสมาคมการค้าขึ้องญี�ปุ่น ในขึ้ณะนั�นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ย่�นเร่�องขึ้อความ 

ช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่นอยู่แล้ว ดังนั�น ถ้าได้ร่วมม่อกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน

โครงการผลิตวิศวกรดังกล่าว ก็จะช่วยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโอกาสได้รับความช่วยเหล่อจากรัฐบาล

ประเทศญี�ปุ่นมากข้ึ้�น

ผมได้ประสานงานกับคุณประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

คุณอานันท์ ปันยารชุน นายกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้นัดรับประทานอาหารกันที�โรงแรม 
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ปริ�นเซส ที�ถนนหลานหลวง การพูดคุยในวันนั�นได้ดำาเนินไปด้วยดี ดังนั�น การเจรจาความร่วมม่อกับ 

สภาอุตสาหกรรมจ้งได้ดำาเนินการต่อมา

ในการตั�งสถาบันเพ่�อผลิตวิศวกรนั�น สภาอุตสาหกรรมฯ ยังไม่ค่อยมีความพร้อม กล่าวค่อ ยังไม่มี

ที�ดินขึ้องตนเอง และไม่มีเงินทุนเพียงพอ แต่กำาลังขึ้อความช่วยเหล่อจากสมาคมการค้าขึ้องประเทศญี�ปุ่น 

(Keidanren) ซ้�งก็ได้เงินไม่มากนัก ในขึ้ณะเดียวกันก็ไม่สามารถขึ้อความช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่นได้  

เพราะโดยหลักการความช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่นนั�น จะต้องทำาหร่อให้ระหว่างรัฐบาลญี�ปุ่นกับ 

รัฐบาลต่างประเทศเท่านั�น ดังนั�น การขึ้อความช่วยเหล่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ้งอยู่ในฐานะที�ดีมาก  

ถ้าได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าญี�ปุ่น

ต่อมาคุณอานันท์ ปันยารชุน ได้มอบหมายให้คุณหญิงนิรมล สุริยศักดิ� ประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า การเจรจาการร่วมม่อหลายครั�งได้ดำาเนินไปด้วยดี โดยคำาน้งถ้งวัตถุประสงค์ในการ

ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที�มีคุณภาพในประเทศไทย และทั�งสองฝ่่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ ในที�สุด

ได้ตกลงกันให้ตั�งเป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำากับขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรมฯ  

ได้ตั�งเป็น สถาบันเทคโนโลยี์นานาชาติสิรินธร (Sirindhorn International Institute of Technology 

Thammasat University) เม่�อปี 2535 หลังจากผมได้พ้นตำาแหน่งอธิการบดีไปแล้ว

คุณหญิงนิรมล สุริยศักดิ� เป็นบุคคลที�มีบทบาทสำาคัญมากในการก่อตั�งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร กล่าวค่อ เป็นผู้ที�ได้ทุ่มเทอย่างมากในการประสานงานและการก่อตั�งสถาบัน รวมถ้งได้บริจาคเงิน

จำานวนมาก ก่อนท่านเสียชีวิต ได้ริเริ�มการก่อตั�งวิทยาเขึ้ตที�สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซ้�งในปัจจุบันได้เป็น

สถานที�การเรียนการสอนที�สำาคัญแห่งหน้�งขึ้องสถาบันฯ

ในการก่อตั�งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และการได้รับความช่วยเหล่อจากรัฐบาลญี�ปุ่น ที�ควรจะ 

ได้กล่าวถ้ง อีกท่านหน้�ง ค่อ ดร.นิชิโน่ (Fumio Nishino) ศาสตราจารย์ขึ้องมหาวิทยาลัยโตเกียว อดีตเคย

เป็นรองอธิการบดีขึ้องสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ต่อมาได้เป็นผู้ที�ให้คำาแนะนำาแก่รัฐญี�ปุ่น หร่อ 

JICA ในการพิจารณาให้ความช่วยเหล่อแก่ประเทศไทย และการก่อตั�งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

ซ้�งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นิชิโน่ ได้เดินทางมาประเมินการให้ความช่วยเหล่อทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ผมได้พบและได้พาไปดูสถานที�ก่อสร้างขึ้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที�วิทยาลัยรังสิต เขึ้าบอกว่า ผู้บริหาร

ระดับสูงขึ้องทบวงมหาวิทยาลัยต้องการให้ญี�ปุ่นให้ความช่วยเหล่อแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ซ้�งอาจหมายถ้ง

มหาวิทยาลัยสุรนารี แต่เขึ้าให้ความสนใจแก่โครงการขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก เพราะเป็นโครงการที�

ตั�งข้ึ้�นใหม่ เพ่�อสร้างพ่�นฐานให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์เขึ้าบอกว่า รังสิต ปทุมธานี ก็อยู่ในภูมิภาค ดังนั�น  

จ้งไม่ได้ตัดโอกาสขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความช่วยเหล่อจากรัฐบาลประเทศญี�ปุ่นมีส่วนทำาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั�งสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร และได้พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างรวดเร็ว นับตั�งแต่ได้ตัวคณบดีและคณาจารย์ที� 

มีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศตนอย่างจริงจัง เพ่�อตั�งคณะวิศวกรรมที�มีคุณภาพในประเทศไทย ซ้�งผม

ขึ้อขึ้อบคุณทุกคนที�มีส่วนร่วมพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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(5) การสรรหาคณบัด่คณะวศิวกรรมศาสตุร์

การสร้างมหาวิทยาลัยให้มีช่�อเสียงนั�น หัวใจสำาคัญอยู่ที�เร่�องขึ้องคน กล่าวค่อ ต้องมีอาจารย์ที�ดีที�เก่ง 

และต้องมีลูกศิษย์หร่อนักศ้กษาที�เก่งมาเรียน เพ่�อสร้างผลงาน หร่อผู้นำาที�ดีตอบสนองความต้องการขึ้องสังคม

ได้เป็นอย่างดี

ดังนั�น เม่�อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์  

จ้งต้องการตั�งคณะวิชาที�ดีและสามารถพัฒนาเป็นคณะวิชาที�มีช่�อเสียง และผลิตบัณฑิิตที�มีคุณภาพ ตอบสนอง

ความต้องการกำาลังคน หร่อเป็นผู้นำาขึ้องประเทศ

ในการสรรหาคณบดีคณะทั�งสองในครั�งนี�จะต้องดำาเนินการถ้ง 3 ขัึ้�นตอน กล่าวค่อ ขัึ้�นที�หน้�งจะต้อง

ขึ้ออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ไม่ดำาเนินการสรรหาตามปกติ ค่อ จะเริ�มต้นจากการเสนอช่�อ

หร่อเปิดให้สมัคร หลังจากนั�นก็ให้คณาจารย์เล่อก แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ การสรรหาคณบดี 

ตามขัึ้�นตอนขึ้องระบบการเม่องในมหาวิทยาลัย จะทำาให้สรรหาคนดีที�มีช่�อเสียงเข้ึ้ามาได้ยาก ดังนั�น จ้งขึ้อ

อนุมัติสภามหาวิทยาลัยตั�งกรรมการไปสรรหาบุคคลที�ดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยเลย ถ้าสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบก็อนุมัติ ถ้าไม่เห็นชอบก็ให้ไปสรรหาใหม่มาเสนออีก

ขัึ้�นต่อไปก็ต้องไปสรรหาบุคคลที�เหมาะสมและดี ที�จะมาเป็นผู้นำาเพ่�อบริหารงานคณะในระยะเริ�มต้น 

เม่�อได้ช่�อบุคคลที�เหมาะสมแล้ว ก็จะต้องทำาการทาบทามเพ่�อนำาช่�อเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่�ออนุมัติต่อไป

สำาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาบุคคลที�มีช่�อเสียงหลายคน ในที�สุดก็ตัดสินเล่อก  

ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ซ้�งจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย เป็นนักเรียนทุนโคลัมโบ  

หลังจากนั�นจบปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยเป็นคณบดีคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขึ้ลานครินทร์ วิทยาเขึ้ตหาดใหญ่ หลังจากนั�นได้ติดต่อและทาบทาม ในที�สุดท่านก็ได้

ตอบรับ และสภามหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติตามที�คณะกรรมการสรรหาเสนอ 

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็นบุคคลที�มีความสำาคัญต่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในระยะเริ�มแรกมาก กล่าวค่อ ต้องเริ�มต้นจากความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ  ทั�งในเร่�องกำาลังคนที�จะมาเป็น

คณาจารย์ และเคร่�องม่อต่าง ๆ  ในระยะเริ�มต้น ท่านได้ทุ่มเทความสามารถพยายามอย่างมาก จนในที�สุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ตั�งตัวได้ และก้าวพัฒนาไปอย่างมั�นคง ด้วยความเสียสละขึ้องคณาจารย์และบุคลากร

ในระยะเริ�มต้น ทำาให้ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศ้กษาในหลักสูตรต่างๆ ที�สามารถผลิตบัณฑิิตทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ปีละหลายร้อยคน สำาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สองสถาบันที�คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำาความร่วมม่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและประเทศอ่�น ก็ดำาเนินการไปด้วยดี และทำาช่�อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสองสถาบันเป็นโครงการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที�คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดำาเนินการต่อเน่�องหลังจากโครงการเพิ�มแยกไปตั�งเป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในเร่�องนี�เป็นสิ�งที�

แสดงถ้งความสามารถและความพยายามขึ้องคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ซ้�งผมดีใจและขึ้อบคุณ

ทุกคนที�มีส่วนร่วมในการทำางานนี�

(6) การวางศิลาฤกษ์ตึุกท่ี่�ที่ำาการของคณะวศิวกรรมศาสตุร์และคณะแพที่ยศาสตุร์

เม่�อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ได้แล้ว หลังจากผ่านขัึ้�นตอนขึ้องการดำาเนินการ

ตามกฎหมายและขึ้องบประมาณแผ่นดิน จนได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการเกี�ยวกับ
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คณะวิชาทั�งสอง หร่อถ่อเป็นแกนสำาคัญในการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้องมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ โดยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (แต่เม่�อเป็นสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จไปวางศิลาฤกษ์ เม่�อวันพฤหัสบดีที� 18 เมษายน 2534 (วันก่อตั�ง

คณะ 19 สิงหาคม 2532) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (แต่เม่�อเป็นสมเด็จพระเทพฯ) เสด็จไปวางศิลาฤกษ์ เม่�อวันพฤหัสบดีที� 7 มีนาคม 2534 (วัน 

ก่อตั�งคณะ 19 มีนาคม 2533) เพ่�อเป็นสิริมงคล เป็นเกียรติแก่สถาบันและขึ้วัญกำาลังใจบุคลากรที�ทำางาน

คณะทั�งสอง

การที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์นั�น  

เป็นสิ�งที�น่ายินดียิ�ง และอยู่เหน่อความคาดหมายขึ้องคนจำานวนไม่น้อย ปรากฏว่า ศิษย์เก่าได้มาแสดงความ

ยินดีจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คุณชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำาแพงเพชร ได้ไปที�ต้กโดม 

พร้อมด้วยกล้วยไข่ึ้เคร่อใหญ่จากกำาแพงเพชร เพ่�อแสดงความยินดี พร้อมทั�งบอกว่าจะตั�งกองทุนเพ่�อ 

เป็นเกียรติแก่ผม ปรากฏว่า ทุกวันเกิดขึ้องผมเขึ้าจะมาบริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัย โดยตั�งเป็นกองทุน 

แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่�อขึ้องผม ท่านได้บริจาคทุกปีติดต่อกันเป็นเวลา 10 กว่าปี ต่อมาปรากฏว่า  

ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั�งเป็นกองทุนที�คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่โอนเป็นขึ้องคณะเศรษฐศาสตร์ เพราะ 

เห็นว่าผมเป็นอาจารย์ที�คณะเศรษฐศาสตร์

ในการสัมิมินาท่�จัด็โด็ยคณ์ะวัารสารศาสตุรแ์ละสื�อสารมิวัลชน เมืิ�อวันัท่� 28 ม่ินาคมิ 2534
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กัารก่ัอตัุ�งคณะแพที่ยศาสตุร์
และกัารพัฒนาโรงพยาบัาลธรรมศาสตุร์เฉลิมพระเก่ัยรติุ

การก่อตั�งคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะวิชาที�ต้องใช้เงินลงทุนมาก และเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การก่อตั�งในระยะเริ�มแรกมีความยุ่งยากและ 

สลับซับซ้อนมาก แต่ด้วยความตั�งใจและความพยายามขึ้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าจำานวนมาก 

ได้ทำาให้การก่อตั�งคณะแพทยศาสตร์ประสบความสำาเร็จในที�สุด อย่างไรก็ตาม มีเร่�องที�ควรจะได้เล่าสู่กันฟัิง

หลายเร่�อง ดังนี�

(1) การก่อตัุ�งโรงพยาบัาลธรรมศาสตุร์เฉลิมพระเก่ยรติุ

จุดเริ�มต้นขึ้องคณะแพทยศาสตร์เกิดข้ึ้�นจากการตั�งโรงพยาบาล เพ่�อให้บริการแก่นักศ้กษาเม่�อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขึ้ยายการเรียนการสอนไปที�วิทยาเขึ้ตศูนย์รังสิต ปี 2529 ทำาให้ต้องมีห้องแพทย์ 

เพ่�อให้บริการแก่นักศ้กษา ดังนั�น จ้งได้ขึ้ยายงานขึ้องห้องแพทย์จากวิทยาเขึ้ตท่าพระจันทร์ไปที�วิทยาเขึ้ตรังสิต 

โดยต้องใช้รายได้ขึ้องมหาวิทยาลัย

ในขึ้ณะนั�นศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กวี ทังสุบุตร อดีตอธิการบดีขึ้องมหาวิทยาลัยขึ้อนแก่น 

ซ้�งเคยก่อตั�งคณะแพทยศาสตร์ที�มหาวิทยาลัยแห่งนั�น เป็นที�ปร้กษาขึ้องอธิการบดี ศาสตราจารย์ คุณหญิง

นงเยาว์ ชัยเสรี โดยได้จุดประกายความคิดในการตั�งคณะแพทยศาสตร์ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อธิการบดีได้นำาเร่�องเข้ึ้าปร้กษาที�ประชุมรองอธิการบดี และเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรตั�งคณะ

แพทยศาสตร์ โดยเริ�มต้นจากการตั�งโรงพยาบาลก่อน แล้วพัฒนาต่อไปเป็นคณะแพทยศาสตร์ในภายหลัง

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี พยายาม และทุ่มเทอย่างมากในการก่อตั�งโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการระดมทุนจากศิษย์เก่าและประชาชนทั�วไป ในขึ้ณะนั�นได้ทราบว่า  

ในอดีตพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ซ้�งเป็นผู้ได้รับสัมปทานพัฒนาทุ่งราบรังสิต ด้วยการขุึ้ดคลอง เคยคิดจะตั�ง

สถานพยาบาลเพ่�อดูแลประชาชน เพราะท่านเคยศ้กษาวิชาแพทย์จากทวีปยุโรป ดังนั�น มหาวิทยาลัยจ้งได้

พยายามเข้ึ้าพบกับผู้บริหารมูลนิธิ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เพ่�อขึ้อเงินบริจาคสนับสนุนการตั�งโรงพยาบาล

ขึ้องมหาวิทยาลัย ในที�สุดก็ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ 43 ล้านบาท การรณรงค์การหาเงินทุนก่อตั�ง  

โรงพยาบาลได้ดำาเนินไปด้วยดี ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหลายแห่ง เช่น ธนาคารทหารไทย เป็นต้น 

รวมได้เงินประมาณ 100 ล้านบาท และได้ลงทุนก่อตั�งโรงพยาบาลขึ้นาด 100 เตียง เป็นแบบโครงการ 

เลี�ยงตนเอง กล่าวค่อ มหาวิทยาลัยจะต้องใช้เงินขึ้องมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ประมาณ

ว่ามหาวิทยาลัยต้องใช้เงินปีละประมาณ 15 ล้านบาท สนับสนุนให้โรงพยาบาลอยู่ได้

(2) อนาคตุของโรงพยาบัาลธรรมศาสตุร์อยู่ท่ี่�ไหน

เม่�อตั�งโรงพยาบาลได้แล้ว มหาวิทยาลัยก็ดำาเนินโครงการตั�งคณะแพทยศาสตร์ต่อ ได้มีแพทย์ที�จบ

การศ้กษาใหม่และแพทย์จำานวนไม่น้อยมาสมัครทำางาน หร่อโอนมาที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเข้ึ้าใจว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตั�งคณะแพทยศาสตร์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยขึ้องรัฐแห่งอ่�น

อย่างไรก็ตาม การตั�งคณะแพทยศาสตร์ขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสบปัญหาอุปสรรคมาก 

แล้วก็ตั�งไม่ได้ ในที�สุดศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี หาทางออกด้วยการตั�งเป็นคณะแพทยศาสตร์
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แบบเลี�ยงตนเองแบบมหาวิทยาลัยเอกชน ได้มีการเสนอโครงการให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พิจารณา แต่มีปัญหาต้องพิจารณามาก ทำาให้เกิดความระสำ�าระส่ายมากในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ค่อ ไม่รู้

ว่าอนาคตอยู่ที�ไหน และจะตั�งคณะแพทยศาสตร์ได้หร่อไม่ แล้วไม่มีใครสามารถให้คำาตอบได้ ทำาให้บุคลากร

ในโรงพยาบาลเสียขวัญมาก ซ่�งเป็นปัญหาที�ผู้บริหารจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป

(3) ตุ้องตัุ�งคณะแพที่ยศาสตุร์ในมหาวิทิี่ยาลัยของรัฐให้ได้

เม่�อผมได้เป็นอธิการบดี จ่งรีบศ่กษาและหาทางแก้ปัญหาของโรงพยาบาลทันที ปัญหาไม่ได้อยู่ที� 

จะต้องหาเงินมาสนับสนุนโรงพยาบาลปีละประมาณ 15 ล้านบาท เพ่�อให้อยู่ได้ แต่ปัญหาที�จะต้องพิจารณา

กันอย่างจริงจัง ค่อ แล้วอนาคตของโรงพยาบาลและความคาดหวังของบุคลากรในโรงพยาบาลอยู่ที�ไหน  

ในเร่�องนี�มีคำาตอบเดียว ค่อ จะต้องเป็นโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ได้รับการอนุมัติและรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั�น หน้าที�ของผม ค่อ ต้องตั�งคณะ

แพทยศาสตร์ให้ได้ โดยจะต้องให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ผมได้ประชุมปรับแผนการก่อตั�งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ แล้วขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ต่อจากนั�น

ได้นำาเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นอันว่าในขณะนั�น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งเร่�องโครงการ

ก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั�น มีปัญหาอยู่ว่าจะ 

ได้รับอนุมัติพิจารณาจากรัฐบาลหร่อไม่ และเม่�อไร

(4) วัินท่ี่� 13 กัันยายน 2531 คณะรัฐมนตุรไีด้ให้ไฟเข่ยวิกัารก่ัอตัุ�ง

เม่�อผมได้เป็นอธิการบดี คุณอนันต์ อนันตกูล ซ่�งเป็นศิษย์รุ่นพี�ที�คณะรัฐศาสตร์ได้แสดงความยินดี 

กับผม และได้กล่าวกับผมว่า “มีอะไรที�จะให้พี�ช่วยก็ขอให้บอกนะ”

เม่�อผมได้รับทราบข่าวว่า การตั�งมหาวิทยาลัยสุรนารีและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคจะเข้าประชุมคณะ 

รัฐมนตรีเป็นวาระจร ในวันที� 13 กันยายน 2531 ขณะนั�น ผมได้น่กถ่งคำาพูดของคุณอนันต์ อนันตกูล  

ข่�นมาทันที ดังนั�น จ่งได้รีบโทรศัพท์ไปปร่กษากับคุณอนันต์ว่าจะหาทางนำาเร่�องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมพิจารณาในวาระจรดังกล่าวอย่างไร (ดังที�ได้เล่ามาแล้ว ในเร่�องของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ซ่�งท่านได้

ให้ความสนับสนุนเต็มที� และได้ขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ในเร่�องนี�อาจกล่าวได้ว่า การก่อตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ได้สำาเร็จนั�น เป็นความ

พยายามของศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทุกคน ผมเป็นเพียงฟัันเฟืัองตัวน้อยนิดที�ได้มีโอกาสทำางานสำาคัญในครั�งนี�

(5) กัารสรรหาคณบัด่คณะแพที่ยศาสตุร์คนแรกั กัับักัารพัฒนาในเวิลาตุ่อมา  
และกัารขยายโรงพยาบัาลธรรมศาสตุร์เฉลิมพระเก่ัยรติุ

เม่�อก่อตั�งคณะแพทยศาสตร์ได้แล้ว ก็ได้มีการพิจารณาการขยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ คุณประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั�น นัดให้ผมได้พบกับ 

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ เพ่�อพิจารณาโครงการขยายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ผมได้พบกับคุณบดี จุลนานนท์ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณในขณะนั�น ได้มีการพิจารณาถ่ง 

หลักการขยายการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเขาเห็นว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
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จะได้แบ่งเบาภาระขึ้องโรงพยาบาลขึ้นาดใหญ่ในเขึ้ต กทม. ช่วยให้คนไม่ต้องเดินทางไกลเข้ึ้า กทม. และ 

ได้ประมาณไว้ว่าจะต้องใช้เงินในโครงการขึ้ยายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นเงินประมาณ 2,800 ล้านบาท 

ซ้�งต่อมามหาวิทยาลัยก็ได้ทำาโครงการขึ้องบประมาณติดต่อกันหลายปี

สำาหรับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรกนั�น ผมได้ใช้หลักการเดียวกับการสรรหาคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในที�สุดก็ได้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี อดีตคณบดีและผู้ก่อตั�ง 

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มาเป็นคณบดี และเป็นผู้นำาการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ซ้�งมีความสำาคัญมาก

ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และหน่วยงานที�เกี�ยวขึ้้องในเวลาต่อมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัยต่อมา

ได้ทำางานอย่างเข้ึ้มแข็ึ้ง ในการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และขึ้ยายการเรียนการสอนในสาขึ้าวิชา 

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขึ้ภาพ

(6) ปั็ญหาอุป็สรรคในการตัุ�งคณะแพที่ยศาสตุร์

ปัญหาอุปสรรคในการตั�งคณะแพทยศาสตร์นั�นมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากบุคคลในมหาวิทยาลัย

บางกลุ่มที�ได้กล่าวหาผมในทางที�เสียหาย ซ้�งผมก็มิได้ท้อถอย แต่อยากจะได้กล่าวถ้งเพ่�อให้คนรุ่นหลังได้รู้ไว้ 

ดังนี�

ประการแรก เม่�อผมได้เป็นอธิการบดีในระยะแรก ได้มีการกล่าวหาว่า ผมไม่ต้องการตั�งคณะ

แพทยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งมีการปล่อยข่ึ้าวไปถ้งศิษย์เก่าที�นครลอสแองเจลิส ซ้�งมีศิษย์เก่าได้บริจาคเงิน 

เป็นจำานวนมาก จนเพ่�อนขึ้องผมที� LA ถามผมว่า เร่�องดังกล่าวจริงหร่อไม่ แต่ในข้ึ้อเท็จจริงนั�นสำาหรับ 

คณะแพทยศาสตร์นั�นได้ตั�งให้ รองศาสตราจารย์วิจิตร รวิวงศ์ ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

ประการท่ีสอง ผมต้องต่อสู้กับแพทยสภาที�ได้คัดค้านและต่อต้านการตั�งคณะแพทยศาสตร์ขึ้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่พร้อม และจะผลิตแพทย์ที� 

ไม่มีคุณภาพ ผมได้แสดงความเห็นตอบโต้ความเห็นขึ้องแพทยสภาในหนังส่อพิมพ์ มติุชนิ ว่า มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จะผลิตแพทย์ที�มีคุณภาพออกมารับใช้ประชาชนทั�วไป มิใช่ผลิตแพทย์พาณิชย์ การที�

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตั�งคณะแพทย์ได้หร่อไม่นั�น เป็นสิ�งที�รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสิน มิใช่แพทยสภา

ประการท่ีสาม เม่�อได้รับอนุมัติการตั�งคณะแพทยศาสตร์แล้ว มีอาจารย์หลายคนมาหาผม และขึ้อร้อง

ไม่ให้ตั�ง เพราะกลัวว่าการตั�งคณะแพทยศาสตร์จะมาแย่งทรัพยากรจากการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ และ

ทำาลายความเข้ึ้มแข็ึ้งขึ้องมหาวิทยาลัย ผมได้ให้ความเห็นว่า ผมเห็นตรงกันข้ึ้ามกับเขึ้า และบอกว่า การตั�ง

คณะแพทยศาสตร์จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ซ้�งในเร่�องนี�  

กาลเวลาจะเป็นเคร่�องพิสูจน์ การเป็นผู้บริหารจะต้องมีหลักการที�มั�นคง

ในที�สุดความที�เป็นคนตรงไปตรงมา และผลงานที�ได้ทำามาเป็นที�ประจักษ์แก่คนทั�วไป ได้ปกป้อง 

การทำางานขึ้องผมในการดูแลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ข้ึ้อเท็จจริงเป็นมาอย่างไร 

ต่อมาคุณประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั�น และเป็นพี�ใหญ่ขึ้องชาว

ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวกับผมว่า ท่านเข้ึ้าใจผมผิดในตอนแรก เพราะได้รับข้ึ้อมูลที�ผิด ท่านได้สนับสนุน 

การทำางานขึ้องผมอย่างเต็มที�ในภายหลัง ซ้�งอาจจะกล่าวได้ว่า ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระในการทำางานใหญ่

หลายเร่�องขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยนั�น ผมขึ้ออนุญาตกล่าวถ้งท่านด้วยความคารวะ
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(7) เข้าพบัผูู้้จัุดการมูลนิธิ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิที่วงศ์ และได้รับัเงินสนับัสนุน 
การที่ำาวจัิุยของคณะแพที่ยศาสตุร์อ่ก 10 ล้านบัาที่

มูลนิธิ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที�สนับสนุนการก่อตั�งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

เฉลิมพระเกียรติและการตั�งคณะแพทยศาสตร์ ดังนั�น เม่�อตั�งคณะแพทยศาสตร์ได้สำาเร็จแล้ว ผมและ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้ึ้าพบเร่ออากาศเอก พจน์ สนิทวงศ์ 

ผู้จัดการมูลนิธิเพ่�อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพ่�อ

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำางานอย่างจริงจังตามที�ขึ้อเงินบริจาคจากมูลนิธิ ม.ร.ว.สุวพรรณ 

สนิทวงศ์ ตั�งแต่แรก และได้ทำาเสร็จแล้วตามเป้าหมายในขัึ้�นแรกขึ้องมหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดความเช่�อมั�นใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ�มข้ึ้�น ทำาให้ได้รับเงินบริจาคเพิ�มข้ึ้�นอีก 10 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากมูลนิธิ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ตลอดมา 

กล่าวค่อ เป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ในการตั�งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และได้ชักชวนให้ 

ผู้ที�ใกล้ชิดบริจาคเงินสนับสนุนการดำาเนินงานขึ้องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ต่อมา

ทางมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพิ�มข้ึ้�นอีกจำานวนมาก นอกจากนี�ยังได้รับบริจาคที�ดินจากบุคคลในตระกูล

สนิทวงศ์ เพ่�อขึ้ยายงานขึ้องโรงพยาบาล

(8) ฝันัท่ี่�ไม่ม่ที่างเป็น็จุรงิ

เม่�อตั�งคณะแพทยศาสตร์และได้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผมได้ปร้กษากับศาสตราจารย์อารี วัลยะเสวี  

เพ่�อหาทางพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ให้พัฒนาและเจริญเติบโตได้เร็ว  

ในแนวทางเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องระดมเงินทุน และหาทางด้งคนเก่งมาช่วยพัฒนา  

ในขึ้ณะนั�นได้มีคนไทยที�เป็นแพทย์มีฝี่ม่อ ทำามาหากินอยู่ในต่างประเทศจำานวนมาก ต้องการเดินทางกลับมา 

หากินในประเทศไทย แต่คณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ไม่มีตำาแหน่งรองรับเพียงพอ ทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผมและอาจารย์อารี ได้คิดจะตั�งสถาบันแพทย์ ที�เป็นโรงพยาบาลเอกชนที� 

ให้บริการทางการแพทย์อย่างดีเยี�ยม (Intensive Cure) เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนที�มีช่�อเสียง เป็น

สถาบันแพทย์ที�จะช่วยพัฒนาคณะแพทยศาสตร์แบบคู่ขึ้นาน ในทำานองเดียวกันกับตั�งโครงการภาคภาษา

อังกฤษคู่ขึ้นานเพ่�อช่วยพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแพทย์ไม่ต้องไปหารายได้พิเศษในเม่อง แต่สถาบัน

แพทย์มีงานให้ทำา ในขึ้ณะนั�นผมได้ทราบว่า อดีตผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย และเป็นศิษย์เก่าขึ้อง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องการสร้างที�ระล้กไว้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีงบประมาณ 

ขัึ้�นต้น 150 ล้านบาท

ผมและอาจารย์อารีได้พบคุณสุขุึ้ม นวพันธ์ กับภรรยา และได้เล่าโครงการสถาบันการแพทย์ เพ่�อช่วย 

พัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ค่อ เป็นแหล่งฝึ่กความเชี�ยวชาญและหารายได้  

เพ่�อสนับสนุนแพทย์ที�มีช่�อเสียงที�กลับจากต่างประเทศ และเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ปรากฏว่า ท่าน

ทั�งสองเห็นด้วยในหลักการ และตกลงจะให้การสนับสนุนอย่างไรก็ตาม หลังจากนั�นไม่นาน ผมหมดวาระ 

การเป็นอธิการบดี ก็เกิดการเปลี�ยนแปลงการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ในที�สุด 

โครงการที�ได้ตกลงไว้กับคุณสุขุึ้ม นวพันธ์ ไม่ได้ดำาเนินการต่อ จ้งเปรียบเหม่อนกับความหวังหร่อความฝ่ัน

ได้สลายไป กลายเป็นเร่�องความฝั่นที�ไม่มีทางเป็นจริง
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มหาวทิี่ยาลัยธรรมศาสตุร์-กัารเมืองและเที่คโนโลย่

ผมได้ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เม่�อปี 2537 

และเป็นกรรมการคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปี 2542-2546 หลังจากนั�นก็เป็น

กรรมการอ่�น ๆ  และกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ตำาแหน่งสุดท้ายเป็นประธานกรรมการนโยบาย 

องค์กรวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) พ้นวาระเม่�อ 30 พฤศจิกายน 

2553 หลังจากได้ตั�งสถานีหร่อที�ทำาการถาวรที�ถนนวิภาวดีรังสิต สรุปได้เกษียณอายุการทำางานเม่�ออายุ 72 ปี

เม่�อออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นกรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ประมาณ 6 ปี  

แต่เม่�อเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แล้วก็ต้องลาออก เพราะกฎหมายห้ามไว้ หลังจากนั�นก็ไม่ค่อยได้ไปเยี�ยม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์รังสิตอีกเลย จนกระทั�งเกิดนำ�าท่วมใหญ่ หลังจากนำ�าลดแล้ว ทางมหาวิทยาลัย

ได้ประกาศเชิญชวนศิษย์เก่าไปช่วยทำาความสะอาด เม่�อวันที� 2 ธันวาคม 2554 ผมจ้งเดินทางไปวิทยาเขึ้ต 

รังสิตด้วยรถตู้ ปรากฏว่ารถติดมาก ไปถ้งศูนย์รังสิตเก่อบเที�ยง เม่�อเดินทางไปที�ต้กโดม ก็ไม่พบผู้บริหาร 

แต่โชคดีที�ได้พบเจ้าหน้าที�และพนักงานหลายคนที�ยังจำาผมได้ หลังจากผมได้พ้นตำาแหน่งอธิการบดีไปแล้ว 

ประมาณ 20 ปี ต้องขึ้อขึ้อบคุณเจ้าหน้าที�ทุกคนที�ได้พบในวันนั�น ที�ยังจำาผมได้และมีไมตรีให้ความช่วยเหล่อ

ต่าง ๆ  จนได้พบท่านอธิการบดี ดร.สมคิด เลิศไพฑูิรย์ ผู้บริหารและศิษย์เก่าหลายคน เช่น คุณชวน หลีกภัย 

และคุณมานิจ สุขึ้สมจิตร เป็นต้น หลังจากนั�นก็ได้ขึ้อไปเยี�ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที�คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสร์ วังศกาญจน์ คณบดี และรอง

ศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล อดีตคณบดี ได้ทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความเสียหายมาก 

ประมาณ 200 ล้านบาท เน่�องจากเคร่�องม่อจำานวนมากได้ถูกนำ�าท่วม ในขึ้ณะเดียวกันได้พูดคุยกับท่านคณบดี 

และอาจารย์บางท่าน ได้ทราบความก้าวหน้าขึ้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเร่�องราวต่าง ๆ  ที�จะขึ้ออนุญาต

เล่าสู่กันฟัิง ดังนี�

ในด้านอาคารสถานที�และเคร่�องไม้เคร่�องม่อที�สนับสนุนการเรียนและการวิจัย แต่เดิมผมตั�งความหวัง

จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะขึ้นาดใหญ่ รับนักศ้กษาปีละ 500 คน ได้สร้างต้กขึ้นาดใหญ่ขึ้นาดพ่�นที�

ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ท่านคณบดีบอกว่าในปัจจุบันได้รับนักศ้กษาโครงการต่างๆ ประมาณปีละ 

800 คน และต่อไปจะขึ้ยายระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ�มข้ึ้�น ต่อมาได้สร้างต้กขึ้นาดใหญ่อีกหน้�งหลัง 

จนในขึ้ณะนี�หาที�จะสร้างต้กใหม่ไม่ได้ เพราะได้มีคณะต่าง ๆ  และหน่วยงานใหม่มาใช้พ่�นที�ทางด้านใต้มากข้ึ้�น 

การที�ได้สร้างต้กขึ้นาดใหญ่ในครั�งแรกนั�นได้ทราบจากอาจารย์ว่าเป็นผลดี ทำาให้คณาจารย์ขึ้องทุกสาขึ้าได้มี 

ที�ทำางานต้กเดียวกัน ได้รู้จักกันหมด มีประโยชน์ในด้านการประสานงานและช่วยเหล่อซ้�งกันและกันอย่างมาก 

ขึ้ณะที�มหาวิทยาลัยอ่�นมักจะมีปัญหา เน่�องจากจะต้องอยู่แยกกัน

ในด้านคณาจารย์และวิชาการ โดยทั�วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์มีระดับในด้านวิชาการค่อนข้ึ้างดีมาก 

สำาหรับคณะที�ตั�งข้ึ้�นใหม่ โดยรวมอยู่ประมาณระดับ 5 ขึ้องประเทศ โดยเฉพาะสาขึ้าเคร่�องกลอยู่ในระดับ

ที�ดีมาก มีศาสตราจารย์ถ้ง 2 ท่าน และมีอาจารย์ที�เก่ง ๆ  หลายคน สำาหรับสาขึ้าอ่�นก็ได้พัฒนาไปด้วยดี  

โดยเฉพาะสาขึ้าวิศวเคมี อย่างไรก็ตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังต้องการความช่วยเหล่อและเงินทุนอีกจำานวน

มาก เพ่�อพัฒนาต่อไป ต้องยอมรับว่า “เงิน” ยังเป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาต่าง ๆ

ในด้านความร่วมม่อทางวิชาการกับต่างประเทศ ได้ทราบว่าโครงการที�สอนเป็นภาษาอังกฤษ หร่อ

โครงการวิศวกรรมศาสตร์สองสถาบัน ที�เรียนที�ธรรมศาสตร์ 2 ปี แล้วไปต่อที�ต่างประเทศอีก 2 ปี นั�น 
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ได้สร้างช่�อเสียงให้แก่คณะมาก ไม่แพ้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เม่�อแรกตั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์

นั�น ผมตั�งใจให้ทั�งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษช่วยเหล่อซ้�งกันและกัน เพ่�อยกระดับขึ้องคณะ

วิศวกรรมศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทั�งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรก็เป็นอิสระ 

และอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมอยากเห็นสถาบันทั�งสองแข่ึ้งขัึ้นกันในเร่�องวิชาการ และผลิตบุคลากร

ที�มีคุณภาพ แต่ก็ยังให้ความช่วยเหล่อเก่�อกูลกันเป็นอย่างดี เช่�อว่าจะทำาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีช่�อเสียง

มาก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในด้านการรับนักศ้กษาเข้ึ้าศ้กษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์นั�น แต่เดิมผมใจใหญ่มาก เพราะทราบว่า  

ในประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยนานยางรับนักศ้กษาปีละมากกว่า 1,000 คน ดังนั�น จ้งตั�งเป้าหมายให้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศ้กษาปีละ 500 คน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์รับนักศ้กษา

ปีละประมาณ 800 คน เข้ึ้าใจว่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ก็คงจะรับนักศ้กษาจำานวนที�ใกล้เคียงกัน  

รวมความแล้วในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ   

ปีละประมาณ 1,000 คน ผมคิดว่า ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ยังไม่รู้ในเร่�องนี� ถ้าเราพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และ

ให้ความสนใจทางด้านการวิจัยเพิ�มข้ึ้�น คิดว่าธรรมศาสตร์ก็จะมีช่�อเสียงทางด้านเทคโนโลยีด้วย จนอาจจะ

เรียกได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที�เดิมเรียกว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่อง” เป็น “มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์-การเม่องและเทคโนโลยี” เพ่�อสะท้อนให้เห็นภาพมหาวิทยาลัยที�เน้นทางด้านธรรมศาสตร์-

การเม่อง และเทคโนโลยีเพ่�อพัฒนาสังคมไทย และความอยู่ดีขึ้องประชาชน เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยระดับ

แนวหน้าขึ้องประเทศต่าง ๆ

ในด้านขึ้องนักศ้กษาที�คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนระหว่างชายกับหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ประมาณร้อยละ 50 ได้ทราบข่ึ้าวว่า นักศ้กษาหญิงที�เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยขึ้อง

ประเทศไทยนั�น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศ้กษาหญิงมากที�สุด เป็นภาพสะท้อนขึ้องนักศ้กษาในระดับ

อุดมศ้กษาในปัจจุบันมีนักศ้กษาหญิงมากกว่านักศ้กษาชาย

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขึ้ยายตัว 

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ “หัวรถจักร” ที�ได้กำาหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ�งคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำาให้เกิดคณะ

วิชาเกี�ยวเน่�องอีกหลายคณะติดตามมา เช่น คณะสหเวชศาสตร์ ปี 2539 คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2539 

และคณะเภสัชศาสตร์ ในปี 2555

สำาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อให้เกิดการตั�งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรในปี 2535 

และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเม่อง ปี 2548 โดยระยะแรกได้ทั�งในรูปขึ้องโครงการภาควิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2542

ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นมหาวิทยาลัยที�มีความสมบูรณ์แบบ ในปี 

2554 ได้เปิดสอนวิชาการในด้านต่าง ๆ  ทั�งในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขึ้ภาพรวมทั�งสิ�น 20 คณะ วิชาเปิดสอนตั�งแต่ระดับปริญญาตรี ถ้งปริญญาเอก  

มีนักศ้กษารวม ประมาณ 35,000 คน ผลิตบัณฑิิตได้ปีละเก่อบ 5,000 คน และกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัย

ชั�นนำาแห่งหน้�งขึ้องประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีภารกิจที�ยังจะต้องทำาอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพัฒนาและ

ยกระดับทางวิชาการขึ้องมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเน้นการค้นคว้าวิจัยในด้านต่าง ๆ  เพ่�อให้สามารถสนองตอบ 
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ความต้องการขึ้องสังคมไทย ให้ทันกับการเปลี�ยนแปลง

ขึ้องสังคมโลก ในขึ้ณะเดียวกันก็จะต้องสามารถ 

ทำาหน้าที�เต่อนสติขึ้องสังคม และเสนอแนวทางที�ถูกต้อง 

ในการแก้ปัญหาขึ้องสังคม โดยย้ดมั�นในปรัชญา

และแนวทางขึ้องมหาวิทยาลัย ค่อ เป็นมหาวิทยาลัย

ขึ้องประชาชน และทำางานเพ่�อผลประโยชน์ขึ้อง

ประเทศไทย ผมอยากเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ดังเช่นมหาวิทยาลัย 

สแตนฟิอร์ด หร่อมหาวิทยาลัยแคลิฟิอร์เนียที�เบิร์กเล่ย์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติุชน 2 พฤษภาคมิ 2531
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8 ที่ศวรรษของช่วติุ 
นรนิติุ เศรษฐบุัตุร 
บุัรุษแห่งธรรมศาสตุร์
กษิดิ็ศ อนันทนาธิร

ในวาระ 80 ปีขึ้องศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ผู้ซ้�งเคยอยู่ในทุกบทบาท

ภายในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ตั�งแต่เป็นนักศ้กษา อาจารย์ คณบดี อธิการบดี และ

นายกสภามหาวิทยาลัย ผูกพันกับธรรมศาสตร์มากกว่า 60 ปี จุลสารหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์ ฉบับนี�จ้งได้สัมภาษณ์เร่�องราว ชีวิต ข้ึ้อคิด และประสบการณ์ขึ้องบุรุษ

แห่งธรรมศาสตร์ผู้นี� ให้ได้เห็นมิติอ่�นนอกเหน่อไปจากงานต่าง ๆ  ที�ได้ทำาปรากฏไว้แล้ว

ภาพ: กันตุชา บุญ
ทวัี
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รู้จัุกัธรรมศาสตุร์ครั�งแรกั

ครูที�สอนผมในโรงเรียนมัธยม ก่อนเขึ้้าเตรียมอุดมนั�น หลายท่านยังเป็นนักศ้กษาอยู่ที�ธรรมศาสตร์ 

สอนไปก็เล่าเร่�องการเม่องไป ทั�งครูที�สอนสังคมศ้กษา สอนภาษาอังกฤษ จ้งรู้จักเร่�องธรรมศาสตร์บ้าง 

นอกจากนั�น ที�บ้านผม พ่อผมก็เคยเรียนธรรมศาสตร์ ตู้หนังส่อที�บ้านก็มีหนังส่ออยู่เยอะ ตอนมัธยมปลาย 

ผมได้เห็น เค้ิาโคิรงก่ารเศรษฐกิ่จ้ ขึ้องหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ที�นั�นแล้ว เพราะฉะนั�น ผมรู้จักช่�อธรรมศาสตร์

ดีกว่าจุฬาฯ และรู้ตั�งแต่ตอนนั�นเลยว่า หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นผู้ประศาสน์การธรรมศาสตร์ 

แต่ต่อมาเม่�อสอบเข้ึ้าโรงเรียนเตรียมอุดมศ้กษา ก็ได้รู้จักจุฬาฯ มากข้ึ้�น เพราะตั�งอยู่ติดกัน และใช้ตรา

พระเกี�ยวด้วย 

พอถ้งคราวต้องเข้ึ้ามหาวิทยาลัย ก็อยากเรียนนิติศาสตร์ เพราะช่�อผม นรนิติ พ่อตั�งมาจากช่�อคุณทวด 

ค่อ พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด) และเป็นความชอบส่วนตัวขึ้องผมด้วย เช่น เคยร่างข้ึ้อบังคับกรรมการ

นักเรียนรุ่นผม เป็นต้น ดังนั�น จ้งอยากเข้ึ้าธรรมศาสตร์ 

แต่พอเข้ึ้ามาสมัครสอบ เดินผ่านป้ายประกาศเร่�องที�สอนการทูต ผมเห็นว่าโก้ดี เพราะเรามีญาติผู้ใหญ่

เป็นทูต (จิ�ด เศรษฐบุตร) คิดว่าเรียนแล้วจะได้ไปนอก ตอนกรอกใบสมัครจ้งเล่อกรัฐศาสตร์ (การทูต) ลำาดับ

แรก และนิติศาสตร์ ลำาดับที�สอง 

เมื�อเป็็นนักัศึกัษัาธรรมศาสตุร์

ผมเข้ึ้าเรียนธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2503 สมัยจอมพล สฤษดิ� ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีและนายก

สภามหาวิทยาลัย อธิการบดีธรรมศาสตร์ ค่อ จอมพล ถนอม กิตติขึ้จร ส่วนการบริหารมหาวิทยาลัยจริง ๆ   

อยู่กับเลขึ้าธิการ ค่อ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

การเม่องในยุคนั�น จอมพล สฤษดิ�กดไว้ได้อยู่หมด ระบบประชาสัมพันธ์เขึ้าดีมาก ทำาให้คนประทับใจ 

ตอนจอมพล สฤษดิ�ตายผมยังรู้ส้กสูญเสีย ผมมาไม่ชอบจอมพล สฤษดิ� เม่�อเขึ้าตายไปแล้ว ไปอ่านหนังส่อ

มากเข้ึ้า จ้งเห็นว่า แกสั�งฆ่าคนโดยไม่ไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรม 

แม้บรรยากาศขึ้องมหาวิทยาลัยในสมัยนั�นจะไม่ได้ต่�นตัวเร่�องการเม่อง แต่เม่�อมาเรียนที�นี�ก็ชอบ  

เพราะรู้ส้กมีเสรีภาพ รู้ส้กว่าเป็นผู้ใหญ่ข้ึ้�นกว่าสมัยมัธยมมาก ไม่ใช่เพียงแค่ได้นุ่งกางเกงขึ้ายาวก็รู้ส้กเป็นผู้ใหญ่ 

มากข้ึ้�นแล้วเท่านั�น 

จากที�เคยถูกบังคับให้เรียนวิชาการประพันธ์ในโรงเรียนเตรียมอุดม เม่�อมาเรียนธรรมศาสตร์ ผมจ้ง

รวมกลุ่มกับเพ่�อนตั�งชมรมวรรณศิลป์ พอเรียนจบธรรมศาสตร์ ผมกับเพ่�อนคนหน้�งก็เขีึ้ยนหนังส่อเร่�องระบบ

รัฐสภา พิมพ์เป็นเล่มแล้ว 

ผมชอบที�บรรยากาศธรรมศาสตร์ไม่ได้สอนให้เราหน่อมแหน่ม เปิดโอกาสให้เราได้ซักถาม เช่น  

คราวหน้�งในการเรียนวิชาด้านกฎหมาย มีปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหน้�งเป็นผู้สอน เพ่�อนคนหน้�งในห้อง

ถามข้ึ้�นว่า การยิงคนตามมาตรานี�ถูกต้องไหม อาจารย์ตอบทำานองว่า “ถูกสิ ไม่ถูกจะตายหร่อ” แต่นักศ้กษา

ก็ถามต่อว่า “ผมถามอาจารย์จริง ๆ  ในแง่กฎหมาย” อาจารย์เป็นคนในรัฐบาล ก็โมโห 

อาจารย์พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย ที�มาสอนก็ชอบให้อภิปรายแลกเปลี�ยนกัน การเรียนธรรมศาสตร์สำาหรับ

ผมจ้งเปิดโลกทัศน์มาก 
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ไป็เมืองนอกั

ตอนปี 2505 ดร.จิ�ด เศรษฐบุตร กำาลังจะได้รับแต่งตั�งเป็นทูตที�ฝ่รั�งเศส ท่านเรียกพ่อกับผมไปคุยด้วย 

ความว่าให้พ่อเตรียมส่งผมเม่�อเรียนจบในปีหน้า ให้ไปอยู่กับท่านที�ปารีสเพ่�อศ้กษาต่อ ท่านจะรับดูแลให้ และ

ท่านคงจะอยู่ที�นั�นจนเกษียณอายุราชการในปี 2510

แต่แล้ว เม่�อผมเรียนจบเด่อนมีนาคม 2507 ดร.จิ�ดถูกย้ายไปเป็นทูตประจำาสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างที� 

รอความชัดเจนเร่�องการไปเรียนต่อต่างประเทศ ผมก็สมัครเข้ึ้าเรียนปริญญาโท และสอบได้เป็นพนักงาน 

ต่างประเทศขึ้องเทศบาลกรุงเทพ จ้งมีงานทำาและเงินเด่อนใช้เป็นครั�งแรก

เม่�อ ดร.จิ�ดย้ายไปสวิตเซอร์แลนด์ได้สักพัก ผมก็ได้เดินทางไปอยู่ด้วยและศ้กษาต่อที�ประเทศนั�น โดย

เล่อกเรียนวิชาโซเวียตวิทยา เพราะเห็นว่า วิชาความรู้ด้านการเม่องที�เม่องไทยเป็นเร่�องล้กลับมาก เรียนรู้ 

ไม่ได้ ตอนที�ได้เรียนจ้งต่�นเต้น สนใจ และอยากเรียนรู้มาก 

ตอนที�ผมสมัครเรียน ก็ได้เรียนให้ทูตปู่จิ�ดทราบ ท่านก็ไม่ขัึ้ดข้ึ้อง และเม่�อ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 

อธิบดีกรมตำารวจ เดินทางมาราชการที�นั�น ทูตปู่จิ�ดยังได้เรียนถามอธิบดีกรมตำารวจว่า ผมเรียนวิชาด้านนี�กลับ

ไปเม่องไทยจะมีปัญหาอะไรไหม ท่านหัวเราะและตอบว่า “หลานท่านทูตเรียน คงไม่เป็นไร”

พอผมได้ไปอยู่ที�สถานทูตจ้งเห็นว่า ถ้าเป็นข้ึ้าราชการสถานทูต เช่น เลขึ้าทูตฯ เราก็ลำาบาก ไหนจะ 

ค่าครองชีพ ไหนจะครอบครัว และวิชาที�ผมเรียนมานี� ถ้ากลับมาเม่องไทยแล้วจะปลอดภัย มีผู้ใหญ่แนะนำา

ให้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

อาจุารย์มหาวทิี่ยาลัย

พอผมเรียนจบ Diploma สาขึ้า Sovietology จากมหาวิทยาลัย Fribourg กลับมาปี 2510 ที�คณะ

รัฐศาสตร์มีตำาแหน่งว่าง ก็มาสอบเข้ึ้าเป็นอาจารย์ คณบดีในเวลานั�น ศาสตราจารย์ทวี แรงขึ้ำา (แม้ผมไม่ได้

เรียนกับท่าน) ท่านเมตตาผมมาก เรียกผม “ล่�อ” สอบถามว่าไปเรียนอะไรมา ส่วนผู้ที�สอบสัมภาษณ์ผมเข้ึ้า

เป็นอาจารย์นั�นเป็นอาจารย์อาวุโสในคณะ 

ผมเป็นอาจารย์ก็สนุก มีความสุขึ้กับการสอนหนังส่อ

ต่อมาตอนเป็นคณบดีในปี 2521 ผมก็ได้เป็นเพราะความเปลี�ยนแปลงทางการเม่องที�กระทบมาใน

มหาวิทยาลัย เพราะระบบตอนนั�นให้อาจารย์ออกเสียง เขึ้าให้โหวตเล่อกคณบดี แล้วผมได้คะแนนมากที�สุด  

แค่นั�นเอง และสภามหาวิทยาลัยก็ตั�งผมเป็นคณบดี ขึ้ณะนั�นผมไม่น้กเลยว่า คนที�ยังอ่อนด้านวัยวุฒิ ด้านคุณวุฒิ 

อย่างผมจะได้รับเล่อก ตอนนั�นบรรยากาศในธรรมศาสตร์ไม่สดใส คนทั�งหลายอาจไม่สนใจเป็นผู้บริหาร 

ต่อมาศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดี ก็ชวนให้ผมมารับตำาแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่่าย 

การนักศ้กษา ตอนแรกกะว่าจะเป็นเพียง 6 เด่อน แต่ก็ได้อยู่นานถ้ง 6 ปี หลังจากนั�น ในสมัยศาสตราจารย์ 

คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดีสมัยที� 2 ผมได้รับตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่่ายบริหารศูนย์รังสิตเป็น

คนแรก

ส่วนตำาแหน่งอธิการบดี ผมลง 4 ครั�ง ได้เป็นอธิการบดี 2 สมัย มีทั�งชนะแล้วสภาฯ ไม่ตั�ง และมีแพ้

แล้วสภาฯ ตั�ง แต่ผมไม่รับ อำานาจที�ในการตั�งอธิการบดีนั�นอยู่ที�สภามหาวิทยาลัย
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ตำาแหน่งต่าง ๆ  เหล่านี� เป็นอาจารย์สบายใจที�สุด มีความสุขึ้ เพราะมีแต่คนรัก เคารพ นับถ่อ แต่

เป็นผู้บริหารมีคนเบ่�อ คนเกลียด คนรัก เพราะเราให้คุณให้โทษเขึ้า ส่วนอาจารย์นั�นส่วนใหญ่ให้คุณ และ

เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์นี�ใหญ่โตมาก คณบดีก็ไม่ได้สั�งอาจารย์ได้ อธิการบดีก็โดนอาจารย์ซักฟิอกอยู่เสมอ 

แม้รับตำาแหน่งบริหารแล้ว ผมก็ยังสอนหนังส่ออยู่ตลอด จนทีหลังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

จ้งไม่ได้สอน เพราะการสอนหนังส่ออยู่ในการกำากับดูแลขึ้องอธิการบดี ถ้านายกสภาฯ สอนแล้วไม่ส่งข้ึ้อสอบ 

อธิการบดีจะกล้าจี�เหรอ ผมเลยไม่สอน แต่มีรับบรรยายบ้าง

อธิกัารบัด่ธรรมศาสตุร์

ผมเป็นอธิการบดีต่อจากอาจารย์เกริกเกียรติ พ.ศ. 2534 เราอาจจะไม่ใช่ทีมเดียวกัน แข่ึ้งขัึ้นกันตอน

สรรหาและเล่อกตั�ง แต่เม่�อได้เป็นแล้วก็สานงานต่อกัน อย่างตอนที�อาจารย์เกริกเกียรติรับตำาแหน่งต่อจาก

คุณหญิงนงเยาว์ก็รับงานต่อกันมา เพราะถ้าเปลี�ยนผู้บริหารแล้วเปลี�ยนงานใหม่หมด ก็จะเกิดความเสียหาย

แก่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ�งถ้างานนั�น ๆ  ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว ก็แสดงว่ามีคนคิดพิจารณา

เร่�องนี�มาเป็นอย่างดีแล้ว พองานมาถ้งเรา จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยก็ไม่เป็นไร แต่งานหลัก ๆ  ต้อง

ทำาส่บต่อกันไป

วาระแต่ละสมัยก็สั�น จ้งต้องทำางานสานต่อกัน ถ้ามัวคิดว่าโครงการนี�ต้องเสร็จในสมัยตัวเอง  

งานมหาวิทยาลัยก็จะไม่เดิน คนที�เป็นอธิการบดีต้องคิดถ้งประโยชน์ขึ้องมหาวิทยาลัย ซ้�งมีประโยชน์ขึ้อง

นักศ้กษาเป็นสำาคัญ

และคนที�เป็นอธิการบดี ต้องไม่ล่มว่า ตอนเป็นอาจารย์ธรรมดาเราคิดอย่างไร ต้องพยายามคิดถ้งหัวอก

เขึ้า เพราะนโยบายขึ้องเราจะกระทบกับเขึ้าโดยตรง เราต้องให้เสรีภาพกับเขึ้า เพราะอาจารย์เป็นตำาแหน่งที�

จำาเป็นต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ เพราะถ้าอาจารย์ไม่กล้าคิด จะไปสอนให้นักศ้กษารู้จักคิดได้อย่างไร

นอกจากนี� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังโชคดีที�มีศิษย์เก่ารักมหาวิทยาลัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยอยู่

ตลอด ยามใดที�ต้องการความช่วยเหล่อ ศิษย์เก่าก็ไม่เคยทำาให้ต้องผิดหวัง 

นายกัสภามหาวทิี่ยาลัยธรรมศาสตุร์

คนมักเข้ึ้าใจผิด ไม่มีใครกุมชะตาชีวิตขึ้องธรรมศาสตร์ได้ ผมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมา 10 ปี 

กล้าบอกเลยว่ากุมไม่ได้ ผมเคยเป็นกรรมการสภาฯ หลายแห่ง ยังไม่เคยเห็นประธานสภาอาจารย์ที�ไหนดุ

เท่าที�ธรรมศาสตร์ เพราะฉะนั�น ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบา 

ถ้าธรรมศาสตร์ไม่ต้องการผม ผมก็ไม่รู้จะเป็นไปทำาไม เม่�อเขึ้ายังเล่อกผม ผมจ้งรับเป็น และบางช่วง

ก็เป็นเพราะสถานการณ์ที�ส่บเน่�องกันมา 

นายกสภามหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีอำานาจ อาจจะมีมากข้ึ้�นบ้างตอนออกนอกระบบ เพราะต้องใช้อำานาจ

ขึ้องที�ประชุมสภาฯ ต้องดำาเนินการประชุม เด่อนหน้�งก็ประชุมเพียง 3 ชั�วโมง และที�สำาคัญ ค่อ ต้องมาก่อน

ประชุมและกลับหลังประชุม ถ้าคุณเป็นกรรมการ คุณติดธุระก็ออกไปก่อนได้ มาสายก็ไม่เป็นไร
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ความสําเร็จุและล้มเหลว

เร่�องความสำาเร็จ คนอ่�นต้องเป็นคนมอง ไม่ใช่ผมเป็นคน

บอก เราอาจจะดีใจในเร่�องบางเร่�องได้ แต่เรียกว่าสำาเร็จไม่ได้ 

ความสำาเร็จต้องให้คนอ่�นเขึ้าประเมิน ถ้าถามว่า ผมดีใจเร่�อง

อะไร ผมตอบได้ทันที ค่อ เร่�องธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผมตอบได้เต็มปากว่า ผมไม่ได้เป็นคนเริ�ม เครดิตที�มี

ต้องให้อาจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี ผมเป็นแค่ผู้รับงานมาสานต่อ 

ที�ศูนย์รังสิตยังมีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ช่วยรักษาคนซ้�งไม่แต่เฉพาะชาวธรรมศาสตร์ 

ความสำาเร็จหร่อผลงานที�เกิดข้ึ้�นในมหาวิทยาลัยต้อง

มองในระยะยาว บางงานที�เกิดข้ึ้�นในสมัยที�อธิการบดีช่�อนรนิติ  

อาจจะรับช่วงมาจากอาจารย์นงเยาว์ อาจารย์เกริกเกียรติ แล้วมา 

ออกดอกผลในสมัยนรนิติ

บางเร่�องผมล้มเหลว ผมเคยให้สัญญาว่าจะทำาสถานีหยุด

รถไฟิที�ธรรมศาสตร์ เพราะผมเคยนั�งรถไฟิทดลองจากสามเสน

ไปถ้งธรรมศาสตร์ ประมาณ 45-50 นาที และขึ้อให้มีสาย

รถไฟิในช่วงเวลาที�นักศ้กษาจะต้องเดินทางไปกลับ ถ้าจอดที�

ธรรมศาสตร์ได้การเดินทางก็จะสะดวกสำาหรับนักศ้กษา แต่ก็ทำา

ไม่สำาเร็จ ทั�งที�มีผู้บริจาคเงินสร้างสถานีให้เราแล้ว แต่เจอบิ�กมา

ค้าน ทำาเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที�ให้เราร่�อ บอกว่าไม่ได้มาตรฐาน 

ค่อ มีคนไม่ต้องการให้มีที�จอดรถไฟิตรงธรรมศาสตร์ ซ้�งผมก็

ไม่รู้ว่าใคร

ผมรู้ดีว่า เวลามันย้อนไม่ได้ แต่เม่�อก่อนเคยคิดว่า  

ถ้าย้อนเวลาไปได้ จะทำาได้ดีกว่านี� ต่อมาพอมีอายุข้ึ้�น ก็รู้ว่า 

ชีวิตไม่เคยรีรันได้ อดีตก็เป็นอดีต ถ้าทำาอะไรได้ ก็ทำาใหม่ 

เสียเลยตั�งแต่วันนี� 

ถ้ามองอีกมุมหน้�ง ความผิดพลาดเป็นครูให้เรา ความ 

ล้มเหลวไม่ได้เสียหาย

ความพิเศษัข้องธรรมศาสตุร์

ธรรมศาสตร์อาจจะมีความพิเศษแตกต่างจากที�อ่�น แต่ที�อ่�นก็มีลักษณะบางประการที�ธรรมศาสตร์

ไม่มี เราไม่รู้ เช่น อธิการบดีธรรมศาสตร์กล่าวหาได้ ซักได้ เจอตัวง่าย ซ้�งนักศ้กษาอาจจะผิด แต่ทำาได้ ทีนี�

พอธรรมศาสตร์เรารู้ เราก็บอกขึ้องเราได้ และบางลักษณะเด่นขึ้องที�อ่�น เราก็อาจจะไม่อยากมี เม่�อเราเป็น 

ผู้บริหารธรรมศาสตร์ ก็ต้องใช้ความข้ึ้อนี� ถ้ามีความสุขึ้ก็โอเค ถ้าเรารับไม่ได้ เราก็อยู่ลำาบาก ถ้าเป็นผู้บริหาร

แล้วถูกซักฟิอกไม่ได้ ก็อยู่ลำาบาก ค่อจิตใจไม่สบาย 
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แต่ความพิเศษขึ้องธรรมศาสตร์บางเร่�องเราอาจเห็นต่างกันได้ บางคนว่าดี บางคนว่าไม่ดี ธรรมศาสตร์

ไม่ได้เป็นขึ้องใครคนเดียว ขึ้องใครกลุ่มเดียว เจ้าขึ้องเยอะ ความหลากหลายต้องมี เสรีภาพต้องมี  

คนธรรมศาสตร์จะไม่เงียบหรอก แต่ต้องอยู่ในกรอบ เราแสดงออกได้ แต่ต้องดูกาลเทศะ 

การเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ ใน Job Description ไม่มีเลยว่าต้องเก่งงานด้านการเม่อง แต่งาน

หลายเร่�องเป็นเร่�องการเม่อง 

เป็นผู้บริหารธรรมศาสตร์ทำาใจไม่ดี เราจะมีความสุขึ้ยาก อย่างเวลาเขึ้าตั�งผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

เขึ้าก็ตั�งเพราะผมเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ คนประท้วงผมเยอะแยะ ทีหลังเขึ้าตั�งผมเป็นสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ มีเด็กใส่หน้ากากมาประท้วง ผมยังถามอาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่่าย

บริหารท่าพระจันทร์เวลานั�นว่าเห็นมี 2 หน้า อันหน้�งขึ้องอาจารย์สมคิด เลิศไพฑูิรย์ อีกอันนั�นใคร อาจารย์

นครินทร์ก็บอกว่า อีกอันน่ะหน้าอาจารย์ 

ผมคิดว่า มันเป็นเร่�องที�คุณไม่ชอบใจเขึ้าที�เขึ้าตั�งผม แล้วผมผิดตรงไหน ถ้าผมไปทำาอะไรผิดเร่�องไหน 

คุณประท้วงที�ผมทำาผิดเร่�องนั�นก็ว่าไป ผมบอกลูกศิษย์ผมคนหน้�งว่า คุณมาประท้วงผมทำาไม เม่�อก่อนผม 

ไม่เคยบังคับให้คุณมาเคารพผม คุณมาเคารพผมเอง เหม่อนคุณป้ันรูปขึ้องคุณข้ึ้�นมาเอง แล้ววันหน้�งเปลี�ยนใจ 

เอาค้อนทุบ ส่วนผมยังไม่ได้ทำาอะไรเลย เพราะเราเป็นราชการ คณะรัฐประหารเขึ้าได้อำานาจรัฐ บอกให้เรา

ไปช่วย เราปฏิเสธได้ยังไงถ้าไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าด่าผมเร่�องทำาไมโหวตอย่างนั�นอย่างนี� อย่างนี�ด่าได้

ความเป็็นนรนิติุ

ถ้าคนรุ่นหลังสนใจผม ก็ลองดูได้จากประวัติผมที�คนอ่�นเขีึ้ยนให้ผม หร่อจากงานเขีึ้ยนขึ้องผมก็ได้ 

ตอนผม 60 ปี มีลูกศิษย์ผมทำาหนังส่อให้เล่มหน้�ง ผมบอกว่า ถ้าจะทำาอย่ามาเขีึ้ยนสดุดีผม ให้เขีึ้ยน

เร่�องสนุก ๆ  มาลง ก็มีอาจารย์คนหน้�งอ่านแล้วมาทักผมว่าเหม่อนอ่านหนังส่องานศพ บอกบอกว่า “ดีกว่า

หนังส่องานศพอาจารย์ ผมได้อ่าน ถ้าหนังส่องานศพ ผมไม่ได้อ่าน”

ขณ์ะด็ำารงตุำาแหน่งอธิิการบด่็ ในงานปฐ์มินิเทศนักศ่กษา 31 พฤษภาคมิ 2538
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สมมติต่อไป 100 ปีชาตกาล นรนิติ เศรษฐบุตร ตอนนั�นผมไม่อยู่แล้ว มีคนจะจัดงานรำาล้กผม  

ก็ข้ึ้�นอยู่กับว่า เขึ้าจะเห็นว่า ผมมีอะไรที�ใช้ได้ ดี อยากจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นหลักให้คนย้ด  

เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างได้ เหม่อนอย่างคุณจัดงานฉลองให้ใคร คุณก็เอาท่านมาใช้เป็นแบบอย่างว่า 

ข้ึ้าราชการที�ดีเป็นแบบนี� คนที�ซ่�อสัตย์เป็นแบบนี� ท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณ เพราะ gone with  

the wind ไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั�น ป่วยการที�ผมจะบอก คนรุ่นหลังต้องไปดูเอาเอง ถ้งวันนั�น ผมไปไหน ผมยังไม่รู้เลย 

ทํี่าไมถึ้งรักัธรรมศาสตุร์

เร่�องนี�ไม่เคยน้กเหม่อนกัน 

มีคราวหน้�ง ผมเป็นอธิการบดี มีคนมาบอกผมว่าเห็นผมย่นอยู่บนต้กสูง มองไปที�สนามดูนักศ้กษา  

เขึ้าบอกว่า เขึ้ารู้แล้วว่า ทำาไมอาจารย์นรนิติไม่ยอมไปไหน 

ถ้าคุณไปดูเส้นชีวิตขึ้องผมอยู่กับธรรมศาสตร์นานมาก ก็เห็นว่า เม่�อเราทำาประโยชน์ได้ก็ดีแล้ว ที�ผม

ไม่ไปไหน เพราะผมชอบเป็นครู ชีวิตที�เป็นครูมีความสุขึ้ ชีวิตที�เป็นผู้บริหารบางทีก็ซัฟิเฟิอร์ 

ถ้งเราจะรักธรรมศาสตร์มาก แต่เราจะไปผูกขึ้าดไม่ได้ มีคนอีกเยอะที�พร้อมจะทำางานให้ธรรมศาสตร์ 

พ้นตำาแหน่งแล้ว เราก็ยังมาธรรมศาสตร์ได้ 

ผมอายุ 80 แล้ว จะไปเม่�อไหร่ก็ไม่รู้ อย่าไปย้ดติดมาก ก็เท่านั�น 

โลกหมุนเร็วข้ึ้�น ธรรมศาสตร์ต้องการคนที�ทันสมัย คนแก่ก็ตามไม่ทัน ถ้าเรารักอะไรมาก เราก็ต้อง

สละให้ได้ 

ภาพ: กันตุชา บุญ
ทวัี
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ความผูกพัน ความห่วงใยไม่ใช่สิ�งที�ตัดได้ง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่า ใครเขึ้าด่าธรรมศาสตร์ แล้วต้อง

ยกหูหาอธิการบดีเลย นี�ไม่ใช่หน้าที�ขึ้องเรา เราต้องรู้หน้าที�ขึ้องเรา เพราะถ้าเม่�อไหร่มหาวิทยาลัยมีผู้สั�งการ 

2 คนซ้อนกัน มหาวิทยาลัยจะเด่อดร้อน 

อย่างตอนที�ผมพ้นจากตำาแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ถามผมว่า

มีอะไรจะฝ่ากไว้ไหม ผมตอบทันทีว่า ฝ่ากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้กับคุณ เร่�องอ่�นไม่มีฝ่าก และไม่ต้อง

กลัว สิ�งที�เริ�มสมัยผม คุณแก้ไขึ้ได้ มันอาจจะเหมาะแค่ในสมัยขึ้องผม เพราะว่าต่อจากนี�ไปคนที�รับผิดชอบ

ค่อคุณ ไม่ใช่ผม

ข้ึ้อที�สำาคัญ ค่อ ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ขึ้องเราคนเดียว และเราไม่ได้มีสิทธิ�มากกว่าคนอ่�น แม้เราจะเป็น 

มาแล้วหลายตำาแหน่ง เราถ่อหุ้นธรรมศาสตร์เท่ากัน

ภาพ: คณ์
ะนิตุศาสตุร ์มิธิ.
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ข้อคิดเร ่�องป็ระวัติุศาสตุร์บัอกเล่า 
กับับัางเร ่�องของเศรษฐกิจุไที่ย 
ในช่วงเป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง
ปรด่ี็ พนมิยงค์

*************

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 เมษายน 2525

กราบเรียน ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั�งหอบรรณสารหร่อหอจดหมายเหตุข้ึ้�น และเริ�มดำาเนินการ

โครงการประวัติศาสตร์คำาบอกเล่าเร่�อง “ระบบการคลังและการธนาคารไทย พ.ศ. 2483-2492” ในการนี� 

ได้ส่งเจ้าหน้าที�ขึ้องธนาคารไปสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ  ที�มีบทบาท และร่วมอยู่ในเหตุการณ์ขึ้องเร่�องดังกล่าว

โดยที� ฯพณฯ เป็นผู้วางรากฐานระบบการคลังและการธนาคารในยุคนั�น ทั�งยังเป็นผู้สร้างแนวคิด 

ที�สำาคัญไว้หลายเร่�อง เช่น การจัดตั�งสำานักงานธนาคารชาติไทย ภาษีรัชชูปการ อากรมรดก การจัดตั�งบริษัท

จังหวัด การจัดตั�งธนาคารแห่งเอเซีย ฯลฯ ดังนั�น หอบรรณสารจ้งปรารถนาที�จะได้บันท้กคำาสัมภาษณ์ขึ้อง 

ฯพณฯ ไว้ เพ่�อเก็บข้ึ้อมูลที�เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที�สำาคัญยิ�ง ทั�งนี�หาก ฯพณฯ จะกรุณาอนุญาต

ในการบันท้กคำาสัมภาษณ์ขึ้อง ฯพณฯ นี� กระผมจะขึ้อรับหน้าที�เป็นผู้ดำาเนินการสัมภาษณ์เอง  

ในกลางเด่อนพฤษภาคมหน้า กระผมจะเดินทางมาประชุม Interim and Development Committee ที�

เฮลซิงกิ ประเทศฟิินแลนด์ จ้งใคร่ขึ้อถ่อโอกาสนี�แวะมากรุงปารีสเพ่�อสัมภาษณ์ ฯพณฯ หาก ฯพณฯ จะ

กรุณาให้โอกาสกระผมได้เข้ึ้าพบ ณ บ้านพัก วันใดวันหน้�งระหว่าง 8-9 พฤษภาคมจะเป็นพระคุณอย่างยิ�ง

พร้อมนี�กระผมขึ้อส่งโครงการประวัติศาสตร์คำาบอกเล่าที�หอบรรณสาร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

จัดทำาข้ึ้�นและแบบสอบถามเพ่�อใช้กำาหนดเป็นข้ึ้อตกลงระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กัน หอบรรณสารรวมทั�งคำาถาม

ที�จะใช้สัมภาษณ์ ฯพณฯ เพ่�อบันท้กลงในแถบบันท้กเสียงมาด้วย

ขึ้อแสดงความนับถ่ออย่างยิ�ง

(นายชวลิต ธนะชานันท์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

*************
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วันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2525

เรียน คุณชวลิต ธนะชานันท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผมได้รับจดหมายขึ้องคุณฉบับลงวันที� 8 เมษายน 2525 แล้ว จ้งขึ้อเรียนตอบมายังคุณดังต่อไปนี�

1. ผมยินดีที�จะตอบคำาถามที�คุณจะขึ้อสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ 3 ท้ายจดหมายขึ้องคุณฉบับนั�น 

แต่โดยเหตุที�เร่�องซ้�งคุณต้องการทราบนั�นต้องอาศัยเอกสารหลักฐานแท้จริงทางราชการ (Official Authentic 

Document) ประกอบคำาให้สัมภาษณ์ จ้งจะเป็นคำาตอบที�เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ฉะนั�น ก่อนที�คุณ

จะไปสัมภาษณ์ผมนั�น ขึ้อให้คุณศ้กษาเอกสารหลักฐานแท้จริงเหล่านั�น และถ่ายภาพอัดสำาเนาเพ่�อมอบให้ผม 

1 ชุดอันจะช่วยเต่อนความทรงจำาขึ้องผมด้วย

อน้�ง ผมจะมีอายุครบ 82 ปีบริบูรณ์ในวันที� 11 พฤษภาคม ศกนี� ฉะนั�น ผมจ้งมิอาจตอบสัมภาษณ์

เร่�องต่าง ๆ  นั�นให้เสร็จไปในวันเดียวได้ หากจะต้องใช้เวลาค่อย ๆ  ระล้กวันละเล็กละน้อยเท่าที�สุขึ้ภาพขึ้องผม

จะอำานวย หวังว่าคุณคงเห็นใจผม

2. ผมขึ้อทำาความเข้ึ้าใจว่าคำาตอบสัมภาษณ์ขึ้องผมที�จะปฏิบัติตามในข้ึ้อ 1. ข้ึ้างบนนั�น เป็นเร่�องที�ผม

ชี�แจงความจริงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง ซ้�งผมไม่ขึ้อเกี�ยวข้ึ้องกับ “โครงการประวัติศาสตร์จาก 

คำาบอกเล่า หอบรรณสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย” เพราะเหตุดังต่อไปนี�

2.1 ในทางทฤษฎีนั�น ผมได้แสดงไว้ในคำาสอนและในหลายบทความทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

รวมทั�งข้ึ้อเสนอขึ้องผมต่อนายกรัฐมนตรีโดยจดหมายขึ้องผมฉบับลงวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2525 ซ้�งผมขึ้อให้

รัฐบาลสอบสวนหลักฐานประวัติศาสตร์แท้จริงเพ่�อฉลองวันครบรอบ 200 ปีขึ้องกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ถูกต้อง

นั�น ผมได้เสนอทฤษฎีประวัติศาสตร์ไว้มีความตอนหน้�งดังต่อไปนี�

“ในการวินิจฉัยความจริงทางประวัติศาสตร์นั�น ข้ึ้าพเจ้าขึ้อเสนอให้ท่านกับคณะรัฐมนตรี และ

มวลราษฎรไทยคำาน้งเป็นเบ่�องต้นถ้งความหมายขึ้องคำาว่า “ประวัติศาสตร์” ตามที�พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2496 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ประวัติศาสตร์ น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที�เป็นมา, เร่�องราวขึ้องประเทศชาติตามที�จดเป็นหลักฐานไว้”

“ทั�งนี�แสดงชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเร่�องราวที�มีผู้จดไว้นั�นต้องเป็นสิ�งที� ‘จดเป็นหลักฐาน’ พิสูจน์ได้ว่าเป็น 

ความจริง มิใช่ว่า ใครเขึ้ียนเร่�องใดไว้ ก็เช่�อว่าเป็นหลักฐานได้ทันที ซ้�งยังมีผู้หลงเขึ้้าใจผิดเช่นนั�นอยู่ 

เป็นจำานวนมาก จ้งหลงเช่�อเร่�องที�มีผู้เขีึ้ยนตามคำาบอกเล่า (Hearsay) หร่อเร่�องที�เข้ึ้าลักษณะเป็น ‘นิยาย 

อิงประวัติศาสตร์’ นั�นว่าเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ ดังนั�น ‘วิทยาศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ (Historical 

Science)’ จ้งได้มีสาขึ้าวิชาที�แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘วิธีใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่�อสอบสวนหาความจริง’ 

ซ้�งเรียกเป็นศัพท์อังกฤษว่า ‘เมโธโดโลจี (Methodology)’ อันเป็นสาขึ้าหน้�งแห่งตรรกวิทยา (Logic) พร้อมทั�ง 

อาศัยที�มาแห่งวัตถุทางประวัติศาสตร์ (Source of Historical Material) เพ่�อพิสูจน์ว่า สิ�งที�จดนั�นเป็นการ

จดตามความจริง หร่อเป็นการบิดเบ่อนความจริง, ใกล้ชิดเหตุการณ์เพียงใด, โดยบุคคลใด, มีเหตุผลใด ฯลฯ  

ที�พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์

“สำาหรับท่านที�ศ้กษากฎหมายลักษณะพยานก็อาจอาศัยหลักการวินิจฉัยพยานเอกสารและพยานบุคคล

ว่า เอกสารชนิดใดเป็นหลักฐานชั�นที� 1 ที�เช่�อได้ว่าเป็นความแท้จริง หร่อเป็นเอกสารที�เขีึ้ยนตามคำาบอกเล่า 
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(Hearsay) และพยานใดประสบเหตุการณ์แท้จริงซ้�งให้การตามความสัตย์จริงหร่อเป็นเพียงพยานที�ฟัิงมาจาก 

คำาบอกเล่า ฯลฯ เฉพาะเร่�องที�เกี�ยวกับประวัติศาสตร์ขึ้องชาตินั�น ถ้าสงสัยหลักฐานใดที�ไม่อาจพิสูจน์ได้ 

โดยวิธีตรรกวิทยาดังกล่าวแล้ว ก็อาจพิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์ถ้งความเก่าขึ้องวัตถุที�จดไว้นั�นว่าทำาข้ึ้�น 

เม่�อใด และลายม่อผู้จดข้ึ้�นนั�นเป็นลายม่อขึ้องผู้จดจริงหร่อไม่ ฯลฯ”

2.2. ส่วน “คำาบอกเล่า” นั�นกฎหมายไทยก็ดี กฎหมายอังกฤษก็ดี กฎหมายสหรัฐก็ดี และกฎหมาย

ขึ้องอารยประเทศอ่�น ๆ  ก็ดีไม่ยอมรับเป็นคำาพยานที�เช่�อถ่อได้ เพราะเหตุว่าพยานที�ได้ยินผู้อ่�นบอกเล่านั�น  

ผู้บอกเล่ามิได้สาบานตน และฝ่่ายที�ถูกอ้างถ้งและบุคคลที�ถูกอ้างถ้งไม่มีโอกาสท้วงติงหร่อโต้แย้งได้ ฉะนั�น  

ผู้บอกเล่าหร่อคนที�เก็บเอาคำาบอกเล่ามากล่าวจ้งอาจเสกสรรป้ันแต่งเร่�องข้ึ้�นเองได้ นอกจากนั�นศาสตราจารย์

แห่งกฎหมายลักษณะพยานในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกาได้อธิบายตรงกันกับที�ผมเคยอธิบายไว้ว่า พยาน

บอกเล่านั�นเป็นอันตรายอย่างยิ�ง เพราะเหตุดังต่อไปนี�

(1) บุคคลที�บอกเล่าใช้ถ้อยคำาผิดหร่อถ้อยคำาที�ไม่ตรงต่อความจริง

(2) บุคคลที�บอกเล่าหร่อได้ยินคำาบอกเล่า หร่อได้ฟัิงเร่�องที�ไม่ตรงตามที�ผู้บอกเล่าได้บอกเล่าได้บอก

(3) ผู้บอกเล่าหร่อเอาคำาบอกเล่ามาเล่าใหม่ ไม่พินิจพิเคราะห์เร่�องที�ตนได้ยินได้เห็นนั�นให้รอบคอบ

(4) ผู้บอกเล่าหร่อเอาคำาบอกเล่ามาเล่าต่อนั�นมีความจำาเส่�อม ฯลฯ

คำาบอกเล่าจ้งมิใช่ “ประวัติศาสตร์” หากคำาบอกเล่าอาจโต้แย้งความจริงทางประวัติศาสตร์ทั�งมวลหร่อ

เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ ค่อ ตัวบุคคลที�ถูกอ้างอิงนั�นมีอยู่จริง และสถานที�ที�ถูกอ้างนั�นมีอยู่จริง และช่�อขึ้อง

เหตุการณ์นั�น ๆ  มีอยู่จริง แต่เน่�อเร่�องปราศจากความจริงทั�งสิ�นหร่อปราศจากความจริงเป็นส่วนมาก

ฉะนั�น เพ่�อพิทักษ์ไว้ซ้�งทฤษฎีอันบริสุทธิ�ว่าด้วยสัจจะแท้จริงทางประวัติศาสตร์ ผมจ้งขึ้อให้คุณและธนาคาร

แห่งประเทศไทยโปรดแยกคำาตอบสัมภาษณ์ขึ้องผมที�จะให้ไว้แก่คุณนั�นออกจาก “โครงการประวัติศาสตร์ 

จากคำาบอกเล่าฯ” ขึ้องธนาคารแห่งประเทศไทย

2.3 โดยเหตุที�คำาบอกเล่ามีลักษณะผิดพลาดหร่อบิดเบ่อนความจริงดังได้กล่าวในขึ้้อ 2.2 นั�น  

ผู้บอกเล่าจ้งเสี�ยงต่อกฎหมายลักษณะอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี�

(1) ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อ่�นต่อบุคคลที�สาม โดยประการที�น่าจะทำาให้ผู้อ่�นนั�นเสียช่�อเสียง ถูกดู

หมิ�นหร่อถูกเกลียดชัง ผู้นั�นกระทำาความผิดฐานหมิ�นประมาท ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเด่อน หร่อปรับ 

ไม่เกินหน้�งพันบาท หร่อทั�งจำาทั�งปรับ

มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที�สามและการใส่ความนั�นน่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา  

คู่สมรสหร่อบุตรขึ้องผู้ตายเสียช่�อเสียง ถูกดูหมิ�นหร่อถูกเกลียดชัง ผู้นั�นกระทำาความผิดฐานหมิ�นประมาท 

ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั�น

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ�นประมาทได้กระทำาโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี  

ภาพยนตร์ หร่อตัวอักษรที�ทำาให้ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียงหร่อสิ�งบันท้กเสียงอย่างอ่�น กระทำาโดยการ 

กระจายเสียง หร่อโดยกระทำาการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่�นใด ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน้�งปี หร่อ

ปรับไม่เกินสองพันบาท หร่อทั�งจำาทั�งปรับ
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(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 423 ผู้ใดกล่าว หร่อไขึ้ข่ึ้าวแพร่หลายซ้�งข้ึ้อความอันฝ่่าฝ้่นต่อความจริง เป็นที�เสียหายแก่ 

ช่�อเสียงหร่อเกียรติคุณขึ้องบุคคลอ่�นก็ดี หร่อเป็นที�เสียหายแก่ทางทำามาหาได้ หร่อทางเจริญขึ้องเขึ้าโดย

ประการอ่�นก็ดี ท่านว่าผู้นั�นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขึ้าเพ่�อความเสียหายอย่างใด ๆ  อันเกิดแต่ 

การนั�น แม้ทั�งเม่�อตนมิได้รู้ว่าข้ึ้อความนั�นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ 

ผู้ใดส่งข่ึ้าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหร่อผู้รับข่ึ้าวสาส์นนั�นมีทางได้เสีย 

โดยชอบในการนั�นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที�ส่งข่ึ้าวสาส์นเช่นนั�น หาทำาให้ผู้นั�นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

(3) ตัวการและผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึ้�นโดยการกระทำาขึ้องบุคคลตั�งแต่สองคนข้ึ้�นไป ผู้ที�ได้ร่วมกระทำา

ความผิดด้วยกันนั�นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที�กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั�น

มาตรา 86 ผู้ใดกระทำาด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหล่อ หร่อให้ความสะดวกในการที�ผู้อ่�น

กระทำาผิดก่อนหร่อขึ้ณะกระทำาผิด แม้ผู้กระทำาผิดจะมิได้รู้ถ้งการช่วยเหล่อหร่อให้ความสะดวกนั�นก็ตาม 

ผู้นั�นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำาผิดต้องระวางโทษสองในสามส่วนขึ้องโทษที�กำาหนดไว้สำาหรับความผิด  

ที�สนับสนุนนั�น

ฉะนั�นกรรมการและเจ้าหน้าที�แห่งโครงการประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าฯ ขึ้องธนาคารแห่ง

ประเทศไทยผู้ใดที�ร่วมกระทำาผิดก็มีความผิดตามมาตรา 83 และผู้ใดให้ความช่วยเหล่อหร่อให้ความสะดวก

แก่ผู้กระทำาผิดฐานหมิ�นประมาทก็มีความผิด เพราะตามกรรมวิธีขึ้องโครงการฯ ที�อ้างแล้วนั�นย่อมมีบุคคล

เกินกว่า 1 คนข้ึ้�นไปได้ยินก็ย่อมมีความผิดตามบทกฎหมายอาญาดังกล่าวนั�นด้วย

2.4 กรรมวิธีขึ้องโครงการประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าฯ ที�ยินยอมให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้ึ้อจำากัดการใช้

บทถ่ายทอดมีกำาหนดเวลาก็ดี หร่อภายหลังการตายขึ้องผู้นั�นก็ดี ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที�ถูกให้สัมภาษณ์นั�น

ใส่ความหร่อหมิ�นประมาทไว้

อน้�ง ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์สงวนเง่�อนเวลาไว้ช้านานก็จะทำาให้ชนรุ่นหลัง ซ้�งไม่มีทางที�จะสอบสวนหา 

ความจริงปัจจุบันนี�ได้เกิดหลงเข้ึ้าใจผิดตามคำาบอกเล่านั�น ซ้�งเป็นที�เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สัจจะทาง

ประวัติศาสตร์

โดยที�กรรมวิธีบันท้กเสียงขึ้องผู้บอกเล่าย่อมทำาให้ผู้ได้ยินคำาบอกเล่าเกินกว่า 1 คนข้ึ้�นไป จ้งเป็นทางหน้�ง 

ที�ผู้เสียหายจะฟ้ิองเรียกค่าเสียหายจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากเจ้าหน้าที�ผู้กระทำาผิดดังกล่าวได้

2.5 หลายท่านย่อมสังเกตได้ว่า เม่�อผมได้ออกจากประเทศจีนมาอาศัยอยู่ในประเทศฝ่รั�งเศสนั�น  

ผมได้เป็นโจทก์ฟ้ิองจำาเลยต่อศาลในประเทศไทยหลายคดี เน่�องจากจำาเลยได้อาศัยคำาบอกเล่า กล่าวร้าย

ใส่ความผม ดังปรากฏคำาขึ้อขึ้มาขึ้องจำาเลยที�ลงพิมพ์ในหนังส่อพิมพ์หลายครั�งมาแล้ว รวมทั�งผมได้ฟ้ิอง

ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์ กับพวกเป็นจำาเลยฐานใส่ความผม ซ้�งศาลแพ่งได้พิพากษาให้เป็นไปตามที�

จำาเลยยอมขึ้อขึ้มาผม และยังมีเร่�องที�ค้างอยู่ที�ศาลแพ่งขึ้ณะนี� ค่อ คดีที�ผมเป็นโจทก์ฟ้ิองกระทรวงศ้กษาธิการ

และสำานักพิมพ์บรรณกิจ
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นอกจากนั�นยังมีศาสตราจารย์และอาจารย์อีกบางท่านที�อาศัยคำาบอกเล่าเขีึ้ยนบทความหร่อสอนนิสิต

นักศ้กษา อันทำาให้ผมและคณะราษฎรได้รับความเสียหาย ซ้�งผมกับคณะราษฎรเป็นส่วนรวมกำาลังพิจารณา

ดำาเนินคดีแก่บุคคลเหล่านั�นภายในกำาหนดอายุความ

ฉะนั�น ผมจ้งขึ้อให้คุณและธนาคารแห่งประเทศไทยโปรดเห็นใจผมว่า ถ้าคำาตอบสัมภาษณ์ขึ้องผม

เป็นส่วนหน้�งขึ้อง “โครงการประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าฯ” ขึ้องธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ก็เท่ากับผม 

สละอุดมคติอันเกี�ยวกับหลักการขึ้องประวัติศาสตร์ดังได้กล่าวมาแล้วในข้ึ้อ 2.1 นั�น และเร่�องก็จะกลายเป็น

ว่า ผมรับรองว่า “คำาบอกเล่าเป็นประวัติศาสตร์”

2.6 ผมได้แนบบทความขึ้องผมช่�อ “Political and Military Tasks of the Free Thai Movement to 

Regain National Sovereignty and Independence” เพ่�อขึ้อคุณโปรดพิจารณาหน้า 63-74 ซ้�งคุณจะเห็น

ได้ว่า ฝ่่ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้วิธีการ “บอกเล่า” ให้อาจารย์อเมริกันเขีึ้ยนโฆษณาเพ่�อคอมมิวนิสต์ และยังมี 

พวกฝ่รั�งที�เขีึ้ยนเร่�องตามคำาบอกเล่าแล้วคัดลอกกันต่อ ๆ  ไปจนทำาให้คนหลงเช่�อเร่�องเท็จว่าเป็นเร่�องจริง  

ซ้�งเป็นอันตรายอย่างยิ�งแก่ประวัติศาสตร์ขึ้องชาติไทย

อน้�ง ผมได้ส่งบทความช่�อ “บันท้กข้ึ้อสังเกตและตอบคำาถามนิสิตนักศ้กษาที�ประสงค์เรียบเรียง

วิทยานิพนธ์เกี�ยวกับรัฐบาลบางสมัยขึ้องประเทศไทย” มาเพ่�อขึ้อคุณโปรดพิจารณาถ้งวิธีสอนในมหาวิทยาลัย

บางแห่งทำาให้มาตรฐานการศ้กษาขึ้องชาติไทยลดลงขึ้นาดไหนโดยวิธีเอาคำาบอกเล่ามาสอน

หวังว่าจะได้มีโอกาสสนทนาทาความเข้ึ้าใจกับคุณในไม่ช้านี�

ขึ้อแสดงความนับถ่ออย่างสูง

(นายปรีดี พนมยงค์)

*************
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คำาถามท่ี 1 มีว่า กรุณาอธิบายต้นเหตุแห่งภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที�เกิดข้ึ้�นในปี 2475-2476 และ 

ปี 2483 ภาวะวิกฤตการณ์นั�นมีผลกระทบต่อการดำาเนินแนวนโยบายการเงินการคลังขึ้องไทยอย่างไรบ้าง 

และนโยบายที�ดำาเนินอยู่นั�นก่อให้เกิดปัญหาในเร่�องใดบ้าง เป็นต้นว่า การเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี 2475 

หร่อมีการนัดหยุดงานขึ้องกรรมกร

ตอบ

เพ่�อที�ผมจะตอบตรงกับประเด็นที�คุณผู้ถามต้องการทราบ ผมจ้งขึ้อทราบความหมายขึ้องคำาถาม 

ดังต่อไปนี�

(1) คำาว่า “วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ” นั�น คุณผู้ถามหมายความถ้งอะไร

(2) ตามที�คุณผู้ถามทราบมานั�นในปี 2475-2476 และ 2483 ได้มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใด 

บ้าง

(3) เท่าที�คุณผู้ถามทราบมานั�น การเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ได้ทำาให้กระทบการเงินและ

การคลังขึ้องไทยอย่างไรบ้าง

(4) เท่าที�คุณผู้ถามทราบมานั�น การเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ทำาให้มีการนัดหยุดงานขึ้อง

กรรมกรที�ใด อย่างไรบ้าง

(1) การอภิวัฒน์หร่อเปลี�ยนแปลงการปกครอง 2475 มิได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ หาก

เป็นการปฏิบัติเพ่�อแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที�มีอยู่ก่อน พ.ศ. 2475 ฉะนั�น จ้งต้องพิจารณาถ้งต้นเหตุ 

แห่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที�เกิดข้ึ้�นก่อน 2475 ดังต่อไปนี�

(2) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เม่�อได้เกิดระบบทาส (Slave system) ข้ึ้�นมาในสังคมแล้ว ต่อมาได้

มีระบบศักดินา (Feudal system) แล้วต่อมาได้มีระบบทุนหร่อธนานุภาพสมัยใหม่ (Modern Capitaliste 

system) นั�น ความขัึ้ดแย้งภายในระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ  โดยเฉพาะความขัึ้ดแย้งระหว่างผู้ออกแรงทำางาน 

ในการผลิตและผู้มีทุนในสังคมนั�นก่อให้เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและความขัึ้ดแย้งระหว่างระบบเศรษฐกิจ 

กับระบบการเม่องที�ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

สถิติขึ้องทางราชการตั�งแต่มีการพิมพ์สถิติขึ้องทางราชการออกเผยแพร่เป็นต้นมานั�น แสดงให้เห็นว่า 

ราคาพ่ชผลขึ้องกสิกร ซ้�งเป็นพลเม่องส่วนข้ึ้างมากขึ้องสยามหร่อประเทศไทยนั�น ได้ลดตำ�าลงมาเพียงใด และ

งบประมาณแผ่นดินนั�นได้ใช้จ่ายเพ่�อราษฎรเพียงใด และมีผู้ได้เอกสิทธิจากงบประมาณแผ่นดินนั�นกี�ส่วนขึ้อง

รายได้แผ่นดิน และพิจารณาจากวิชาสถิติว่า ราษฎรทั�วไปมีความอัตคัดขึ้าดแคลนเพียงใด

ราษฎรส่วนมากเม่�อก่อน 2475 นั�น แม้จะไม่ได้ศ้กษาวิชาสถิติ แต่ก็ทราบจากที�พวกเขึ้าได้ประสบ

แก่ตนเองถ้งการที�ราคาขึ้องพ่ชผลที�พวกเขึ้าทำาได้นั�นต้องลดลง อันเป็นเหตุทำาให้พวกเขึ้าต้องยากจนมีหนี�สิน

ล้นพ้นตัว และต้องถูกเจ้าหนี�ย้ดทรัพย์สิน ฯลฯ

สมาชิกคณะราษฎร ซ้�งแม้ส่วนมากไม่ได้เรียนวิชาเศรษฐกิจ แต่ก็มีความรู้ส้กเห็นใจราษฎรส่วนมาก 

จ้งได้ร่วมกันย้ดอำานาจรัฐเพ่�อเปลี�ยนระบบสมบูรณาฯ เป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 

ซ้�งเป็นวิถีทางที�จะดำาเนินเศรษฐกิจประชาธิปไตยที�สามารถแก้ไขึ้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
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(3) วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที�เกิดข้ึ้�นก่อน 2475 นั�นกระทบถ้งการการเงิน การคลังขึ้องไทย ค่อ  

งบประมาณรายได้ไม่พอแก่รายจ่าย ซ้�งคุณอาจพิจารณาจากสถิติงบประมาณแผ่นดิน

รัฐบาลก่อน 2475 ใช้วิธีแก้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโดยตัดงบประมาณรายจ่ายและการปลดข้ึ้าราชการ

ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนมาก ส่วนข้ึ้าราชการที�ไม่ถูกปลดนั�นก็ต้องถูกงดการเพิ�มเงินเด่อนข้ึ้�นประจำาปี  

อันทำาให้ข้ึ้าราชการชั�นผู้น้อยซ้�งเป็นจำานวนส่วนข้ึ้างมากนั�นได้รับความเด่อดร้อน

เม่�อได้มีการอภิวัฒน์หร่อเปลี�ยนการปกครอง 2475 แล้ว รัฐบาลขึ้องคณะราษฎรได้แก้วิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจเป็นขัึ้�น ๆ  ไป โดยใช้วิธีประหยัดรายจ่ายมิให้กระทบถ้งข้ึ้าราชการชั�นผู้น้อยและไม่เพิ�มภาษีอากร 

ดังต่อไปนี�

(ก) ขึ้อพระราชทานพระมหากษัตริย์ลดเงินงบส่วนพระมหากษัตริย์จากที�ทรงได้รับอยู่ปีละ 6 ล้านบาท 

(เงินสมัยนั�น) หร่อประมาณร้อยละ 7 ขึ้องงบประมาณแผ่นดินให้คงเหล่อเพียง 3 ล้านบาทหร่อ ประมาณ 

3.5 ขึ้องงบประมาณแผ่นดิน

(ขึ้) ปรับปรุงระบบทหาร โดยยุบระบบกองพลเปลี�ยนเป็นระบบทหารท้องที�อย่างสวิตเซอร์แลนด์ 

จำาแนกออกเป็นมณฑิลทหารและจังหวัดทหาร ในยามปกตินายทหารมียศสูงสุดเพียงนายพันเอก ฉะนั�น จ้งได้ 

ปลดนายทหารชั�นนายพลออกจากประจำาการ ยกเว้นนายพลหน้�งคนที�เป็นสมุทราชองคารักษ์ขึ้องพระมหา-

กษัตริย์ และยกเว้นนายพลเร่อ 2 คนที�เป็นความจำาเป็นชั�วคราว (ต่อไปโอนไปทำางานพลเร่อน)

คำาถามท่ี 2 มีว่า ภายหลังการเปลี�ยนแปลงการปกครองแล้ว คณะราษฎรให้ความสนใจในเร่�องการรักษา

เสถียรภาพเงินตรามากน้อยอย่างไร กรุณาอธิบายในส่วนที� ฯพณฯ เข้ึ้าไปมีบทบาททั�งทางตรงและทางอ้อม

อย่างไร

ตอบ

คำาถามข้ึ้อนี�ชัดอยู่แล้ว ผมขึ้อตอบได้ทันทีว่า เร่�องที�คุณผู้ถามต้องการจะทราบนั�น คุณไสว สุทธิพิทักษ์ 

ธรรมศาสตร์บัณฑิิต, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต, เนติบัณฑิิตไทย, ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิิตย์ ได้รวบรวมหลักฐานเอกสารแท้จริงขึ้องรัฐบาลที�เกี�ยวกับเร่�องนั�นลงพิมพ์ในหนังส่อช่�อ ดร.ปรีดี  

พนิมยงค์ำ กับการปฏิิวััติุ พิมพ์ครั�งที� 1 เม่�อ พ.ศ. 2494-2495 และผมได้ทราบว่า คุณไสวฯ ได้พิมพ์ครั�งที� 2  

อีก เม่�อประมาณ 3-4 ปีมานี� ฉะนั�น เพ่�อทุ่นเวลาในการตอบ ผมจ้งขึ้อให้คุณผู้ถามโปรดติดต่อกับคุณไสวฯ

อน้�ง นอกจากหนังส่อขึ้องคุณไสวฯ แล้ว ผมได้กล่าวถ้งการรักษาเสถียรภาพขึ้องเงินบาทโดย 

คณะราษฎรไว้ใน หนังส่อช่�อ ปรีดี พนิมยงค์ำ แนิะวิัธีพิจุารณาทางรอดของสังคำมไทย ซ้�งผมได้เขีึ้ยนให้แก่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่�อ พ.ศ. 2518 ผมจ้งขึ้อมอบให้คุณผู้ถาม 1 เล่ม

คำาถามท่ี 3 มีว่า ในยุครัฐบาลสมัยคณะราษฎรข้ึ้�นมาบริหารประเทศ มีนโยบายแก้ปัญหาเร่�องอิทธิพล 

ทางเศรษฐกิจขึ้องชาวตะวันตก และเพ่�อแก้ไขึ้อิทธิพลขึ้องชาวตะวันตกที�มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ระบบการคลัง 

และการธนาคารในเวลานั�น มีบทบาทโดยตรงต่อแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนขึ้องคนไทยในภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมหร่อไม่อย่างไร ฯพณฯ กรุณาเล่าในรายละเอียดในสมัยที� ฯพณฯ เข้ึ้าไปมีบทบาทโดยตรงและ

ในส่วนที�เป็นนโยบายหลักขึ้องคณะผู้ก่อการทั�งปัญหาและและมาตรการที�รัฐบาลใช้
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ตอบ

ขึ้อให้คุณผู้ถามศ้กษาสภาพขึ้องสยามหร่อประเทศไทยที�ตกอยู่ภายใต้สนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับ

หลายประเทศแห่งระบบทุนนนิยม ซ้�งมีสิทธิพิเศษที�เรียกเป็น “Extraterritoriality” แปลเป็นภาษาไทยว่า 

“สภาพนอกอาณาเขึ้ต” ซ้�งประเทศซ้�งมีสิทธิพิเศษดังกล่าวนั�นมีอิทธิพลชำาระคดีที�คนสัญชาติหร่อคนอยู่ใน

บังคับขึ้องชาติขึ้องตน ต้องหาว่าเป็นจำาเลย และมีสิทธิพิเศษในทางเศรษฐกิจหลายประการ รวมทั�งสยาม

หร่อประเทศไทยถูกจำากัดให้เรียกเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ 3 แห่งราคาสินค้า แล้วต่อมาเม่�อภายหลัง

สงครามโลกครั�งที� 1 ได้มีสิทธิเพิ�มข้ึ้�น ไม่เกินร้อยละ 10 อีกทั�งสยามหร่อประเทศไทยจำาต้องให้หลายประเทศ 

ทุนนิยมได้สัมปทานเหม่องแร่ ป่าไม้ และวิสาหกิจหลายอย่าง ฉะนั�น ปัญหาใหญ่ขึ้องคณะราษฎรที�มีต่อ 

ชาวตะวันตก ก็ค่อ ต้องแก้สนธิสัญญาไม่เสมอภาคให้ชาติไทยได้มีเอกราชสมบูรณ์ทั�งในทางเศรษฐกิจ,  

ทางศาล ซ้�งคณะราษฎรได้ทำาสำาเร็จตั�งแต่ พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา และได้เริ�มเวนค่นวิสาหกิจขึ้องต่างประเทศ

มาเป็นขึ้องรัฐบาลไทย เช่น โรงงานยาสูบ สัมปทานเหม่องแร่และป่าไม้ ก็ต้องรออายุสัมปทานให้หมดไป 

เสียก่อนแล้วจ้งเวนค่นเป็นขึ้องรัฐบาลสยามหร่อขึ้องไทย

นอกจากที�ผมได้กล่าวข้ึ้างต้นแล้ว ผมขึ้อเสนอให้คุณผู้ถามศ้กษาหลัก 6 ประการขึ้องคณะราษฎร  

ได้มีการเผยแพร่ให้ราษฎร รวมทั�งนักเรียนทั�วไปทราบ ตั�งแต่ 24 มิถุนายน 2475 จนกระทั�งรัฐประหาร  

8 พฤศจิกายน 2490

เร่�องนี�ก็มีผู้ได้พิมพ์ไว้ในหนังส่อหลายเล่ม ซ้�งมีทั�งผู้พิมพ์ที�เป็นกลางและผู้เขีึ้ยนผู้พิมพ์ที�เป็นปรปักษ์

กับคณะราษฎร ที�ใส่ร้ายต่อคณะราษฎรตลอดมา ผมขึ้อมอบบทความที�ผมได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารและ

หนังส่อพิมพ์ และแก่ที�ส่งผู้แทนสหภาพเพ่�อสิทธิเสรีภาพขึ้องประชาชน เพ่�อคุณผู้ถามและสำานักงานธนาคาร

แห่งประเทศไทยจะได้รับไว้พิจารณา

คำาถามท่ี 4 มีว่า ขึ้ณะที�คนส่วนใหญ่ขึ้องประเทศยากจน มีการพิจารณาถ้งปัญหาโครงสร้างการกระจาย 

รายได้และทรัพย์สินขึ้องสังคมไทยในขึ้ณะนั�น ค่อ ระหว่างพ.ศ. 2475-2490 อย่างไร กรุณาเล่าต้นเหตุขึ้อง

ปัญหาและข้ึ้อคิดเห็นข้ึ้อเสนอขึ้องบุคคลร่วมสมัยเวลานั�น

ตอบ

ผมได้เสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ ซ้�งมีผู้พิมพ์จำาหน่ายแพร่หลายและพิมพ์หลายครั�งแล้วทั�งใน

ประเทศไทย และในต่างประเทศ ผมจ้งขึ้อมอบหนังส่อช่�อ ท่านิปรีดี รัฐบุรุษอาวุัโส ผู้้�วัางแผู้นิเศรษฐกิจุไทย

คำนิแรก โดยศาสตราจารย์เด่อน บุนนาค ให้แก่คุณผู้ถาม รับไปประกอบการพิจารณา 1 เล่ม ซ้�งท่านจะเห็น

ได้ว่า ผมมีความเห็นอย่างไรที�จะช่วยคนส่วนใหญ่ขึ้องประเทศที�ยากจน และภายในคณะราษฎรมีการแตกแยก 

เพราะเร่�องนี�อย่างไรบ้าง และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ มีความเห็นอย่างใดกับเร่�องนี�บ้าง และผมต้อง 

ถูกเนรเทศจากประเทศไทย เพราะเร่�องดังกล่าวนั�น มาอาศัยอยู่ ณ ประเทศฝ่รั�งเศสชั�วคราวอย่างไรบ้าง

นอกจากหนังส่อที�พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว ก็ยังมีหนังส่อขึ้องอาจารย์ Pierre Fistié แห่งสำานัก 

การศ้กษาปฏิบัติชั�นสูงขึ้องฝ่รั�งเศสที�ได้เขีึ้ยนเร่�องเกี�ยวกับเค้าโครงการเศรษฐกิจและความขัึ้ดแย้งในหนังส่อช่�อ  

Sous-Développement et Utopie au Siam, le programme de réformes présenté en 1933 par 

Pridi Phanomyong หนังส่อเล่มนั�นมีข้ึ้อบกพร้องบ้าง แต่อาจารย์ Fistié ก็แสดงความเห็นขึ้องท่านด้วย 

ใจเป็นธรรม ที�ต่างกับอาจารย์อเมริกันบางคนที�ตั�งทรรศนะว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์ และเขีึ้ยนเร่�องบิดเบ่อน

ความจริงหลายประการ
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คำาถามข้อ 5 มีว่า ในสมัยนั�น (พ.ศ. 2475-2490) ระบบการคลังและการธนาคารมีบทบาทในแง่ที�ทำาให้

ผลประโยชน์ที�เกี�ยวกับการพัฒนาในประเทศกระจายไปยังบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสมและยุติธรรมหร่อไม่ 

อย่างไร กรุณาเล่าถ้งปัญหาและอุปสรรค

ตอบ

ผมขึ้อให้หนังส่อขึ้องผมช่�อ คำวัามเป็นิอนิิจุจัุงของสังคำม ที�ได้พิมพ์แล้วเป็นครั�งที� 4 ใน พ.ศ. 2513 

และพิมพ์ในหนังส่อ อนุิสรณ์นิายปาล พนิมยงค์ำ ซ้�งจะเสร็จในไม่ช้านี� คุณผู้ถามก็จะพบคำาตอบขึ้องผมหลาย

ประการที�มีอยู่ในหนังส่อนั�น

คำาถามข้อ 6 มีว่า ฯพณฯ กรุณาเล่าที�มาขึ้องความคิดขึ้อง ฯพณฯ และเล่าในส่วนที� ฯพณฯ เข้ึ้าไปมีบทบาท

ร่วมด้วยในเร่�องต่อไปนี�

ก. ธนาคารกลาง

ขึ้. บริษัทต่างจังหวัด

ค. ธนาคารแห่งเอเชีย

ง. เร่�องฝิ่�นและกรณีฝิ่�นหลวงนฤเบศร์

จ. Nationalize ทางเศรษฐกิจ กิจการใดบ้าง ทำาไม

ตอบ

(1) ธนาคารกลาง ผมมีบทบาทในการต่อสู้อิทธิพลอังกฤษ อเมริกัน กับลูกสมุนในประเทศไทยที� 

ไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีธนาคารชาติหร่อธนาคารกลางขึ้องไทยเองอย่างไรนั�น ขึ้อให้คุณผู้ถามโปรดศ้กษา

เอกสารหลักฐานทางราชการตั�งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา และรวบรวมพิมพ์ข้ึ้�นเป็นเล่มให้ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง ก็จะเป็นประโยชน์แก่สัจจะทางประวัติศาสตร์มาก ผู้ช่วยเหล่อในการนั�น คุณอาจอาศัยหนังส่อ

ขึ้องคุณไสว สุทธิพิทักษ์ เล่มที�อ้าง และศ้กษาจากแฟิ้มหนังส่อขึ้องที�ปร้กษาการคลังที�เขีึ้ยนคัดค้านในการที�

สยามหร่อประเทศไทยจะมีธนาคารชาติหร่อธนาคารกลาง

(2) บริษัทต่างจังหวัด ได้ริเริ�มให้มีข้ึ้�นเม่�อผมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการคลัง ภายหลังที�ได้แก้สนธิสัญญา

ไม่เสมอภาคกับหลายประเทศทุนนิยมเสร็จแล้ว จ้งเห็นควรที�รัฐบาลไทยโดยความร่วมม่อกับคนไทยใน 

ท้องถิ�น ได้จัดตั�งบริษัทข้ึ้�นในจังหวัดต่าง ๆ  เพ่�อดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเริ�มต้นจากการซ่�อสินค้าที�

ผลิตได้ในท้องที� และการจำาหน่ายสินค้าซ้�งรัฐบาล เป็นผู้ผลิตหร่อที�รัฐบาลให้ผูกขึ้าด ฯลฯ รายการละเอียด

คงมีอยู่ที�กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และกรมมหาดไทย ซ้�งต่อมาเปลี�ยนช่�อเป็นกรมปกครองขึ้อง

กระทรวงมหาดไทย

(3) ธนาคารแห่งเอเชีย ประวัติเดิมมีอยู่ว่าผู้จัดการธนาคารจีนโพ้นทะเล (ตั�งอยู่ที�บริเวณสามแยก) 

ถูกจับกุมในข้ึ้อหาทำาการเรี�ยไรเงินจากชาวจีนเพ่�อส่งไปช่วยจีนคณะชาติ (ก๊กมิ�นตั�ง) กรมตำารวจจ้งมีคำาสั�งให้

เนรเทศผู้จัดการธนาคารจีนคนนั�น ฝ่่ายสำานักงานใหญ่ขึ้องธนาคารจีนซ้�งตั�งอยู่ ณ สิงคโปร์ ได้สั�งเลิกสาขึ้า 

ขึ้องตนที�กรุงเทพฯ ผมจ้งเห็นว่า ขึ้ณะนั�นมีธนาคารไทยเพ่�อคนไทยเพียงแห่งเดียว ค่อ “สยามกัมมาจล” ซ้�ง

ต่อมาเปลี�ยนช่�อเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์” นอกจากนั�นมีธนาคารเล็ก ๆ  ขึ้องลูกจีนตั�งอยู่ในสำาเพ็ง ผมจ้งเห็น

เป็นโอกาสเหมาะที�มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่องจะได้รับโอนกิจการขึ้องสาขึ้าธนาคารจีนที�เลิก
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ไปนั�น มาตั�งเป็นธนาคารไทยใดยตั�งเป็นทุนประมาณ 4-5 แสนบาท (ขึ้อให้คุณสอบตัวเลขึ้แน่นอน) ในการนั�น 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเม่องมีเงินสำารองขึ้องมหาวิทยาลัยอยู่ ผมจ้งได้ปร้กษาคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยตกลงให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถ่อหุ้นส่วนข้ึ้างมากขึ้องธนาคารที�จะตั�งข้ึ้�นใหม่ โดยให้ช่�อว่า “ธนาคาร

แห่งเอเชีย” ส่วนผมหร่อภรรยาหร่อบุตรไม่ได้มีหุ้นในธนาคารนั�นเลย

(4) เร่�องฝิ่�นและกรณีฝิ่�นหลวงนฤเบศร์ ผมไม่ทราบว่า มีบางคนที�ตั�งตนเป็นปฏิปักษ์กับผม ซ้�งคนนั�น ๆ   

เคยทำางาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เคยได้กล่าวใส่ร้ายผมว่า ผมมีบทบาทร่วมด้วยกับเร่�องฝิ่�นและเร่�อง

ฝิ่�นหลวงนฤเบศร์ ผมจ้งขึ้อขึ้อบใจคุณผู้ถามที�ถามเร่�องนี� เพ่�อผมชี�แจงความจริงดังต่อไปนี�

(ก) เร่�องฝิ่�นโดยทั�วไปนั�น ขึ้อให้คุณผู้ถามศ้กษาหลักฐานเอกสารขึ้องรัฐบาลเกี�ยวกับเร่�องนี�ก็จะทราบว่า 

ตั�งแต่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นต้นมานั�น รัฐบาลได้ซ่�อฝิ่�นดิบจากอินเดียขึ้องอังกฤษปีละจำานวนมาก ๆ  

เอามาต้มหร่อเคี�ยวใส่หลอดดีบุกหร่อตะกั�ว แล้วให้มีการประมูลให้พ่อค้ารับไปขึ้ายตามโรงสูบฝิ่�น

นอกจากรัฐบาลสยามหร่อไทยต้องซ่�อฝิ่�นโดยตรงจากอินเดียแล้ว อังกฤษยังไม่ควบคุมรัฐฉาน (ปัจจุบันนี� 

อยู่ในเขึ้ตสามเหลี�ยมทองคำา) ปลูกฝิ่�นและมีผู้นำาเอาฝิ่�นจากรัฐฉานเขึ้้ามาจำาหน่ายในประเทศไทย ผมมิได้ 

มีบทบาทในการซ่�อฝิ่�นจากอินเดียหร่อค้าฝิ่�นจากรัฐฉาน

เม่�อ พ.ศ. 2478 ระหว่างที�ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั�น กรมสรรพสามิต (สังกัด

กระทรวงการคลัง) ได้ใช้นายทหารเร่อที�ขึ้อโอนมาเป็นนายตรวจสรรพสามิตข้ึ้�นไปดักจับผู้นำาฝิ่�นเถ่�อนจาก 

รัฐฉานเข้ึ้ามาจากเชียงราย แล้วนำามาข้ึ้�นรถไฟิที�ลำาปางเพ่�อขึ้นไปกรุงเทพฯ แล้วมีพ่อค้าจีนคนหน้�งกับคนไทย

อีกคนหน้�งได้โทรเลขึ้แจ้งความกรมตำารวจให้จับนายตรวจสรรพสามิตที�นำาฝิ่�นขึ้องกลางที�จับได้ เม่�อรถไฟิถ้ง

สถานีบางซ่�อ ตำารวจจ้งได้ย้ดฝิ่�นขึ้องกลางไว้ ครั�นไต่สวนแล้ว ปรากฏว่าเป็นฝิ่�นที�นายตรวจสรรพสามิตจับมาได้  

ตำารวจจ้งมอบให้กรมสรรพสามิตรับไป พ่อค้าจีนจ้งย่�นฟ้ิองผม ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยต่อศาลแพ่งขึ้อเรียก

ค่าสินบนนำาจับต่อศาลแพ่ง แต่ศาลแพ่งได้สั�งไม่รับฟ้ิอง

(ขึ้) กรณีฝิ่�นหลวงนฤเบศร์ ผมขึ้อให้คุณผู้ถามพิจารณาเอกสารหลักฐานทางราชการ 3 ประการต่าง ๆ   

ดังต่อไปนี�

ประการที� 1 รัฐบาลต้องซ่�อฝิ่�นดิบจากต่างประเทศเพ่�อมาต้มหร่อเคี�ยวบรรจุหลอด แล้วให้ผู้ประมูล 

รับไปขึ้ายตามโรงยาสูบฝิ่�นนั�น ยังดำาเนินต่อมาอีกหลายปีจนถ้งสมัยจอมพล สฤษดิ� ธนะรัชต์ เป็นนายก 

ร.ม.ต. จ้งได้เลิกวิธีการนั�น

ประการที� 2 ผมได้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่�อวันที� 22 สิงหาคม 2489 โดยมีรัฐบาลใหม่ 

ข้ึ้�นแทนที�แล้ว ผมได้รับเชิญจากหลายประเทศสัมพันธมิตรให้ไปเย่อนประเทศนั�น ๆ

ภายหลังที�ผมพ้นจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกทั�งผมมิได้อยู่ที�กรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเด่อนนั�น 

หลวงนฤเบศร์จ้งเสนอรัฐบาลไทยให้ซ่�อฝิ่�นจากรัฐบาลอิหร่าน (เปอร์เซีย) ตามราคาที�ถูกกว่าฝิ่�นขึ้องรัฐบาล

อินเดีย รัฐบาลที�ตั�งข้ึ้�นต่อจากผมนั�นจ้งได้พิจารณารับซ่�อฝิ่�นดิบที�หลวงนฤเบศร์เสนอ ผมจ้งมิได้มีบทบาท 

อย่างใดเลยเกี�ยวกับการที�รัฐบาลรับซ่�อฝิ่�นขึ้องอิหร่านจากหลวงนฤเบศร์

ประการที� 3 หลวงนฤเบศร์ได้นำาฝิ่�นอิหร่านบรรทุกเร่อสินค้ามาถ้งท่ากรุงเทพฯ ภายหลังรัฐประหาร  

8 พ.ย. 2490 รัฐบาลขึ้องคณะรัฐประหารจ้งย้ดฝิ่�นรายนั�นไว้ หลวงนฤเบศร์จ้งย่�นฟ้ิองกระทรวงการคลัง
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ต่อศาลแพ่งเพ่�อขึ้อให้ศาลบังคับให้กระทรวงการคลังปฏิบัติตามสัญญาที�ได้ลงนามระหว่างกันได้ ศาลแพ่งจ้ง

พิพากษาให้กระทรวงการคลังปฏิบัติตามสัญญาที�ได้ทำาไว้กับหลวงนฤเบศร์

ผมมิได้มีส่วนเกี�ยวข้ึ้องหร่อให้คำาปร้กษาแก่หลวงนฤเบศร์ในการฟ้ิองกระทรวงการคลังเลย อน้�ง ผู้ที� 

มีใจเป็นธรรมก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่า เม่�อเกิดรัฐประหารข้ึ้�นนั�น ผมต้องลี�ภัยรัฐประหารไปอยู่ต่างประเทศ และอยู่ใน 

ต่างประเทศมาจนถ้งปัจจุบันนี�

(5) Nationalize ทางเศรษฐกิจ กิจการใดบ้าง ทำาไม

นอกจากวิสาหกิจที� nationalize ไว้ตั�งแต่ครั�งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อาทิ รถไฟิ ช่างแสง ซ้�งรัฐบาล

คณะราษฎรได้ดำาเนินต่อมาแล้ว ผมยังน้กไม่ออกว่า คณะรัฐบาลคณะราษฎรได้ nationalize กิจการข้ึ้�นใหม่ 

อย่างใดบ้าง ขึ้อให้คุณผู้ถามโปรดชี�แจงด้วย

ส่วนกิจการไฟิฟ้ิาในกรุงเทพฯ และรถรางนั�น ก็เป็นเร่�องที�รัฐบาลครั�งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ให้

สัมปทานแก่บริษัทไฟิฟ้ิาสยาม ซ้�งกรมพระคลังข้ึ้างที�เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยนั�น โดยมีกำาหนดอายุสัมปทานไว้ 

รัฐบาลขึ้องคณะราษฎรมิได้ nationalize ก่อนที�สัมปทานจะหมดอายุ เพราะเคารพต่อสัญญาที�ได้ทำาไว้กับ

เอกชน แม้จะเป็นคนต่างด้าว อย่างเช่น สัมปทานป่าไม้กับสัมปทานเหม่องแร่
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พิธ่เปิดิหอจุดหมายเหตุุ 
มหาวิทิี่ยาลัยธรรมศาสตุร์

เม่�อวันอังคารที� 9 มีนาคม 2564 ในวาระ 105 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อ่�งภากรณ์ ได้มีการจัดพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคาร

อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย บุคลากร และประชาชนที�สนใจ ร่วมงานเป็นจำานวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำานวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

รายงาน ดังนี�
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เร่ยน ท่่านอธิการบด่ี ผ้้บริหารมหาวิท่ยาลััย แลัะแขกผ้้ม่เก่ยรติัท่่กท่่าน

หอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ได้ีก่อตัั�งขึ�นเม่�อปี็ 2534 เพ่ื่�อเป็็นสถานท่่�แลัะแหล่ัง 

จัดีเก็บเร่�องราว แลัะความท่รงจำาท่่�สำาคัญของมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์อันม่ค่ายิ�ง รวมถึงเป็็นแหล่ัง

ให้บริการข้อม้ลั เพ่ื่�อการศึึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพื่ร่อด่ีตัแลัะความเป็็นมาท่่�เก่�ยวข้องกับป็ระวัติั

แลัะพัื่ฒนาการของมหาวิท่ยาลััย ตัลัอดีจนสังคมภายนอกท่่�ม่ความเก่�ยวข้องกับมหาวิท่ยาลััย

ธรรมศึาสตัร์ในด้ีานต่ัาง ๆ  เพ่ื่�อเป็็นสถานท่่�สำาหรับค้นคว้าข้อม้ลัสำาหรับนักศึึกษา นักวิจัย แลัะ

ป็ระชาชนทั่�วไป็ 

ตัลัอดีระยะเวลัาเก่อบ 30 ปี็ หอจดีหมายเหต่ั ได้ีท่ำาหน้าท่่�ตัามพัื่นธกิจท่่�ได้ีรับมอบหมาย กระทั่�ง

ปี็ 2560 หอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ ได้ีเข้ามาเป็็นหนึ�งในหน่วยงานของหอสม่ดี

แห่งมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ ซึ็�งจากการดีำาเนินงานร่วมกัน ท่ำาให้สามารถพัื่ฒนานวัตักรรมการ

บริหารจัดีการเอกสารจดีหมายเหต่ัให้ทั่นสมัยสอดีรับกับสถานการณ์์โลักปั็จจ่บัน โดียม่่งเน้นการ 

จัดีเก็บเอกสารให้อย่้ในร้ป็แบบดิีจิทั่ลัไฟัล์ั การพัื่ฒนาระบบการจัดีเก็บ/ส่บค้นตัามมาตัรฐานสากลั 

แลัะสามารถเข้าถึงเอกสารบางส่วนผ่านระบบเคร่อข่ายอินเท่อร์เน็ตั 

ขณ์ะเด่ียวกัน หอจดีหมายเหต่ัฯ ยังได้ีรับการจัดีสรรพ่ื่�นท่่�ภายในอาคารอ่ท่ยานการเร่ยนร้้ป๋็วย 100 ปี็  

เพ่ื่�อจัดีตัั�งเป็็นสำานักงานแลัะสถานท่่�ให้บริการ โดียม่การออกแบบ ตักแต่ัง แลัะสร้างบรรยากาศึ 

ให้เอ่�อต่ัอการเร่ยนร้้ 

ซึ็�งหนึ�งในพ่ื่�นท่่�ท่่�น่าสนใจภายในหอจดีหมายเหต่ั ค่อ นิท่รรศึการ “ช่วิตั ความคิดี ผลังาน” ของ

ท่่านอาจารย์ป๋็วยฯ ท่่�ได้ีจัดีท่ำาออกมาในสองร้ป็แบบ ค่อ นิท่รรศึการถาวร แลัะนิท่รรศึการเสม่อน 

เพ่ื่�อระลึักถึงค่ณ์งามความด่ีของท่่าน ซึ็�งเป็็นผ้้ริเริ�มแลัะบ่กเบิกการขยายมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์

มายังศ้ึนย์รังสิตัแห่งน่� แลัะเพ่ื่�อให้ผ้้สนใจสามารถศึึกษาเร่ยนร้้ได้ีตัามอัธยาศัึย

กระผมในนามของหอสม่ดีแห่งมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ร้้สึกเป็็นเก่ยรติัอย่างยิ�งท่่�ท่่านอธิการบด่ี  

ได้ีให้เก่ยรตัิมาเป็็นป็ระธานในพื่ิธ่เปิ็ดีหอจดีหมายเหต่ัมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ในวันน่� หอสม่ดีฯ 

หวังเป็็นอย่างยิ�งว่าหอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ จะเป็็นแหล่ังศึึกษาเร่ยนร้้ให้กับ 

ผ้้ศึึกษาค้นคว้า ผ้้วิจัย ตัามวัตัถ่ป็ระสงค์ของหน่วยงานอย่างม่ป็ระสิท่ธิภาพื่ต่ัอไป็

                                                 ขอบค่ณ์ครับ    
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จากนั�น รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูิรชาติ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ความว่า

เร่ยน ผ้้บริหารมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ บ่คลัากรหอสม่ดีฯ แลัะแขกผ้้ม่เก่ยรติัท่่กท่่าน

ดิีฉัันร้้สึกยินด่ีแลัะเป็็นเก่ยรติัอย่างยิ�งท่่�ได้ีมาเป็็นป็ระธานในพิื่ธ่เปิ็ดีหอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััย

ธรรมศึาสตัร์ ในวันน่�

หอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ เป็็นหน่วยงานท่่�ม่บท่บาท่สำาคัญด้ีานการสงวนรักษา

ท่รัพื่ยากรสารสนเท่ศึท่างป็ระวัติัศึาสตัร์แลัะความเป็็นมาของมหาวิท่ยาลััย ดัีงนั�น การบริหาร

จัดีการเอกสารจดีหมายเหต่ัฯ ให้สอดีรับกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังของสถานการณ์์โลัก เพ่ื่�อการเข้าถึงแลัะ 

เร่ยนร้้อด่ีตั จึงนับเป็็นภารกิจท่่�พึื่งกระท่ำา ซึ็�งจะช่วยยกระดัีบบริการแลัะอำานวยความสะดีวกให้ 

ผ้้ศึึกษาค้นคว้า ผ้้วิจัย 

ทั่�งน่� หอจดีหมายเหต่ั มหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ จะม่รากฐานท่่�ยั�งย่นส่บไป็ ส่วนหนึ�งต้ัองได้ีรับ 

ความร่วมม่อจากหน่วยงานภายในมหาวิท่ยาลััย โดียการจัดีเก็บเอกสารแลัะส่งมอบให้หอ

จดีหมายเหต่ัป็ระเมินค่ณ์ค่า เพ่ื่�อจัดีเก็บในระบบของเอกสารจดีหมายเหต่ัต่ัอไป็

ขณ์ะน่�ถึงเวลัาอันสมควรแล้ัว ดิีฉัันขอเปิ็ดีหอจดีหมายเหต่ัมหาวิท่ยาลััยธรรมศึาสตัร์ ณ์ บัดีน่� 

       



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่� 25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 113

เม่�อทำาพิธีเปิดเสร็จแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อดีตรองอธิการบดี 

ฝ่่ายความยั�งย่นและบริหารศูนย์รังสิต ว่าที�ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี พร้อมด้วย 

นายกษิดิศ อนันทนาธร อดีตผู้จัดการโครงการ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อ้�งภากรณ์ ผู้จัดทำาข้ึ้อมูล 

ในนิทรรศการ “สามัญชนคนช่�อป๋วย: ชีวิต ความคิด และผลงาน” ได้นำาผู้ที�มาร่วมงานชมนิทรรศการถาวร

เร่�องราวขึ้องอาจารย์ป๋วย อ้�งภากรณ์ บริเวณโถงขึ้องหอจดหมายเหตุฯ

ทั�งนี� ผู้ที�สนใจเยี�ยมชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถเข้ึ้าชมได้ในวันและเวลาราชการ ณ หอจดหมายเหตุ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั�น 2 อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

หร่อชมนิทรรศการเสม่อน ได้ทาง https://bit.ly/2IdhuJe

https://bit.ly/2IdhuJe?fbclid=IwAR2Qe6zCWGyvxz6_RaH8hVA8TNsS9icfXAtPtsSGjVXlgw86HJ5epbI1DxU
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http://apieceoffun.com/ 
Files/Thammasat/ 
360Thammasat_wip7/

http://apieceoffun.com/Files/Thammasat/360Thammasat_wip7/
http://apieceoffun.com/Files/Thammasat/360Thammasat_wip7/
http://apieceoffun.com/Files/Thammasat/360Thammasat_wip7/
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การจััดเรยีงเอกสารส่วนบุุคคล
ของหอจัดหมายเหตุุ  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตุร์
ฐานิิตา บุุญนิำา

“เอกัสารจดหมายเหตุ” ท่�ห้อจดีห้มาย์เห้ตุ มห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ รวบรวม

และจัดีเก็บ นอกจากเอกสารมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ ซึึ่�งส่วนให้ญ่ได้ีรับมาจาก

ศูนย์์เก็บเอกสาร กองบริห้ารศูนย์์ท่าพิระจันทร์ (กองกลาง) และห้น่วย์งานต่าง ๆ  

ภาย์ในมห้าวิทย์าลัย์แล้ว ยั์งม่เอกสารส่วนบุคคลท่�ม่ความสำาคัญและช่วย์เติมเต็มให้้

ป็ระวัติศาสตร์ม่ความสมบูรณ์มากขึ�น 

เอกัสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลั/หร่อเอกัสารจดหมายเหตุเฉพัาะเร่�อง (Personal papers or 

special archives  collection) ค่อกลุ่มเอกสารท่�บุคคลใดีบุคคลห้นึ�งได้ีจัดีทำาขึ�น รับไว้และ/ห้ร่อสะสม

เป็็นส่วนตัว อาจม่ข้อมูลเก่�ย์วกับส่วนบุคคล ตระกูล ห้ร่อองค์กรท่�ม่คุณค่าต่อบุคคลนั�น เช่น จดีห้มาย์

ส่วนตัว  สมุดีบันทึก เอกสารผูลงานทางวิชาการ อัลบั�มภาพิถ่ึาย์  ของท่�ระลึกท่�สะสม ฯลฯ และห้น่วย์

งานจดีห้มาย์เห้ตุ ได้ีพิิจารณาแล้วเห็้นว่าม่คุณค่าควรเก็บเป็็นเอกสารจดีห้มาย์เห้ตุส่วนบุคคลห้ร่อเอกสาร

จดีห้มาย์เห้ตุเฉพิาะเร่�อง (ย์วิณฐากรณ์, 2561)1

ลัักษณะของเอกสารส่วนบุุคคลั

1. เอกสารท่�ได้ีรับมอบจากบุคคลสำาคัญท่�ม่คุณป็ระโย์ชน์ต่อป็ระเทศชาติ และเป็็นผูู้ท่�ม่ผูลงานป็ระจักษ์ิ 

แจ่มชัดี

2. ต้องเป็็นเอกสารท่�ได้ีรับมอบมาจากบุคคลนั�น ห้ร่อจากทาย์าทเจ้าของเอกสาร

3. ต้องเป็็นเอกสารท่�ได้ีมาจากบ้านเจ้าของเอกสาร 

4. เอกสารท่�ได้ีมาจากบ้านเจ้าของเอกสารอาจจะม่เอกสารทางราชการท่�เป็็นภารกิจเจ้าของเอกสาร

ป็ะป็นอยู่์ เช่น เอกสารการป็ฏิิบัติงาน เอกสารเห้ล่าน่�อยู่์รวมเป็็นเอกสารส่วนบุคคลด้ีวย์2

1  ดรณ์์ แก้้วนัิย และคณ์ะ, “เอก้สารส่วนิบุุคคลในิหอจดหมายเหตุ : ก้รณี์ศึึก้ษาก้ารจัดก้ารเอก้สารจดหมายเหตุ 
ศึาสตราจารย์นิายแพทย์เสม พร ้�งพวงแก้้ว ในิหอจดหมายเหตุสาธารณ์สุขแห่งชาติ”, วารสารมานุิษยวท้ยา, ปีีที� 
3 ฉบัุบุที�1 (มก้ราคม –มิถุุนิายนิ 2563) :167.

2 ลัดดา ชูชาติ, นัิก้จดหมายเหตุชำานิาญก้าร, สัมภาษณ์์ (11 มิถุุนิายนิ 2562).
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กั�รจัำดเรยีงเอกัส�รส่วนบุุคำคำล

การจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคลของหอจดหมายเหตุฯ จัดเรียงเอกสารตามโครงสร้างของเอกสารที� 

จัดทำาข่�นตามภารกิจงานของเจ้าของเอกสาร ที�สามารถสะท้อนให้เห็นถ่งประวัติศาสตร์ การดำาเนินงาน และ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาที�บุคคลผู้นั�นได้ปฏิบัติงานอยู่ 

เม่�อหอจดหมายเหตุฯ ได้รับเอกสารส่วนบุคคลมาจากเจ้าของเอกสาร หร่อทายาท หอจดหมายเหตุฯ  

ได้จัดเรียงเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISAD (G) มีการกำาหนดช่วงชั�นข้อมูลสำาหรับอธิบายเอกสาร จาก

ข้อมูลทั�วไปจนถ่งข้อมูลเฉพาะ โดยการสร้างเน่�อหาเพ่�ออธิบายเอกสารจะเริ�มจากชุดเอกสารที�เป็นกลุ่มใหญ่

ที�สุด ค่อ ระดับ Collection (กลุ่มเอกสาร) ช่วงชั�นลำาดับรองลงไป ค่อ ระดับ Series (ชุดเอกสาร), File (แฟ้ัม),  

และ Item (ชิ�นงาน) ซ่�งเอกสารบางกลุ่มสามารถเพิ�มช่วงชั�นเอกสารได้มากกว่าที�กำาหนดไว้เบ่�องต้น โดยอาจ

เพิ�มระดับ Sub-Collection(กลุ่มเอกสารย่อย), Sub-Series (ชุดเอกสารย่อย), หร่อ Sub-file (แฟ้ัมย่อย)  

ข่�นมาตามความเหมาะสม โดยต้องคำาน่งว่า การสร้างข้อมูลในแต่ละระดับนั�นเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ใช้งาน

หร่อไม่3

3 ธันิวดี สุขปีระเสรฐ้, “ก้ารจัดเรยีงและให้ข้อมูลจดหมายเหตุตามระบุบุ ISAD (G) คลังข้อมูลจดหมายเหตุ 
นัิก้มานุิษวท้ยา”, โครงก้ารฐานิข้อมูลจดหมายเหตุมานุิษยวท้ยาในิปีระเทศึไทย ก้ารจัดเรยีงและก้ารให้ข้อมูลตาม
ระบุบุ ISAD (G) : 54 - 56.



จุุลสารหอจุดหมายเหตุุธรรมศาสตุร์ ฉบัับัท่ี่�  25
มิถุุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565

120

หนังสือ

ตัวอย่างโครงสร้างการจัดเรยีงเอกสารส่วนบุคคลตามระบบ ISAD (G)

เอกสารส่วนบุคคล

Collection

ดร.ชาญวทิย์ เกษตรศิร ิ

การศึกษา
1

การทํางาน

งานบรหิาร
มธ.

โรงเรยีน
สวนกุหลาบ
วทิยาลัย

การสอน
และ

การวจิัย

2

ชีวประวตัิ
3

กิจกรรม
4

ผลงาน
5

สิ่งพิมพ์
6

เบ็ดเตล็ด
7

จดหมาย
8

รูปภาพ
9

ขยายการเรยีน
การสอนไป
ศูนย์รังสิต

สัมมนา
วชิาการ

มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์

อธิการบดี

คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์

วทิยาลัย
ออกซิ-
เดนทอล

มหาวทิยาลัย
คอร์แนล

บทความ

บทสัมภาษณ์

สุนทรพจน์/
ปาฐกถา

จดหมาย
โต้ตอบหนังสือ

วารสาร

บทความ

ครอบครัว

เพื่อน

ท่องเที่ยว

บัตรอวยพร

นามบัตร

บันทึกส่วนตัว
การประชุม

คณะกรรมการ
...

บิดา

มารดา

เครอืญาติ

บทความ
คิดถึงคุณแม่

หนังสือเปลี่ยน
นามสกุล

ปี 2534

การประชุม
คณะกรรมการ…
ครั้งที่ 1 /2534

Sub-Collection Series Sub-Series File Sub-File Sub-Sub-File Item
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จากตัวอย่์างโครงสร้างการจัดีเร่ย์งเอกสารส่วนบุคคลข้างต้น ม่การกำาห้นดีช่วงชั�นข้อมูลสำาห้รับอธิบาย์

เอกสารตามระบบ ISAD (G) และกำาห้นดีรหั้สเอกสาร ดัีงน่� 

1. Fonds ห้ร่อ Collection ค่อ กลุ่มเอกสารส่วนบุคคล กำาห้นดีรหั้ส เป็็น สบ.

2. Sub-Fonds ห้ร่อ Sub-Collection ค่อ กลุ่มเอกสารย่์อย์ ใช้ช่�อเจ้าของเอกสารเป็็นตัวจำาแนก และ

กำาห้นดีรหั้สเอกสารเป็็นตัวเลข เช่น สบ.2 เป็็นเอกสารส่วนบุคคล ดีร.ชาญวิทย์์ เกษิตรศิริ เป็็นต้น

3.  Series ค่อ การกำาห้นดีห้ัวเร่�องของเอกสาร การกำาห้นดีนั�นต้องชัดีเจนและส่�อความห้มาย์ของ

เน่�อห้าในภาพิรวมของเอกสารทั�งชุดีเพ่ิ�อให้้ผูู้ค้นคว้าเข้าใจได้ีมากท่�สุดี  กำาห้นดีรห้ัสเป็็นตัวเลขสองตัว เช่น  

01 02 03 เร่ย์งตามลำาดัีบ 

ตัวอย่าง เอกัสารส่วนบุคคลั ดร.ชั้าญวิทย์ เกัษตรศิริ 

Series 01 การศึกษิา

   02 การทำางาน

   03 ช่วป็ระวัติ

   04 กิจกรรม

   05 ผูลงาน

4.  Sub- Series ค่อ หั้วเร่�องย่์อย์  กำาห้นดีรหั้สเป็็นตัวเลขสองตัว เช่น 01 02 03 เร่ย์งตามลำาดัีบ

ตัวอย่าง เอกัสารส่วนบุคคลั ดร.ชั้าญวิทย์ เกัษตรศิริ 

  Series   การทำางาน

  Sub-Series 01 การทำางานดี้านการบริห้ารมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์

    02 การทำางานดี้านการสอนและการวิจัย์

5. File ค่อ เป็็นช่�อเร่�องเอกสาร สามารถึจำาแนกได้ีตามห้ลักเกณฑ์์ท่�แตกต่างกันออกไป็ตามเน่�อห้า

และความเห้มาะสมของเอกสารนั�น ๆ

ตัวอย่าง เอกัสารส่วนบุคคลั ดร.ชั้าญวิทย์ เกัษตรศิริ 

  Series   การทำางาน

  Sub-Series  01 การทำางานดี้านการบริห้ารมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์

  File  02 อธิการบดี่

    03 คณบดี่คณะศิลป็ศาสตร์

6. Sub-file ค่อ ช่�อเร่�องย่์อย์  กำาห้นดีรหั้สเป็็นตัวเลขสองตัว เช่น 01 02 03 เร่ย์งตามลำาดัีบ

ตัวอย่าง เอกัสารส่วนบุคคลั ดร.ชั้าญวิทย์ เกัษตรศิริ 

  Series   การทำางาน

  Sub-Series  การทำางานดี้านการบริห้ารมห้าวิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์

  File   03 คณบดี่คณะศิลป็ศาสตร์

  Sub-File 04 การป็ระชุมกรรมการป็ระจำาคณะศิลป็ศาสตร์
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ทั�งนี� ถ้ามีเอกสารเป็นจำานวนมาก ก็จะสามารถแบ่งช่วงชั�น เป็น  Sub-Sub-File ซ่�งเป็นช่�อเร่�องย่อย 

ลงไปอีก กำาหนดรหัสเป็นตัวเลขสองตัว เช่น 01 02 03 เรียงตามลำาดับ

ตุัวอย่าง เอกสารส่วนบุคคล ดร.ชาญวิทย์ เกษตุรศิริ 

  Series   การทำางาน

  Sub-Series  การทำางานด้านการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  File   03 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

  Sub-File 04 การประชุมกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์

  Sub-Sub-File  01 ปี 2534
7. Item ค่อ ชิ�นเอกสาร เป็นช่วงชั�นเอกสารที�เล็กและละเอียดที�สุด การกำาหนดช่�อ Item จะกำาหนด

ตามช่�อที�ปรากฏในเอกสาร แต่หาก Item นั�นมีเอกสารหลากหลายไม่สามารถตั�งช่�อตามเอกสารที�ปรากฏได้ 

ให้ตั�งช่�อใหม่ที�มีความชัดเจน และคลอบคลุมเน่�อหาในภาพรวมของเอกสารทั�งหมดกำาหนดรหัสเป็นตัวเลข 

สามตัว เช่น 001 002 003 เรียงตามลำาดับ

ตุัวอย่าง เอกสารส่วนบุคคล ดร.ชาญวิทย์ เกษตุรศิริ 

   Series   การทำางาน

   Sub-Series  การทำางานด้านการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   File   03 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

   Sub-File 04 การประชุมกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์

   Sub-Sub-File 01 ปี 2534

   Item  001 การประชุมกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์

     ครั�งที� 9/2534 วันจันทร์ที� 16 ธันวาคม 2534

อย่างไรก็ตามการกำาหนดช่วงชั�นของข้อมูล ไม่จำาเป็นต้องมีทุกระดับชั�น ให้พิจารณาจากเอกสารที�ได้ 

รับมา รูปแบบการจัดเรียงเอกสารจ่งอาจปรากฏได้หลายรูปแบบข่�นอยู่กับเอกสารแต่ละชุด

หมายเหตุุ:
1. Fonds อ่านว่า ฟัง เป็นคำามาจากภาษาฝรั�งเศส หมายถ่ง “กลุ่มเอกสาร” เช่นเดียวกับคำาว่า Collection โดย

ระบบ ISAD(G) มาตรฐานสากลของสมาคมจดหมายเหตุสากล (the International Council on Archives (ICA) ใช้

คำาว่า Fonds สำาหรับเรียกกลุ่มเอกสาร แต่ในที�นี�ใช้คำาว่า Collection สำาหรับเรียกช่วงชั�นข้อมูลในระดับเดียวกันนี�

2. ปัจจุบัน หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำาหนดรหัสเอกสารส่วนบุคคล เป็น สบ. และกำาลังจะ

เปลี�ยนไปเป็น PD.

ขัั้�นตอนกั�รจัำดเรยีงเอกัส�ร

 1. สำารวจสภาพเอกสาร หากพบเอกสารชำารุด ให้ดำาเนินการซ่อมก่อนที�จะนำามาจัดเรียง

 2. วิเคราะห์และคัดแยกเน่�อหาเอกสารเบ่�องต้น
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 3. จัดทำาโครงสร้างเอกสารตามภารกิจงานของเจ้าของเอกสาร ซ่�งบางครั�งอาจจะต้องศ่กษาค้นคว้า

ประวัติและผลงานเจ้าของเอกสารจากหนังส่อหร่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าของเอกสารหร่อทายาทที�เป็นผู้มอบ

เอกสารให้ 

 4. จากที�ดำาเนินการในข้อ 2 ซ่�งมีการวิเคราะห์และคัดแยกเน่�อหาเอกสารไว้เบ่�องต้น เพ่�อจัดเรียง

เอกสารตามเน่�อหาในระดับ File และกำาหนดหัวเร่�องให้กับเอกสารแต่ละ File ก่อนที�จะจัดเรียงเอกสารเก็บ

เข้าแฟ้ัมตามหัวเร่�องที�กำาหนดไว้ ทั�งนี�เอกสารแต่ละ File อาจมีจำานวนแฟ้ัมมากน้อยแตกต่างกัน ข่�นอยู่กับ

ปริมาณเอกสาร โดยมีหลักในการจัดเรียงเอกสารเก็บในแฟ้ัม ดังนี�

4.1 เอกสารที�อยู่ภายใต้หัวเร่�องเดียวกัน  จะประกอบด้วยเน่�อเร่�องย่อย ๆ  ให้ใช้คลิปหนีบเอกสาร

แต่ละ Item ไว้เพ่�อแบ่งแยกเน่�อหา และจัดเรียงเอกสารเก็บในแฟ้ัมเดียวกัน  โดยใส่หมายเลขไว้ในวงเล็บเพ่�อ

แสดงรหัสแฟ้ัม

ตุัวอย่างเช่น เอกสารการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

แฟ้ัมที� 1 มีเอกสารเร่�องที� 1-3 เช่น 1. ใบสมัครเข้าเรียน 2. ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณ

โรงเรียน 3. ใบรับรองการเป็นนักเรียน เป็นต้น รหัสแฟ้ัมเป็น สบ.2.1/1 (1)

แฟ้ัมที� 2 มีเอกสารเร่�องที� 4-6 เช่น 4. ข้อสอบกลางภาควิชาภาษาอังกฤษ 5. ข้อสอบไล่

วิชาภาษาอังกฤษ 6. ใบรายงานผลการเรียน รหัสแฟ้ัมเป็น สบ.2.1/1 (2)

4.2 เอกสารที�อยู่ภายใต้หัวเร่�องเดียวกัน แต่ละเร่�องมีปริมาณเอกสารจำานวนมาก ให้จัดเรียง

เอกสารเก็บแฟ้ัมละ 1 เร่�อง โดยใส่หมายเลขไว้ในวงเล็บเพ่�อแสดงรหัสแฟ้ัม

 ตุัวอย่างเช่น เอกสารการประชุม 

แฟ้ัมที� 1  การประชุม…….. ครั�งที� 1/2562 รหัสแฟ้ัม สบ.2.2/1 (1)

แฟ้ัมที� 2 การประชุม…….. ครั�งที� 2/2562 รหัสแฟ้ัม สบ.2.2/1 (2)

 แฟ้ัมที� 3 การประชุม…….. ครั�งที� 3/2562 รหัสแฟ้ัม สบ.2.2/1 (3)

แฟ้ัมที� 4 การประชุม…….. ครั�งที� 4/2562 รหัสแฟ้ัม สบ.2.2/1 (4)

4.3 เอกสารที�อยู่ภายใต้หัวเร่�องเดียวกัน เป็นเอกสารเร่�องเดียวกัน และมีปริมาณเอกสารจำานวน

มาก จะนับหมายเลขหน้าเรียงต่อกัน ก่อนนำาเอกสารมาแบ่งใส่หลายแฟั้ม และให้ใส่หมายเลข ตามด้วย

เคร่�องหมาย / ในวงเล็บ เพ่�อแสดงรหัสแฟ้ัม

ตุัวอย่างเช่น เรื่องโขนธรรมศาสตุร์ 

มีปริมาณ เอกสารจำานวน 511 หน้า แบ่งใส่แฟ้ัม ดังนี�

แฟ้ัมที� 1 เอกสารหน้า 1-113 รหัสเอกสาร สบ 2.2/2 (1/1)

แฟ้ัมที� 2 เอกสารหน้า 114-168 รหัสเอกสาร สบ 2.2/2 (1/2)

แฟ้ัมที� 3 เอกสารหน้า 169-446 รหัสเอกสาร สบ 2.2/2 (1/3)

แฟ้ัมที� 4 เอกสารหน้า 447-511 รหัสเอกสาร สบ 2.2/2 (1/4)
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5. กรณีที�เอกสารไม่ได้เกี�ยวข้องกับภารกิจงานของเจ้าของเอกสาร ให้กำาหนดหัวเร่�องเพ่�อการส่บค้น

และอาจจัดไว้ในหมวดเบ็ดเตล็ดหร่อหมวดอ่�น ๆ  ที�เหมาะสม 

6. กรณีพบเอกสารซำ�า ให้เก็บเอกสารที�มีสภาพสมบูรณ์ที�สุดไว้ 1 ฉบับ 

7. ถ้าเอกสารมีลวดเย็บกระดาษที�เย็บไว้ ให้ด่งลวดเย็บกระดาษออก เปลี�ยนมาใช้ลวดเสียบที�จัดเตรียม

ไว้แทน

รูปแบุบุกั�รจัำดเรยีงเอกัส�รท่ี่�ปร�กัฏในเอกัส�รส่วนบุุคำคำล

 เอกสารส่วนบุคคลที�ได้รับมอบจากเจ้าของเอกสารหร่อทายาท โดยส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วย

ชีวประวัติ การศ่กษา การทำางาน ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรม แต่ก็มีบางคนที�มีหัวข้อเอกสารมากกว่า

หร่อน้อยกว่านี� ข่�นอยู่กับภาระงานของเจ้าของเอกสาร โดยมีวิธีการจัดเรียงเอกสารแต่ละประเภท ดังนี�

 1. ชีวประวัติุ ค่อ เอกสารที�มีเน่�อหาเกี�ยวกับประวัติชีวิตของเจ้าของเอกสาร ซ่�งมีทั�งประวัติเจ้าของ

เอกสารที�เขียนด้วยตัวเจ้าของเอกสารเอง เรียกว่าอัตชีวประวัติ และชีวประวัติเจ้าของเอกสารที�เขียนโดย

บุคคลอ่�น บางครั�งจะพบว่า นอกจากมีประวัติเจ้าของเอกสารแล้ว บางคนจะมีประวัติครอบครัวและเพ่�อนสนิท 

รวมอยู่ด้วย 

วิธีการจัดเรียง จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลา

2. การศึกษา ค่อ เอกสารที�มีเน่�อหาเกี�ยวกับการศ่กษาของเจ้าของเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้าเรียน 

สมุดจดคำาบรรยายรายวิชา เป็นต้น 

วิธีการจัดเรียง 

1. ดูเอกสารที�ปรากฏถ้าสามารถแบ่ง File เอกสารได้ ให้แบ่ง File เอกสารออกเป็นการศ่กษา

ระดับประถมศ่กษา การศ่กษาระดับมัธยมศ่กษา การศ่กษาระดับปริญญาตรี การศ่กษาระดับปริญญาโท และ

ระดับการศ่กษาปริญญาเอก 

 2.  จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลาในแต่ละ File

 3. การทำางาน เป็นเอกสารที�มีเน่�อเกี�ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าของเอกสาร เช่น เอกสาร 

การประชุม เป็นต้น 

วิธีการจัดเรียง

1. แบ่ง File เอกสารการทำางานตามภารกิจของเจ้าของเอกสาร เช่น การทำางานด้านบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่ง File ออกเป็น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เป็นต้น 

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลาในแต่ละ File

4. ผลงาน เช่น การเขียนหนังส่อ บทความ ผลงานวิจัย บทสัมภาษณ์ ปาฐกถา และสุนทรพจน์  

เป็นต้น
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วิธีการจัดเรียง

1. ถ้าสามารถ Group เป็นหัวเร่�องเฉพาะได้ 

ให้ Group เอกสาร เป็นหัวเร่�องเฉพาะ เช่น ประเทศ

กัมพูชา โดยให้นำาหนังส่อเกี�ยวกับกัมพูชา บทความ

เกี�ยวกับกัมพูชา งานวิจัยเกี�ยวกับกัมพูชามาอยู่ด้วยกัน

2. ในกรณีที�มีทั�งเอกสารร่างลายม่อเจ้าของ

เอกสาร และฉบับตีพิมพ์ ให้เรียงเอกสารฉบับตีพิมพ์

ก่อนแล้วตามด้วยร่างลายม่อเจ้าของเอกสาร

3. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับ

เวลาในแต่ละ File

5. กิจกรรม เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ เป็นต้น

 วิธีการจัดเรียง

1. ถ้าสามารถแบ่งเอกสารเป็น Subject 

ได้ ให้แบ่งเป็น Subject เช่น สัมมนาวิชาการเกี�ยวกับ

กัมพูชา สัมมนาวิชาการวิชาการเกี�ยวกับประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับ

เวลาในแต่ละ File

6. เบ็ดเตุล็ด หมายถ่ง เอกสารที�มีเน่�อหาที�ไม่ 

เกี�ยวข้องกับภารกิจงานของเจ้าของเอกสาร และไม่ 

สามารถจัดอยู่ในหัวเร่�องใด ๆ  ได้ ซ่�งเป็นเอกสารที�ไม่ 

ส่งไปทำา Digital File เช่น นามบัตร บัตรอวยพรใน 

โอกาสและวาระต่าง ๆ  บันท่กส่วนตัว เป็นต้น

 วิธีการจัดเรียง

1. ถ้าสามารถแบ่งเอกสารเป็น Subject ได้ 

ให้แบ่งเป็น Subject เช่น บัตรอวยพรในโอกาสวาระ 

ข่�นปีใหม่ บัตรอวยพรวันเกิด บัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ  เป็นต้น 

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับ

เวลาในแต่ละ File

 ตัุวอย่างเอกสารส่วนบุคคล

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ผลงานิเขียนิที�มีทั�งฉบัุบุรา่งลายมือ 
และฉบัุบุที�นิำามาตีพิมพ์
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7. ส่ิงพิมพ์ หมายถ่งเอกสารบางชิ�นที�มีอยู่ใน Collection แต่เจ้าของเอกสาร ไม่ได้เขียนบทความเอง 

ให้จัดเก็บไว้ ใน Collection ของบุคคลนั�น แต่ไม่ส่งเอกสารไปทำา Digital File เน่�องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ� 

ตัุวอย่างเช่น เอกสารส่วนบุคคล ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มีเอกสารบทความที�เขียนถ่งอาจารย์ 

ป๋วย อ่�งภากรณ์ แต่ ดร.ชาญวิทย์ไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความ แต่นักวิชาการท่านอ่�นเป็นคนเขียน ให้เก็บ

เอกสารอาจารย์ป๋วยไว้ในคอลเลคชั�นเอกสารส่วนบุคคล ดร.ชาญวิทย์ ในหัวข้อสิ�งพิมพ์ แต่ไม่ส่งเอกสาร 

ไปทำาเป็น Digital File เป็นต้น

 วิธีการจัดเรียง

1. ถ้าสามารถแบ่งเอกสารเป็น Subject ได้ให้แบ่งเป็น Subject เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / 

กัมพูชา / เขาพระวิหาร กัมพูชา / ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ่�งภากรณ์ / ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลาในแต่ละ File

8. รูปภาพ หมายถ่งภาพถ่ายของเจ้าของเอกสารในโอกาสและวาระต่าง ๆ  เช่นภาพถ่ายกับครอบครัว 

ภาพถ่ายกับเพ่�อน ภาพถ่ายการท่องเที�ยว เป็นต้น 

 วิธีการจัดเรียง

1. ถ้าสามารถแบ่งเอกสารเป็น Subject ได้ให้แบ่งเป็น Subject เช่น ครอบครัว เพ่�อน การ 

ท่องเที�ยว เป็นต้น 

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลาในแต่ละ File

9. จดหมาย หมายถ่งจดหมายส่วนตัวของเจ้าของเอกสาร ซ่�งอาจจะเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างบุคคล 

ในครอบครัว  จดหมายที�บุคคลอ่�นเขียนถ่งเจ้าของเอกสาร หร่อเจ้าของเอกสารเขียนถ่งบุคคลอ่�น เป็นต้น

วิธีการจัดเรียง

1. จัดกลุ่มเอกสารออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ จดหมายโต้ตอบ จดหมายที�บุคคลอ่�นเขียนถ่งเจ้าของ

เอกสาร จดหมายที�เจ้าของเอกสารเขียนถ่งบุคคลอ่�น เป็นต้น

2. จัดเรียงเหตุการณ์ที�เกิดข่�นตามลำาดับเวลาในแต่ละ File
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 ตัุวอย่างเอกสารส่วนบุคคล

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

จดหมายขณ์ะดำารงตำาแหน่ิงรองอธิก้ารบุดี
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 ตัุวอย่างเอกสารส่วนบุคคล

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

จดหมายส่วนิตัวของครอบุครวั
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